
น�าหวง!พบติดเช้ือโอมิครอนอ้ือ

ภท.ไมแทงขางหลัง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหนาพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กลาวในการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 

ของพรรค ที่อินดอรสเตเดียม (ชาติชาย ฮอลล) จังหวัดนครราชสีมา เม� อวันอาทิตยที่ 19 ธ.ค. 2564

ประชาชนจํานวนมากเขาคิวเพ� อรอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 หรือเข็ม

บูสเตอร ที่สถานีกลางบางซ� อเม� อวันอาทิตย

เสี่ยหนูประกาศกฎเหล็ก/พรรคเพ� ออนาคตไทยจอเปดตัว

             
|

ลุน‘พปชร.’สงซอมส.ส.

เช� อเขยาพื้นที่ปชป.แน�
กรุงเทพฯ • “ธรรมนัส” ยัน 21 ธ.ค.รูแน�วา

พลังประชารัฐเคาะช� อชิงเกาอ้ีเลือกตั้งซอม

หรือไม เปดเบื้องหลัง กก.บห.โหวตแลว

ตั้งแต 14 ธ.ค. มติเอกฉันทชิง “สงขลา” 

สวนท่ีชุมพรเสียง 17 ตอ 3 ใหสงสูดวย หวัง

เด็ดดอกไมสะเทือนดวงดาว  ชนะที่สงขลา

สะเทือนแมทัพคุมใตหนาใหม และสะทอน

ยาวถึงเลือกตั้งใหญ 

เม� อวันที่ 19 ธันวาคม นายราเมศ                   

รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปตย (ปชป.)  

ใหสัมภาษณถึงพระราชกฤษฎีกาใหมีการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) 

จังหวัดชุมพร เขตเลือกต้ังท่ี 1 และจังหวัด

สงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 วานายจุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐ 

มนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ในฐานะหัว                                                    

หนาพรรค ปชป. ไดกําชับใหวาที่ผูสมัคร 

ส.ส.และทุกคนท่ีไปชวยรณรงคหาเสียงตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด ยึดความ

สุจริตในการหาเสียง พรอมท้ังชูนโยบายและ                                                            

ผลงานที่เกิดขึ้นเปนประจักษ แลวใหประชา 

ชนในพื้นที่ไดรับทราบ ซึ่งเช� อวาผลสําเร็จ

ในการทํางานของพรรคที่ผานมา 

ไทยโพสต • โพล 2 สํานักระบุตรงกัน  คน

กรุงตองการใหมีการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.โดย

เร็ว “สุชัชวีร-ชัชชาติ” เบียดกันสูสีตัวเต็ง

วาที่ผูวาฯ กทม. แตสวนใหญยังไมมีใครใน

ใจ ขณะที่ “ชัชชาติ” เปดตัว “ดร.โจ” รวม

ทีม ปดหวังดึงฐานเสียง ปชป.  เรงรัฐบาล

จัดการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.-ส.ก.พรอมกัน 

ย้ําไมขัดแยงเพ� อไทยหลังแยกตัวลงอิสระ 

เม� อวันอาทิตย สวนดุสิตโพล มหา 

วิทยาลัยสวนดุสิต เปดเผยผลสํารวจความ

คิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิเลือกตั้งผู

วาฯ กทม. จํานวนทั้งสิ้น 1,135 คน (สํารวจ

ดวยการเก็บขอมูลภาคสนามและออนไลน) 

ระหวางวันท่ี 13-16 ธันวาคม 2564 พบวา 

คนกรุงเทพฯ คิดวาถึงเวลาเลือกต้ัง “ผูวาฯ 

กทม.” แลวรอยละ 90.57 โดยการเลือกต้ัง

คร้ังน้ีน�าสนใจ เพราะกรุงเทพฯ เปนเมือง

หลวง มีความสําคัญ รอยละ 54.55 เร� อง

ท่ีควรพัฒนาอยางเรงดวนคือการจราจร ระบบ

ขนสงสาธารณะ รอยละ 85.14 “ผูวาฯ กทม.” 

ควรมีคุณสมบัติทํางานเร็ว แกปญหาไว พรอม                                                           

ที่จะทํางาน รอยละ 85.40 จะเลือกผูวาฯ 

กทม.ที่สังกัดพรรคการเมืองหรือไมก็ได 

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อใหม 2,899 ราย 

เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย นายกฯ สั่ง “อนุทิน” 

เรงฉีดเข็ม 3 ดวน สธ.หวงปใหมระบาดเพิ่ม 

งัดมาตรการตรวจ ATK คนนั่งรถโดยสาร

สาธารณะเกิน 4 ชม. พรอมโชวใบรับรอง

ฉีดวัคซีน คณะแสวงบุญเมกกะติดโควิดอื้อ

นําเขาโอมิครอน! ทาอิฐติด 7 ราย เสี่ยงสูง

อีก 6 คน ภูเก็ตแจงเจอ 1 ราย หลังสงกลับ

รักษาปตตานี 

เม� อวันที่ 19 ธันวาคม ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ                     

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

เผยแพรขอมูลสถานการณการแพรระบาด

ในประเทศไทยวา พบผูติดเช้ือรายใหม 2,899 

ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 2,824 ราย 

มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

2,802 ราย, มาจากการคนหาเชิงรุก 22 

ราย, มาจากเรือนจํา 21 ราย, เปนผูเดินทาง

มาจากตางประเทศ 54 ราย 

นครราชสีมา • ภูมิใจไทยคึก ประชุมใหญ

โคราช ชู “เสี่ยหนู” แคนดิเดตนายกฯ คน

ตอไป “อนุทิน” ออกลีลา ไมผูกมัดตองจับ

ขั้วพรรครวมรัฐบาลปจจุบัน ถาไมดีตอกันก็

อยูกันเปนรอบๆ “เพ� ออนาคตไทย”  พรรค

ใหมสี่กุมารใกลคลอดแลว สภาลมฝายคาน

ไลทุบบิ๊กตู   

เม� อวันที่ 19 ธ.ค. ที่อินดอรสเตเดียม                  

(ชาติชาย ฮอลล) จังหวัดนครราชสีมา มี

การจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2564  

ของพรรคภูมิใจไทย บรรยากาศการจัดงาน

เปนไปอยางคึกคัก มีผูเขารวมประชุมกวา 

1,500 คน โดยการประชุมมีวาระสําคัญ เชน 

การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพ่ิมขึ้น

อีก 1 ตําแหน�ง, การเลือกคณะกรรมการ

สรรหาผูสมัครรับเลือกตั้งของภูมิใจไทย 

ในการประชุมครั้งนี้ มีทายาทการ 

เมืองของพรรคพลังประชารัฐ ไดแก นาย

พิทักษชน ชางเหลา บุตรชายนายเอกราช 

ชางเหลา ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังประ                                                   

ชารัฐ คนสนิท ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา และ                                                         

น.ส.สุชาดา แทนทรัพย บุตรสาวนายสัมฤทธ์ิ 

แทนทรัพย ส.ส.ชัยภูมิ พรรคพลังประชา

รัฐ,  นายนัจมุดดีน อูมา อดีต ส.ส.นราธิวาส 

พรรคประชาชาติ, นายธวัชชัย อนามพงษ 

อดีต ส.ส.จันทบุรี พรรคประชาธิปตย, นาย

คารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรค

กาวไกล มารวมการประชุมครั้งนี้ดวย 

โดยนายพิทักษชนใหสัมภาษณวา เปน

สมาชิกพรรคภูมิใจไทยมาสักระยะแลว ซึ่ง

การมาสมัครเพราะมีอุดมการณเดียวกัน

กับพรรค สวนอนาคตของพอและพี่ชายที่ 

ตอนนี้อยูพลังประชารัฐ จะมารวมงานกับ

พรรคภูมิใจไทยหรือไมนั้น ตองไปสอบถาม

เอง การที่มาสมัครเปนสมาชิกพรรคภูมิใจ

ไทย พอและพี่ชายก็ไมไดวาอะไร เพราะให

อิสระตัดสินใจงานการเมืองเอง

เม� อเร่ิมการประชุม นายอนุทิน ชาญ                                    

วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณ 

สุข ในฐานะหัวหนาพรรคภูมิใจไทย กลาว

ปราศรัยตอสมาชิกพรรควา ขณะนี้อยูใน

ชวงครึ่งหลังของสภา จึงตองมีการเตรียม

การเลือกตั้ง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในชวงเวลา

ใดก็ได พรรคภูมิใจไทยพูดเสมอวาพรรค

พรอมเลือกตั้งทุกวัน จากนี้ ไมเกิน 15 เดือน                   

ตองมีความพรอม ผูสมัคร ส.ส.ของพรรค

ท้ังหมดตองนํานโยบายของพรรคไปทําความ                                             

เขาใจ สรางความเช� อถือศรัทธากับประชา 

ชน เพ� อใหเกิดความม่ันใจวาพรรคภูมิใจไทย

จะเปนพรรคท่ีนํานโยบายท่ีประกาศไวไป

ปฏิบัติ สมกับคําพูดท่ีวา พรรคภูมิใจไทย “พูด                                                           

แลวทํา” เพ� อประโยชนของประชาชนและ                                                     

ประเทศ โดยจุดเดนของพรรคคือการเปน                                                      

เอกภาพมากที่สุด เปนภาคีสมาชิก เคารพ

กติกา รัฐธรรมนูญ และความคิดเห็นซึ่งกัน                                                         

และกัน มีความสามัคคีจนทําใหรัฐบาลชุด                                                          

นี้มีความมั่นคง เปนเสาค้ําระบบรัฐสภาให                                                             

มีความแข็งแกรง และมั่นใจวาพรรคการ 

เมืองในสารบบ ที่มีความเปนเอกภาพ เปน                                                           

ปกแผน จงรักภักดี ซ� อสัตยสุจริตตอประ 

ชาชนที่สุด ทุกโพลจะตองมีพรรคภูมิใจไทย                                                          

เพราะเราพูดแลวทําส่ิงท่ีไดสัญญาไวกับประ                                                                

ชาชน ที่เราหาเสียงไววาทําไดเร็ว และ

ทําไดเลย ไมทํานโยบายที่เพอฝนเอาใจประ 

ชาชน เราไมพูดไปเร� อยหรือดีแตพูด 

‘โอมิครอน’ ปเสือ

แนวโนมเศรษฐกิจโลก

และไทยปหนา

ฮองกงเลือกสมาชิก

สภารักชาติ

โพลชี้ ไมควรลดโทษทุจริต

เกียกกาย • ลุนหนัก! วุฒิสภาโหวตเห็น

ชอบ-ไมเห็นชอบ 7 อรหันต กสทช.คุมผล

ประโยชนเคกกอนใหญ หลังถูกลมกระดาน

มาแลว 2 รอบ ลือสะพัด ขั้วอํานาจ-กลุม

ทุนโทรคมนาคม-อดีตบิ๊กตํารวจคนดังดัน

คนของตัวเองติดเขารอบสุดทาย “วันชัย” 

ไมกลาฟนธงจะโหวตไดกี่ราย เพราะงานนี้

จะอยูยาวถึง 7 ป

เม� อวันอาทิตย นายวันชัย สอนศิริ  

สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะเลขานุการ

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพ� อทําหนา                     

ที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และ

พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการ

เสนอช� อใหดํารงตําแหน�งกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) วุฒิสภา ที่

มี พล.อ.อูด เบื้องบน ส.ว. เปนประธาน ให

สัมภาษณถึงการประชุม ส.ว.ในวันจันทรที่ 

20 ธ.ค. วาจะมีการลงมติเห็นชอบหรือไมให

ความเห็นชอบรายช� อวาที่ กสทช.ชุดใหม 7 

คน ที่สงมาให ส.ว. โดยจะมีทั้งการประชุม

แบบเปดเผยและประชุมลับ 

“การประชุมลับหากมี ส.ว.คนใดสอบ 

ถามถึงประวัติและมาตรฐานจริยธรรมของ

ผูไดรับการเสนอช� อ กมธ. ก็จะนําเสนอขอ 

มูลรายงานลับตอที่ประชุม ซึ่งเปนขอมูลที่                                                      

กมธ.ไดไปเจาะพฤติกรรม ประวัติ และมาตร 

ฐานทางจริยธรรมของผูไดรับการเสนอช� อ

แตละคน หลัง กมธ.ไดทําการขอขอมูลไป

ยังหน�วยงานรัฐรวม 18 หน�วยงาน เชน 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เพ� อตรวจ

สอบวาแตละคนเคยมีประวัติอาชญากรรม

อะไรหรือไม เคยมีคดีความหรือไม 

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16
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บัณฑิต นิจถาวร
ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล
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อิสรภาพแหงความคิด

จับตา‘วุฒิสภา’

เคาะ7อรหันต!

น่ังเกาอ้ีกสทช.
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คนกรุงอยากเลือกผูวาฯ

ชัชชาติดึงพิจิตตรวมทีม

ใครรวมงานกับเราไมตอง

เหลียวหลัง ไมมีแทงขาง

หลัง ถาอยูกันดีก็อยูกันไป

เร� อยๆ ใครไมดีก็อยูเปน

รอบๆ จะใหพวกมากลากไป

ไมได พรรคมีความเปนตัว

ของตัวเอง ไมมีใครมาสั่งได

นอกจากประชาชน

อนุทิน ชาญวีรกูล 

หัวหนาพรรคภูมิใจไทย
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

แด่...น้าแดง-วีระศักดิ์ สุนทรศรี

งต้องขออนุญาตเริ่มต้นสัปดาห์นี้...ด้วยความเศร้า

สร้อยซักเล็กๆ น้อยๆ อันเนื่องมาจากการลา-ละ-สละ

จากโลกใบนี้ ของคุณน้า “แดง วีระศักดิ์ สุนทรศรี” 

แห่งวง “คาราวาน” ซึ่งอาจถือเป็นหนึ่งในสมาชิกแห่งวงดนตรี

วงนี้ ที่ค่อนข้างคุ้นเคยอยู่บ้างตามสมควร ผู้ได้ตัดสินใจ “ไป

แล้ว-ไปเลย” เมื่อช่วงวัน-สองวันที่ผ่านมานี่เอง!!!


คือเท่าที่เริ่มมีโอกาสรู้จักหน้าตา มีโอกาสพบปะ เสวนา 

แบบตัวเป็นๆ กับคุณน้า “แดง” ท่าน ก็คงต้องย้อนหลังไปถึง

ยุคที่ “อันตัวข้าพเจ้าเอง” ยังเพิ่งเลิกนุ่งกางเกงขาสั้น หรือเพิ่ง

ผ่านพ้นชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยามาหมาดๆ 

แต่ด้วยเหตุเพราะ “บุญช่วย-บุญบังเอิญ” หรือเพราะเหตุใดๆ 

ก็จำาไม่ได้ซะแล้ว ที่ดันไปร่วมก่อตั้ง ร่วมทำาหนังสือ ที่ใช้ชื่อว่า 

“คาราวาน” กับคุณพี่ “ทระนง ศรีเชื้อ” หรือ “สุวัฒน์ ศรีเชื้อ” 

เมื่อครั้งอดีต เลยมีโอกาสได้เจอะหน้า เจอะตา ได้เห็นคุณน้า 

“แดง” แบกกีตาร์ขึ้นรถเมล์ แวะเวียนมาพูดคุย เสวนา อยู่มั่ง

ในบางครั้งบางครา โดยมีอภิมหานักคิด-นักเขียน อย่างคุณน้า 

“บัณฑิต เองนิลรัตน์” ร่วมเมาธ์ ร่วมแจม ร่วมสร้างความเมา

มันซ์ซ์ซ์ไปตามสภาพ...


โดยอันที่จริงแล้ว...คุณน้า “แดง” ท่านไม่ใช่แค่เกากีตาร์                       

เป็นเพียงอย่างเดียว แต่น่าจะถือได้ว่าเป็นกวี เป็นศิลปิน หรืออาจ

เป็นผู้มีขีดความสามารถในการรจนาบทกลอน บทกวี ที่เรียกๆ                                                                                              

กันว่า “กลอนเปล่า” ได้อย่างชนิดลึกซึ้ง ประณีต ละเอียดอ่อน

ระดับถือเป็นมือวางอันดับ 1 ของประเทศไทย หรือของกรุง

รัตนโกสินทร์เอาเลยก็ว่าได้ เพราะสิ่งที่เรียกว่า “กลอนเปล่า” 

หรือกลอนที่ไม่จำาเป็นต้องมี “ฉันทลักษณ์” ใดๆ มาเป็นตัว

กำากับ อันถือเป็นของแปลก ของใหม่ หรือเป็นที่นิยมมิใช่น้อย

ของบรรดานักคิด-นักเขียน ตั้งแต่ช่วงประมาณ 40-50 ปีที่

แล้ว แม้เป็นสิ่งที่เขียนง่าย หรือเขียนอะไรก็ได้ เพราะไม่จำาเป็น

ต้องมี “สัมผัส” ท้ายบท ท้ายวรรค หรือระหว่างวรรค ให้ต้องสับสน 

วุ่นวาย อะไรมาก แต่ถ้าจะเขียนให้ดี หรือเขียนแล้วสามารถทำาให้

คนอ่านพอได้ขนลุก ขนตั้ง ซาบซึ้ง ดื่มด่ำา ได้ไม่น้อยไปกว่าบทกลอน

ของ “น้าเนาว์” หรือ “เนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์” อะไรประมาณนั้น 

ต้องเรียกว่า...ยากซ์ซ์ซ์ฉิบหาย!!! หรือคงมีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นในเมือง

ไทย ที่พอทำาได้ถึงระดับนี้...


คือด้วยเหตุอันเนื่องมาจากไม่จำาเป็นต้องมี “ฉันทลักษณ์” ไม่

ต้องวุ่นวายกับเสียงเอก-เสียงโท-เสียงตรี ไม่ต้องลากเลื้อยแต่ละสิ่ง                                                                                    

แต่ละอย่าง ไปตามแบบฉบับ “กลอนพาไป” เพื่อให้เกิดความลงตัว 

หรือความเป็นไปตามฉันทลักษณ์ อันเป็นรูปแบบทางศิลปะที่คน

โบร่ำา-โบราณท่านประดิษฐ์ คิดค้น ไว้ให้ การใช้ถ้อยคำาในแต่ละคำา                                                                                   

แต่ละวรรค แต่ละประโยค หรือแต่ละบท ที่จะปรากฏออกมา

เป็น “กลอนเปล่า” แบบชนิดของจริง-ของแท้นั้น จึงต้อง “ถึงกึ๋น” 

เอาจริงๆ และดูเหมือนจะมีคุณน้า “แดง-วีระศักดิ์” หรือ “แดง 

คาราวาน” รายนี้นี่แหละ ที่สามารถนิรมิตให้บทกลอน บทกวีชนิด

ค

นี้เป็นอะไรที่สามารถสร้างความขนลุก ขนตั้ง ให้กับคนอ่าน ได้ใน

ระดับ “อึ้ง-ทึ่ง-เสียว” เอาเลยถึงขั้นนั้น...


ดังนั้น...ในแง่ฝีมือ ความสามารถ หรือความเป็น “ศิลปิน” 

ของคุณน้า “แดง” ก็แทบไม่ต้องเสียเวลาบรรยายอะไรมาก ส่วนใน

แง่ความคิด-ความอ่านนั้น ถ้าจำาไม่ผิด...ดูเหมือนตั้งแต่เด็กๆ คุณน้า

ท่านน่าจะเติบโตมาจากค่ายทหาร อันเนื่องมาจากความเป็นญาติ 

ความผูกพันกับผู้หนึ่ง-ผู้ใดก็แล้วแต่ แต่ก็แปลก!!!...ที่ทำาให้ท่านกลับ

เติบโตกลายมาเป็นพวก “เสรีนิยม” ด้วยเหตุผลกลใดก็มิอาจทราบ

ได้ แถมยังเป็นประเภท “เสรีนิยม-หัวก้าวหน้า” ยิ่งเข้าไปทุกที โดย

เฉพาะหลังจากที่ ได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ถูกบรรยายไว้ ในบทเพลง 

“คาราวาน” นั่นแหละว่า...“เราเคยลุ่มหลง-กับพลาสติกแบนด์-

เมด อิน เจแปน แอนด์ ยูเอสเอ-เวียนว่ายทะเล-ที่ลวงหลอกเรา-

มันเหมือนรูปเงา-ลวงหลอกตา ฯลฯ” อะไรประมาณนั้น...


และจะด้วยเหตุนี้หรือไม่? อย่างไร? ก็แล้วแต่จะคิด...ที่ทำาให้

คุณน้า “แดง” รวมทั้งคุณน้า “หงา” หรือวง “คาราวาน” ทั้งวง เลย

ตัดสินใจ “เข้าป่า” ในช่วงระหว่างเหตุการณ์โศกนาฏกรรมคร้ังประวัติ                                                                                      

ศาสตร์ของเมืองไทย หรือ “เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519” โดยหลัง

ออกมาจากป่าก็มีโอกาสเจอะหน้าเจอะตาแค่ซักครั้ง-สองครั้ง-สาม

ครั้ง เห็นจะได้ เลยแทบไม่มีโอกาสสอบถามว่าท่านคิดยังไง?-เห็น

ยังไง? รู้แต่ว่า...เมื่อไหร่ที่ “น้าหงา” โดดขึ้น “เวที” ไม่ว่าจะเวที

ไหนต่อเวทีไหนก็แล้วแต ่ หนีไม่พ้นต้องมี “น้าแดง” คอยไปเกา

กีตาร์ควบคู่ไปด้วยทุกทีไป...



แต่ในขณะที่ “น้าหงา” ถูกยัด-ถูกเยียด ให้ต้องกลายเป็น

พวก “สลิ่ม” ด้วยความเต็มใจ-ไม่เต็มใจ หรือไม่? เพียงใด? ก็

แล้วแต่ แต่สำาหรับ “น้าแดง” แล้ว...ก็ไม่ถึงกับต้องถูกไล่ล่า ถูก

ตามโขก ตามสับ ถูกเยาะเย้ย เสียดสี เหมือนกับ “น้าหงา” 

มากมายซักเท่าไหร่ อาจด้วยเหตุเพราะ “น้าแดง” นั้น ไม่ว่า

ท่านคิดยังไง?-เห็นยังไง? ดูๆ ท่านค่อนข้างรักนวล สงวนตัว ไม่

คิดจะเดินเข้าทางเท้า เข้าร่องตีน ของใครต่อใครเอาง่ายๆ หรือ

เพราะท่านอาจดำารงตนแบบที่ “น้าหงา” ท่านพูด ท่านโพสต์ 

เอาไว้น่ันแหละว่า “อยู่อย่างโดดเด่ียว...ตายอย่างโดดเด่ียว...ตาม 

วิถีทางของนักรบ” อะไรประมาณนั้น...


แม้ว่าอันที่จริง...การตาย การจากไปของผู้ที่มีอายุปูนนี้

แล้ว อย่าง “น้าแดง” คงต้องถือเป็นเรื่องปกติ-ธรรมดา ตามแบบ

ฉบับการ “เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-และดับไป” นั่นแล แต่จะด้วยเหตุผล

กลใดก็ยากจะอธิบายได้ ที่ทำาให้เกิดความรู้สึกโหวงๆ เหวงๆ                                                                                   

อยู่พอสมควร หรืออาจคล้ายๆ ความรู้สึกระหว่างได้ยินเสียง 

“น้าแดง” โหยหวน ครวญคราง เล่นเอง ร้องเอง ในบทเพลง

ชื่อว่า “ค่ำาลง” เพลงเดียวของวงนั่นแหละ โดยเฉพาะท่อนที่

ว่าไว้ว่า “ค่ำาลง-ค่ำาลง เอิงเอย ค่ำาลง-ค่ำาลง-ตะวันลับดงแล

หาไม่เห็น-เหมือนตัวเรานี้ที่ลำาเค็ญ-ทั้งวัยก็คล้อยดังยามเย็น-

ไม่รู้จะเป็นฉันใด ฯลฯ” ดังนั้น...เอาเป็นว่าขอให้ “น้าแดง” จง

สู่สุคติ จงพานพบในสิ่งที่หวัง ที่ปรารถนาและต้องการให้จงได้

ด้วยเทอญญ์ญ์ญ์...


ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี ้จาก “Mahatma Gandhi”... “In 

the midst of death life persists, in the midst of untruth 

truth persists, in the midst of darkness light persists. –    

ในท่ามกลางความตาย-มีชีวิต ในท่ามกลางความไม่จริง-มีความ 

จริง ในท่ามกลางความมืด-มีแสงสว่าง...”
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 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายกฤษณะ แสนหาญ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขาหนองบัวลําภู เลขท่ีบัญชี 

๔๐๕ - ๔ - ๔๖๔๐๖ - ๒ ช� อบัญชี นางสาวสุดาพร 

แสงศรีเรือง

- นางสาวสุดาพร 

แสนหาญ

๑๙,๘๗๔.๙๓ บาท 

ขอมูล ณ วันท่ี ๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๔

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๙,๘๗๔.๙๓ บาท (หน่ึงหม� นเกาพัน

แปดรอยเจ็ดสิบส่ีบาทเกาสิบสามสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายกฤษณะ แสนหาญ กับพวก

ลงช� อ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ผูอํานวยการกองคดี ๒

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ลงช� อ พ.ต.ต.

(ธนภัทร กังรวมบุตร)

พนักงานเจาหนาที่ 

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๖๘/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสิน

ของ นายวุฒิศักด์ิ ภูคําใบ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 

วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว 

ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและ

เอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

๑. เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาทาใหม 

เลขท่ีบัญชี ๔๒๗๒๓๐๖๗๐๘ช� อบัญชี 

นายเกรียง เจริญสิทธ์ิ 

- นายเกรียง

เจริญสิทธ์ิ

๖๐๒,๖๘๓.๔๒ บาท (หกแสน

สองพันหกรอยแปดสิบสาม

บาทส่ีสิบสองสตางค) (ณ 

วันท่ี ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๔)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๖๐๒,๖๘๓.๔๒ บาท (หกแสนสองพัน

หกรอยแปดสิบสามบาทส่ีสิบสองสตางค) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายวุฒิศักดิ์ ภูคําใบ กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวมนพร  พันธุมชัย)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

ภท.ไม่แทงข้างหลัง

เรารับผิดชอบคำาพูดทุกเรื่อง และทำา

ทุกเรื่องที่พูดให้เป็นจริงจับต้องได้ เช่น 

นโยบายกัญชาที่ถูกถอดออกจากบัญชียา

เสพติด การผลักดันกัญชง สิ่งเหล่านี้มุ่ง

หวังเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ 

“ใครร่วมงานกับเราไม่ต้องเหลียว

หลัง ไม่มีแทงข้างหลัง ถ้าอยู่กันดีก็อยู่

กันไปเรื่อยๆ ใครไม่ดีก็อยู่เป็นรอบๆ จะ

ให้พวกมากลากไปไม่ได้ พรรคมีความ

เป็นตัวของตัวเอง ไม่มีใครมาสั่งได้นอก 

จากประชาชน นายของพรรคภูมิใจไทย                            

คือประชาชน พรรครักษาคำาพูดเสมอ 

เช่ือว่านักการเมืองและพรรคได้รับการ                                           

ยอมรับ และได้ความเชื่อถือจากประชา 

ชน” นายอนุทินกล่าว

ต่อมา ภายหลังการประชุมใหญ่

พรรคภูมิใจไทยเสร็จสิ้น นายภราดร 

ปริศนานันทกุล โฆษกพรรคภูมิใจไทย 

เปิดเผยว่า พรรคมีมติเลือกกรรมการ

บริหารพรรค เพิ่ม 1 คน คือ นายพิพัฒน์ 

รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและ

กีฬา เป็นรองหัวหน้าพรรค จากนั้นมีการ

เลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับ

เลือกตั้ง จำานวน 11 คน ประกอบด้วย 

1.นายอนุทิน 2.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

3.นายทรงศักดิ์ ทองศรี 4.นายชาดา ไทย

เศรษฐ์  5.นายพิพัฒน์ เป็นต้น 

ต่อมาในช่วงเย็น นายอนุทินแถลง

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า พรรค

แสดงความพร้อมว่าจะเข้าสู่สนามเลือก

ตั้งได้ตลอดเวลา การประชุมครั้งนี้ นอก 

จากเราจะมี ส.ส.มาร่วมประชุมแล้ว ยัง

มีผู้สมัครหน้าใหม่มาสังกัดพรรคด้วย 

โดยในส่วนของจังหวัดนครราชสีมามี 

ส.ส.มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจาก

กรุงเทพฯ เมื่อเรามีโมเดลท่ีบุรีรัมย์แล้ว                                                              

ก็อยากนำามาใช้ที่ โคราชต่อไป หวังว่า                                              

ประชาชนชาวโคราชจะให้ ส.ส.แก่พรรค                                                          

ภูมิใจไทยยกจังหวัด 

เมื่อถามถึงกรณีทายาท ส.ส.                                                    

พรรคพลังประชารัฐ และอดีต ส.ส.จาก                                                           

พรรคการเมืองอ่ืนมาร่วมเป็นสมาชิก                                                                         

พรรคภูมิใจไทย คาดว่ามาจากสาเหตุ                                                                                          

อะไร นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นเพราะ

นโยบายที่มุ่งทำาประโยชน์เพื่อประชาชน 

ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต จึงทำาให้คน

รุ่นใหม่อยากมาขับเคลื่อน นโยบายกับ

เรา ซึ่งถือว่าเป็นความสวยงามของประ                                                       

ชาธิปไตย เพราะคนในครอบครัวเดียว 

กันไม่จำาเป็นต้องอยู่พรรคเดียวกัน เชื่อ

ว่าในอนาคตจะมีบุคลากรที่มีความรู้ 

ความสามารถมาร่วมงานกับเราอีก     

เมื่อถามว่า การเลือกตั้งครั้งหน้า

พรรคจะกวาดเก้าอี้ ส.ส.ได้จำานวนเท่า                                                                                

ไหร่ นายอนุทินกล่าวว่า ขึ้นอยู่กับพี่น้อง

ประชาชน ถามย้ำาว่าพรรคตั้งเป้าจะ

เป็นแชมป์ในพื้นที่อีสานใต้หรือไม่ นาย

อนุทินกล่าวว่า อย่าไปวางเป้าอะไรเลย 

เพราะตั้งแต่ตั้งพรรคมาก็มาได้วางเป้า

หมาย แต่ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยทำางาน

หนักทุกวัน และมั่นใจในศักยภาพ จึง

เชื่อว่าประชาชนจะให้ โอกาสเราต่อไป 

ชี้ ไปคนไหนคนนั้นก็คือเป้าหมาย 

เมื่อถามว่า พรรคภูมิใจไทยจำาเป็น

ต้องจับมือกับพรรคร่วมรัฐบาลในขณะ

นี้ ภายหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ 

นายอนุทินกล่าวว่า หากทุกฝ่ายให้เกียรติ

และเคารพซึ่งกันและกัน ถ้าพรรคร่วม

รัฐบาลอยู่ในองค์ประกอบนี้ เราก็พร้อม

ที่จะทำางานร่วมกันต่อไป 

“ถ้าดีต่อกันก็อยู่ด้วยกันได้เรื่อยๆ 

ถ้าไม่ดีต่อกันก็อยู่กันเป็นรอบๆ แต่ทุก                                            

อย่างต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานการทำาดี                                                     

ต่อบ้านเมืองและทำาประโยชน์ต่อประชา 

ชน” หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยระบุ

เมื่อถามว่าความสัมพันธ์กับ พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และ รมว.

กลาโหมเป็นอย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า 

“ผม นายศักดิ์สยาม และนายกฯ ไลน์

หากันทุกวัน” และกล่าวต่อว่า เราเป็น

พรรคที่เคารพกติกา ในรัฐบาลเราเป็นผู้

ใต้บังคับบัญชาของท่าน และในสภาเรา

ก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาล โดยมี ส.ส.ที่มี

ความเป็นอิสระ มีเอกสิทธิ์ ทำาทุกเรื่องที่

เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง เป็นแนวทาง

ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

เมื่อถามว่า หากหลังการเลือกตั้ง

มีการสลับขั้วทางการเมือง พรรคภูมิใจ

ไทยมีจุดยืนอย่างไร นายอนุทินกล่าวว่า 

อยู่ที่การตัดสินใจของประชาชน พรรค

ภูมิใจไทยไม่ได้เป็นขั้วอะไรกับใคร เรา

มั่นใจว่าเป็นพรรคที่ประคับประคองบ้าน

เมืองไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด และจะ

เป็นตัวแปรสำาคัญที่จะได้รับความร่วม

มือจากทุกฝ่าย พร้อมทั้งยืนยันว่าพรรค

ภูมิใจไทยจะเป็นผู้เลือกที่จะร่วมรัฐบาล

กับใคร ไม่ใช่ว่าเราจะไปจะไปร่วมกับ

ใคร

เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยพร้อม

ชูนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีในการ                                                           

เลือกต้ังคร้ังหน้าหรือไม่ นายศักด์ิสยาม                                                          

ชิดชอบ รมว.คมนาคม ในฐานะเลขาธิ 

การพรรค ยืนยันว่าพรรคพร้อมเสนอ

นายอนุทินเป็นนายกฯ แน่นอน และเชื่อ

ว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้า พรรคจะมี 

นโยบายเพิ่มมากขึ้น  

เพื่ออนาคตไทยจ่อเปิดตัว 

ด้านความเคลื่อนไหวกลุ่มสี่กุมาร

อดีตแกนนำาพลังประชารัฐในการตั้ง

พรรคการเมืองใหม่ ที่จะข่าวว่าได้ให้คน

ไปยื่นจดทะเบียต่อนายทะเบียนพรรค 

การเมือง ที่สำานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งที่มีข่าวว่าจะใช้ชื่อพรรค “เพื่อ

อนาคตไทย” นั้น 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 

ธ.ค. นายอุตตม สาวนายน อดีต รมว.การ

คลัง และอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชา

รัฐ และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีต 

รมว.พลังงาน และอดีตเลขาธิการพรรค

พลังประชารัฐ ในทีม 4 กุมาร ที่ทั้งคู่ยัง

คงเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง 

หลังปล่อยภาพนิ่งนั่งจิบกาแฟร่วมกัน

ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมโพสต์ข้อความ

คุยเรื่องอนาคตประเทศไทย หลังปีใหม่

มีเรื่องมาแลกเปลี่ยน ท่ามกลางกระแส

ข่าวตั้ งพรรคใหม่และเตรียมเปิดตัว

ปลายเดือน ม.ค.65 

ล่าสุด เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 

19 ธ.ค. นายอุตตมและนายสนธิรัตน์ 

พร้อมใจกันโพสต์คลิปวิดี โอความยาว 

31 วินาที โดยเป็นคลิปที่เชื่อมโยงภาพ

นิ่งที่ปล่อยก่อนหน้านี้ พร้อมโพสต์ข้อ 

ความ โดยนายอุตตมโพสต์ว่า “ชวนทุก

ท่านร่วมมองหาโอกาสใหม่ๆ บนเส้นทาง

ใหม่ๆ เพื่ออนาคตประเทศไทย กับผม

และคุณสนธิรัตน์ครับ” ขณะที่นายสนธิ

รัตน์ โพสต์ข้อความว่า “Thailand Future 

Focus อนาคตประเทศไทยกับ ดร.อุตตม 

และผม เร็วๆ นี้ครับ #สนธิรัตน์

ด้านท่าทีทางการเมืองจากฝ่าย

ค้าน ที่พรรคเพื่อไทย นายยุทธพงศ์ 

จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรอง

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงถึงการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่สภาล่มบ่อย

ครั้งว่า ขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุม

สภาฯ ผ่านการตอบกระทู้ถามสดด้วย

วาจา ตามที่ ส.ส.ยื่นถาม การประชุม

สภาตั้งแต่ปี 2562 พบการประชุมล่ม

แล้ว 12 ครั้ง และการประชุมสภา

สมัยปัจจุบันที่เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 

2564 พบประชุมล่มแล้วถึง 4 ครั้ง โดย

สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่มีการประชุม 3 วัน

ต่อสัปดาห์ พบการประชุมล่มถึง 2 วัน 

สาเหตุที่สภาล่ม เพราะ พล.อ.ประยุทธ์

ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ทำาให้ไม่มีความ

รับผิดชอบต่องานสภา โดยเฉพาะการ

หนีตอบกระทู้ถามสดที่เป็นความเดือด

ร้อนของประชาชน ขอเสนอวิธีแก้สภา

ล่ม ให้นายกฯ มาสภาเพื่อตอบกระทู้ถาม

สดด้วยตัวเอง เหมือนกับสมัยที่ น.ส.ยิ่ง

ลักษณ์  ชินวัตร เป็นนายกฯ ที่พบว่ามา

ตอบกระทู้ในสภาด้วยตัวเอง นอกจาก

นั้นเมื่อตรวจสอบองค์ประชุมก็พบว่า มี 

ส.ส.ของพรรคไม่เข้าร่วม 19 คน สะท้อน

ให้ เห็นว่ามีปัญหาจากพรรคแกนนำา

รัฐบาล

“องค์ประชุมเป็นความรับผิดชอบ

ของ ส.ส.ร่วมรัฐบาล สิ่งที่พรรคเพื่อไทย

ต้องการเสนอคือ พรรคฝ่ายค้านพร้อม

ให้ความร่วมมือทำางาน แต่รัฐบาลต้อง

ให้เกียรติกันด้วย เช่น การพิจารณาร่าง

กฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชน 

สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พิจารณาร่างกฎ 

หมายเพื่อยกเลิกประกาศ คสช.และคำา

สั่งหัวหน้า คสช. ที่ประชาชนกว่าหมื่น

คนเข้าชื่อเสนอ ในการอภิปรายไม่พบ

ว่า ส.ส.รัฐบาลคัดค้านแต่เมื่อถึงการลง    

มติพบว่าถูกโหวตคว่ำา” นายยุทธพงศ์

กล่าว

ปชป.ป้องบิ๊กตู่เต็มเหนี่ยว 

ส่วนนายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส. 

นครศรีธรรมราช และรองเลขาธิการ

พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่นาย                          

ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นักเคลื่อนไหวทางการ

เมือง โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ มี

ใจความว่า เหตุการณ์สภาล่มที่ผ่านๆ มา

นั้น เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ไม่มีสำานึก

เรื่องการเมืองในระบบฯ ว่าต้องถาม

กลับไปยังนายณัฐวุฒิ ว่านายณัฐวุฒิมี                                      

ความสำานึกเรื่องการเมืองในระบบฯ 

ตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ เพราะถ้ามีความ

สำานึกในเรื่องของการเมืองในระบบ

จริงๆ นายณัฐวุฒิคงไม่ออกมาเป็นแกน

นำามวลชน เพื่อหาแสงให้ตัวเองโดยไม่

สนใจถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ

ประเทศ ทั้งนี้ เหตุการณ์สภาล่มที่ผ่านๆ 

มา ดูเหมือนว่าจะเป็นความจงใจของ

พรรคฝ่ายค้าน ที่อ้างว่าการไม่มาประชุม

เพื่อเรียกร้องให้ ส.ส.รัฐบาลมาทำาหน้าที่ 

และเป็นการกดดันให้ยุบสภาคืนอำานาจ

ให้ประชาชนนั้น ถือเป็นการไม่เคารพ

กฎเกณฑ์กติกาของระบบฯ ถือเป็นการ

ไม่เคารพกฎเกณฑ์กติกาของระบบและ

ที่ร้ายที่สุดคือ ไม่เคารพประชาชนที่เป็น

เจ้าของอำานาจที่แท้จริงตามหลักการ

ของระบอบประชาธิปไตย ซึ่งข้อเท็จจริง

แล้ว พล.อ.ประยุทธ์ ให้เกียรติกับสภาผู้

แทนฯ ในวาระสำาคัญๆ เช่น การชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี การตอบ

คำาถามชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้าน ใน

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นต้น ซึ่งหาก 

นายณัฐวุฒิไม่เชื่อ ก็ลองไปเช็กดูตาม

คลิปในยูทูบว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้ใช้เวลา

อยู่ในสภามากน้อยขนาดไหน.
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บทความ-ในประเทศ

‘ไก่’ กับสหาย ‘น้ำาเมา’

ดถึงเรื่อง “ไก่”

ทำ�ให้ผมระลึกช�ติเมื่อ ๕๐ ปีที่แล้ว! 

อย่�ห�ว่� “คนเก่�” เอ�แต่ “เล่�คว�มหลัง” เลยครับ 

มันเป็นอดีตที่ย�กลืม ระหว่�งมิตรสห�ยทั้ง “ต่�งหน้�-

ต่�งวัย” ครั้งหนึ่งในชีวิตผม

นึกได้ ก็อย�กเล่�เฉยๆ.........

ไม่เกี่ยวโยงกับก�รบ้�น-ก�รเมืองหรือก�รใดๆ ทั้งสิ้น ให้ถือ

ซะว่� เป็น “นิย�ยเรื่องหนึ่ง” จ�ก “ชีวิตจริง” ของผมเท่�นั้น

คือซักร�วๆ ปี พ.ศ.๒๕๐๙ หรือ ๒๕๑๐ นี่แหละ จะเป็นปี

ไหนจำ�ไม่ชัดเจน ผมเป็นนักข่�วอยู่หนังสือพิมพ์ “พิมพ์ไทย” ตั้งอยู่

ส�มเหลี่ยมดินแดง ตอนนั้น เพิ่งสร้�งเสร็จใหม่ๆ

ก็มีข่�ว “สมเด็จพระนโรดม สีหนุ” กษัตริย์กัมพูช� ระดมยิง

ปืนกลจ�กบ้�นห�ดทร�ยย�วเข้�ม�ในเขตแดนไทย แถวๆ หมู่บ้�น

ห�ดเล็ก  อำ�เภอคลองใหญ่ จังหวัดตร�ด

ไม่แค่นั้น....

ยังระดมยิงปืนใหญ่จ�กเข�บรรทัดซึ่งเป็นภูเข�กั้นเขตแดน

ระหว่�งไทย-กัมพูช�เข้�ม�ถึงคลองใหญ่ 

แถมส่งเรือรบเข้�ม�จอดคุมเชิงอยู่แถวๆ เก�ะยอ ทำ�เอ�

ช�วบ้�นต้องอพยพกันอุตลุด

ฝ่�ยไทยก็ตอบโต้ไป แต่ฝ่�ยเขมรไม่หยุดแค่นั้น เจ้�สีหนุสั่ง

ทห�รขนปืนใหญ่ขึ้่นไปบนยอดเข�บรรทัด ระดมยิงเข้�ใส่หมู่บ้�น

ห�ดเล็กอีก

ฝ่�ยเขมรเหิมเกริมถึงขั้นให้ทห�รบุกเข้�ม�ปล้นทรัพย์สิน 

ฆ่�ช�วบ้�นไป ๒-๓ คน

เหตุที่เจ้�สีหนุถล่มไทย ก็ไม่มีอะไรม�ก คือช่วงนั้น โลกอยู่

ในช่วงแบ่งค่�ย “ค่�ยคอมมูนิสต์-ค่�ยโลกเสรี”

เจ้�สีหนุอยู่กับเวียดน�มเหนือ ซึ่งเป็นฝ่�ยคอมมูนิสต์ ก�รที่

เจ้�สีหนุถล่มไทย ไม่เป็นเรื่องแปลก และในคว�มเป็นจริง ครั้งนี้ก็

ไม่ใช่ครั้งแรก

เจ้�สีหนุกับไทยเป็น ไม้เบื่อ-ไม้เม� กันม�ตั้งแต่กรณีเข�พระ

วิห�ร สมัยจอมพลสฤษดิ์โน่น

แม้ศ�ลโลกตัดสินให้เขมรได้เข�พระวิห�รไปแล้วก็ต�ม แต่

เจ้�สีหนุก็ยังแสดงคว�มเป็นปฏิปักษ์กับไทยตลอดเวล�

เนี่ย...ต้นเหตุมันเป็นอย่�งนี้

กรณีเจ้�สีหนุถล่มปืนใหญ่เข้�ฝั่งไทย นับเป็นข่�วใหญ่ม�ก

ตอนนั้น  รัฐบ�ลจอมพลถนอมแถลงก�รณ์เป็นเรื่องเป็นร�ว  

บ.ก. “ม�นะ แพร่พันธุ์” จึงสั่งให้ผมไปทำ�ข่�วเรื่องนี้ ที่ห�ดเล็ก 

คลองใหญ่

๕๐ กว่�ปีที่แล้ว น่ังรถจ�กโรงพิมพ์กับช่�งภ�พและคนขับ 

รวม ๓  คนไปคลองใหญ่ ถนนหนท�งไม่สะดวกสบ�ยเหมือนยุคนี้

ไปถึงตัวเมืองตร�ด ก็เอ�รถข้�มแพไปขึ้นอีกฝั่ง ปร�กฏว่�

ก็คงได้ที่ม�จ�กที่ ไหนซักแห่ง เจอโต๊ะไหน ก็แถเข้�ไปเหมือน

คุ้นเคย  คนในโต๊ะนั้น เหมือนรู้จักว่�เป็นใคร ก็โบกมือไล่ เหมือนกัน

ทุกโต๊ะ

ผมกำ�ลังอย�กมีเพื่อนอยู่พอดี เลยกวักมือเรียกให้ม�นั่งดื่มด้วย

กัน  เรียกช�ยผู้นั้นต�มวัยก็แล้วกันว่� “ลุง”

พอผมกวักมือเรียก ลุงแกก็ไม่ถือตัว ยิ้มเหงือกแดงปรี่เข้�ม�

เป็นสห�ยร่วมดื่มทันที

เหล้�ที่ดี ต้องกลั่นจ�กแหล่งน้ำ�ที่ดี

มิตรสห�ยที่ดี ก็ประม�ณนั้น ต้องกลั่นน้ำ�ใสใจจริงให้กัน

ลุงบอกชื่อ “เตื้อม” บ�งเวล�เป็นคนเขมร บ�งเวล�เป็นคนไทย 

คือข้�มไป-ข้�มม�ต�มแนวเข�บรรทัด คนแถวท่�เรือนินท�แกว่� เป็น

พวก “ตลกบริโภค” ไม่น่�ไว้ใจ

ก็คุยกันถูกคอ จ�กแบนแรก เป็นแบนที่สอง จนฝนซ�เม็ด ซัก

ห้�ทุ่ม ไม่มีใครในร้�นแล้ว แต่เร� ๒ เกลอ ลุงกับหล�น “ติดลม” ซะ

แล้ว

ลุงเตื้อมชวนไปกินต่อที่บ้�น ถ�มว่�บ้�นอยู่ไหน แกบอกไม่ไกล

หรอก เดินไปเดี๋ยวก็ถึง 

งั้นก็ไปซี ว่�แล้ว สั่งแม่โขง ๑ ขวด โซด�กี่ขวดจำ�ไม่ได้ ใส่ลัง ลุง

เตื้อมแบกไป จ�กนั้่น ผมก็ต�มลุงเตื้อมไปต�มท�งมืดตื๋อ

ม�นึกตอนหลัง ผมนี่บ้�สิ้นดี แค่กินเหล้�กันชั่วโมง-สองชั่วโมง 

ไม่รู้แท้ว่�ลุงเตื้อมคือใคร เข�ชวนก็ต�มเข�ไป ซึ่งไม่รู้ว่�เข�พ�ไปไหน 

ในต่�งถิ่น-ต่�งแดน

เดี๋ยวของลุงเตื้อม มันไกลเอ�ก�ร ออกจ�กตัวตล�ด ลุยป่�-ลุย

ทุ่งมองไม่เห็นอะไรเลย ลุงแกพ�ไปไหนก็ไม่รู้ ฝนเพิ่งซ� ดินโคลนแฉะ

ติดรองเท้� เม�ก็เม� ชักเดินไม่ไหว

“เอ้�...ขี่คอผม” ลุงเตื้อมบอก

ผมก็ขึ้นขี่คอ เห็นผอมอย่�งนั้นเถอะ แข็งแกร่งในปฐพีจริงๆ 

แบกผมแล้ว ยังหนีบลังเหล้�กับโซด�ฉลุย

เป็นชั่วโมงเห็นจะได้ ไปถึงกระท่อมหลังหนึ่ง เรียกว่�มีหลัง

เดียวในพื้นที่เวิ้งว้�ง ลุงเตื้อมบอก ถึงแล้ว..ถึงแล้ว เดี๋ยวจะต้มไก่ม�

กินแกล้มเหล้�กัน

จุดตะกุ้ง-ตะเกียงแล้ว ผมสังเกตกระท่อมลุงเตื้อมนี่ประหล�ด

แฮะ!

บ้�นไม่มีรั้่ว ปลูกบนพื้นโล่งๆ ใต้ถุนบ้�น มีทั้งหม�และไก่อ�ศัย

อยู่

แต่ทั้งหม�และไก่ ไม่ออกพ้นจ�กใต้ถุนบ้�นเลย ตอนผมกับลุง

เตื้อมเข้�เขตบ้�น ปกติ...หม�นอกจ�กเห่�แล้ว จะต้องวิ่งออกม�ห�

เจ้�ของ

แต่นี่ วิ่งวนอยู่เฉพ�ะใต้ถุนเท่�นั้น ผมว่� แปลกฮิ หม�ของลุงนี่

ลุงเตื้อมบอกลักษณะจริงจังว่�

แกเสกค�ถ� ขีดวงกำ�กับไว้ “ห้�มออก” เว้นแต่แกจะเรียกให้

ออกจึงจะออกได้

บ้�นของแกจึงไม่ต้องมีรั้ว ไม่ต้องกลัวขโมย เพร�ะเวล�ไม่

อยู่บ้�น จะเสกค�ถ�กำ�กับไว้ ใครก็เข้�ออกไม่ได้!?

เข�ว่� “เขมรขมังเวท” จริงอย่�งนั้นหรือเปล่� ผมก็ไม่รู้นะ

รู้แต่ว่� เมื่อล้�งโคลนเข้�ไปในกระท่อมแล้ว ป�เข้�ไป ตี ๒ 

อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงเวล�รวมพลไปห�ดเล็กตอน ๖ โมงเช้�

แล้วจะนั่งโจ้เหล้�กับลุงเตื้อม ๒ คนต่ออีกไหวหรือ ถึงลุงแก

รับป�กว่� จะแบกผมไปส่งถึงท่�เรือให้ทันก็ต�ม

พูดกันต�มตรง ตอนนั้น ผมเม�แล้ว เพร�ะตอนเย็นก็ไม่ได้

กินข้�ว กินแต่เหล้�

ลุงเตื้อมบอกรอเดี๋ยว ผมหัวหมุนติ้ว ก็นอนแผ่ ซักพักใหญ่ 

กลิ่น “ไก่ต้มยำ�” โชยปลุกให้ตื่น ก็เห็นลุงตักไก่ต้มยำ�ใส่ช�มควัน

โขมง หอมฉุย

“ซดก่อน..ซดก่อน เดี๋ยวค่อยนอน”

เหล้�มันเริ่มแผลงฤทธิ์ พะอืด-พะอม ลุงแกลูบหลัง-ลูบไหล่ 

คะยั้นคะยอให้ผมซดต้มยำ�แก้เม� 

ก็ไก่ที่ลุงเลี้ยงไว้ ใต้ถุนบ้�นนั่นแหละ เพื่อมิตรสห�ยแปลก

หน้�ที่ไม่แปลกน้ำ�ใจกัน 

ลุงลงทุนเชือดไก่ที่เลี้่ยงไว้เพื่อมิตรสห�ย มันเป็นอะไรที่ผ่�น

ม�กว่�  ๕๐ ปี ผมก็ยังจำ�รสไก่ต้มยำ�ของลุงเตื้อมได้ถึงทุกวันนี้

ผมถอดน�ฬิก�ข้อมือให้ลุงถือไว้ ชี้ให้ลุงดู ว่�ถ้�เข็มย�วถึง

เลข ๑๒  เข็มสั้นถึงเลข ๔ ให้ปลุกด้วย จ�กนั้่นผมก็หลับ

ม�ตื่นตอนลุงแกจับข�ผมเขย่�ๆ ว่�ถึงเลข ๔ แล้ว แต่ผม

หมดสภ�พ เม�ไม่สร่�ง ทั้งเพลีย ทั้งปวดหัว แต่ต้องไป  

“ลุงเตื้อม” สห�ยที่ไม่มีใครคบ 

แกให้ผมข่ีคอ แล้วแบกผมจ�กบ้�นแถวๆ แนวเชิงเข�บรรทัด 

ลุยขี้โคลนดุ่มๆ ม�ในคว�มมืด จนตี ๕ กว่� ฟ้�ส�ง ม�ถึงท่�เรือใน

ขณะที่คนอื่นๆ เข�พร้อมกันหมดแล้ว

แต่ “นักข่�วขี้เม�” ก็ไปถึง “ห�ดเล็ก” สุดแดนสย�ม 

ชนแดนเขมร ในสภ�พที่สิ้นสภ�พ ยังนึกทุเรศตัวเองถึงวันนี้

ก็แค่นี้แหละครับ เรื่อง “ไก่” ที่ฝังใจจำ�ของผม!

นึกถึงเรื่องนี้ทีไร เสียวทีนั้น........

ถ้�ลุงเตื้อมเชือดผมแทนไก่ตอนนั้น เชือดได้สบ�ยม�ก 

เพร�ะคนเข�ม�บอกตอนหลังว่� ไปกับแกได้ไง เพร�ะลุงเตื้อม เป็น 

“โจร ๒ แผ่นดิน”

มีเรื่องฝั่งเขมร ก็หลบม�ไทย มีเรื่องฝั่งไทย แกก็หลบเข้�

เขมร

ลุงเตื้อมเป็นอะไรก็ช่�ง....

แต่กับผม.........

แกเป็น “สหายร่วมดื่ม” ซื่อสัตย์ที่สุด เท่าที่เคยมีมิตรสหาย

มา.

ถนนที่จะไปคลองใหญ่หล�ยช่วง เป็นหลุม-เป็นบ่อ เพร�ะกระสุนปืน

ใหญ่

ช�ยห�ดริมท�ง สมัยนั้น ธรรมช�ติ เดิมๆ ดิบๆ สวยเหมือนส�ว

บริสุทธิ์ที่ไม่เคยแตะต้องมือช�ย พูดกันตรงๆ ห่�งไกลผู้คน ชนิด อสท 

ยุคนั้น ยังไปไม่ถึงด้วยซ้ำ�

ไปถึงคลองใหญ่ ก็ใกล้เย็นค่ำ� ต�มโปรแกรม รุ่งขึ้่นเช้� จะมีเรือ

ตรวจก�รณ์ทห�รเรือม�รับเจ้�หน้�ที่จ�กท่�เรือคลองใหญ่ไปดูสำ�รวจ

พื้นที่บ้�นห�ดเล็ก และพวกนักข่�วก็จะนั่งเรือไปกับคณะด้วย

เอ�ล่ะ เมื่อเป็นอย่�งนี้ ก็เช่�โรงแรมแถวๆ สะพ�นท่�เรือนั่น

แหละนอน ตอน ๖ โมงเช้� เข�นัดรวมพลพร้อมกันที่นี่ ก็จะได้ไปกัน

เลย

ใต้ถุนโรงแรมเป็นสถ�นที่ข�ยข้�วปล�อ�ห�รรวมท้ังเป็นสุร�

สโมสร  สมัยนั้น สำ�หรับผม “เหล้�เป็นหลัก-ข้�วเป็นของสิ้นเปลือง”

เพื่อนสั่งข้�ว ผมสั่ง “โขงแบน โซด� ๒” ช่�งภ�พกับโชเฟอร์กิน

ข้�วเสร็จ ก็แยกขึ้นไปนอน ส่วนผม แค่ ๒-๓ ทุ่ม ยังหัววัน จะนอนให้

ด�วบนฟ้�นินท�ได้ยังไง 

ก็เลยนั่งกรึ๊บอยู่คนเดียว ด่ืมเหล้�คนเดียวดูเหมือนคนอกหัก

หรือไม่ก็ชีวิตมีปัญห� เข�ว่�กันงั้น 

ในคว�มเป็นสุร�ชนของผม ๕-๖ โมงเย็น เพื่อนกินก็เต็มโต๊ะ

กล�งล�นตล�ดโต้รุ่งส�มเหลี่ยมดินแดงแล้ว 

แต่นี่...คลองใหญ่ เพิ่งม�ครั้งแรกในชีวิต จะไปห�เพื่อนกิน

ที่ไหนล่ะ

ในร้�น ก็มีสุร�ชน นั่งดื่ม-นั่งคุยสนุกสน�นเฮฮ�อยู่หล�ยโต๊ะ 

แต่ผมเพื่อนกินซักคนก็ยังห�ไม่ได้ รู้สึกชังตัวเองยังไงไม่รู้

นั่งเหง�แบบมึนๆ อยู่ แล้วฝนก็เทซู่ลงม�...

พลันมีผู้ช�ยคนหนึ่ง อ�ยุน่�จะไม่เกิน ๕๐ ค่อนข้�งผอม ผิวสี

กล้วยต�กร้อยแดด สูงไม่เกิน ๑๖๐ ผมเผ้�กระเซิง สะเง�ะ-สะแงะ 

เหมือนหลบฝนเข้�ม�ในร้�น

บถอยหลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ทุกคน                                   

รอคอย ซ่ึงนอกจ�กจะได้หยุดย�วเพื่อเดินท�ง

ท่องเที่ยว และได้กลับบ้�นกลับภูมิลำ�เน�กัน

แล้ว ปีนี้รัฐบ�ลยังมีของขวัญปีใหม่ที่ออกม�

ในรูปแบบม�ตรก�รต่�งๆ มอบให้ประช�ชน

เหมือนเช่นเคย โดยขณะน้ีน�ยกรัฐมนตรีสั่งทุกกระทรวง

เตรียมของขวัญให้ประช�ชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีก�รนำ�

เข้�พิจ�รณ�ในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันอังค�ร

ที่ 21 ธันว�คมนี้

และสำ�หรับของขวัญจ�กรัฐบ�ล โดยกระทรวง

ส�ธ�รณสุข (สธ.) ที่ทำ�ให้ทีมเจ้�หน้�ที่ทั้งด่�นหน้�และด่�น

หลัง ซึ่งทำ�ง�นหนักม�กในช่วงสถ�นก�รณ์ โควิด-19 ที่ผ่�น

ม� พอได้ชุ่มชื่นหัวใจกันบ้�ง คือก�รอนุมัติค่�เสี่ยงภัยให้อ�ส�

สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น หรือ อสม.อีก 6 เดือน เพื่อ

เป็นก�รสร้�งขวัญกำ�ลังใจในก�รทำ�ง�น 

ง�นนี้ หมอตี๋-สาธิต ปิตุเตชะ รมช.ส�ธ�รณสุข ได้

โพสต์เฟซบุ๊กยินดีกับทีม อสม. หลังประชุม ครม.สัปด�ห์ที่

ผ่�นม�มีมติอนุมัติว่� 

“ของขวัญปีใหม่สำ�หรับพี่น้อง อสม.ที่ทำ�ง�นหนักใน                                                    

ช่วงโควิด-19 ท่ีผ่�นม�ครับ ผมขอขอบคุณน�ยกรัฐมนตรี

ที่ ได้อนุมัติค่ � เสี่ ยงภัยให้  อสม.อีก 6 เดือน เดือน

ละ 1,500 บ�ท จ�กเดิมที่

ได้ ไปครบแล้ว ซ่ึงถือเป็น

ของขวัญปี ใหม่ที่มอบให้

นักรบชุดเท� เพื่อเป็นก�ร

สร้�งขวัญกำ�ลังใจให้กับ

คนทำ�ง�นที่มีคว�มเสี่ยงใน

ก�รปฏิบัติหน้�ที่อย่�งเต็ม

ที่ครับ” 

และนอกจ�กของขวัญ                                          

จะเป็นเงินเสริมแรงใจให้                                                  

ทีมปฏิบัติง�นเสี่ยงภัยแล้ว   

ใกล้ข้�มผ่�นปีเก่�ต้อนรับ

ปีใหม่ “หมอตี๋” ก็ยังห่วงใยสุขภ�พร่�งก�ยของทุกคน โดย

เฉพ�ะอย่�งย่ิงในสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19  

เช่นนี้ ที่ทุกคนต้องหันม�ดูแลใส่ใจสุขภ�พเป็นพิเศษ 

ด้วยคว�มท่ีหมอต๋ีก็ส�ยรักสุขภ�พ ชอบก�รออกกำ�ลัง

ก�ย ถึงแม้คิวง�นจะแน่นท้ังประชุมและลงพื้นท่ีติดต�ม

ก�รเตรียมคว�มพร้อมจุดคัดกรองโควิด-19 ในพื้นที่ต่�งๆ                                     

เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศก�ลปีใหม่ แต่เมื่อมีเวล�

ว่�งก็พร้อมสลัดยูนิฟอร์ม ม�สวมชุดออกกำ�ลังก�ยพร้อม

รองเท้�คู่ใจวิ่งออกกำ�ลังก�ยเพื่อสุขภ�พที่ดี 

ซึ่งล่�สุด “หมอตี๋” ก็ไปวิ่งแถวๆ ถนนพหลโยธิน ก่อน

โพสต์แคปชันเด็ดโดนใจ เชิญชวนคนไทยหันมาออกกำาลัง

กายว่า “วิ่งตอนน้ีเรียกว่�ออกกำ�ลังก�ย แต่ถ้�วิ่งตอนไม่

สบ�ยเรียกว่�ก�ยภ�พ ม�ออกกำ�ลังก�ยกันครับ” 

เชื่อว่�แคปชันนี้คงโดนใจใครหล�ยๆ คน ยังไงก็หันม�

ออกกำ�ลังก�ยกันเยอะๆ นะ เพร�ะ “หมอตี๋” เข�เป็นห่วง อิอิ. 

บรรจง

ชวนออกกำาลังกาย

นั

สาธิต ปิตุเตชะ

พู

ไทยโพสต์ • น�ยยุทธพงศ์ 

จรัสเสถียร ส.ส.มห�ส�ร                         

ค�ม พรรคเพื่อไทย แถลง

กรณีปัญห�ก�รประเมิน

ตำ�แหน่งเลข�ธิก�รสำ�นัก 

ง�นคณะกรรมก�รส่งเสริม

สวัสดิก�รและสวัสดิภ�พ

ครูและบุคล�กรท�งก�ร

ศึกษ� (สกสค.) ของน�ย                                     

ธนพร สมศรี ว่� น.ส.ตรีนุช                                        

เทียนทอง รมว.ศึกษ�ธิก�ร 

เป็นประธ�นก�รประชุม 

สกสค.และมีมติ เห็นชอบ

ปรั บ เกณฑ์ ก �รประ เมิ น

เลข�ธิก�ร สกสค.จ�กเดิม                                             

ต้องผ่�นเกณฑ์ร้อยละ 75                                           

เป็นร้อยละ 60 หลังจ�ก

ที่น�ยธนพรยื่นหนังสือคัด 

ค้�นนั้น กรณีของน�ยธนพร                                       

ตนเคยอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจ                                                

ขณะนั้นน�ยณัฏฐพล ทีป                                               

สุวรรณ เป็น รมว.ศึกษ�ธิ 

ก�ร เมื่อเดือน ก.พ.64 แต่ง

ตั้งน�ยธนพรเข้�ม� มีปัญห�

คุณสมบัติไม่ส�ม�รถเป็น

เลข�ฯ สกสค.ได้

นอกจ�กนี้ ช่วงที่มีก�ร                                                                            

สมัครแข่งกันมีน�ยกฤตชัย                                               

อรุณรัตน์ เป็นคู่เทียบ ที่จบ                                              

ปริญญ�โท ครุศ�สตรมห�                                                   

บัณฑิต เคยเป็นผู้ตรวจร�ช 

ก�รกระทรวงศึกษ�ธิก�ร เป็น                                     

รองเลข�ธิก�ร สกสค. เป็น 

ผอ.สำ�นักง�น กศน. เป็นนัก

ปกครองระดับสูง ธรรม�ภิ

บ�ลสำ�หรับผู้บริห�ร ขณะที่

คุณสมบัติน�ยธนพรเทียบไม่

ได้ เรื่องนี้พรรคเคยร้องต่อ 

ป.ป.ช.แล้ว. 

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.64                                                  

ศูนย์สำ�รวจคว�มคิดเห็น                                                    

สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�ร 

ศ�สตร์ (นิด้�) เปิดเผยผล

สำ�รวจของประช�ชน เรื่อง 

“ก�รลดโทษในคดีสำ�คัญ” 

ทำ�ก�รสำ�รวจระหว่�งวัน

ที่ 13-15 ธันว�คม 2564 

จ�กประช�ชนที่มีอ�ยุ 18 

ปีขึ้นไป กระจ�ยทุกภูมิภ�ค 

ระดับก�รศึกษ� และอ�ชีพ                                                    

ท่ัวประเทศ รวมท้ังสิ้นจำ� 

นวน 1,317 หน่วยตัวอย่�ง 

เก่ียวกับก�รลดโทษในคดี

สำ�คัญ ก�รสำ�รวจอ�ศัยก�ร                                        

สุ่มตัวอย่�งโดยใช้คว�มน่�                              

จะเป็นจ�กบัญชีร�ยชื่อฐ�น                                     

ข้อมูลตัวอย่�งหลัก  (Master                                         

Sample) ของ “นิด้�โพล” 

สุ่มตัวอย่�งด้วยวิธีแบบง่�ย                                                   

(Simple Random Sampling) 

เก็บข้อมูลด้วยวิธีก�รสัม 

ภ�ษณ์ท�งโทรศัพท์ โดยกำ� 

หนดค่�คว�มเชื่อมั่นที่ร้อย

ละ  97.0

จ�กก�รสำ�รวจเมื่อ

ถ�มถึงคว�มคิดเห็นของ

ประช�ชนต่อก�รลดโทษ

ให้ แ ก่ นั ก โ ทษคดี ทุ จ ริ ต 

คอร์รัปชัน พบว่�ส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 50.04 ระบุว่�ไม่

ควรมีก�รลดโทษ รองลงม�

ร้อยละ  26.27 ระบุว่�ควร

ต้องได้รับโทษม�แล้วไม่

น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของโทษ จึง

จะมีสิทธ์ิได้รับก�รลดโทษ 

ร้อยละ 22.02 ระบุว่�ควรมี

ก�รลดโทษต�มที่กฎหม�ย

บัญญัติไว้ และร้อยละ 1.67  

ระบุว่�ไม่ทร�บ/ไม่ตอบ/ไม่

สนใจ

สำ�หรับคว�มคิดเห็น

ของประช�ชนต่อก�รลด

โทษให้แก่นักโทษ คดีผลิต/

นำ�เข้�/ส่งออก/จำ�หน่�ยย�

เสพติด พบว่�ส่วนใหญ่ร้อย

ละ 74.03 ระบุว่�ไม่ควรมี

ก�รลดโทษ รองลงม�ร้อย

ละ 12.76 ระบุว่�ควรต้อง

ได้ รับโทษม�แล้วไม่น้อย

กว่�กึ่งหนึ่งของโทษ จึงจะมี

สิทธิ์ได้รับก�รลดโทษ ร้อย

ละ 12.53 ระบุว่�ควรมี

ก�รลดโทษต�มที่กฎหม�ย

บัญญัติไว้ และร้อยละ 0.68  

ระบุว่�ไม่ทร�บ/ไม่ตอบ/ไม่

สนใจ

ด้�นคว�มคิดเห็นของ

ประช�ชนต่อก�รลดโทษ

ให้แก่นักโทษคดีอุกฉกรรจ์ 

สะเทือนขวัญ (เช่น คดีฆ่�

ข่มขืน) พบว่�ส่วนใหญ่ร้อย

ละ 85.88 ระบุว่�ไม่ควรมี

ก�รลดโทษ รองลงม�ร้อย

ละ 7.14 ระบุว่�ควรต้อง

ได้ รับโทษม�แล้วไม่น้อย

กว่�กึ่งหนึ่งของโทษ จึงจะมี

สิทธ์ิได้รับก�รลดโทษ และ

ร้อยละ 6.98  ระบุว่�ควรมี

ก�รลดโทษต�มที่กฎหม�ย

บัญญัติไว้

ท้�ยที่สุด เมื่อถ�มถึง

คว�มคิดเห็นของประช�ชน

ต่ ออำ �น�จก�รกำ �หนด /

เลื่อนชั้นของนักโทษที่จะ

ทำ�ให้ได้รับก�รลดโทษต่�ง

กัน พบว่�ส่วนใหญ่ร้อยละ 

54.52 ระบุว่�ควรเป็นก�ร

พิจ�รณ�ร่วมกันกับองค์กร 

อื่นๆ ในกระบวนก�รยุติ 

ธรรม เช่น อัยก�ร, ศ�ล 

เป็นต้น.

โพลชี้ ไม่ควรลดโทษทุจริต 

‘โจ้’ยุทธพงศ์

ข้องใจปัญห�

เลข�ฯสกสค.

ไทยโพสต์ • “นิด้าโพล” ชี้ ไม่ควรลดโทษคดีทุจริต-คดียา

เสพติด-คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ แนะอัยการ-ศาล ควร

ร่วมพิจารณาการลดโทษด้วย 

กลุ่มภาคี  save  นาบอน  เดินขบวนไปยื่นป้ายผ้าคัดค้านให้ผู้บัญชาการทหารบก  เพื่อให้

ยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าขยะนาบอน  อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช  โดยมีตัวแทนมารับ

มอบ

กาญจนบุรี • น�ยพร้อม

พงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษก

พรรคเพื่ อ ไทย ลงพื้นที่

ตำ�บลจรเข้เผือก อำ�เภอ

ด่�นมะข�มเตี้ย จังหวัด

ก�ญจนบุรี พบปะพี่น้อง

ประช�ชนพร้อมกับน�ย

เศษฐวิชช์  อัครกิจวร�สกุล 

สม�ชิกพรรคเพื่อไทย ที่ ได้

นำ�ข้�วส�รจำ�นวน 1 ตันไป

มอบให้ประช�ชนในพื้นที่

ที่ ได้รับคว�มเดือดร้อนจ�ก

สภ�พเศรษฐกิจ

น�ยพร้อมพงศ์ เปิด                                                   

เผยว่� วันนี้พี่น้องประช� 

ชนโดย เฉพ�ะคนเมื อ ง

ก�ญจนบุรีและพี่น้องประ 

ช�ชนคนไทยทั่วประเทศ

ประสบปัญห�คว�มเดือด

ร้อน เป็นยุคท่ีข้�วย�กหม�ก                                                     

แพง ค่�ครองชีพสูงขึ้น 

เกษตรกรผู้ปลูกข้�วประสบ

ปัญห�ร�ค�ข้�วตกต่ำ�ไม่ได้

ร�ค� บ�งครั้งข�ยได้กิโล 

กรัมละ 5 บ�ท ถูกกว่�ร�ค�

บะหมี่กึ่งสำ�เร็จรูปเสียอีก 

ทำ�ให้ร�ยได้ไม่พอกินพอใช้ 

รวมถึงร�ค�ปุ๋ยที่สูงขึ้นม�ก

จ�กร�ค�ลูกละประม�ณ 

500-600 กว่�บ�ท ดีดตัว

สูงขึ้นถึง 1,300 บ�ท ทำ�ให้

เกษตรกรสู้ร�ค�ต้นทุนไม่

ไหว ในขณะที่ร�ค�ผลผลิต

ท�งก�รเกษตรกลับตกต่ำ�ลง

ใ น ฐ � น ะ ท่ีต น เ ป็ น

เกษตรกรคนหน่ึง วอนภ�ค

รัฐขอให้ม�ดูแลเร่ืองต้นทุน

ของเกษตรกรในเร่ืองปุ๋ยท่ี

แพง ร�ค�น้ำ�มันท่ีสูงข้ึน ช่วย

ทำ�ให้ภ�ษีน้ำ�มันลดลงอย่�ง

จริงจัง เพร�ะร�ค�น้ำ�มัน

คือต้นทุนของภ�คก�รเกษตร 

SME ก�รท่องเท่ียว ห�กลด

ต้นทุนตรงน้ีลงได้จะเป็นก�ร

กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดี ข้ึน 

โดยของขวัญท่ีขอจ�กรัฐบ�ล

คือ ลดค่�ครองชีพ, ร�ค�

น้ำ�มัน และก�รพักชำ�ระหน้ี

ให้เกษตรกรอย่�งจริงจังและ

เป็นรูปธรรม เชื่อว่�รัฐบ�ล

จะส�ม�รถส่งคว�มสุขเป็น

ของขวัญปีใหม่ ใ ห้ พ่ีน้อง

ประช�ชนคนไทยได้อย่�ง

แน่นอน

“ช่วยเหลือคนจน ช�ว                                         

น� ช�วสวน เอสเอ็มอี น่ี                                                   

คือของขวัญปีใหม่ให้ประ 

ช�ชนที่ดีที่สุด ม�กกว่�ชิม 

ช้อป ใช้, เร�เที่ยวด้วยกัน, 

คนละครึ่ง อ�จจะฝนตกไม่

ทั่วฟ้� วันนี้อย่�ว่�แต่จะ

เที่ยวเลย จะกินยังไม่มีเลย“ 

น�ยพร้อมพงศ์กล่�ว.

‘เด็จพ่ี’อัดรบ.ของขวัญปีใหม่

ด่ายับชวนเที่ยวทั้งที่คนยังจน
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4 บทความ

องจับตาเลยสำาหรับการประชุมวุฒิสภาในวันจันทร์ท่ี 

20 ธ.ค.น้ี เพราะท่ีประชุมมีวาระสำาคัญท่ีสมาชิกวุฒิสภา

ท้ังหมดต้องร่วมกันลงมติ น่ันก็คือ การลงมติให้ความเห็น

ชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้

ดำารงตำาแหน่ง “กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” หรือ 7 อรหันต์ กสทช.ชุดใหม่ จำานวน 

7 คน ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา กสทช. ได้คัดเลือกจากผู้สมัครและ

ส่งชื่อมาให้วุฒิสภาลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ซ่ึง 7 รายชื่อดังกล่าว 

ประกอบด้วย พล.อ.ท.ธนพันธ์ุ หร่ายเจริญ (ด้านกิจการกระจายเสียง), 

ศ.พิรงรอง รามสูต (ด้านกิจการโทรทัศน์), นายกิตติศักด์ิ ศรีประเสริฐ 

(ด้านกิจการโทรคมนาคม), ศ.คลินิก สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (ด้านการ

คุ้มครองผู้บริโภค), นายต่อพงศ์ เสลานนท์ (ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน), ร.ท.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ (ด้านอื่นๆ ท่ีจะยังประโยชน์

ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ กสทช. (ก) ด้าน

กฎหมาย) และ รศ.ศุภัช ศุภชลาศัย (ด้าน

อ่ืนๆ ท่ีจะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติ

หน้าท่ีของ กสทช. (ข) ด้านเศรษฐศาสตร์)

...เหตุท่ีการลงมติเห็นชอบราย

ชื่อ กสทช.จันทร์น้ีตกอยู่ในความสนใจ

ของสังคม ก็เพราะปัจจุบัน กสทช.ท่ีทำา

หน้าท่ีอยู่ ปฏิบัติหน้าท่ีมายาวนานร่วม 

10 ปีแล้ว ขอย้ำา 10 ปี ท้ังท่ีกฎหมาย

ให้อยู่แค่ไม่เกินเจ็ดปี จนกรรมการบาง

ราย อายุเกินต้องพ้นจากตำาแหน่งไปโดย

ปริยาย ซ่ึงเหตุท่ีอยู่ยาวก็เพราะท่ีผ่าน

มาก่อนหน้าน้ี การเลือกและเห็นชอบ 

กสทช. ถูกล้มกระดานมาแล้วถึงสอง

รอบ ทำาให้การเลือก กสทช.วันจันทร์น้ี 20 ธ.ค. จึงถูกจับตามองอย่าง 

มากหลังก่อนหน้าน้ีมีกระแสข่าวออกมาต่อเนื่องทำานองว่า มีกลุ่มต่างๆ 

ท้ัง กลุ่มการเมือง-กลุ่มทุนด้านกิจการโทรคมนาคมและการสื่อสาร มี

การผลักดันและสนับสนุนบุคคลบางรายชื่อให้เข้าไปเป็น กสทช. โดยมี

ข่าวทำานองเช่น บางรายชื่อจาก 14 รายชื่อ พบว่ามีความสัมพันธ์อัน

ดีกับอดีตบ๊ิกตำารวจยศ พล.ต.อ.คนหน่ึง ท่ีใกล้ชิดกับข้ัวอำานาจปัจจุบัน 

ท่ามกลางข่าวว่า ตัวเต็งคนท่ีอาจจะได้เป็นประธาน กสทช.คนใหม่ จะ

ไม่ใช่คนท่ีมาจากวงการสื่อสารโทรคมนาคม แต่อาจเป็นบุคคลหน่ึงท่ี

เคยมีตำาแหน่งในยุค คสช. และเป็นท่ีรู้กันดีว่า “บุคคลดังกล่าวมีความ

สัมพันธ์อันดีกับแกนนำาระดับบ๊ิกรัฐบาล” ขณะท่ีข่าวอีกบางกระแสก็

ประเมินว่า จาก 7 ชื่อท่ีส่งมาให้วุฒิสภาโหวต ต้องรอดูว่าจะหลุดเข้าไป

หมดท้ังเจ็ดคนหรือไม่ หรือว่าจะมีบางคนไม่ได้รับความเห็นชอบ หลัง

มีกระแสข่าวเรื่องอาจจะมีสัญญาณบางอย่างส่งไปถึง ส.ว.ภายในช่วง

เช้าวันท่ี 20 ธ.ค. เพื่อประสานให้ ส.ว.โหวตให้ชื่อบางคนตกไป แล้วไป

เปิดรับสมัครกันใหม่ โดยไม่มีการล้มกระดานหมด โดย กสทช.จะปฏิบัติ

หน้าท่ีได้ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่าห้า

คน ดังน้ัน หากท่ีประชุมวุฒิสภาโหวต

เลือกมาห้าคน กสทช.ชุดใหม่ก็คลอด

เสียที หลังชุดปัจจุบันอยู่กันรากงอกมา

ร่วม 10 ปี!!!!!!!!...ผลจะออกมาอย่างไร

โปรดติดตาม

...หลังพรรคประชาธิปัตย์และ

พรรคกล้า เปิดตัวผู้สมัครลงเลือกต้ังซ่อม

ท่ีสงขลาและชุมพรมาแล้ว ตอนน้ีก็เหลือ

แต่พรรคใหญ่ท่ีจะเป็นตัวแปรสำาคัญ

ในศึกเลือกต้ังซ่อมรอบน้ี น่ันก็คือ พลัง

ประชารัฐ (พปชร.) ท่ีหาก พปชร.ส่งคน

ลงเลือกต้ังก็จะทำาให้เป็นการแข่งขันกัน

ดุเดือดระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลกันเอง

เพราะฝ่ายค้าน แม้บางพรรคเช่น ก้าวไกล สนใจจะลงชิงแต่คงไม่ได้

ลุ้น ส่วน พรรคกล้า ก็ถูกจับตามองว่าอาจเป็นอีกทางเลือกของคนใน

พ้ืนท่ี แต่หากดูตามกระแสตอนน้ียังถือว่าเป็นรอง ซ่ึง พปชร.จะนัดเคาะ

รอบสุดท้ายอังคารน้ี 21 ธ.ค. เพราะหากช้ากว่าน้ีคงไม่ดี เพราะตอนน้ี มี

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังซ่อมออกมาแล้วเมื่อวันท่ี 18 ธ.ค. และ

คาดกันว่าจะมีการเลือกต้ังซ่อมเกิดข้ึนวันอาทิตย์ท่ี 16 ม.ค.2565 ซ่ึงข่าว

ทางลับบอกว่า แม้จะมีการหารือและนัดลงมติอังคารน้ี แต่จริงๆ แล้ว ท่ี

ประชุมกรรมการบริหารพรรค พปชร.ได้มีมติออกมาแล้วในการประชุม

เมื่อวันอังคารท่ี 14 ธ.ค.ท่ีผ่านมา ท่ีให้พรรคส่งคนลงสมัครเลือกต้ังซ่อม

ท้ังท่ีชุมพรและสงขลา แต่ไม่ได้มีการแถลงข่าวออกมาอย่างเป็นทางการ 

เพราะต้องการรอฟังผลการประชุมใหญ่ของพรรค ปชป.เมื่อวันเสาร์

ท่ีผ่านมาก่อนเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์บางอย่างตามท่ีแกนนำาพรรค

ต้องการ โดยเฉพาะผลการเลือกต้ังรองหัวหน้าพรรค ปชป.ภาคใต้ ท่ีชิง

กันระหว่างชินวรณ์ บุณยเกียรติ กับเดชอิศม์ ขาวทอง หรือนายกชาย ....

..อย่างไรก็ตาม ข่าวท่ีได้ยินมาพบว่า ในความเป็นจริง ท่ีประชุม

กรรมการบริหารพรรค พปชร. มีการลงมติไปแล้วเมื่อวันอังคารท่ีแล้ว 14 

ธ.ค. ให้พรรคส่งคนเลือกต้ังซ่อมแบบ เปิดหน้าชน ประชาธิปัตย์ไปเลย 

โดยท่ีสงขลามีมติเอกฉันท์ 20 เสียงให้

ส่งคนสู้กับภรรยาของเดชอิศม์ ท่ีเป็นรอง

นายก อบจ.สงขลา ส่วนท่ี ชุมพร มีมติ 

17 ต่อ 3 ให้ส่งคนลงเลือกต้ังซ่อมท่ีชุมพร 

แม้จะมีข่าวว่า กลุ่มลูกหมี ร.ท.ธนกฤษฏ์ 

เอกโยคยะ มีสัญญาใจกับคน พปชร.ว่าจะ

ขนทีมของตัวเองท่ีชุมพร ย้ายมา พปชร.                                                             

ในการเลือกต้ังรอบหน้า แต่รอบน้ีส่ง

นายอิสรพงษ์ มากอำาไพ หลานภรรยา

ของนายชุมพล ลงเลือกต้ังในนามพรรค 

ปชป. จนมีข่าวว่า พปชร.จะหลีกทางให้ 

แต่เสียงส่วนใหญ่ในกรรมการบริหาร

พรรค พปชร.มองว่า เมื่อพรรค พปชร.จะ

ส่งคนลงเลือกต้ังซ่อมก็ต้องส่งท้ังสองเขต ไม่ใช่จะส่งแค่ท่ีสงขลา ไม่ส่งท่ี

ชุมพร อีกท้ังหลายเสียงไม่ค่อยเชื่อว่ากลุ่มลูกหมีจะย้ายมา พปชร.จริง จึง

เห็นว่า ยังไงก็ควรส่งคนลงก่อน....อย่างไรก็ตาม น่ันคือสถานการณ์เมื่อ

สัปดาห์ท่ีแล้ว แต่มาตอนน้ีสถานการณ์เปล่ียน ประชุมวันอังคารน้ีต้อง

รอดูว่า กรรมการบริหารพรรค พปชร.จะเปล่ียนท่าทีหรือไม่.

            

หินกลิ้ง

ชุมพล จุลใส

พรเพชร วิชิตชลชัย

ต้

พล.อ.ประวิตร

วงษ์สุวรรณ 

สรุป-เกณฑ์สำาคัญที่จะอุบัติในเมือง

• หัวหน้าเทวดาประจำาเมืองให้คุณเมืองรอดต่อเนื่องถึงต้น

เมษายน

• ต้นปีราหูจรยังค้นทรัพย์เมืองกระเป๋าปลิ้น-ปลายมีนาคม

ปรากฏการณ์นี้จบลงพร้อมเศรษฐกิจเริ่มโงหัว

• ตั้งแต่เมษายนเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

รัฐบาลก่อกวนสร้างปัญหาหักกันเอง-นายกฯ ดูดีกว่ารัฐบาล-

ฝ่ายค้านหรือตรงข้ามรัฐบาลยังจะเหมือนคนป่วย

• มีเกณฑ์สูญเสียบุคคลสำาคัญมากทางการเมือง

• กลางปีลางโควิด-19 เป็นโรคสามัญประจำาโลก

• กลางปียุติเจ็ดปีของการปฏิวัติใหญ่เมืองและจิตใจคนในเมือง

• กลางปีเริ่มเดินหน้าสู่เจ็ดปีปฏิวัติใหญ่เศรษฐกิจการทำามา

หากินท่ามกลางสงครามเศรษฐกิจโลกสุมพลังรอปะทุดุเดือด

เป็นระยะๆ

• เริ่มเจ็ดปีของการปฏิวัติใหญ่กองทัพ-ผู้ถืออาวุธ-ตำารวจเพื่อ

รับมือความล้ำาสมัยทางเศรษฐกิจ

• สู้กันในอุดมการณ์สำาคัญของชาติ-สถาบันพระมหากษัตริย์

ต่อไปอีกประมาณ 18 ปี

• น้ำาเต็มเมืองท่วมในวงกว้างมากจนบางช่วงเมืองเข้าสู่สภาวะ

คับขันจากน้ำาและดิน

• อุบัติเหตุใหญ่สองช่วง-แถมแผ่นดินไหวพอให้ตื่นเต้นกว่าปกติ

สักสองสามครั้ง

• พี่น้องมุสลิมระวังภัย

• วงการบันเทิงทั้งดารา-นักร้อง-คนเด่นดัง-สวย-หล่อยังดวง

ตกมากต่อไปอีกหนึ่งปี

• ช่วงพระ-นักบวชแพ้ภัย

ในบรรดาสิ่งดีร้ายที่จะเกิดในเมืองได้ตลอดเวลานั้น เกณฑ์

ทางโหรที่สำาคัญที่จะเกิดในเมืองรัตนโกสินทร์ตลอดปี 2565 คือ

1.ด้านดีตั้งแต่ต้นปี-8 เมษายน 2565 หัวหน้าเทวดาประจำา

เมืองเข้มแข็งและให้คุณกับเมือง เมืองจึงยังมีแนวโน้มฟุ่งเฟือง คน

ลือเลื่องลาภเหลือหลาย (ต่อเนื่องมาจากประมาณ 9 พฤศจิกายน 

2564)

อีกทั้งระยะนี้ เรื่องร้ายมากๆ เช่นความเดือดร้อนจากโควิด-

19 ที่เกิดแบบไม่อยากได้ก็มา เช่นประเภทกลายพันธุ์ (หินลาภาจัก

ได้) ยังมีอยู ่แต่ เมืองก็จะรอด มีโอกาสได้รับการชื่นชมยินดีหรือ

โด่งดังด้านสุขภาพ-รายได้เริ่มเข้ามา-เพื่อนๆ ของเมืองหรือนักท่อง

เที่ยวกลับเข้าประเทศ-ตัวเลขทางเศรษฐกิจเริ่มออกแนวดีขึ้น

2.ด้านร้ายยังแทรกต่อเนื่องจากต้นปี-29 มีนาคม 2565 

ราหูจร (8) ยังค้นทรัพย์เมือง (พระราหูจรเดินอยู่ในราศีพฤษภ) 

และ ราหูล่าหนี้ประชาชน (ที่เป็นมาตั้งแต่กันยายน 2563) ผลคือ

รัฐบาลจึงจะยังมีหนี้หรือภาระที่ต้องควักเงินจนกระเป๋าปลิ้น หนี้

สาธารณะของชาติเพิ่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องจากปีที่

แล้ว และประชาชนก็ยังคงมีหนี้นุงนังวุ่นวายจนหนี้ครัวเรือนพุ่ง

พรวดพราด สิ้นเดือนมีนาคม 2565 เกณฑ์นี้จะจบลง

3.แม้ตลอดทั้งปีประชาชนส่วนใหญ่ยังเครียดหนี้และเจ็บไข้                                                             

ได้ป่วยให้รัฐบาลต้องแบกภาระหนักต่อไป แต่จะมีจุดเริ่มโงหัวหรือ

ฟื้นทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมนำามาก่อนเป็นอาการฟอร์ช็อกนำา

มาก่อนการเริ่มปฏิวัติใหญ่ทางเศรษฐกิจ ปรากฏใกล้เคียงกันสอง

เกณฑ์คือ

3.1 เริ่ม 29 มีนาคม-สิ้นปี 2565 เกิดโชคลาภและความ

สำาเร็จในเมืองจากรายได้พิเศษเติมเข้ามา (พระราหูจรทับลัคนา

เมือง) โดยจะมาจากต่างชาติรวมทั้งการเก็งกำาไรทั้งตลาดหุ้น หรือ

นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านเศรษฐกิจหรือค่าเงิน หรือทองคำา หรือ

ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ หรือการบินและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ด้านร้ายสำาหรับเกณฑ์นี้คือ การหลอกลวงในเมือง โดย

เฉพาะอย่างยิ่งทางออนไลน์-ล้ำาสมัย

จิตใจคนในเมืองกล้ากับการเก็งกำาไรมากไปจนขาดเหตุผล-

เสี่ยงจะเกิดความเสียหาย

สรุปง่ายๆ คือปรากฏการณ์นี้ หากไม่ควบคุมลาภล่อตาใจ 

คนและเมืองจะ กลับกลายเป็นโลภ หรือ ลาภหาย กลายเป็น หดหู่

ได้ง่ายมาก

3.2 อีกหนึ่งอาการด้านดีแทรกเข้ามาคือตั้งแต่ 21 

เมษายน-สิ้นปี ลางพลิกเป็นเมืองเริ่มมีโชคลาภหลายด้าน-เอาชนะ

ศัตรูอุปสรรคความเจ็บไข้ที่เป็นมาได้-ได้ลาภมากจากผู้หลักผู้ใหญ่-ผู้

รู้ของเมืองและนักบวชชีพราหมณ์-รวมทั้งพระมหากษัตริย์หรือ

บุคคลระดับผู้นำา

ชาติต่างๆ (ทักษา

จรเมืองตกภูมิ

พฤหัสบดี-น่า

จะเห็นจากการ

ประชุมเอเปกครั้ง 

22) ตามโฉลก…

ตกพฤหัสบดีไซร้

ปัจจิม เกิดสวัสดิอิ่มลาภะ จักชนะศัตรู ทรัพย์อขูจักได้ แต่ผู้ ใหญ่

บัณฑิต อีกบพิตรเจ้านครา ทั้งพราหมณาและบรรพชิต….

3.3 ตั้งแต่วันเกิดเมือง 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป-สิ้นปี

สิ่งที่จะเป็นศรีหรือสิริมงคล หรือเงินทองของเมือง คือ ผู้มียศศักดิ์

ที่เป็นวัยรุ่น-การเสี่ยง-บันเทิงเริงใจ-ทองคำา-การบิน-กิจการไฟฟ้า 

เช่นรถไฟฟ้าสายต่างๆ-รถอีวีและสถานีชาร์จ-รถใต้ดิน-บนดิน-

กิจการโรงไฟฟ้า-โซลาร์เซลล์-ยารักษาโรค-การบิน ฯลฯ

3.4 ตั้งแต่วันเกิดเมือง 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป-สิ้นปี 

กลุ่มที่ออกด้านร้ายในเมือง คือ แรงงาน-ผู้สูงอายุ-คนเก่า-คนแก่ที่

เคยโดดเด่น-ภาคเกษตรโดยรวม-ข้าว-เหมืองแร่-เครื่องหนัง-ไม่ค่อย

ดีมีเคราะห์

3.5 ประเทศยังมีขุมทองให้ขุดหาตลอดปีคล้ายๆ ปตท.สผ.                

เคยเจอแหล่งแก๊สใหญ่มากที่สุดที่เคยพบที่ทะเลมาเลเซีย แต่

ตั้งแต่หลังวันเกิดเมืองที่ 21 เมษายน 2565-สิ้นปีเป็นต้นไป เข้า

ข่ายได้แบบทุกขโชค-โชคทุกข์ (พระเสาร์เป็นกาลกิณีจร)

4.ตั้งแต่ 29 มีนาคม 2565-สิ้นปีเริ่มต้นเข้าสู่ลางเปลี่ยน 

ใหญ่ผู้นำาทางการเมือง-การเมืองหรือผู้นำาสำาคัญ-องค์ประกอบ

พรรคร่วมของรัฐบาลและผู้นำาองค์กรต่างๆ ที่สำาคัญ (พระราหูจร

ทับลัคนาและพระอาทิตย์ดวงเดิมดวงเมือง) ถ้าเป็นคนจะเป็นไป

ตามโฉลก..ราหูมาต้องลัคน์ แม้นสูงศักดิ์สุราลัย จะจากพรากยศ

ไกร ลำาบากใจไฟเผาผลาญ…นั่นคือ มีโอกาสตกจากตำาแหน่งหรือ

ได้ตำาแหน่งของนายกรัฐมนตรี-รัฐมนตรี และผู้นำาในองค์กรต่างๆ 

เป็นระยะๆ ให้ตื่นเต้นเร้าใจตลอดถึงสิ้นปี อาการคือ

4.1 ด้านนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ 21 เมษายน  2565-

สิ้นปี ไม่ว่าจะมีความผันผวนในการเมืองเพียงใด หากจะมีการ

เปลี่ยนแปลงจะมีโอกาสตกผลึกเลือกทางเปลี่ยนแปลงเองว่าจะ

สู้ต่อหรือเปลี่ยนแปลง (ทั้งยุบสภา  หรือ ลาออก หรือปรับคณะ

รัฐมนตรี-เปลี่ยนพรรคร่วมรัฐบาล) แทนการถูกบีบให้เปลี่ยนแปลง

แบบหน้าเขียวหน้าเหลือง

อาการของนายกรัฐมนตรีนี้ พอจะเปรียบเทียบได้กับคุณ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่สามารถฟันฝ่าแรงกดดันของ นปช.แดงทั้ง

แผ่นดินได้แล้วตัดสินใจยุบสภาด้วยตัวเองหลังจากนั้น แตกต่าง

คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยุบเพราะแรงกดดันอย่างหนัก (ยุบขณะดวง

เมืองแตกสองชั้น)

4.2 ตั้งแต่ 21 เมษายน 2565-สิ้นปีแม้การเมืองจะอยู่ใน 

บรรยากาศเปล่ียนแปลงขนาดไหนเมืองก็มีโอกาสได้นายกรัฐมนตรี

ออกแนวดี (พระอาทิตย์เป็นศรีจร)

ส่วนรัฐบาล หน้าตาจะออกแนวร้าย-ไม่สวย สร้าง

ความเครียดและน่าขมขื่นสำาหรับประชาชน อีกทั้งคนในรัฐบาลก็

จะทำาพลาดหรือก่อกวนหรือหักหลังกันเอง (พระเสาร์เป็นกาลกิณี

จร-คล้ายรัฐบาลเคยพลาดคราว สปก.4-01) จนผู้นำารัฐบาลอาจ

ต้องเลือกทางเปลี่ยนแปลง และ เปลี่ยนแปลงระดับไหนซีกรัฐบาล

ภาระก็จะหนักมากกว่าปีที่แล้ว

ฟากฝ่ายค้าน หรือ ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล ไม่ว่าใครจะมาเป็น

ก็คงได้อาละวาดเป็นระยะๆ แต่ในที่สุดแล้วทำาอะไรไม่ขึ้นเพราะ

สมาชิกเหมือนคนป่วยกระเสาะกระแสะไปอีกหนึ่งปี (พระเสาร์จร 

7 เล็งพระจันทร์ ๒ ดวงเดิม)

5.ลีลาของการเข้าสู่โหมดของการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

เช่นยุบสภา-ลาออก-หรือปรับทีมงาน-นโยบายท่ีผู้นำารัฐบาลไม่ว่าจะ

เป็นใครต้องฝ่าด่านท้าทายเป็นระยะๆ เพียงแต่จะระดับใดเท่าน้ันคือ

5 ก. ช่วงประมาณ 14 เมษายน-15 พฤษภาคม 2565

ปรากฏการณ์น้ีจะเร่ิมด้วยมีแรงบีบในทางการเมือง เร่ิมนำามา

ต้ังแต่ประมาณกลางมีนาคม 2565 นำาไปสู่การเปล่ียนแปลงจะเป็นไป

อย่างระทึก+ตื่นเต้นเร้าใจ-ล็อกถล่ม+แปลกประหลาดสุดๆ โดยจะเกิด

ขณะ ผู้นำารัฐบาลโดดเด่น ทรงอิทธิพลจนมีทางเลือกเองว่าจะเดิน

ทางใด (พระอาทิตย์จร 1 เป็นศรี+อุจจ์) คาดสถานการณ์หนักสุดท่ีจะ

เกิดคือ ยุบสภา (สถานการณ์ใกล้เคียงกันน้ีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 

เคยยุบสภามาแล้วเมื่อ 1 พฤษภาคม 2529) 

ช่วงนี้หากยังไม่ถึงขั้นยุบสภาจะถือเป็นเรื่องมหัศจรรย-์

แคล้วคลาดของผู้นำา โดยต่อไปยังมี ด่านการเปลี่ยนแปลงทางการ

เมืองดักอยู่อีกเป็นระยะๆ เพียงแต่จะระดับใดเท่านั้นคือ

5 ข. เร่ิมประมาณ 27 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2565 เข้าสู่ 

ด่านเร่ิมพะอืดพะอม-หม่นมัวในรัฐบาล-รวมท้ังฝ่ายค้าน-ประชาชน 

ท่ีไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนน่ิงๆ อยู่กับท่ี ไม่รู้จะออกหัวหรือก้อยจน

อึดอัดเหมือนคนท้องอืด (พระเสาร์จร 7-มนฑ์หรือลอยน่ิง)

5 ค. เริ่ม 9 มิถุนายนยาวไปถึง 20 ตุลาคม 2565 แวว

ปรับ-เปลี่ยนใหญ่ในรัฐบาลทั้งระดับคณะรัฐมนตรี+นโยบาย+       

องคาพยพหรือพรรคร่วมรัฐบาลรวมทั้งฝ่ายค้าน (พระเสาร์จร 7 

เดินถอยหลัง) ลีลาช่วงนี้ที่จะปรากฏเป็นด่านๆ คือ

ด่าน 5 ค.1 ด่านประมาณ 15 มิถุนายน-17 กรกฎาคม 

2565 ระยะนี้อย่างต่ำาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลหรือ

ตำาแหน่งสำาคัญทางการเมือง-ตำาแหน่งสำาคัญในบ้านเมืองให้เห็น 

(ราหูจรทับลัคนาดวงเมือง+พระอาทิตย์ตรึงกับมฤตยูในดวงเมือง)

ด่าน 5 ค.2 ช่วงการเมืองเริ่มก่อกวนกันอีกรอบคือระยะ

ประมาณ 17 กันยายน-18 ตุลาคม 2565 เพื่อบีบให้มีการ

เปลี่ยนแปลง (พระราหูตรึงกับพระอาทิตย์ในดวงเมือง)

 โดยด่านนี้จะเริ่มเห็นตั้งแต่ 9 ตุลาคม 2565 กลับเข้า

สู่ อาการเริ่มพะอืดพะอม-หม่นมัวในรัฐบาล-รวมทั้งฝ่ายค้าน-

ประชาชน ที่ไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนนิ่งๆ อยู่กับที่ ไม่รู้จะออก

หัวหรือก้อยจนอึดอัดเหมือนคนท้องอืดอีกรอบ (พระเสาร์จร 

7-มนฑ์หรือลอยนิ่ง) อีกรอบ

ด่าน 5 ค.3 ช่วงประมาณ 18 ตุลาคม-17 พฤศจิกายน 

2565 ระดับหนักสุดคือโอกาสยุบสภากลับมาอีกรอบและ

5 ง. ช่วงประมาณ 18 พฤศจิกายน-16 ธันวาคม 2565 

จับตาช่วงนี้อาจมีบุคคลสำาคัญที่มีบทบาททางการเมืองป่วย หรือ

จากไป

6.กำาหนดการที่ โควิด-19 จะกลายเป็นโรคสามัญประจำา

เมืองและโลกคือ

6.1 เริ่มประมาณ 8 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ความรุนแรง

ของโรคลดลงเพราะการคิดค้นยาและวัคซีนทำาให้พร้อมรับมือ

มากกว่าเดิม (พฤหัสบดีจร 5 เข้าเดินในราศีมีนดินแดนของความ

ลับ-เพื่อเปิดเผยสิ่งที่ไม่รู้ของโรค)

6.2 ต้ังแต่วันเกิดเมืองท่ี 21 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เมือง

รัตนโกสินทร์ส้ินสุด ปรากฏการณ์เมืองได้ลาภท่ีไม่อยากได้ เช่นโควิด-

19 กลายพันธ์ุ-การเคอร์ฟิว (ทักษาจรเมืองหยุดตกภูมิเสาร์) พลิกกลับ

เป็น ผู้รู้ เช่นแพทย์-นักวิทยาศาสตร์จะให้คุณกับเองมาก-ส้ินปี 2565

6.3 สำาหรับโลกลางเปลี่ยนแปลงใหญ่โรครอบแรกนำามาก่อน

คือประมาณกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป (มฤตยูจรย้ายจากราศีเมษ

เข้าไปเดินในราศีพฤษภ) ตามอาการคือ

6.4 องค์การอนามัยโลกเริ่มครุ่นคิดถึงสถานะของโรคโควิด-

19 ช่วง 23-30 กรกฎาคม 2565 (พฤหัสบดีจรลอยนิ่งหรือมนฑ์)

6.5 ระยะทบทวนและเปลี่ยนสถานภาพของโควิด-19 คือ

ประมาณระหว่าง 30 กรกฎาคม-12 พฤศจิกายน 2565 (พฤหัสบดี

จรเดินถอยหลัง)

6.6 หากโรคนี้จะหวนกลับมาอ้อยอิ่ง-อาละวาดอีกครั้งตั้งแต่

ประมาณต้นธันวาคม-สิ้นปี 2565 (มฤตยูจร 0 เดินถอยหลังจาก

พฤษภเข้าราศีเมษอีกครั้ง) แต่โลกและเมืองก็พร้อมจะรับมือแล้ว

7.ตั้งแต่ต้นปี-8 กรกฎาคม 2565 เริ่มต้นลางของการสิ้นสุด

ระยะเจ็ดปีของการปฏิวัติใหญ่ในเมืองรัตนโกสินทร์ ที่เห็นชัดที่สุด

คือการเปลี่ยนรัชกาลและอื่นๆ อีกมากมาย

ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2565 หากเรายืนอยู่ข้างกำาแพง

พระนครแล้วมองย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วคือประมาณมีนาคม 

2559 แล้วคิดทบทวนเราจะถามตัวเองว่า-เมืองรัตนโกสินทร์มาถึง

จุดนี้ ได้อย่างไร-(ช่วงมฤตยูจรทับลัคนาเมือง)

แม้สถานการณ์ปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงใหญ่บางเรื่อง

พยายามย้อนกลับมาอีกช่วงประมาณธันวาคม 2565-สิ้นปี 

2565-ยาวไปต้นมีนาคม 2566 (มฤตยูจร 0 เดินผิดปกติระหว่าง

ราศีพฤษภกับเมษ) แต่ จะถูกกลบโดยลางของการปฏิวัติใหญ่ทาง

เศรษฐกิจ คือ

8.บันทึกไว้ว่าประมาณ 8 กรกฎาคม 2565 เมือง

รัตนโกสินทร์ (และโลก) เริ่มเดินหน้าสู่เค้าลางเจ็ดปีของการปฏิวัติ

ใหญ่ทางเศรษฐกิจ-การทำามาหาได้พร้อมสู้สงครามเศรษฐกิจโลก

ที่จะฟาดฟันกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านไม่มีใครยอมใคร เผลอๆ 

กลายเป็นการรบกันด้วยอาวุธ-อุปกรณ์ที่ล้ำาสมัย ระดับสิ่งที่ ไม่เคย

เห็นทางด้านเศรษฐกิจ เราจะได้เห็น ตามลีลาคือ

8.1 โดยอาการฟอร์ช็อกนำามาก่อนแล้วคือความขัดแย้ง

ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่เริ่มมาตั้งแต่ประมาณมีนาคม  2563 

ที่ทำาให้ไทยวางตัวลำาบาก

8.2 ต่อเนื่องมาถึงปี 2565 ทั้งปี ศัตรูใหญ่ยังจะขัดแย้ง-รบ

กันด้วยวิธีการต่างๆ ทำาให้ไทยเดือดร้อนต่อ (พระเสาร์จรเดินอยู่

ในราศีมังกร-ภพที่สิบดวงเมือง-ศัตรูใหญ่จะทำาณรงค์)

จับตาช่วงคล้ายๆ เมืองมีศึกศัตรูมาแทรกแซง 2 ช่วงคือ 27 

มิถุนายน-9 ตุลาคม และ 9 ตุลาคม-20 ตุลาคม 2565

8.3 แทรกเข้ามาเริ่ม 8 กรกฎาคม 2565 จะเข้าสู่ลางของ

สงครามทางเศรษฐกิจของจริงเริ่มปรากฏ (มฤตยูจร 0 เข้าไปเดิน

ในราศีพฤษภ)

คาดผลคือหากไทยฟันฝ่าได้ดีคือผ่านไปประมาณกรกฎาคม 

2572 เรายืนอยู่ข้างกำาแพงพระนคร เราจะถามตัวเองว่า

เศรษฐกิจของเมืองมาถึงจุดนี้ ได้อย่างไร และหากทำาได้ดีระหว่าง

เจ็ดปีนี้ ไทยมีโอกาสหลุดจากประเทศกับดักรายได้ปานกลาง

ท่ามกลางการปฏิวัติใหญ่ทางเศรษฐกิจของเมืองรอบนี้

ประเทศไทยจะเนื้อหอมสุดๆ ที่หลายประเทศรุมตอมเป็นมิตรชนิด

หัวกระไดไม่แห้ง หรืออีกนัยหนึ่งรุมทึ้งหาผลประโยชน์

สิ่งที่จะพาคนไทยรอดได้อยู่ที่ความแพรวพราวทางด้านการ

ทูต-เจรจาเฉกเช่นระยะเจ็ดปีระหว่างมิถุนายน 2399-มกราคม 

2406 ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มเปิด

ประเทศ มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตก เพื่อสู้กับลัทธิ

ล่าอาณานิคมที่เคยบังคับให้จีนเปิดประเทศ-สงครามฝิ่น-ให้เช่า

เกาะฮ่องกง 99 ปี

วันท่ี 20 ธันวาคม คือวันเพื่อการสมานฉันท์ทางสังคม

และความสามัคคีของคนในโลก (International Human Solidarity 

Day) เป็นอีกหน่ึงวันสำาคัญระหว่างประเทศท่ีริเร่ิมข้ึนโดยองค์การ

สหประชาชาติ ท่ีมีเป้าหมายเพื่อ “ขจัดความยากจน ปกป้องโลก 

และรับรองถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์สำาหรับทุกคนทุกเช้ือชาติในทุก

ประเทศบนผืนพิภพ”.

วันสมานฉันท์

ปีแห่งดาวใหญ่ย้ายราศี-ลางเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโผล่

จบปฏิวัติใหญ่เมืองสู่การโงหัว

และเจ็ดปีของการปฏิวัติเศรษฐกิจ(1)

ดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี 2565

โดย ฟองสนาน จามรจันทร์

ภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์และดาวจรสำาคัญปี 2565

- พระราหูจร (8) ย้ายจากพฤษภเข้า เข้าไปเดินในราศีเมษตั้งแต่ 29 มีนาคม 

2565-วันสิ้นปี

- พฤหัสบดีจร (5) เดินอยู่ในราศีกุมภ์ตั้งแต่ต้นปี-8 เมษายน 2565 ย้ายเข้าไปเดิน

ในราศีมีน 8 เมษายน 2565-วันสิ้นปี (มีเดินผิดปกติ)

- มฤตยูจร (0) ย้ายจากราศีเมษเข้าราศีพฤษภวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

- เริ่มเดินถอยหลังในราศีพฤษภวันที่ 17 กันยายน 2565

- เดินถอยหลังกลับเข้าราศีเมษวันที่ 1 ธันวาคม  2565-เดินผิดปกติในราศีเมษถึง 

วันสิ้นปี 2565

- พระเสาร์จร (7) เดินในราศีมังกรตลอดทั้งปี (มีเดินผิดปกติ)

- ทักษาจรเมือง ภูมิเดิม อาทิตย์

- 21 เมษายน 2565 เมืองอายุเต็ม 240 ปี-อายุย่าง/241 ปี ตกภูมิพฤหัสบดี

อ่านต่อฉบับวันพรุ่งนี้



ป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไม่น้อยกับผลการประ                                

ชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564 ของพรรคประชาธิปัตย ์
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ผู้เสนอชื่อเดชอิศม์  ขาวทอง  ส.ส.สงขลา  ขณะที่สินิตย์  เลิศ                                  

ไกร  ส.ส.สุราษฎร์ธานี  เสนอชื่อชินวรณ์  บุณยเกียรติ  ส.ส. 

นครศรีธรรมราช  โดยใช้วิธีเข้าคูหากาบัตรลงคะแนน  หลัง                                                                    

การลงคะแนนเสร็จส้ินผลปรากฏว่า  เดชอิศม์ได้คะแนน  58.9 

 เปอร์เซ็นต์ ชินวรณ์ได้คะแนน 39.4 เปอร์เซ็นต์ ผู้ไม่ประสงค์

ลงคะแนน  3  เปอร์เซ็นต์  จากองค์ประชุมทั้งสิ้น  350  คน 

ทำาให้เดชอิศม์คว้าตำาแหน่ง

รองหัวหน้าพรรคไป  ส่วนการ                       

เลือกตั้งรองเลขาธิการพรรค                     

แทนอันวาร์  สาและ  ส.ส.ปัต 

ตานี  ที่ลาออกไป  ที่ประชุม

มีมติเลือกชัยชนะ  เดชเดโช 

ส.ส.นครศรีธรรมราช  เป็นรอง                               

เลขาธิการพรรค  ด้วยคะแนน               

 91.9 เปอร์เซ็นต์

โดย  เดชอิศม์ ขาว

ทอง  หรือที่แวดวงการเมือง

โดยเฉพาะที่สงขลาเรียกกัน

ติดปากว่า  นายกชาย  ให้สัมภาษณ์ภายหลังได้รับเลือกเป็น

รองหัวหน้าพรรคดูแลภาคใต้ว่า  จะทำางานอย่างเต็มที่  มั่นใจ

จะประสานคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ได้    ขอประกาศว่าจะ

เอาที่นั่ง  ส.ส.ภาคใต้กลับมาให้พรรค  ปชป.ไม่ต่ำากว่า  35  ที่

นั่งในการเลือกตั้งครั้งหน้า  จากการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้เพียง 

 22 ที่นั่ง ส่วนการเลือกตั้งซ่อมที่สงขลา  เขต 6 และชุมพร 

เขต 1 ตามมารยาทพรรคพลังประชารัฐไม่ควรที่จะส่งผู้สมัคร                                                                              

ลงแข่ง แต่เมื่อส่งลงแข่งตนก็ขอสู้เต็มที่และพร้อมชน เพราะ

เลือกตั้งซ่อมเป็นการเลือกตั้งที่ ไม่ปกติ  เชื่อว่าฝ่ายที่มีอำานาจ

มากกว่าเราเขาถล่มเราเต็มที่  แต่มั่นใจว่าชาวใต้เข้าใจการ 

เมืองช่วงนี้อย่างละเอียดถ่องแท้  จึงคิดว่าตัดสินใจไม่ยากนัก 

นอกจากนี้จะชูนโยบายฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภาคใต้ เพราะแต่ละ

ปีรัฐจัดซ้ืองบอาวุธเป็นจำานวนมาก  แต่ไม่เคยทำาสงครามอะไร 

กลับละเลยปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม  ประชาชนเสียชีวิตจากโรค

เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

สำาหรับ  นายกชาย กำาลังถูกจับตามองอย่างมากกับ

บทบาทในพรรค ปชป. เพราะแม้ก่อนหน้านี้จะเคยเป็นนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามา  2  สมัย  แต่สำาหรับ

การเมืองระดับชาติเพิ่งได้เป็น  ส.ส.สมัยแรก  แต่กลับได้รับ

เลือกให้เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคใต้  เหตุเพราะมีบทบาทใน

พรรค  ปชป.ค่อนข้างมาก  กับบุคลิก  ใจถึง-พึ่งได้  และเป็น

คนมีพวกมาก  ทั้งการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น  อย่างการ

เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สงขลา เขต 6 ที่จะมีขึ้น ด้วยบทบาทและ

บารมีของนายกชายถือว่ามีส่วนสำาคัญที่ทำาให้พรรค  ปชป.ส่ง 

น้ำาหอม-สุภาพร กำาเนิดผล รองนายก อบจ.สงขลา ภรรยา

ของนายกชาย ลงสมัครในนามพรรค ปชป.

สามารถแบ่งแยกคนไทยออกเป็นสองฝ่ายได้ สำาหรับเด็กวิทย์แก่ๆ 

ปลดระวางคนนี้ชินกับ  “ไมครอน”  มากกว่ามิครอน  ดังนั้นจึงขอ

ออกเสียงว่าโอไมครอนครับ

สุดท้ายก่อนจบก็จะขอวิเคราะห์เรื่องสายพันธ์ุ โอไมครอน

จะสูญพันธุ์เพราะวัคซีนเนื้อตายที่นำาเอาวัคซีนทั้งตัวมาทำาเป็น

วัคซีน  อาจจะสามารถฆ่าไวรัสสายพันธุ์ โอไมครอนที่มี  ๓๒  จุด

อันตรายที่วัคซีนอื่นๆ ตรวจจับไม่หมด เพราะนำาเอาบางส่วนของ

ไวรัสมาทำาวัคซีน  ความหวังของนักวิทย์ในเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นไป

ได้และเป็นไปไม่ได้  เพราะ  ๑๕  สายพันธุ์ของไวรัสโควิดก็เกิดขึ้น

เพราะแอนติบอดีที่เกิดขึ้นจากวัคซีนทุกชนิดพ่ายแพ้ไวรัส  ไวรัส

สามารถมีชีวิตรอดและพัฒนาพันธ์ุให้ต้านทานภูมิต้านทานของ

ร่างกายได้มากขึ้นเรื่อยๆ 

นอกจากน้ันวัคซีนเน้ือตายก็ถูกนำาเอามาใช้ตั้งแต่สายพันธ์ุ

จีน  แต่ก็ไม่สามารถปราบไวรัสได้  เพราะมีไวรัสท่ีสามารถเอาชีวิต

รอดจากภูมิต้านทานท่ีเกิดจากวัคซีนเน้ือตายได้  แล้วก็พัฒนาพันธ์ุ                                                                                

ให้สามารถต้านทานภูมิคุ้มกันของร่างกายได้มากขึ้นเรื่อยๆ  สาย

พันธุ์เดลตายังต้องใช้บูสเตอร์ โดสหรือสูตรไขว้  ดังนั้นสายพันธุ์ 

โอไมครอนจึงต้องเร่ิมต้นผลิตวัคซีนตัวใหม่ออกมาต้านทาน  ถ้าถึง                                                                                    

สายพันธ์ุโอเมกาสงสัยว่าประชากรโลกจะลดลงเหลือ ๕๐% เท่าน้ัน 

ดังนั้นประชาชนทั้งหลายอย่าได้ตั้งความหวังไว้กับวัคซีนโอ

ไมครอนเนื้อตาย และวัคซีนอื่นๆ ว่าจะสามารถปราบปรามไวรัส

ให้สูญพันธ์ุไปจากโลกน้ีได้  มาตรการป้องกันยังมีความจำาเป็นมาก

ที่สุด วานนี้ (๔ ธ.ค) มีการชุมนุมต่อต้านมาตรการบังคับฉีดวัคซีน

ท่ีสยามสแควร์  เรื่องน้ีต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินว่าจริงหรือ

เท็จ  เพราะปัจจุบันมีคนไทยได้รับวัคซีนใกล้เคียง  ๑๐๐  ล้านโดส                                                  

แล้ว  ซึ่งก็อาจจะประเมินว่ามีคนไทยมากกว่า ๓๐ ล้านคนได้รับ                                                     

วัคซีนแล้ว  และก็ยังมีคนไทยจำานวนมากที่เข้าแถวรับวัคซีน  ดัง

น้ันเชื่อว่าจะมีคนส่วนน้อยๆ  มากเช่นสองตายายคู่น้ีท่ีปฏิเสธวัคซีน 

การตั้งชื่อกลุ่มว่าต่อต้านมาตรการบังคับฉีดวัคซีนนั้นจึงไม่น่าจะ

เป็นเป้าหมายที่แท้จริง  เพราะเป้าจริงน่าจะต้องการจุดชนวนสง 

ครามกลางเมืองมากกว่า.

เอกซ์เหม็น
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งต้องตั้งสติกันดีๆ แล้วล่ะครับ 

ประเทศไทยอาจเข้าสู่การระบาดรอบใหม่  โอ

มิครอน จะเข้าแทนที่ เดลตา ในไม่ช้านี้ 

นี่ไม่ใช่ทิศทางของไทยเพียงประเทศเดียว

แต่โอมิครอนจะเป็นโควิดสายพันธุ์หลักทั่วโลก ตั้งแต่ต้น

ปี ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

แถลงการณ์ของ  องค์การอนามัยโลก  (WHO)  ระบุถึง 

การแพร่ระบาดของ  COVID-19  สายพันธุ์  “โอมิครอน”  เพิ่ม

ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสองเท่าในทุก ๑-๓ วัน 

เป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่มากกว่าการแพร่ระบาดของสาย

พันธุ์เดลตา  ทำาให้ปัจจุบันมีประเทศที่ตรวจพบการติดเชื้อแล้ว  

๘๙ ประเทศ

แต่ WHO ยังคงมีข้อมูลที่จำากัดอย่างชัดเจน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการตรวจหาเช้ือและประสิทธิ 

ภาพของวัคซีนในการป้องกันเช้ือ  “โอมิครอน” ทำาให้ยังไม่สามารถ

ประเมินถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดที่รวดเร็ว 

โดยเฉพาะในประเทศที่มีการฉีดวัคซีนจำานวนมากจน

เกิดภูมิคุ้มกันใน ยุโรป อเมริกา 

ยังไม่ชัดเจนถึงการแพร่ได้อย่างรวดเร็ว  ว่าเป็นเพราะ 

โอมิครอนสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกัน 

หรือมีความสามารถในการแพร่กระจายท่ีสูงตามธรรมชาติ 

หรือมีความสามารถทั้งสองอย่างรวมกัน

ขณะนี้  อัตราการเข้าโรงพยาบาลในอังกฤษ  และแอฟริ 

กาใต้ยังคงทวีความรุนแรง 

และหากดูจากความเร็วที่เพิ่มขึ้นในตอนนี้ก็เป็นไปได้ว่า  

ระบบสาธารณสุขอาจมีปัญหา  โรงพยาบาลอาจล้นไปด้วยผู้ป่วย

อย่างรวดเร็ว

กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษ รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-

๑๙  รายใหม่  ตัวเลขเมื่อวันเสาร์  อยู่ที่  ๙๐,๔๑๘ คน และเสีย

ชีวิตเพิ่มอีก ๑๒๕ คน 

เป็นจำานวนผู้ติดเชื้อ  โอมิครอน  เพิ่มขึ้นกว่า ๑ หมื่นคน  

ในรอบ ๒๔ ชั่วโมง 

เพียงแค่  ๒  วัน  ตัวเลขผู้ติดเชื้อโอมิครอนเปลี่ยนจาก

หลักพันเป็นหลักหมื่น 

‘โอมิครอน’ ปีเสือ

แต่อัตราการเสียชีวิตยังต่ำา 

นับตั้งแต่ โอมิครอน ระบาด เสียชีวิตไปแล้ว ๗ ราย 

ขณะที่ชาวอังกฤษฉีดวัคซีนไปแล้ว ๑๒๔.๖ ล้านโดส 

๒๖.๓ ล้านคน หรือเกือบ ๔๐% ของประชากร ได้เข็มกระตุ้น 

เข็ม ๓ ไปเรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้นมีแนวโน้มจะล็อกดาวน์ลอนดอน ในเร็วๆ นี้ โดยภาค

ธุรกิจเอกชนส่งสัญญาณ ปิดตัวเองก่อนรัฐบาลมีคำาสั่งไปบ้างแล้ว 

ตัวเลขที่น่าตกใจ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง โอมิครอน ที่มหานคร

นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  เพิ่มขึ้นจาก ๘,๐๐๐ ราย  เป็น   ๒๙,๐๐๐ 

ราย

เมื่อ ๒ ปีที่แล้ว ชาวอเมริกันเสียชีวิตเพราะโควิด ทุกๆ  ๔๕ 

วินาที

แม้จะยังไม่มีข้อมูลความรุนแรงของ  โอมิครอน  มากนัก  

เท่าที่มีอยู่ในเวลานี้คือ อัตราการเสียชีวิตน้อยกว่าเดลตา แต่อัตรา

การป่วยก้าวกระโดด 

นั่นทำาให้รัฐบาลชาติต่างๆ  ทั่วยุโรป  กำาลังถกเถียงกันอย่าง

หนัก ว่าต้องนำามาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อย่างเข้มข้นกลับมาใช้อีกครั้ง 

เนเธอร์แลนด์  ประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศ  ยาวถึง  ๑๔  

มกราคม ปีหน้า เพราะ “โอมิครอน” กำาลังเข้าแทนที่เดลตา

โรงเรียน  ร้านค้า  และบริการทุกชนิดที่ไม่จำาเป็น  รวมถึง 

ร้านอาหาร ร้านทำาผม พิพิธภัณฑ์ และสถานออกกำาลังถูกปิดท้ังหมด 

เป็นการระบาดระลอกที่ ๕ ของเนเธอร์แลนด์แล้ว 

การปิดประเทศของเนเธอร์แลนด์เป็นสิ่งจำาเป็นที่ต้องทำา 

วันคริสต์มาส  และปีใหม่  อนุญาตให้แต่ละบ้านเปิดรับแขก

ได้มากสุด ๔ คน 

นอกบ้านห้ามจับกลุ่มเกิน ๒ คน 

นั่นคือการผ่อนปรนที่มากสุดแล้ว  

เพราะหากไม่ดำาเนินมาตรการควบคุมตั้งแต่ตอนนี้  อาจทำา 

ให้ โรงพยาบาลต่างๆ  ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่บริหารจัดการไม่

ได้

ผู้ป่วยโควิด-๑๙ จะล้นโรงพยาบาล

ระบบสาธารณสุขล่ม 

การเคลื่อนไหว ของเนเธอร์แลนด์  เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียว

กับที่หลายประเทศในยุโรป อาทิ ฝรั่งเศส ไซปรัส และ ออสเตรีย 

พากันกลับมาใช้มาตรการคุมเข้ม เช่นกัน 

ฝร่ังเศส  ส่ังยกเลิกการจุดพลุในคืนวันส่งท้ายปีเก่า  การระบาด

ครั้งนี้เป็นรอบที่ ๕ เช่นกัน

กรุงปารีส ยกเลิกงานเฉลิมฉลองที่ฌ็องเซลิเซ ในวันสิ้นปี

เดนมาร์กส่ังปิดโรงภาพยนตร์ สถานท่ีแสดงคอนเสิร์ต   สวน

สนุก และพิพิธภัณฑ์ 

ไอร์แลนด์ ให้ผับ บาร์ เปิดได้ถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. พร้อมจำากัด

จำานวนคน ที่จะเข้าร่วมงานกิจกรรมต่างๆ ทั้งในร่ม และกลางแจ้ง

สำาหรับยุโรป  อเมริกา  นี่คือการย้อนกลับไปสู่การระบาด

อย่างหนักหน่วง ในช่วงปลายปี ๒๕๖๓ ถึง ต้นปี ๒๕๖๔  

และขณะนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ  โอมิครอน  เท่านั้น  ยัง

ไม่ใช่จุดสูงสุด  ท่ียังคาดเดาไม่ได้ว่าจะไปถึงจุดไหน  แต่ความรู้เบ้ือง

ต้นในขณะนี้คือ ระบาดรวดเร็วกว่า เดลตา 

นั่นคือสถานการณ์ของ โอมิครอน ที่ควรรับรู้เสียแต่เนิ่นๆ 

วันหนึ่งประเทศไทยอาจไม่รอด 

ที่จริงน้อยประเทศที่จะรอด 

เมื่อรู้แล้วก็เพลาๆ เรื่องการเมืองกันหน่อย 

ไม่ว่าจะโหนโควิดเพื่อล้มรัฐบาล

หรือชุมนุมเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ที่ขู่ฟ่อจะคิกออฟ

หลังปีใหม่  

ท่องให้ขึ้นใจ โอมิครอน ติดเร็ว ติดง่ายกว่า  เดลตา ๗๐  

เท่าตัว 

กลับมาดูสถานการณ์รอบๆ  ไทย  เจอ  โอมิครอน  แล้ว

หลายประเทศ

มาเลเซีย

สิงคโปร์

กัมพูชา 

ที่น่ากังวลคือเมียนมา  เพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อ  เชื่อถือไม่

ได้ ในขณะที่แรงงานผิดกฎหมายทะลักเข้าไทยทุกวัน 

ถ้าไม่อยากให้  โอมิครอน  เดินตามรอย  เดลตา  คุมชาย 

แดนให้ดี 

และท่ีคุณหมอเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณ 

สุข  บอกว่า  กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอเรื่อง  COVID 

Safe Area ให้รัฐบาลพิจารณาอนุญาตให้มีการผ่อนปรนการสวม

หน้ากากอนามัยในบางพื้นที่ เช่น สวนสาธารณะ  หรือชายหาด 

แม้จะทำาภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ภาพรวมของประเทศ

สามารถควบคุมได้ดี  การฉีดวัคซีนมีความครอบคลุม  โดยมีข้อ

กำาหนดในการปฏิบัติเพิ่มเติม 

เช่น  การรักษาระยะห่าง  ห้ามขายอาหาร  และการลด

ความแออัด  เพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนได้รู้สึกถึงการใช้ชีวิต

ใกล้เคียงปกติและผ่อนคลายมากขึ้น  ต้องขอร้องดังๆ  ว่า  อย่า

เพิ่ง!

ในสถานการณ์  โอมิครอน  ลูกผีลูกคน  ประชาชนอยาก

สวมหน้ากากอนามัยมากกว่าครับ 

เพราะปลอดภัยกว่า

อย่าไปเอาอย่างฝรั่ง งอแงจะถอดหน้ากากตลอดเวลา

ขนาด โอมิครอน ระบาด บนท้องถนนในลอนดอน เวลา

นี้ ประชาชนยังถอดหน้ากากอนามัยออกมาเดินครึ่งต่อครึ่ง 

ท่ีน่าตกใจคือ  ให้เหตุผลว่าท่ีไม่สวมเพราะ อยู่ในท่ีสาธารณะ 

สถานที่เปิด ไม่ติดโควิด 

ที่สาธารณะที่ว่าคือแหล่งกิน แหล่งช็อปปิ้ง มีผู้คนแออัด  

เดินกันไหล่เบียด

ครับ...สถานการณ์ โควิดปีเสือทองในไทยจะดุแค่ไหน  ไม่

เกินสงกรานต์ได้รู้กัน.

พศ.โปรดทราบ

สำานักพุทธศาสนาแห่งชาติ

ฝากความสามารถได้ไหม

วัดร้างสร้างป่าทั่วถิ่นไทย

เป็นป่าไม้ชุมชนเรียกคนชม

วัดร้างหลายพันวัดทั่วประเทศ

แดนวิเศษ สร้างป่า สง่าสม

ต้นไม้พุทธประวัติสงัดอุดม

พุทธสร้างสังคมผ่อนคลาย

(คว�มดำ�ริพระเล� สุเมโธ)

โอไมครอน หรือ โอมิครอน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ก่อนที่จะวิสัชนาว่า  Omicron  สมควรจะออกเสียงอย่างไร 

จะขอเล่าเรื่องการออกเสียงของคนท่ีไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาให้

ฟังก่อน  เรื่องแรกเป็นเรื่องโจ๊กตามไลน์ตามแล้ง  นักท่องเที่ยว

ชาวไทยไปเที่ยวภาคเหนือรับอากาศหนาวเย็นตอนเช้า  เดินผ่าน

ร้านกาแฟก็ทำาให้อยากกินกาแฟก็เลยเดินเข้าไปสั่ง  “เอสเพรส

โซ”  กับลูกจ้างสาวที่กำาลังกวาดร้าน  ลูกจ้างสาวทันทีที่ได้รับออร์ 

เดอร์ก็ตอบว่า  “น้ากาลาโต้”  นักท่องเที่ยวไทยก็ตอบกลับว่าไม่ใช่ 

ต้องการ  “เอสเพรสโซ”  สาวคนเดิมก็พูดคำาเดิมว่า  “น้ากาลาโต้” 

และเมื่อเห็นว่าการสื่อสารน่าจะล้มเหลว  ดังน้ันจึงพานักท่องเท่ียว

ชาวไทยเดินเข้าไปในครัว  ชี้ให้เห็นว่า  “น้ำากำาลังต้ม”  หุยฮาไหม

เรื่องนี้ 

เรื่องท่ีสองเป็นเรื่องจริงของสองตายายท่ีชอบพูดอะไรแผลงๆ 

ระหว่างสองคนตายาย วันหนึ่งไปสนามบินแล้วเห็นป้าย standby 

ก็พูดเล่นกันว่า เร็วเข้าเขาเรียกสแตนด์บี้แล้ว  ผู้หญิงคนหนึ่งยืน

รออยู่  ได้ยินก็พูดว่าเขาอ่านว่าสแตนด์บาย    เราสองคนตายายก็

ยิ้ม  เพราะสารรูปดูแล้วเป็นบ้านนอกคอกตื้อสะดือตื้อไม่รู้ภาษา

ปะกิดจริง

เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องจริง  ครอบครัวทหารของเพื่อนมีลูก 

ชายสี่คน คนแรกสอบติดเตรียมทหาร จบด้วย พล.อ. ลูกชายคน

ต่อมาก็สอบติดเตรียมทหาร แต่ตกสัมภาษณ์เพราะพูดตอเต่าเป็น

ดอเด็ก ทำาให้จบที่รองผู้ว่าราชการจังหวัด  น้องชายคนต่อมาก็จบ

ที่ พล.อ. ส่วนคนสุดท้องสายตาสั้นก็เลยไม่ได้เข้าเตรียมทหาร 

ก่อนจะเข้าสู่โอไมครอนหรือโอมิครอน  ขอพาดพิงถึงศาส                                                                               

ตราจารย์  ราชบัณฑิต  นักเขียนดังคนหน่ึงท่ีชอบเขียนเรื่องเทวดา

ฝรั่ง  และเป็นคอลัมนิสต์กีฬาในหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัป                                                                                 

ดาห์ฉบับหนึ่ง  ศ.ท่านนี้ต้องการเอกลักษณ์ของตน  เขียนชื่อนัก 

กีฬาเป็นภาษาไทยแปลกๆ  ที่ต้องวงเล็บภาษาอังกฤษไว้ด้วยเสมอ 

เพราะแม้ว่าแฟนกีฬาทุกชนิดรู้จักชื่อนักกีฬาดี  แต่ไม่สามารถ

อ่านชื่อของนักกีฬาในบทความของ  ศ.ท่านนี้ ได้  เช่น  Ronaldo 

นักฟุตบอลชื่อดังท่านจะเขียนชื่อว่า โรเนาโด้ ซึ่งถ้านักพากย์บอล

คนใดนำาไปพากย์ในเกมถ่ายทอดสด รับรองว่าถูกปาจอแตกแน่ๆ

Omicron จะออกเสียงว่า  โอไมครอน หรือโอมิครอน ก็ได้

ทั้งสอง (อ้างอิงองค์การอนามัยโลก) ทำาให้สื่อในประเทศไทยออก              

เสียงทั้งโอไมครอนและโอมิครอน  แต่ในฐานะนักเรียนสายวิทย์ 

ถ้าครูออกข้อสอบว่า  สิบยกกำาลังหกเรียกว่าอะไร  ถ้าเป็นสมัย

ก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด  นักเรียนคนไหนตอบว่า  “มิ

โคร”  ก็ต้องกินไข่อย่างแน่นอน  อักษรกรีก  ๒๔  ตัวถูกนำาไปใช้

เป็นสัญลักษณ์ในวิชาฟิสิกส์มานานแล้ว  ตำาราไทยต่างก็ใช้คำาว่า 

ไมโคร, ไมครอน ทั้งสิ้น  แอลฟา,  เบตา, แกมมา ฯ เพราะเป็น

สายพันธุ์อ่อนแอ  แม้แต่เดลตาที่เป็นสายพันธ์ดุเดือดอันดับสอง

ก็ไม่มีปัญหาในการออกเสียง  แต่สายพันธุ์ที่  ๑๕  Omicron  กลับ

นายกชาย ขุนพลภาคใต้ ปชป.

ในสไตล์ ใจถึง-พึ่งได้ 

สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) 

ม�ฝ�กครับ

“.............WHO ไม่ได้ใช้ Nu กับ Xi เป็นชื่อส�ยพันธุ์ ไวรัส 

ตัวแรกจะสับสนกับคำ�ว่� New ซึ่งจะเป็นส�ยพันธุ์  ‘ใหม่’ ตลอด

เวล�ถ้�คนฟังไม่ถนัด ส่วนคำ�ที่สองไปใกล้เคียงกับน�มสกุลที่คุ้น

เคย โดยเฉพ�ะผู้นำ�ของประเทศมห�อำ�น�จ ถ้�ใช้เป็นชื่อส�ย

พันธุ์ ไวรัสจะถูกมองเป็นก�รเกี่ยวโยงท�งก�รเมือง จึงทำ�ให้ไวรัส

ส�ยพันธุ์ VOC ล่�สุดได้ชื่อเป็น Omicron

คำ�อ่�นที่ถูกต้องที่เขียนในภ�พนี้ชัดเจนครับ ‘Om-e-cron’ 

หรือ โอม-อี-ครอน ควบออกม�ง่�ยๆ ว่� โอ-มี-ครอน  อ่�นยังไง

ก็เป็น ‘โอ-ไม-คร่อน’ ไม่ได้ครับ.............”

นักไวรัสวิทย�ว่�ม�แบบนั้น สุดท้�ยก็ใช้กันทั้ง โอไมครอน 

และโอมิครอน ก็เป็นท่ีเข้�ใจกันว่�ไวรัสโควิด-๑๙ ตัวน้ี ดุน้อย แพร่

กระจ�ยเร็ว หลบวัคซีนเก่ง อีกไม่กี่เดือนก็คงครองโลกครับ.

หยุดเถอะ

 * คิดจะล้ม “สถาบันฯ” นั้นแสนยาก

อย่าลำาบากอย่าดิ้นรนอย่าขวนขวาย

ประชาชนคนไทยไม่ใช่ “ควาย”

ที่จะสนตะพายดังหมายปอง

เพราะคนไทยทั้งหลายนั้นหมายมั่น

ร่วมปกป้อง “สถาบันฯ” กันทั้งผอง

มิยอมให้ผู้ที่เหิมเกริมลำาพอง

มาแตะต้องหวัง “ล้างล้ม” ให้ล่มไป

ประเทศไทยวันนี้มี “กษัตริย์”

เป็น “ร่มฉัตร” ปกป้องผองชนให้

ได้อยู่เย็นเป็นสุขไร้ทุกข์ภัย 

ด้วยเพราะ “องค์พระทรงชัย” ใส่ใจแล

จึงอยากเตือน “พวกอัปรีย์” ที่คิดล้ม

“สถาบันฯ” สังคมไทยไม่ไว้แน่

วันใดสิ้นความอดทนของตนแปร

เป็นสิ่งแท้คือรวมตัว “ล้างชั่ว” กัน

“ปิยบุตร-ธนาธร” สังวรไว้

“เพนกวิน-รุ้ง-ไมค์” อย่าได้หมายมุ่งมั่น

อีกพรรคพวก “สถุล” ของคุณนั้น

หวังล้มล้าง “สถาบันฯ” นั้นหยุดที

ยิ่ง “บิ๊กป้อม-บิ๊กป๊อก” และ “บิ๊กตู่”

ต่างเชิดชู “สถาบันฯ” ด้วยกันนี่

ขอได้ไปใส่ใจคิดให้ดี

“สามท่าน” นี้มีใครไหมที่ยอม.

      สามารถ เจนชัยจิตรวนิช

อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยุติธรรม

ผู้อำานวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ พรรคพลังประชารัฐ

เดชอิศม์ ขาวทอง

ค

เ



หลืออีกไม่กี่วัน ปี 2021 ก็จะผ่านไป เป็นการจบลงของปีที่สอง

ของการระบาดของโควิด-19 ปีที่แล้ว 2020 ถ้าจำาได้การระบาด

เริ่มขึ้นทั่วโลกและส่งผลกระทบรุนแรงทั้งต่อชีวิตและเศรษฐกิจ ปี

นี้ 2021 จึงเหมือนปี “เอาคืน” จากการค้นพบวัคซีนที่ช่วยลดความ

รุนแรงของการระบาด ทำาให้สถานการณ์ระบาดทั่วโลกเริ่มคลี่คลาย

และกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้น แต่ความเสี่ยงต่างๆ ยังมี

มาก สำาหรับประเทศไทยเศรษฐกิจติดลบมากในปี 2021 คือหดตัวร้อย

ละ 6.1 และติดลบต่อเนื่องถึงไตรมาสสามปีนี้ สถานการณ์เริ่มดีขึ้น

ในไตรมาสสี่จากการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ และการเปิดประเทศ

เมื่อการระบาดในประเทศเป็นขาลง ล่าสุดมีการประเมินว่าเศรษฐกิจ

เราปีนี้จะขยายตัวแต่อยู่ในเกณฑ์อ่อนแอ คือ ขยายตัวต่ำากว่า 1 

เปอร์เซ็นต์ มีการส่งออกและการใช้จ่ายของภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อน

คำาถามคือ เศรษฐกิจไทยปีหน้าจะเป็นอย่างไร ยังฟื้นตัวหรือไม่ 

ซึ่งคำาตอบคงขึ้นอยู่กับสองปัจจัย คือ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะ

กระทบการส่งออกและรายได้จากการท่องเที่ยว อีกปัจจัยคือนโยบาย

ของภาครัฐว่าจะดำาเนินการต่ออย่างไร เพราะมีผลโดยตรงต่อการฟื้น

ตัวของเศรษฐกิจ นี่คือประเด็นที่จะเขียนวันนี้

เศรษฐกิจโลกขณะน้ีกำาลังฟ้ืนตัว โดยเฉพาะในประเทศ

อุตสาหกรรมท่ีได้ประโยชน์จากการฉีดวัคซีน ท่ีทำาให้การระบาดชะลอ 

การใช้จ่ายภาครัฐท่ีกระตุ้นเศรษฐกิจ และการกลับมาใช้จ่ายของภาคครัว

เรือนและภาคธุรกิจ ส่งผลให้การค้าโลกขยายตัว อย่างไรก็ตามการฟ้ืน

ตัวของเศรษฐกิจโลกยังไม่ท่ัวถึง โดยเฉพาะถ้าเทียบประเทศอุตสาหกรรม

กับประเทศกำาลังพัฒนาท่ีโมเมนตัมการฟ้ืนตัวต่างกันชัดเจน คือ ประเทศ

อุตสาหกรรมเข้มแข็งกว่า ซ่ึงสาเหตุหลักมาจากความแตกต่างในการฉีด

วัคซีนให้กับประชากรในประเทศ ท่ีกลุ่มประเทศกำาลังพัฒนาทำาได้ช้ากว่า

มาก ความแตกต่างน้ีทำาให้การระบาดยังมีอยู่ในหลายพ้ืนท่ี และส่งผล 

กลับมากระทบการฟ้ืนตัวของประเทศอุตสาหกรรม ตัวอย่างล่าสุดก็คือ 

การระบาดของสายพันธ์ุ Omicron ขณะน้ี

การประเมินล่าสุดชี้ว่า เศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวต่อในปีหน้า 

ขยายตัวประมาณร้อยละ 4.5 แต่ความไม่แน่นอนมีมาก ที่อาจทำาให้

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกสะดุด โดยสามปัจจัยที่ต้องจับตาปีหน้า

คือ หนึ่ง การระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่จบ และอาจกลับมาเป็นข้อ

จำากัดต่อเศรษฐกิจโลกได้ สอง นโยบายการเงินของสหรัฐที่จะดูแล

เงินเฟ้อ ซึ่งกำาลังเป็นปัญหาใหญ่ในสหรัฐ ที่การแก้ไขปัญหาจะต้อง

ทำาโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะกระทบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่ว

โลก สาม ประเด็นภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างสหรัฐกับจีนที่คาดว่าจะ

มีมากขึ้นในปีหน้า และสร้างความไม่แน่นอนให้กับเศรษฐกิจโลกและ

กระทบโมเมนตัมของการฟื้นตัว

สำาหรับประเด็นแรก คือ การระบาดของโควิด-19 ท่ีต้องตระหนัก

คือ การระบาดยังไม่จบ เพียงแต่ชะลอลงในหลายพ้ืนท่ี และตราบใดท่ี

การระบาดยังมีอยู่ในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึงของโลก ก็สามารถเป็นความเส่ียง

ต่อเศรษฐกิจโลกได้ ซ่ึงส่ิงสำาคัญสุดในเรื่องน้ีคือการเร่งกระจายการฉีด

วัคซีนให้ท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ีท่ัวโลก เพื่อลดโอกาสของการเกิดการระบาด

รอบใหม่ ซ่ึงถ้าดูตัวเลขล่าสุดยังน่าเป็นห่วง คือ อัตราการฉีดวัคซีนท่ัว

โลกอย่างน้อย 1 เข็มอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 56 ของประชากรโลก แต่

มีเพียงร้อยละ 7-8 ของประชากรในประเทศรายได้ต่ำาท่ีได้รับการฉีด

วัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม น่ีคือความแตกต่างและเป็นประเด็นท่ีต้องเร่ง

แก้ไข เพื่อลดความเส่ียงของการเกิดการระบาดรอบใหม่ๆ ในปีหน้า ซ่ึง

ถ้าเกิดข้ึนก็จะกระทบการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก

สำาหรับเรื่องเงินเฟ้อ เงินเฟ้อกำาลังเป็นประเด็นสำาคัญท่ัวโลกจาก

ราคาสินค้าท่ีปรับสูงข้ึนต่อเนื่อง ล่าสุดเงินเฟ้อในสหรัฐเดือนพฤศจิกายน

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.8 สูงสุดในรอบเกือบ 40 ปี สาเหตุของเงินเฟ้อคราว

น้ีมาจากปัจจัยท้ังด้านอุปสงค์และอุปทานท่ีเป็นผลจากสถานการณ์โค

วิดและการแก้ไขปัญหา ทำาให้ความต้องการใช้จ่ายในเศรษฐกิจโลกสูง

ข้ึน แต่การผลิตปรับตัวตามไม่ทัน จากปัญหาคอขวดท่ีเกิดข้ึนทำาให้ราคา

ปรับสูงข้ึนและเพ่ิมสูงข้ึนในทุกประเภทสินค้า ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ เช่น 

น้ำามัน สินค้าช้ันกลาง และสินค้าอุปโภคบริโภค ล่าสุดธนาคารกลาง

สหรัฐมีความเห็นว่าเงินเฟ้อคราวน้ีไม่ใช่ภาวะช่ัวคราว แต่จะยืดเย้ือถึงปี

หน้า ทำาให้ต้องเร่งแก้ปัญหา ซ่ึงหมายถึงการปรับข้ึนของอัตราดอกเบ้ียท่ี

ลายหน่วยงานได้มีการปรับคาดการณ์แนวโน้มการเติบ 

โตของเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ส่วนใหญ่ดีขึ้นจากคาด

การณ์เดิม หลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-

19 ในประเทศเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน

รัฐบาลเองก็ได้ทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่

ระบาดอย่างต่อเนื่อง มีการเปิดประเทศรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ                                                                            

หลายๆ ปัจจัยช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมามีชีวิต

ชีวามากขึ้น ทำาให้หลายฝ่ายต่างมองว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทย                                                                                      

ในไตรมาสสุดท้ายของปีน้ีจะมีทิศทางท่ีดีข้ึนกว่าไตรมาส 3/2564 

ที่ขยายตัวติดลบ 3% หลังจากเจอสถานการณ์การระบาดของ

โควิด-19 กดดันอย่างหนัก

โดย “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” รมว.การคลังได้ออกมาระบุ                                                                                         

ว่า ปีน้ีคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้อย่างน้อย 1% หลังรัฐ                                                                                         

บาลได้เดินหน้านโยบายเปิดประเทศ ซ่ึงถือเป็นการดำาเนินนโยบาย 

แบบคู่ขนานระหว่างการดูแลด้านสาธารณสุขและสร้างความ

สมดุลในการดูแลด้านเศรษฐกิจไปด้วยกัน ขณะเดียวกันการส่ง

ออกท่ีจะยังมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 คาด

ว่าส่งออกของไทยจะเติบโตได้ถึง 17% ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดในรอบ 

12 ปี ส่วนมาตรการภาครัฐในการเยียวยาและบรรเทาภาระของ

ประชาชนจากผลกระทบของโควิด-19 ผ่านโครงการเราไม่ท้ิงกัน                                                                              

เราชนะ รวมถึงโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างช้อปดีมีคืน คน 

ละคร่ึง และย่ิงใช้ย่ิงได้น้ัน ก็ช่วยให้การใช้จ่ายของประชาชนยัง

ขยายตัวได้ แม้จะไม่เต็มร้อยก็ตาม ส่วนปี 2565 กระทรวงการ

คลังมองว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวได้ถึง 4%

ทั้งนี้ ในปี 2565 แม้หลายฝ่ายประเมินว่าสถานการณ์

ต่างๆ จะเริ่มคลี่คลายลง และเศรษฐกิจจะเดินเข้าสู่ช่วงของ

การฟื้นตัว แต่ก็จะยังมีอีกหลายปัจจัยให้ต้องติดตาม เพราะอาจ

มีผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจได้ โดย ttb analytics 

ได้ออกมาชี้ให้เห็นถึง 3 ปัจจัยท้าทายสำาคัญต่อภาคเศรษฐกิจ

การเงินไทยที่ต้องเร่งรับมือ

โดย ttb analytics ระบุว่า ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ

ปีใหม่ ถือเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยกำาลังฟื้นตัวต่อเนื่องตามการ

ส่งออกสินค้าและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่

มีแนวโน้มคลี่คลาย โดยมีปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมจากการเปิด

ประเทศที่เป็นไปตามแผน และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สนใจ

เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทิศทางเพิ่ม

ขึ้น แม้จะมีความเสี่ยงจากโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนก็ตาม 

ซึ่ง ttb analytics ประเมินว่า ปัจจัยบวกเหล่านี้จะส่งผลดีไปยัง

โมเมนตัมเศรษฐกิจปี 2565 ให้ฟื้นตัวดีอย่างต่อเนื่อง ยกเว้น

กรณีที่เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ภายในประเทศอย่างมีนัย

สำาคัญจนต้องเข้าสู่ภาวะล็อกดาวน์อีกครั้ง

ส่วนความท้าทายด้านเศรษฐกิจการเงินในปี 2565 ซ่ึงถือ                                                                                          

เป็นส่ิงท่ีท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัวให้ทัน เพื่อรักษา                                                                                          

เสถียรภาพการเติบโตของเศรษฐกิจและภาคธุรกิจระยะยาวให้                                                                                               

ได้หลังยุคโควิด-19 แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1.จุดอ่อนของภาค 

เศรษฐกิจไทย ซ่ึงมีปัจจัยหลักมาจากความผันผวนของต้นทุนด้าน

อุปทานท่ีจะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อไทยมากข้ึน โดยเฉพาะต้นทุน

นำาเข้าจากต่างประเทศ, ปัญหาโครงสร้างนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ี                                                                             

กระจุกตัวอยู่ในบางประเทศมีอัตราสูง โดยเฉพาะจีนและกลุ่มอา 

เซียน ทำาให้รายได้ภาคการท่องเท่ียวเผชิญกับความอ่อนไหวเมื่อ

เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันข้ึน

2.ความท้าทายจากการปรับเปล่ียนทิศทางการดำาเนินนโย 

บายในระดับโลก จากการเปิดกว้างทางการค้าระหว่างประเทศท่ี

ลดลง โดยเฉพาะในเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น จีนและอินเดีย และ

แนวนโยบายร่วมกันลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงจะมี

ผลให้ภาคธุรกิจและภาครัฐประเทศต่างๆ ต้องแสวงหาเทคโนโลยี 

นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สนับสนุนพลังงานสะอาด พร้อม 

ออกนโยบายสนับสนุนวิธีการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงหาก

ธุรกิจและนโยบายประเทศใดปรับตัวสอดรับไม่ทันอาจต้องเผชิญ

การสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนได้

และ 3.ความท้าทายจากพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไปท้ัง 

การทำางานจากท่ีบ้าน (Work From Home) การซ้ือสินค้าและ

บริการ รวมถึงการชำาระเงินผ่านระบบออนไลน์มากข้ึน โดยปัจจัย

เหล่าน้ีถือเป็นตัวเร่งให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์การทำางานและ

ประชุมผ่านระบบออนไลน์จากบ้านมากข้ึน อีกท้ังยังขยายฐานจำานวน

ผู้คนท่ีปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาซ้ือสินค้าและบริการบนระบบ

ออนไลน์มากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงถือเป็นการเปล่ียนแปลงเชิง

โครงสร้างท่ีสำาคัญและโอกาสของธุรกิจใหม่นับจากน้ีเป็นต้นไป.

ตรียมพร้อมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2565 แล้ว 

สำาหรับ “ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.)” ที่ปีนี้ขอมาในธีมยุค COVID KIDS พอเพียง ผ่าน

กิจกรรมสื่อสารทางออนไลน์ โดยงานนี้ ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์                                                                                  

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ออกมาตีป๊ีบว่ากิจกรรมวันเด็กในคร้ังน้ีเพื่อกระตุ้น 

ให้เยาวชนเห็นคุณค่าในพลังของ

ตัวเอง ที่สามารถสร้างความสุข 

ความพอเพียงในการใช้ชีวิต และ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมได้ รวมทั้งเปิดมุมมอง

ของจินตนาการผ่านกิจกรรมการ

ประกวดเรียงความในหัวข้อ “ต้นไม้

ของฉัน” และประกวดคลิปวิดีโอใน

หัวข้อ “ความสุขของฉัน” ชิงเงิน

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 

บาท และรางวัลอื่นๆ พร้อมเกียรติ

บัตร มูลค่ารวม 1.5 แสนบาท โดย

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ธ.ค.2564 เรียกว่า

เป็นกิจกรรมดีๆ สำาหรับเยาวชนอนาคตของชาติ เอ๊า!!! ลุย.
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COVID KIDS

เศรษฐกิจ

เ

ห

ครองขวัญ รอดหมวน

ธนารัตน์ 

งามวลัยรัตน์

บัณฑิต นิจถาวร
ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

จะมีผลต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจท่ัวโลก

การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐซึ่งคาดว่าจะเริ่มในปีหน้า 

จะสร้างแรงกดดันให้อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกปรับขึ้นตาม แต่อาจไม่

พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับปัญหาเงินเฟ้อและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่ละ

ประเทศ ความแตกต่างนี้จะทำาให้ตลาดการเงินโลกผันผวนจากการ

ไหลเข้าออกของเงินทุนระหว่างประเทศที่ปรับตัวตามอัตราดอกเบี้ยที่

เปลี่ยนไป กระทบสภาพคล่องและอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศ 

ซึ่งของเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้และจะถูกกระทบเช่นกัน ทำาให้การฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจเราก็จะมีข้อจำากัดมากขึ้น

ส่วนประเด็นภูมิศาสตร์การเมืองระหว่างจีนกับสหรัฐ คาดว่า

ความตึงเครียดจะมีมากขึ้นหลังสถานการณ์ โควิดคลี่คลาย สะท้อน

ออกมาในรูปการแข่งขันที่จะมีมากขึ้นระหว่างสองประเทศนี้ ทำาให้

ระบบโลกาภิวัตน์ที่เป็นหนึ่งเดียวอย่างในปัจจุบันอาจถูกแบ่งเป็นสอง

ขั้วในแง่การค้าและการลงทุน สร้างความไม่แน่นอนให้กับการทำา

ธุรกิจและเศรษฐกิจทั่วโลก โดยจะปรากฏในรูปของความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐ รวมถึงกลุ่มประเทศตะวันตกที่จะห่าง

กันมากขึ้น กลไกพหุภาคีที่เคยขับเคลื่อนการค้าโลกที่จะยิ่งอ่อนแอ 

ทดแทนโดยการรวมตัวระดับภูมิภาคแทน รวมถึงความตึงเครียดใน

ทะเลจีนใต้และเกาะไต้หวันระหว่างสหรัฐกับจีน ที่จะสร้างความไม่

แน่นอนในแง่ความปลอดภัยและเสถียรภาพในภูมิภาค กระทบการฟื้น

ตัวของเศรษฐกิจภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวแต่มีความไม่แน่นอนจะกระทบการฟื้น

ตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการส่งออกและรายได้จากการท่อง

เที่ยว ซึ่งเท่าที่มีการประเมินขณะนี้ การท่องเที่ยวโลกจะยังไม่กลับมา

เหมือนระดับก่อนโควิดจนถึงปี 2024 เป็นผลจากการระบาดของโควิด

ที่ยังมีอยู่และนโยบายของประเทศต่างๆ ที่จะยังไม่พร้อมเปิดประเทศ

หรือยอมให้ประชาชนของตนเดินทาง เช่น จีน สิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อ

จำากัดต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีหน้า ทำาให้การฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจเราจะยังขึ้นอยู่กับสองปัจจัยเหมือนปีนี้ คือ

หนึ่ง การส่งออก ซึ่งการขยายตัวปีหน้าจะขึ้นอยู่กับการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจโลกและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย

ปัจจัยหลังนี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถของนโยบายเศรษฐกิจของเรา 

ที่จะควบคุมต้นทุนเพื่อให้สินค้าไทยไม่แพงและแข่งขันได้ในตลาดโลก 

ซึ่งสิ่งสำาคัญที่สุดในปีหน้าคือ ควบคุมอัตราเงินเฟ้อในประเทศให้อยู่ใน

ระดับต่ำา ที่จะไม่กระทบความสามารถในการแข่งขันของภาคส่งออก

สอง นโยบายภาครัฐ ที่ต้องดูแลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ในปีหน้าเกิดขึ้นต่อเนื่อง และมีการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงเพื่อ

เ

แนวโน้มเศรษฐกิจโลกและไทยปีหน้า

ดยสรุปในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงถูก

ใช้เป็นกลไกของรัฐบาลในการพยุงราคาน้ำามันเชื้อเพลิง

ไม่ให้สูงขึ้นเกินเพดานที่รัฐบาลแต่ละยุคกำาหนดไว้ และ

เป็นกลไกในการส่งเสริมการใช้พืชพลังงานที่ผลิตได้ใน

ประเทศ เพื่อลดการนำาเข้าน้ำามันดิบ รวมถึงเป็นกลไก

ในการช่วยพยุงราคาพืชผลทางการเกษตร (อ้อย มันสำาปะหลัง และ

ปาล์ม) เพื่อไม่ให้ราคาตกต่ำา ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ากองทุนน้ำามันเชื้อ

เพลิงถูกใช้เป็นกลไกของแต่ละรัฐบาลที่ผ่านมา ทำาให้บางครั้งกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิงถูกนำาไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จึง

ได้มีการร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... ขึ้น เพื่อ

ยกระดับกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงตามคำาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 

เรื่อง กำาหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน

น้ำามันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2547 เพื่อเป็นกลไกในการ

รักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำามันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับ

ที่เหมาะสม และป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำามันเชื้อเพลิงไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์และความมั่นคงด้านพลังงาน

และเศรษฐกิจของประเทศ และพระราชบัญญัติกองทุนน้ำามันเชื้อ

เพลิง พ.ศ.2562 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 โดย

กำาหนดวัตถุประสงค์หลักไว้ประการเดียวในมาตรา 5 คือ เพื่อรักษา

เสถียรภาพระดับราคาน้ำามันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับ

ที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ำามันเชื้อเพลิงเท่านั้น 

นอกจากนั้นเพื่อให้มีวินัยทางการเงิน ได้กำาหนดจำานวนเงินบริหาร

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงต้องมีจำานวนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท และ

สามารถกู้ยืมเงินได้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท พร้อมทั้งกำาหนดให้

มีการยกเลิกการชดเชยน้ำามันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิง

ชีวภาพ แต่ก็มีบทเฉพาะกาลตามมาตรา 55 ที่ยังคงให้มีการชดเชย

ต่อไปอีก 3 ปี คือ ภายในกันยายน 2565 และสามารถขยายได้อีก 2 

ครั้ง ครั้งละ 2 ปี รวมทั้งหมดเป็นระยะเวลา 7 ปี คือสามารถขยาย

ระยะเวลาชดเชยต่อไปได้อีกจนถึงเดือนกันยายน 2569 หลังจากนั้น

กองทุนฯ จะทำาหน้าที่รักษาเสถียรภาพราคาน้ำามันเชื้อเพลิงในช่วง

วิกฤตการณ์ด้านน้ำามันเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะมีความชัดเจน

วีระพล จิรประดิษฐกุล

ยุบกองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิงทำ�ให้น้ำ�มันถูกลงจริงหรือ?? (ตอนจบ)

ในบทบาท ภารกิจมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การลดการชดเชยน้ำามันเชื้อเพลิงที่มีส่วน

ผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นเรื่องที่ระดับนโยบายต้องตัดสินใจว่า

จะมีนโยบายอย่างไรต่อแนวทางการยกเลิกการอุดหนุนน้ำามันเชื้อ

เพลิงชีวภาพตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเพื่อมา

ทดแทนน้ำามันเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งอาจจะต้องมองถึงช่วงเปลี่ยนผ่าน

จากยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้ามาประกอบด้วย

นอกจากนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข้อถกเถียงที่ไม่มีคำาตอบ 

ว่าควรจะใช้กลไกอะไรแก้ไขปัญหาราคาน้ำามันแพง ระหว่างกลไก

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง หรือการปรับลดภาษีสรรพสามิต ผมจึงได้นำา

เสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาให้ลองพิจารณากันดูครับ แต่ละแนวทางก็มี

การดำาเนินการ และข้อจำากัดที่แตกต่างกันไป

กองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง: การบริหารจัดการอยู่ท่ีคณะกรรมการ

บริหารกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง (กบน.) เป็นผู้กำาหนดหลักเกณฑ์วิธีส่งเงิน

เข้ากองทุน และอัตราเงินส่งเข้ากองทุน การบริหารกองทุนจึงกระทำา

ได้อย่างรวดเร็ว และคล่องตัว สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำามัน

ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว พ.ร.บ.กองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2562 

กำาหนดวินัยในการใช้เงินกองทุนไว้ท่ีเพดานสูงสุด ไม่เกิน 40,000 ล้าน

บาท สามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท กองทุนน้ำามันเช้ือเพลิง

เมื่อติดลบก็จะกู้เงินมาใช้ และเมื่อราคาน้ำามันลดลงจะต้องเรียกเก็บเงิน

คืนกองทุน ทำาให้ราคาน้ำามันในประเทศยังคงสูงกว่าราคาน้ำามันในตลาด

โลก อาจทำาให้ไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ สุดท้ายแล้วผู้ใช้

น้ำามันเป็นผู้จ่ายเงินเองท้ังหมด จะไม่กระทบต่อสภาพเศรษฐกิจส่วนรวม

ภาษีสรรพสามิต: การบริหารจัดการอยู่ที่กระทรวงการคลัง 

การดำาเนินการอาจล่าช้ากว่ากองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงบ้าง แต่การลด

ภาษีสรรพสามิตทำาให้รัฐบาลเสียเงินไปเลย ไม่สามารถเรียกคืนแบบ

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงได้ การลดลงของภาษีสรรพสามิตจะกระทบต่อ

รายได้ของรัฐโดยตรง หากรัฐบาลไม่สามารถหารายได้มาทดแทนได้

ก็ต้องกู้เงิน ซึ่งจะกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และวินัยทางการคลัง

ของประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญด้านความเชื่อถือของประเทศได้

สำาหรับมุมมองที่สำาคัญกว่าการเลือกใช้วิธีการหรือกลไกที่

เหมาะสมคือ การลดราคาน้ำามัน ไม่ว่าจะเป็นมาตรการอะไรก็ตาม 

ไม่ควรตรึงราคาไว้ในระยะยาว และไม่ควรตรึงราคาเชื้อเพลิงใดเชื้อ

เพลิงหนึ่งไว้นานจนส่งสัญญาณที่ผิด ทำาให้ผู้บริโภคหันมาใช้เชื้อเพลิง

ชนิดนั้นมากขึ้น ดังเช่นในอดีต การตรึงราคาก๊าซ LPG ไว้ในระดับต่ำา

เป็นระยะเวลานาน จนทำาให้รถยนต์ปรับเครื่องยนต์มาใช้ LPG มาก 

การผลิตในประเทศไม่เพียงพอ จำาเป็นต้องนำาเข้าและเมื่อรัฐขึ้นราคา 

LPG ผู้ใช้ก็หันมาใช้น้ำามันเบนซินแทน เป็นต้น ทำาให้การลงทุนใน

โครงสร้างพื้นฐานของ LPG ไม่ว่าจะเป็นคลัง LPG ปั๊ม LPG รวมทั้ง

ท่าเรือนำาเข้า LPG มีการใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เกิดความเสียเปล่า

ของประเทศ และนอกจากนี้ที่ผ่านมายังมีการเก็บเงินจากน้ำามันเชื้อ

เพลิง (เบนซิน+ดีเซล) และนำาไปอุดหนุนราคาก๊าซ LPG และเก็บเงิน

กองทุนของน้ำามันเบนซินไปอุดหนุนราคาน้ำามันดีเซล เป็นต้น

โดยสรุป กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงเป็นกลไกของรัฐบาลเพื่อ

วัตถุประสงค์หลายอย่างด้วยกัน กล่าวคือ รัฐบาลใช้เครื่องมือจาก

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำามันเชื้อเพลิง

มากว่า 40 ปีแล้ว รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมเชื้อเพลิง

ชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) เพื่อลดการนำาเข้าน้ำามันเชื้อเพลิง 

และใช้เป็นกลไกในการพยุงราคาพืชการเกษตร ซึ่งราคาตกต่ำามา

ตลอด ช่วยให้เกษตรมีรายได้สูงขึ้น และเป็นการส่งเสริมเชื้อเพลิงที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย. 

โ

ให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง ในเรื่องนี้ประเด็นที่ต้อง

ตระหนักคือ เศรษฐกิจไทยกำาลังฟื้นตัวแบบตัวอักษร K ที่คนส่วน

น้อยได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของภาคส่งออกและการผลิตในภาค

อุตสาหกรรม ขณะที่คนส่วนใหญ่ที่มีรายได้น้อยอยู่ในภาคบริการและ

ภาคท่องเที่ยวยังไม่ได้ประโยชน์ เพราะภาคท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัว จึง

จำาเป็นที่กลไกภาครัฐต้องทำาให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีการกระจาย

ประโยชน์อย่างทั่วถึง ไม่กระจุกตัว เพื่อให้การฟื้นตัวมีความเข้มแข็ง

ในแง่นโยบายเศรษฐกิจ โจทย์สำาคัญปีหน้าคือ ทำาให้การฟื้น

ตัวของเศรษฐกิจที่กำาลังเริ่มต้นเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องในปีหน้าและมีความ

เข้มแข็ง ซึ่งคำาตอบจะมาจากการไม่ประมาทในสามเรื่อง

หนึ่ง ไม่ประมาทในเรื่องการระบาดของโควิดที่ขณะนี้เป็นขาลง 

ไม่ให้กลับมาเป็นการระบาดใหญ่ในปีหน้า ซึ่งหัวใจเรื่องนี้ก็มาจากบท

เรียนสำาคัญปีนี้ คือ ต้องควบคุมการระบาดจากต่างประเทศไม่ให้เข้า

มาทำาให้เกิดการระบาดใหญ่ในประเทศ โดยเฉพาะการเข้ามาโดยช่อง

ทางที่ผิดกฎหมายที่ไม่มีการตรวจเช็กการติดเชื้อ สนับสนุนโดยระบบ

สาธารณสุขที่กระจายการฉีดวัคซีนให้ประชากรในประเทศอย่างทั่วถึง 

และมีความพร้อมในการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยอย่างทันเหตุการณ์

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

สอง ไม่ประมาทเรื่องเงินเฟ้อที่ปีหน้าจะเป็นปัญหาใหญ่ เพราะ

เศรษฐกิจเราพึ่งพาต่างประเทศมาก การแก้ไขจำาเป็นต้องมีการดำาเนิน

มาตรการที่ทันเวลา โดยเฉพาะเรื่องอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดผลกระทบ

ที่จะมีต่อค่าครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศ เงินเฟ้อจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้

ความสำาคัญ แก้ไขโดยอาศัยกลไกตลาด แม้จะมีผลต่อการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจ

สาม ต้องดูแลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจกระจายผลต่อ

ส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจได้ทั่วถึง ด้วยมาตรการที่ให้ความสำาคัญ

กับการสร้างงานให้ประชาชนมีงานทำา เพื่อให้มีรายได้ การถ่ายเท

ทรัพยากร เช่น ทุนและแรงงานออกจากภาคเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นไป

สู่ภาคเศรษฐกิจที่กำาลังฟื้นตัว การทำาให้มาตรการเยียวยาของภาครัฐ

เป็นการเยียวยาโดยมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ไม่ใช่ให้หรือแจกเป็นการ

ทั่วไป เพื่อลดภาระต่อการคลังและสามารถสนองตอบต่อผู้ที่ขาด   

แคลนมากๆ ได้อย่างจริงจัง

โดยสรุป เศรษฐกิจไทยปีหน้าคงฟื้นตัว แต่ความไม่แน่นอนมี

มาก และมีประเด็นนโยบายอย่างน้อยสามเรื่องที่ต้องไม่ประมาท คือ 

การระบาดของโควิด-19 ปัญหาเงินเฟ้อ และความไม่ทั่วถึงของการ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ.



ภาวะตลาดหุ้นในสัปดาห์นี้ อาจจะได้รับแรงกดดันจาก

ปัจจัยภายนอกหลายประการ นำามาด้วยการดิ่งลงของดัชนี

ดาวโจนส์ของสหรัฐที่ตื่นตระหนกกับเรื่องเดิมๆ คือ กังวลกับการ

ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กลายพันธุ์เป็น “โอมิครอน” เพราะ

มีการออกมาบอกว่าเชื้อชนิดนี้แพร่ระบาดได้มากกว่าเดิมถึง 70 

เท่า ฟังแล้วก็ต้องตกใจมาก แต่ก็มีการออกมารายงานว่าไม่ค่อย

มีใครที่ติด  “โอมิครอน” แล้วป่วยหนัก ทำาให้มองว่าแพร่ง่ายแต่

ตายยากกว่า ก็ไม่น่าตื่นตูมกันมากนัก ส่วนอีกเรื่องที่นำามาอ้างกัน

แทบทุกวันคือ การพูดถึงเฟดจะปรับลดคิวอีลงนับจากต้นปีหน้า 

2565 จากเดิมที่เคยลดคิวอีเดือนละ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ก็จะ

ลดเพิ่มเป็น 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ฟังแล้วบรรดานักเก็งกำาไรก็พา

กันแตกตื่นกลัวจะไม่มีแรงหนุนของการเก็งกำาไร จึงพากันเทขาย

หุ้นออกก่อน ดูแล้วก็น่าคิดว่านักลงทุนสหรัฐตื่นตูมด้วยอารมณ์

มากกว่าการใช้เหตุผลด้วยสติปัญญา หากใช้สติคงไม่น่าตื่นตูม 

มากนัก ส่วนที่ดูจะมีผลกระทบทางด้านปัจจัยพื้นฐานคงเป็นเรื่อง

ราคาน้ำามันที่อ่อนตัวลง เพราะจะมีผลกระทบกับธุรกิจพลังงาน 

อาจทำาให้มองว่าธุรกิจพลังงานจะมีกำาไรน้อยลง ซึ่งความ                                                                            

จริงก็ไม่ได้ทำาให้ธุรกิจมีผลกำาไรตกลงมาก แค่ทำาให้มีกำาไรไม่สูง

มากเท่ากับช่วงที่ราคาน้ำามันปรับสูงๆ เท่านั้น จึงไม่ทำาให้ธุรกิจมี

ผลลบแต่อย่างใด เพราะราคาน้ำามันที่อ่อนตัวลงยังอยู่ในระดับ

สูงใกล้เคียง 70 ดอลลาร์ ไม่ใช่ต่ำากว่า 20 ดอลลาร์เหมือนต้น

ปี 2563 จึงไม่มีอะไรต้องวิตกมาก โดยรวมแล้วแม้ภายนอกจะ

มีปัจจัยในทางลบ แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบจริงมากนัก มีผลทาง

ด้านจิตวิทยามากกว่า ทำาให้นักเก็งกำาไรอาจเกิดอาการตื่นตกใจ

มากกว่าปกติ

ส่วนเมื่อมาดูจากทางด้านปัจจัยภายในประเทศ                             

ยังคงพบปัจจัยในทางบวกมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรค

ระบาดที่ไทยยังคงมีการติดเชื้อรายวันที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง                                                         

จากเดิมที่เคยมีจำานวนผู้ติดเชื้อมากกว่า 2 หมื่นคนต่อวัน มา

ปัจจุบันลดลงต่ำาแค่ 3,000 คน ก็ดูดีกว่าเดิมมาก เป็นสัญญาณ

ที่ดีทำาให้ความวิตกลดน้อยลง นอกจากนี้ก็มีการออกมาพูดถึง                         

การเปิดประเทศที่ทำาให้ธุรกิจต่างๆ สามารถกลับมาดำาเนินการ

ได้ตามปกติ มีผลให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่างๆ กลับมาเติบโต มีผล

ให้มองเศรษฐกิจในปีหน้า 2565 จะโตสูงกว่าปีนี้หลายเท่าตัว                          

จากปี 2564 นี้ที่ประเมินเศรษฐกิจโตแค่ 11% ปีหน้า 2565                                                      

คาดว่าจะโตสูงที่ 4% จึงเป็นคำาตอบที่ชัดเจนมากว่าปีหน้า

ธุรกิจและเศรษฐกิจจะดีมาก การทยอยเลือกลงทุนในปลายปีนี้                        
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7เศรษฐกิจ

กนอ.ใช้นิคมฯ อมตะซิตี้จัดงานขายของปีใหม่

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้รับมอบหมาย

จากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเตรียมพื้นที่จัด

งาน “มหกรรมของขวัญปีใหม่เพื่อประชาชน โดยกระทรวง

อุตสาหกรรม” กนอ. จึงร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน 

จำากัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงานดัง

กล่าว โดยจะจัดจำาหน่ายสินค้าราคาโรงงาน ช่วยลดค่าครอง

ชีพให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ 23-26 ธ.ค.2564 ณ นิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) บริเวณลานอเนกประสงค์ 

โลตัส สาขาอมตะนคร ทั้งนี้ คาดว่า 4 วันเงินสะพัดกว่า 12 

ล้านบาท

เร่งฟื้นฟูชายหาดจอมเทียนรับเปิดประเทศ

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เปิดเผยภาย

หลังติดตามความคืบหน้าโครงการเสริมทรายป้องกันการ

กัดเซาะชายหาดจอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ความยาว

รวม 6.2 กม. แบ่งการดำาเนินการเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ

ที่ 1 ระยะทาง 3,575 ม. และระยะที่ 2 2,855 ม. ขณะ

นี้อยู่ระหว่างดำาเนินการระยะที่หนึ่ง คืบหน้าไปแล้ว 22% 

ระยะทาง 570 ม. ซึ่งล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ 36.56% โดย

ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าพิจารณาแผนการเร่งรัดให้ โครงการ

ดังกล่าวแล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อฟ้ืนฟูชายหาดจอมเทียนให้กลับ                                                                             

มาสวยงาม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่                                                                           

ชุมชนและประเทศ และได้กำาชับให้เข้มงวดมาตรการป้องกัน 

โควิด-19 ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและการอำานวย

ความสะดวกผู้เดินทาง 

สสว.โชว์จีดีพีเอสเอ็มอี Q3/64 ยังโต

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. 

ดำาเนินการวิเคราะห์สถานการณ์เอสเอ็มอี ไตรมาส 3/2564 

(ก.ค.-ก.ย.) พบว่า จีดีพีเอสเอ็มอียังคงขยายตัวต่อเนื่องจาก

ไตรมาส 2/2564 (เม.ย.-มิ.ย.) ที่ผ่านมา คิดเป็น 0.2% หรือมี

มูลค่ารวม 1,356,720 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วน 34.5% 

ของจีดีพีรวมของประเทศ และเมื่อพิจารณาจีดีพีตามขนาด

วิสาหกิจ พบว่าวิสาหกิจรายย่อย (Micro) มีการขยายตัว

สูงสุดคือ 8.0% รองลงมาคือ วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) 

2.2% ส่วนวิสาหกิจขนาดย่อม (Small) หดตัวลง 3.8%

เอ็กโกรับรางวัลความโปร่งใส 3 ปีติด

นายอมรรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้

จัดการใหญ่สายบัญชี บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) หรือ 

เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability 

Disclosure Award” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากเวทีมอบรางวัล

การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำาปี 2564 ซึ่งจัดโดย

สถาบันไทยพัฒน์ ตอกย้ำาจุดยืนด้านการเปิดเผยข้อมูลความยั่ง                                                                               

ยืนอย่างโปร่งใส ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

ขององค์การสหประชาชาติ  อย่างไรก็ตาม เอ็กโก กรุ๊ป ยึด                                                                            

ถือแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบ ESG (Environ 

mental, Social, and Governance) ตลอดระยะเวลา 30 ปี

ในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้-เสีย

อย่างรอบด้าน.

ลั่นพับแผนกู้เงินหนุนแอลพีจี	

พลังงานหวั่นผิดพรก.จับตาดึงกองทุนอุดหรือปล่อยราคาขึ้น 

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้

อำานวยการสำานักงานกองทุนน้ำา 

มันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผย

ถึงความคืบหน้าเงินกู้เพื่อช่วย

เหลือก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภาค

ครัวเรือนเพื่อคงราคาขายปลีก

ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม 

จากเดิมที่ใช้เงินกองทุนน้ำามันฯ 

ช่วยเหลือประชาชนภาคครัว

เรือนจะครบกำาหนดวันช่วยเหลือ                               

ในวันที่ 31 ธ.ค.64 ว่ากระทรวง

พลังงานได้ขอแบ่งแยกบัญชี

การช่วยเหลือแอลพีจี ออกจาก                                     

กองทุนน้ำามันฯ โดยให้ยื่นกู้จาก                                 

พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสน

ล้านบาท จำานวน 2,570 ล้าน

บาท ตามกรอบ 4 เดือนนั้น                                     

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ 

สภาพัฒน์ และสำานักงานตรวจ                                             

เงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ท้วงติงว่า

อาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของ พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสน                                           

แสนล้านบาท 

ทั้งนี้ เมื่อลงรายละเอียด

ของความช่วยเหลือจะมีข้อ

กั ง วล ใน เรื่ อ งของการช่ วย

เหลือประชาชนที่ ไม่เหมือนกับ

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

หรือโครงการคนละครึ่ง โดย

สำานักงานอาจจะชะลอการขอกู้

เงินตรงนั้นไว้ก่อน โดยเบื้องต้น

แนวทางการช่วยเหลือคือใช้เงิน

กู้ 30,000 ล้านบาทมาช่วยเหลือ 

และอีกแนวทางที่ศึกษาไว้ โดย

เทรนด์ที่มองราคาอาจจะเริ่ม

ปรับตัวลดลงตามเทรนด์ความ

ต้องการใช้งาน หลังจากหมดฤดู

หนาว ดังนั้น จะต้องหารือร่วม

กับสำานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน (สนพ.) และติดตาม

มติของคณะกรรมการบริหาร

นโยบายพลังงาน (กบง.) ว่าจะ

มีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร ซึ่ง

เข้าใจว่าภายในเดือน ธ.ค.2564 

จะต้องกำาหนดนโยบายออกมา

แน่นอน 

“จะคุยกันอีกครั้งว่าจะ

เอาเงินจากกองทุนน้ำามันฯ มา

ช่วยเหลือหรือว่าจะมีการขยับ

ราคาก๊าซหุงต้มเป็นขั้นบันได

ตามที่กระทรวงพลังงานเคย

ระบุ และคิดในแง่ดีราคาก๊าซมี

การปรับลดลงตามเทรนด์การ                                               

ใช้งาน ก็ต้องรอดูนโยบายอีกคร้ัง 

เมื่อมีนโยบายออกมาอย่างไร

ทางเราก็พร้อมจะปฏิบัติตาม

ขั้นตอน เพราะแนวโน้มการกู้

เงินช่วย LPG จะค่อนข้างยาก

เกรงว่าเมื่อทำาไปแล้วเจ้าหน้าที่

ผู้ ปฏิบัติ อาจมีความผิดตาม 

พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้าน

บาท กำาหนดที่จะต้องจ่ายเงิน

ให้กับประชาชนโดยตรง แต่การ

กู้เงินครั้งนี้ กองทุนน้ำามันฯ จะ

ต้องจ่ายตรงไปทางผู้ค้าก่อน ถึง

แม้ว่าประชาชนได้รับความช่วย

‘ออมสิน’ลุยตั้งบริษัทลูก!

จ่อรุกสินเชื่อขายฝากที่ดิน

จึงนับเป็นจังหวะที่ดีกับการลงทุนระยะยาว ก็ควรลงทุน.

 

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

IRPC ความผันผวนของราคาน้ำามันยังคงทำาให้นักลงทุน

เกิดความวิตกกับผลประกอบการของธุรกิจพลังงาน แล้วด่วนสรุป

ว่าราคาหุ้นพลังงานยังสูง แต่กลับไม่ได้พิจารณาว่าราคาปัจจุบัน

อยู่สูงหรือต่ำาเกินจริงหรือไม่ มักนำาเอาเหตุการณ์หรือข่าวปัจจุบัน

มากดราคาอยู่

เสมอ ซึ่งพบว่า

กลายเป็นการ

กดดันราคาที่ไม่

ได้อยู่บนพื้นฐาน

ที่เป็นจริงและ

เหมาะสม ทำาให้

ราคาหุ้นมากตัว

มีราคาต่ำาเกิน

จริงมากยิ่งขึ้น 

ดูอย่าง IRPC 

เมื่อมาดูราคา

หุ้นปัจจุบันที่

อยู่ระดับ 3.84 

บาท ก็มีการ

คิดว่าเป็นราคา

ที่สูง นั่นเป็นการประเมินจากความเคยชินของราคาที่ถูกกดอยู่

มานาน จึงเกิดความเชื่อว่าราคาสูง เพราะในแง่ของนักเก็งกำาไร

หากราคาหุ้นไม่สามารถขยับสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง จะมองเป็น

ราคาสูง ไม่น่าลงทุน แต่เมื่อมาพิจารณาจากผลประกอบการ

ของ IRPC ในปัจจุบันปี 2564 กลับพบว่าทำากำาไรได้ดีกว่าปีก่อนๆ 

มาก ดูจากผลกำาไรที่ทำาได้ใน 9 เดือนแรกของปี 2564 นี้ ทำาได้

มากถึง 12,310.42 ล้านบาทไปแล้ว คงไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับ

ผลประกอบการของปีก่อนในช่วงเดียวกันที่ยังมีผลประกอบการ

ขาดทุนอยู่ 7,759.84 ล้านบาทเลย เพราะสถานะแตกต่างกัน

อย่างมาก น่าจะมองไกลออกไปมากกว่า ดูแล้ว IRPC ในปี 2564 

น่าจะทำากำาไรได้ 15,000 ล้านบาท ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 0.73 บาท 

เพียงใช้พีอี 10 เท่าคำานวณ จะได้ราคาหุ้นที่ 7.30 บาท แต่ราคา

ในตลาดอยู่แค่ 3.84 บาท จึงยังมี up side ได้อีก 90.10% และ

จะได้เงินปันผล

ประมาณ 4.9% 

ด้วย ที่สำาคัญ 

IRPC มีมูลค่า

หุ้นตามบัญชี

ปัจจุบันอยู่สูงถึง 

4.16 บาท สูง

กว่าราคาหุ้นใน

ตลาด แสดงชัด

ว่าราคาหุ้นใน

ตลาดยังต่ำาเกิน

จริง จึงยังลงทุน

ได้ดี

SVI มอง

ธุรกิจชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ 

จะพบว่ายังมีอนาคตดีมาก ดูจากการส่งออกของไทยจะพบว่า

ผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจนี้ยังคงส่งออกได้มากอย่างต่อเนื่อง แสดงว่า

ธุรกิจยังจะเติบโตสูงได้ต่อไป จึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ เมื่อดูจาก

ปีก่อน 2563 ธุรกิจไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาดจาก      

โควิด-19 เลย กลับมีผลกำาไรสูงขึ้นจากปี 2562 ค่อนข้างมากมี

แนวโน้มดี มาปี 2564 นี้ เมื่อสภาวการณ์คลี่คลายมากขึ้น ธุรกิจ

ก็ยิ่งทำากำาไรได้มากขึ้น อย่างกรณี SVI ปีกลาย 2563 ก็มีกำาไรเพิ่ม

จากปี 2562 โดยทำากำาไรเพิ่ม

เกือบเท่าตัว มีกำาไรที่ระดับ 

686.49 ล้านบาท มาปี 2564 

นี้ พบว่าแค่ 9 เดือนแรก SVI 

ก็มีกำาไรสูงถึง 834.06 ล้าน

บาทไปแล้ว กำาไรสูงกว่าปี

ก่อนทั้งปีเสียอีก และเมื่อมา

ดูแนวโน้มของกำาไรในแต่ละ

ไตรมาส พบว่ามีกำาไรเพิ่มทุก

ไตรมาส จึงประเมินได้ว่าในปี 

2564 SVI คงจะทำากำาไรได้ถึง

ระดับ 1,400 ล้านบาท ก็จะ

มีกำาไรต่อหุ้นที่ 0.65 บาท เมื่อมาคำานวณราคาหุ้นด้วยค่าพีอีแค่ 

15 เท่า (พีอีกลุ่ม=60 เท่า) ยังได้ราคาที่ 9.75 บาท แต่ราคาหุ้นใน

ตลาดอยู่แค่ 8.15 บาท จึงยังมี up side ได้อีก 19.63% โดยคาด

ว่าจะได้เงินปันผลประมาณ 2.45% ทำาให้มอง SVI เป็นหุ้นที่ยังน่า

ลุ้นส่วนต่ำาของราคาได้อีกมาก

TTA คิดกันแบบเผินๆ คงจะคิดว่าธุรกิจการขนส่ง                              

ทางเรือ คงไม่มีอะไรน่าสนใจ เพราะที่ผ่านมาหลายปีธุรกิจ                       

ก็ไม่มีอะไรโดดเด่น บางธุรกิจปีกลายยังมีผลประกอบการขาดทุน

อีกด้วย ทำาให้ดูไม่น่าสนใจ แต่หากพิจารณาถึงปี 2564 นี้                                                                          

กลับพบว่าธุรกิจขนส่งทางเรือมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด 

ทำาให้มีกำาไรสูงอย่างไม่น่าเชื่อ พูดได้ว่านักลงทุนตามผลการ

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจไม่ทัน จึงยังกดราคาหุ้นอยู่ระดับต่ำาเกิน

จริง ดูอย่าง TTA ปีกลาย 2563 ยังมีผลประกอบการขาดทุนอยู่

มากถึง 1,944.60 ล้านบาท ย่อมดูไม่ดีแน่นอน หลายคนคงคิด

ว่าปี 2564 นี้ คงจะยังมีสภาพการณ์เหมือนเดิม หรืออย่างเก่ง

ก็แค่ประคองตัวไม่ให้มีการขาดทุนได้ก็นับว่าดีมากแล้ว แต่เมื่อ

มาดูผลจริงในปี 2564 แค่ 9 เดือนแรก TTA ทำากำาไรได้แล้วสูง

ถึง 2,333.84 ล้านบาท คงไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนที่มีผลขาดทุนมากถึง 2,054.73 ล้านบาทเลย แค่

มองต่อไปก็จะพบว่า TTA ในปี 2564 จะทำากำาไรได้ไม่น้อยกว่า 

3,300 ล้านบาทได้ คิดเป็นกำาไรต่อหุ้นจะได้ที่ 1.811 บาท เพียง

ใช้ค่าพีอี 10 เท่าคำานวณจะได้ราคาที่ 18.11 บาท แต่ราคาหุ้น

ในตลาดอยู่แค่ 9.60 บาท จึงมี up side ได้อีกมากถึง 88.65%                        

โดยจะได้เงินปันผลประมาณ 4.69% ด้วย ดูแค่นี้ก็น่าลงทุน

แล้ว แต่เพื่อให้มั่นใจได้มากขึ้น ควรกลับไปดูมูลค่าหุ้นตามบัญชี

ของ TTA ในปัจจุบันที่อยู่สูงถึง 10.98 บาท ยังมีมูลค่าสูงกว่า

ราคาหุ้นในตลาด เท่ากับยืนยันได้ว่าราคาหุ้นในตลาดปัจจุบันยัง

ต่ำาเกินจริง จึงมองเป็นหุ้นที่ยังสามารถเลือกลงทุนได้ดีมีความ                                                             

คุ้มค่ามาก.

ไทยโพสต์ • พลังงานพับแผนเงินกู้หนุนแอลพีจี หวั่นผิดกฎหมาย 

พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท จับตา กบง.เคาะดึงเงิน

กองทุนน้ำามันฯ ช่วย หรือปล่อยให้ราคาก๊าซหุงต้มขยับขึ้นเป็นขั้น

บันได

สะดุดจากปัจจัยนอก แต่ในยังดี

ศักดิ์สยามจี้

ปรบัแบบM6

ลุ้นเปิดใช้66

วิศักดิ์ วัฒนศัพท์

ลงนาม • นายชัยศิริ วัฒนชาญณรงค์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายงานก่อสร้าง และ Turnkey  

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) และนายประพันธ์ สีนวลรอง ผู้ว่าการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (กฟภ.) พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมลงนามในสัญญาให้บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล 

จำากัด (บริษัทย่อย GUNKUL) เป็นผู้ดำาเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าคลองแงะ, งานจ้างก่อสร้างสถานี

ไฟฟ้าชะอวดฯ และงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบึงกาฬ 2 รวม 3 สัญญา มูลค่าทั้งสิ้น  617,010,000 

บาท คาดจะแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟได้ภายใน 510 วัน. 

เหลือ แต่จะได้ทางอ้อม” นาย   

วิศักดิ์กล่าว. 

นครราชสีมา • นายศักดิ์สยาม 

ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผย

ถึงความคืบหน้าโครงการก่อ 

สร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง

เมือง (มอเตอร์เวย์) (M6) สาย

บางปะอิน-นครราชสีมา ระยะ

ทาง 196 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 

84,600 ล้านบาท ที่ติดปัญหา

การปรับรูปแบบการก่อสร้าง

จำานวน 17 ตอน จากทั้งหมด 

40 ตอนว่า ขณะนี้สามารถ

ดำาเนินการได้ก่อน 2 ตอน ซึ่ง

เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของ

กฎหมายคือ ตอนที่ผ่านบริเวณ

เรือนจำาคลองไผ่ ต.คลองไผ่ 

อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และอีก 

1 ตอน ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศที่

มีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่                                        

ระหว่างการตรวจสอบของนาย 

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทาง                                      

หลวง (ทล.) ซึ่งจะต้องดำาเนิน

การก่อสร้างในรูปแบบสะพาน

แทน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ

ธรณีวิทยาในปัจจุบัน ส่วนการ

ปรับแบบทั้ง 17 ตอนนั้น คาด

ว่าจะแก้ไขได้ก่อนเปิดให้บริการ

ในปี 2566 ขณะนี้ภาพรวมโครง 

การคืบหน้า 95% เหลือเพียง

แค่ 5% เบื้องต้นพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้

มอบนโยบายให้พิจารณาว่า ตอน                                         

ใดที่ได้ดำาเนินการเรียบร้อย ทั้ง

โครงสร้าง และระบบ O&M 

อาจจะเปิดให้บริการก่อน ทั้งนี้

ได้มอบหมายให้ ทล.ไปพิจารณา

ก่อนที่จะสรุปต่อไป

ด้านนายสราวุธกล่าวว่า                                     

ทล.ได้พิจารณาผลการตรวจ

สอบข้อเท็จจริงการปรับแบบ

แล้วเสร็จและมีความพร้อม

เสนอให้กระทรวงคมนาคม

พิจารณาภายใน ธ.ค.2564 จำานวน 

1 ตอน คือ ตอนที่ 34 นั้น                     

จ ะต้ อ ง เ พิ่ ม ว ง เ งิ น ก า ร ก่ อ            

สร้างประมาณ 290 ล้านบาท 

เนื่องจากมีการสร้างกำาแพง

สูงครอบมอเตอร์เวย์ คาดว่า

จะสามารถเปิดทดลองให้ ใช้

บริการฟรี 3 เดือน ในช่วง

ปลายปี 2566.

แม่ฮ่องสอน • “ออมสิน” จ่อ

รุกสินเชื่อขายฝากที่ดิน ลุยตั้ง

บริษัทลูกหวังทุบดอกเบี้ยขาย

ฝากเหลือ 8.99-9.99% พร้อม

โชว์ผลงานช่วยลูกค้าฐานราก

แล้ว 11.6 ล้านคน อัดสินเชื่อ

เติมสภาพคล่อง 1.8 ล้านล้าน

บาท

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำา 

นวยการธนาคารออมสิน เปิด

เผยว่า ปี 2565 ธนาคารมุ่งเน้น

ดำาเนินการ 5 ภารกิจที่สำาคัญ 

ประกอบด้วย 1.การสร้างงาน 

สร้างอาชีพ เพื่อช่วยสร้างทักษะ                               

อาชีพ สนับสนุนเงินทุน และ

ช่องทางการสร้างรายได้ ช่วย

เหลือประชาชนที่ต้องออกจาก                                        

การจ้างงานจากวิกฤตโควิด 

2.จัดทำาโครงการสินเชื่อที่ดิน 

และขายฝาก ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่าง                                    

การศึกษา เบื้องต้นจะต้องมีการ

จัดตั้งบริษัทลูก โดยธนาคาร

ออมสินถือหุ้นใหญ่ และหาก

ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรม 

การ จะสามารถเปิดให้บริการ

ได้ในช่วงกลางปี 2565 โดยมุ่ง

สร้างกลไกเพื่อการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยให้มี

ความเหมาะสมเป็นธรรม โดย

คาดว่าจะช่วยลดดอกเบี้ยขาย

ฝากลงมาอยู่ท่ี 8.99-9.99% จาก 

ดอกเบี้ยตลาด 20-40%

3.การพัฒนา Digital Len -                                                     

ding ให้สามารถพิจารณาอนุมัติ

สินเชื่อบนสมาร์ทโฟนด้วยแอป

พลิเคชัน MyMo ให้สมบูรณ์ขึ้น 

4.การออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก  

ออมสินเพื่อการเกษียณ เพื่อให้

ประชาชนกลุ่มฐานรากมีความ

พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย และ 5. 

การขาย หรือโอนหนี้ เพื่อเพิ่ม

ความคล่องตัวในการบริหารจัด                     

การทรัพย์สินของธนาคารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตร 

ฐานเดียวกันกับสถาบันการเงิน                                             

เฉพาะกิจอื่น ซึ่งคาดว่ากฎกระ 

ทรวงจะผ่านการพิจารณาและมี

ผลบังคับภายในปี 2565

สำาหรับผลกำาไรจากการ

ดำาเนินงานในปี 2564 ธนาคาร

ได้นำาไปช่วยเหลือประชาชน

ระดับฐานราก ผู้ประกอบการ

รายย่อยและเอสเอ็มอี ผ่านกว่า                                                       

36 โครงการ ช่วยเหลือประชาชน 

ได้ถึง 11.6 ล้านคน คิดเป็นเม็ด

เงินรวมกว่า 1.8 ล้านล้านบาท 

และช่วยเหลือประชาชนจำานวน

กว่า 2.16 ล้านคน.
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

สมเด็จพระบรมชนกนาถ จึงตรัสเรียกว่า
“เจ้าสัว” หมายถึง เศรษฐีร่ำารวยจากการค้า

นำาเงินเข้าสู่ท้องพระคลัง

ต่อมา วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช 
๒๓๖๗ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย เสด็จสวรรคต โดยมิได้ทรงแต่งตั้ง         
ผู้ใดสืบราชสมบัติ

เสนาบดี พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่ต่าง
เห็นพ้องว่า พระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่น

เจษฎาบดินทร์ ว่าราชการต่างพระเนตร
พระกรรณมาช้านาน จึงกราบบังคมทูล
เชิญเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ เป็นพระ
มหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๓ แห่งพระบรม
ราชจักรีวงศ์ ขณะนั้นพระชนมพรรษา 

๓๗ พรรษา

ทรงตระเตรียมบ้านเมืองป้องกันข้าศึกทางทะเล
แต่งตั้งพระประยูรญาติที่ปรีชาสามารถดำารง
ตำาแหน่ง สำาคัญๆ ช่วยราชการ มอบหมาย
หน้าที่ สร้างเมือง ป้อมปราการ เรือ และ
อาวุธยุทโธปกรณ์ สร้างปืนใหญ่ แสดงถึง

แสนยานุภาพทางเรือในรัชสมัย

โปรดให้ต่อเรือขนาดใหญ่สำาหรับ
ออกทะเล จำานวน ๘๐ ลำา ใช้ใน

กรุงเทพฯ ๔๐ ลำา อีก ๔๐ ลำาส่งไป
ตามหัวเมือง

สร้างปืนใหญ่จำานวนมาก เรียก
ปืนรักษาพระศาสนา และ ปืนสัมมาทิฐิ

โดยนำานายช่างหล่อเหล็กมาจากเมืองจีน
เตรียมป้องกันราชอาณาจักรในช่วงเวลานั้น

ปีถัดมาโปรดให้ต่อเรือกำาปั่นอีก ๑๒ 
ลำา เพื่อใช้ในการลาดตระเวน

ในการป้องกันข้าศึก โปรดให้สร้างป้อม
เพิ่มเติม เช่น ป้อมไพรีพินาศ ป้อมพิฆาต

ปัจจามิตร ที่เมืองจันทบุรี

ป้อมคงกระพัน ป้อมเสือซ่อนเล็บ
ที่เมืองสมุทรปราการ และป้อมพิฆาตข้าศึก

ที่เมืองสมุทรสงคราม

นอกจากนี้ยังมีป้อมที่ตำาบลปากแพรก
เมืองกาญจนบุรี ตำาบลเนินวง เมืองจันทบุรี

และที่ตำาบลท่าบ่อ เมืองสงขลา
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9กีฬา

พี่น้อง ‘เสวตรบุตร’ แชมป์หญิงคู่ลูกเด้งปท.

กรุงเทพฯ • เทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิง

ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร และถ้วยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ประจำาปี 2564 ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 

19 ธ.ค.ที่ผ่านมา ในประเภทหญิงคู่ รอบชิงฯ ทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน

ดวลกับอดีตทีมชาติไทย คือ 2 พี่น้องเสวตรบุตร ร้อยตำารวจโทหญิง 

‘หญิง’ สุธาสินี เสวตรบุตร กับ ‘บัว’ จิณห์นิภา เสวตรบุตร คู่มือวาง

อันดับ 1 ของรายการจากสโมสรเทเบิลเทนนิสตำารวจ พบกับ จ่าสิบ

เอกหญิง ‘แป๋ว’ นันทนา คำาวงศ์ กับ จ่าสิบเอกหญิง ‘น้อง’ อนิศรา 

เมืองสุข คู่มือวางอันดับ 2 ของรายการจากทีมกองทัพบก ปรากฏว่า

คู่พี่น้อง ‘เสวตรบุตร’ ชนะ 3-0 เกม (11-6, 11-7, 12-10) คู่พี่น้อง

เสวตรบุตรคว้าแชมป์ปี 2564 ไปครอง ส่วนในประเภทชายคู่รอบ

ชิงฯ สิบโท “เกม” สุชาติ พิทักษ์กุลสิริ กับอาสาสมัครทหารพราน 

“แม็กกี้” ศรัณย์ ยิ่งยืนยง จากกองทัพบก ชนะ ดาบตำารวจ “บอล” 

ภาคภูมิ สงวนสิน กับสิบตำารวจตรี “เป็ด” ศรายุทธ ตันเจริญ จาก

สโมสรเทเบิลเทนนิสตำารวจ 3-1 เกม (11-9, 11-2, 8-11, 11-9) 

ส่วนประเภทอื่นๆ คู่ผสม ดาบตำารวจภาคภูมิ สงวนสิน/ร้อยตำารวจ

โทหญิงสุธาสินี เสวตรบุตร (เทเบิลเทนนิสตำารวจ) ชนะ สิบตำารวจ

ตรี ศรายุทธ ตันเจริญ/จิณห์นิภา เสวตรบุตร (เทเบิลเทนนิสตำารวจ) 

3-0 เกม (11-7, 11-5, 2-10)

‘แพตตี้’ ตีตั๋วรอบ16คนชน ‘นาตาชา’ เทนนิสปท.  

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 81 ประจำาปี 2564 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท ณ 

ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จัดภายใต้มาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2564 ใน

ประเภทหญิงเดี่ยว รอบ 2 (32 คน) “แพตตี้” พิมพ์รดา จัตวาพร

วนิช นักหวดวัย 18 ปี จาก กทม. ดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่ มืออันดับ 

11 ของไทย และเป็นมือวางอันดับ 8 ของรายการ ใช้ประสบการณ์

หวดเอาชนะ “แอ๊ตต้า” พิมพ์มาดา ทองคำา นักเทนนิสเยาวชนทีม

ชาติไทย วัย 15 ปี จากสุราษฎร์ธานี ได้ 2 เซตรวด 6-0, 6-3 พิมพ์

รดาผ่านเข้ารอบ 3 หรือรอบ 16 คนสุดท้าย ไปพบ นาตาชา แสง

พระจันทร์ จากชัยภูมิ มือวางอันดับ 11 ของรายการ ที่ชนะ อชิรญา 

เดชะปัญญา จากประจวบคีรีขันธ์ 2-0 เซต 6-0, 6-0 ทางด้านชาย

เดี่ยว รอบ 2 (32 คน) “สอง” ยุทธนา เจริญผล นักเทนนิสทีมชาติ

ชุดใหญ่จากอ่างทอง มืออันดับ 17 ของไทย และเป็นมือวางอันดับ 

11 ของรายการ เก็บชัยชนะเหนือ “ไทเกอร์” อกนิษฐ์ พุ่มจิตร จาก

เพชรบุรี ได้ 2-0 เซต 6-4, 6-1 ตีตั๋วสู่รอบ 3 หรือรอบ 16 คนสุดท้าย

ได้สำาเร็จ ซึ่งจะพบ ธนกร ศรีรัตน์ จาก กทม. ที่ชนะ ชญานนท์ แก้ว

สุทอ มือวางอันดับ 5 ของรายการ จากสระบุรี 2-0 เซต 6-1, 6-3

แบดหูหนวก ‘ศิริวัฒน์-สุภิญญา’ เบิ้ลแชมป์

หัวหมาก • การแข่งขันแบดมินตันคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 

ประจำาปี 2564 ที่ศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย 

หัวหมาก ในรอบชิงชนะเลิศได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ ไล่ชะ

พิษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารเป็นประธาน 

ไฮไลต์อยู่ในประเภทชายคู่ ศิริวัฒน์ มาตยานุมัติ จับคู่กับ อิทธิกร 

ปัญญางาม โดยคู่นี้ล่าสุดเพิ่งจะคว้าเหรียญเงินแบดมินตันคนหู

หนวกชิงแชมป์โลก และเหรียญทองเดฟลิมปิก ชนะคู่ของ ณัฐชัย 

อันสมศรี กับ ฐรรธนสรณ์ ธนเดชาวัฒนโชติ 2-0 เกม (21-15 และ 

21-16) คว้าแชมป์ไปครอง ประเภทหญิงเดี่ยว มัทนา แสงผล นัก

แบดมินตันคนหูหนวกทีมชาติไทย และมีดีกรีแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้ว 

บาดเจ็บในรอบรอง จึงต้องถอนตัวรอบชิง ทำาให้ สุภิญญา บุญนำา 

ต้องแข่งกับ นภาพร ฐิติกุล ซึ่งทั้ง 2 คนต่างเป็นนักกีฬาแบดมินตัน

คนหูหนวกทีมชาติไทย สังกัดสโมสรสวนดุสิต สุดท้ายเป็น สุภิญญา 

บุญนำา ชนะ 2-0 เกม (21-11, 21-11) คว้าแชมป์ได้ ส่วนประเภท

หญิงคู่ แชมป์เป็นของ สุภิญญา บุญนำา กับ นภาพร ฐิติกุล ที่ชนะ

คู่ของ มัทนา แสวงผล กับ กนกพร ยืนยงค์ ประเภทชายเดี่ยว 

ศิริวัฒน์ มาตยานุมัติ ชนะ สมพล วิบูลย์สิริกุล 21-9 และชนะ

บายในเกมที่ 2 (สมพลเจ็บแข่งต่อไม่ไหว) ทำาให้ศิริวัฒน์คว้าแชมป์ 

ประเภทคู่ผสม อิทธิกร ปัญญางาม กับ สุกัญญา บุญนำา ชนะคู่ของ 

ณัฐชัย อันสมศรี กับ นภาพร ฐิติกุล 2-0 เกม (21-10, 21-8 ) ทำาให้

อิทธิกร-สุกัญญาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน.

‘มาโน’ยอมรับหนักใจจัดทัพนัดต่อไป

สิงคโปร์ • ‘มาโน โพลกิง’ ไม่สนใจว่ารอบรอง

ชนะเลิศ เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพจะเป็นใคร ยอมรับ

เห็นความมุ่งมั่นของนักเตะชุดสำารองที่ชนะ

สิงคโปร์แล้ว ทำาให้หนักใจในการจัดตัวผู้เล่นนัด

ต่อไป ด้าน ‘ปวีร์ ตัณฑะเตมีย์’ แมน ออฟ เดอะ 

แมตช์ นัดดวลสิงคโปร์ คุยทีมเราพร้อมที่จะเจอคู่

แข่งทุกทีม ยอมรับอยากลง 11 ตัวจริง

ความเคลื่อนไหวของนักเตะทีมชาติไทย ใน

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน เอเอฟเอฟ 

ซูซูกิคัพ 2020 ที่นัดล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 

ชนะ “เจ้าภาพ” สิงคโปร์ 2-0 ผ่านเข้ารอบรอง

ชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ซึ่งรอบรองฯ นัด

แรกจะแข่งขันในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ 

ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 

เวลา 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ฟุตบอล

ชายทีมชาติไท ทำาการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง โดย

การฝึกซ้อมดังกล่าว มาโน โพลกิง เฮดโค้ชทีม

ชาติไทยชุดใหญ่ได้แบ่งนักเตะเป็น 2 ชุด โดย

ชุดที่ลงสนามในเกมที่ชนะเจ้าภาพสิงคโปร์ 2-0 

ลงสระว่ายน้ำาเพื่อฟื้นฟูร่างกาย ส่วนนักเตะตัว

สำารองและคนที่ไม่ได้ลงสนามต้องมาฝึกซ้อมเพื่อ

รักษาสภาพความฟิต

ก่อนการฝึกซ้อม มาโน โพลกิง เปิดเผยว่า 

การซ้อมวันนี้ทีมมีผู้เล่นที่ ไม่ได้ลงสนามในเกมกับ

สิงคโปร์ ก็จะทำาตามแผนการซ้อมที่วางเอาไว้ให้

ซ้อมเป็นสัปดาห์ตั้งแต่จบเกมกับฟิลิปปินส์ เพื่อ

เตรียมตัวสำาหรับรอบรองชนะเลิศต่อไป

มาโนยังพูดถึงเกมของกลุ่มบีที่จะลงเตะใน

ช่วงเย็นวันนี้ว่า “ผมชอบไปดูเกมที่สนามอยู่แล้ว 

เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปจากการ

ชมในทีวี”

“ผมยังไม่ได้คิดถึงคู่แข่งในรอบต่อไป แต่

กรุงเทพฯ • “บิ๊กบางจาก” นายพิชัย ชุณหวชิร 

นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ได้

รับความไว้วางใจจากสโมรสมาชิกให้นั่งนายก

สมาคมเป็นสมัยที่ 4 ประกาศพากำาปั้นทีมเสื้อ

กล้ามทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองในโอลิมปิก

เกมส์ 2026 “ปารีสเกมส์” ที่ฝรั่งเศส หลัง

สโมสรเทคะแนนให้ชนะคู่แข่งคนสำาคัญ นาย

สมชาย พูลสวัสดิ์ ที่ปัจจุบันเป็นประธานฝ่าย

พัฒนาเทคนิคสมาคมกีฬามวยฯ ไปขาดลอย 

69-34 เสียง โดยจะดำารงตำาแหน่งตั้งแต่ปี 

2564-2567

ตามที่สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประ 

เทศไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประ                                                         

จำาปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 

ที่โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ ย่านหลักสี่ โดยมีวาระ

สำาคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ โดย

มีสโมสรสมาชิกเดินทางมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 

103 สโมสร จากทั้งหมด 107 สโมสร พร้อม

ด้วยตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(กกท.) ร่วมสังเกตการณ์ 

โดยก่อนการเลือกตั้ง พลตำารวจโทชัย 

‘พิชัย’นายกฯสมัย4ชนะ‘สมชาย’ขาด

คุยพานักชกไทยซิวทอง‘ปารีสเกมส์’

ลอนดอน • อาร์เซนอลยึดตำาแหน่งอันดับ 4 

ของพรีเมียร์อย่างเหนียวแน่น หลังบุกไปอัด 

ลีดส์ ยูไนเต็ด 4-1 ซึ่งเป็นพรีเมียร์ลีกแมตช์

เดียวที่ลงเตะได้ ในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตาม

เวลาท้องถิ่นประเทศอังกฤษ ท่ามกลางการแพร่

ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในประเทศ

อังกฤษ

2 ประตูจาก กาเบรียล มาร์ติเนลลี และ

อีกลูกจาก บูกาโย ซากา ส่งให้ทีมเยือนจาก

ลอนดอนออกนำาห่างถึง 3-0 ในช่วงครึ่งแรก

ราฟินญาตีประตูตี ไข่แตกให้เจ้าบ้าน                                                          

แต่ เอมิล สมิธ โรว์ ก็ซัดประตูฝั่ง ลีดส์ 

ยูไนเต็ด ปิดสัปดาห์แห่งความยับเยินหลังจาก

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพิ่งโดน แมนเชสเตอร์ 

ซิตี ต้อนมา 7-0

“พวกเราโชคดีที่ยังสามารถลงเล่นได้ 

ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้” มิเกล 

อาร์เตตา ผู้จัดการทีมอาร์เซนอลกล่าว “ผม

บอกผู้เล่นให้สนุกกับเกมให้ ใส่ทุกอย่างเท่าที่มี

ออกมา เนื่องจากเราไม่รู้จริงๆ ว่าสถานการณ์

จะเป็นอย่างไรต่อไป”

อาร์เตตานั้นเคยติดเชื้อโควิดเมื่อเดือน

มีนาคม 2020 ก่อนที่สุดท้ายพรีเมียร์ลีกจะตัด

สินใจชัตดาวน์เป็นเวลาถึง 3 เดือน จากการ

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนารอบแรก

6 จาก 10 แมตช์ตามโปรแกรมพรีเมียร์

ลีกสัปดาห์นี้ต้องถูกยกเลิก เนื่องจากการแพร่

ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน 

ทั้ง 20 ทีมในพรีเมียร์ลีกจะมีการประชุม

กันในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นประเทศ

อังกฤษ เพื่อจะหารือเกี่ยวกับวิกฤตโรคระบาด

โควิด-19 ระลอกใหม่ว่าจะทำาอย่างไรกับโปร 

แกรมช่วงบ็อกซิ่งเดย์ในสัปดาห์หน้า หรือยุติ

การแข่งขันชั่วคราว

อาร์เตตานั้นออกมาเรียกร้องให้มีการ

ตัดสินใจที่มีมาตรฐานว่าแมตช์ไหนควรเลื่อน 

หรือแมตช์ไหนควรเล่น หลังจากอาร์เซนอล

ถูกกดดันให้ลงเล่นในช่วงต้อนซีซั่นกับเบรนต์              

ฟอร์ด เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทั้งที่ยังมีการ

แพร่ระบาดของโควิด-19

“ตอนนี้มันเล่นเท่าที่คุณสามารถ และ

เราจะเล่นเท่าที่พวกเราสามารถจะทำาได้”  อาร์

เตตากล่าว “พรีเมียร์ลีกต้องตัดสินใจในสิ่งที่ดี

ที่สุดสำาหรับทุกคน แต่เราต้องการที่จะลงเล่น

ภายใต้กฎเดียวกัน”

“สุดท้ายแล้วผมคิดว่าพวกเขาคงต้อง

เดินหน้าต่อไป แต่ไม่ว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไร

น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของการแข่งขัน แต่ที่

สำาคัญการตัดสินใจนั้นๆ ต้องสามารถอธิบาย

ได้”

ส่วนการแข่งขันในแมตช์นี้ อาร์เตตา                                                           

บอกว่า “ผมรู้สึกพอใจกับผลงานของทีมเป็น

อย่างมาก เพราะผู้เล่นเราตั้งใจในเกมรุกและ

การหาพื้นที่ ในจังหวะสุดท้ายเหมือนที่ เรา

ฝึกซ้อมกันมา มีทั้งการสร้างสรรค์เกม การ

เคลื่อนที่เข้าทำา ซึ่งพวกเขาทำาได้ดีมาก”

ส่วน มาร์เซโล บิเอลซา กุนซือชาวอาร์

เจนไตน์ของลีดส์อยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยง

มากที่จะโดนปลด หลังผลงาน 3 นัดหลังสุด

ของ ลีดส์ ยูไนเต็ด นั้นเสียประตูมากถึง 14 

ประตู ซึ่งฟ้องให้เห็นความย่ำาแย่ของแผงหลังที่

บิเอลซยังแก้ไม่ตก.

อาร์เตตาพอใจลูกทีมทำาได้อย่างที่ซ้อม

ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 

จบรอบแบ่งกลุ่มแล้ว โดยกลุ่ม A นัดสุดท้าย นักเตะ “ช้าง

ศึก” ทีมชาติไทย ขนผู้เล่นสำารองลงไปครบทีม ชนะ “เจ้าภาพ” 

สิงคโปร์ 2-0  เก็บ 12 แต้มเต็ม คว้าแชมป์กลุ่มเอ ไปแบบ

สมศักดิ์ศรี เข้าไปรอตัดเชือกกับอันดับ 2 กลุ่มบี ไม่ว่าจะเป็น 

เวียดนาม มาเลเซีย หรือ อินโดนีเซีย ก็ผวาไทยทั้งนั้น โดยรอบ

รองจะเตะ 2 นัด นัดแรกวันที่ 23 ธันวาคม และนัดที่ 2 วัน

ที่ 26 ธันวาคม 2564..••..ขณะที่ มาดามแป้ง-นวลพรรณ ล่ำา

ซำา ผู้จัดการทีมจอมทุ่มเท ก็เคลียร์งานใหญ่ที่เมืองไทยจบสิ้น 

เตรียมบินไปเติมพลังให้นักเตะแล้ว เราคงได้เห็น เซอร์ ไพรส์

การอัดฉีดจากผู้จัดการทีมสาวจอมแกร่ง แน่นอน พร้อม แอ็ก 

ชันสุดมันส์ ในระหว่างเชียร์..••..วงในและวงนอก ต่างฟัน

ธงว่า “พลิกโผ” หลังจากการ เลือกตั้งนายกสมาคมกีฬามวย

สากลแห่งประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ที่

โรงแรมเอบินา เฮาส์ ย่านวิภาวดีฯ เพราะ นายกสมาคมเป็น

คนเดิม ‘บิ๊กบางจาก’ นายพิชัย ชุณหวชิร ได้รับความไว้วางใจ

จากสโมสรสมาชิกให้นั่ง นายกสมาคมเป็นสมัยที่ 4 หลังจาก

สโมสรสมาชิก 103 เสียง เทใจลงคะแนนให้ 69 เสียง ชนะ 

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ที่ปัจจุบันนั่งประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิค

สมาคมกีฬามวย ที่ ได้ 34 เสียง ห่างกันเกิน 30 คะแนน แบบนี้

ก็ขาดลอยสิครับ..••..ก่อนการเลือกตั้งมีโอกาส นั่งฟังวงใน-วง

สนิท กับพี่สมชาย พูลสวัสดิ์ แล้ว ฟันธงว่า งวดนี้ พี่สมชาย

ชนะชัวร์ ยืนยันว่ามีการ รวบรวมเสียง แถมได้มาเฟียการเมือง

ช่วยบังคับ หักคอมาก็มีเยอะ นับไปนับมาแล้ว พี่สมชายได้เกิน

ครึ่ง แถม คะแนนนิยมวงนอก ที่ไม่มีสิทธิ์เลือก ทั้ง สื่อสาย

กีฬาและบรรดานักชก ก็เทใจให้พี่สมชาย เมื่อคะแนนออกมา

แบบนี้ก็คงต้องกลับไปสอบสวนกันยาว ใครหักหลังใครมีทุก

การเลือกตั้ง..••..ส่วนเป้าหมายใหญ่สุดของนายกมวยสากล

สมัย 4 นายพิชัย ชุณหวชิร คือการพานักชกไทยขึ้นไป คว้า

เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่ปารีสให้ได้ หลังจากแห้วมา 

2 สมัย ปี 2016 ที่บราซิล และ 2020 ที่โตเกียว ก็ต้องรอดูผล

งานกันต่อไป เอาใจช่วยเชียร์เสมอไม่ว่าใครจะขึ้นเป็นนายกฯ 

(พูดถึงมวยเท่านั้น)..••..ครบรอบ 80 ปี สมาคมหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเสวนาวิชาการเรื่อง 

“80 ปี ส.น.ท. คนหนังสือพิมพ์ ไม่มีวันตาย” โดยคณะวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญ เช่น นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ผู้ร่วมก่อตั้ง นสพ.

มติชน และอดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, รศ.มาลี 

บุญศิริพันธ์ อดีตคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

และอดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย วันที่ 22 

ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องเอื้องหลวง ชั้น 

2 สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ ถนนราชสีมา (ตรงข้าม 

มรภ.สวนดุสิต กรุงเทพฯ)

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

แชมป์ประเทศไทย • ธีระ เสร็จธุระ คว้าแชมป์ประเทศไทยรุ่นเรือ

นั่งอาชีพจีพีเป็นครั้งแรกในชีวิต หลังแข่งขันครบ 4 สนาม ในศึก

เจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย “เจ็ตสกี โปรทัวร์ 2021” สนามที่ 4 ที่

หาดแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.ที่ผ่านมา 

คิดว่าเวียดนามน่าจะทำาตามงานของตัวเองและ

เข้ารอบเป็นที่ 1 ของกลุ่มได้ ส่วนมาเลเซียกับ

อินโดนีเซียน่าจะเป็นเกมที่หนักของทั้งคู่และจะมี

ทีมใดทีมหนึ่งเข้ามาเจอกับทีมไทย”

“ผมคิดว่าเราได้พักจากการเปลี่ยนผู้

เล่นทั้งทีม ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วาง

ไว้ เราเห็นได้ว่าเกมกับสิงคโปร์ความ

มุ่งมั่นของผู้ เล่นที่แสดงออกมาช่วย

เสริมสร้างสปิริตในทีมอย่างมาก และ

ทำาให้ผมเจอกับงานที่ยากใน

การเลือกผู้ เล่นลงสนาม

ในนัดต่อไป แต่นั่นเป็น

เรื่องที่ โค้ชอยากให้

เกิดขึ้นอยู่แล้ว”

“ส่วนอาการ

ของเทค (สุริยา 

สิงห์มุ้ย) จะต้อง

รอเช็กกับทีม

แ พ ท ย์ อี ก

คร้ัง แต่คิด

ว่า ไ ม่ น่าจะ

เป็นอะไรมาก”

นอกจากน้ีหลังการแข่งขัน                                                           

ฟุตบอลซูซูกิคัพ 2020 รอบแบ่ง                                                      

กลุ่มนัดสุดท้าย ที่ทีมชาติไทยเอาชนะ                                                   

เจ้าภาพสิงคโปร์ ได้ด้วยสกอร์ 2-0                                                     

เกมดังกล่าวทีมชาตไทยสามารถเก็บ

คลีนชีท หนึ่งในแนวรับที่ได้รับคำาชม

อย่างมาก และได้ราง วัลแมนออฟ

เดอะแมตช์ คือ ปวีร์ ตัณฑะเตมีย์ ได้เปิด                                                      

เผยว่า

“ผมรู้สึกดีใจที่ได้ลงเล่นและได้แมน

ออฟเดอะแมตช์ แต่ก่อนการแข่งขัน

ผมรู้สึกกดดันนิดหน่อย เพราะเราต้อง

ลงเล่นกับเจ้าภาพที่เขาได้เล่นใน

บ้าน ที่ผ่านมาสิงคโปร์เล่นได้อย่างแข็งแกร่งและ

มีกองเชียร์คอยหนุนหลัง” ปวีร์กล่าวเริ่ม

“แต่อย่างไรก็ตาม ผมต้องขอบคุณเพื่อน

ร่วมทีมทุกคนที่ช่วยกันเล่นช่วยลดความกดดัน 

และได้ 3 แต้มตามที่เราตั้งเป้า หลังจากที่เรา

ทำาการแข่งขันและฝึกซ้อมร่วมกันมาระยะ

หนึ่งแล้ว สภาพร่างกายของทุกคนในทีม

ตอนนี้ถือว่าพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะ

มีการฝึกซ้อมที่เข้มข้น เพื่อให้มีสภาพร่าง 

กายที่พร้อมที่จะลงทำาการแข่งขัน”

“ณ จุดนี้ เราพร้อมที่จะ

เจอคู่แข่งทุกทีม ไม่ว่าจะเป็น                                   

ทีมใดก็ตาม ทีมเรามีศักย                           

ภาพพอท่ีจะเล่นกับใคร

ก็ได้ ส่วนตัวผมอยาก

ที่จะมีชื่อเป็น 11 

ตัวจริงในเกมถัด

ไป แต่ไม่ได้ลงก็

ไม่เป็นอะไร ผม                            

คิดว่าไม่ว่าใคร

จะลงเล่นทดแทนกันได้ 

สุดท้ายผมอยากให้แฟนบอลชาวไทย

ช่วยเป็นกำาลังใจให้พวกเราทีมชาติ

ไทยกันด้วยนะครับ”

สำาหรับนัดต่อไปของทีมชาติ

ไทยจะแข่งขันรอบรองฯ พบกับ

ทีมอันดับ 2 กลุ่มบี ที่สนามกีฬา

แห่งชาติสิงคโปร์ ในวันที่ 23 

ธันวาคม 2564 เวลา 19.30 น. 

(ตามเวลาไทย) ถ่ายทอดสดทาง

ช่อง 7HD.

วัฒน์ โชติมา เลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลประ

เทศไทยฯ กล่าวถึงวาระการประชุมในเรื่องของ

กิจการและผลงานของสมาคม บัญชีรายรับ-รายจ่าย 

การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และวาระสำาคัญคือการ

เลือกตั้งนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย 

โดยการเลือกตั้งนายกสมาคมมวยครั้งนี้มี พล.อ.อ.ระ

พีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ เป็นประธานในการเลือกตั้งผู้

ถูกเสนอชื่อ 2 คน คือ ‘บิ๊กบางจาก’ นายพิชัย ชุณห

วชิร นายกสมาคมคนปัจจุบัน และ ‘บิ๊กสมชาย’ นาย

สมชาย พูลสวัสดิ์ ที่ปัจจุบันเป็นประธานฝ่ายพัฒนา

เทคนิคสมาคมกีฬามวย โดยมีสโมสรสมาชิกมาลง

คะแนนเสียง 103 สโมสร จากทั้งหมด 107 สโมสร 

ซึ่งสโมสรที่ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมลงคะแนน

เสียงเลือกตั้ง ได้แก่ สโมสรลุ่มแม่น้ำาตาปี, สโมสร 

สพล.วิทยาเขตสุโขทัย, สโมสรกีฬาขอนแก่น และ

สโมสร รร.กีฬานครสวรรค์ 

ผลปรากฏว่าสมาชิกที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง

ทั้งหมด 103 เสียง ลงคะแนนเสียงให้ นายพิชัย 

ชุณหวชิร 69 คะแนน ส่วนนายสมชาย พูลสวัสดิ์ 

ได้ 34 คะแนน ส่งผลให้ ‘บิ๊กบางจาก’ นายพิชัย 

ชุณหวชิร ได้รับตำาแหน่งประมุขมวยสากลอย่างเป็น

ทางการอีกสมัย เป็นสมัยที่ 4 โดยจะทำางานตั้งแต่

ปี 2564-2567

ภายหลังการเลือกตั้ง นายพิชัย ชุณหวชิร 

ที่ ได้รับความไว้วางใจจากสโมสรสมาชิกให้รับ

ตำาแหน่งนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต่อ

อีก 1 สมัย เปิดเผยว่า พอใจผลคะแนนที่ได้รับ

เลือกตั้ง ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำาให้การประชุม

เป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะคุณสมชาย พูล

สวัสดิ์ ที่ทำางานหนักเพื่อสมาคมกีฬามวยสากล

แห่งประเทศไทยมาโดยตลอด นับจากนี้จะนำาข้อ

ผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไขและจะพัฒนากีฬามวย

สากลให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง

สำาหรับปีหน้าสมาคมกีฬามวยสากลจะส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาซีเกมส์

ที่เวียดนาม และเอเชียนเกมส์ที่หางโจว ประเทศ

จีน ในขณะที่โอลิมปิกเกมส์ในปี 2024 ที่กรุงปารีส 

ฝรั่งเศส สมาคมตั้งเป้าจะต้องทำาให้นักกีฬามวย

สากลกลับมาคว้าเหรียญทองให้ได้.

นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยสมัยที่ 4

ปวีร์ ตัณฑะเตมีย์

‘แมนออฟเดอะแมตช์’ 

นัดชนะสิงคโปร์

ประตูแรก • กาเบรียล มาร์ติเนลลี ซัดประตูแรกให้อาร์เซนอลออกนำาก่อนที่จะบุกมาชนะ ลีดส์ 

ยูไนเต็ด 4-1 ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ที่เอลแลนด์ โรด ในลีดส์ ประเทศอังกฤษ
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ปักหมุด‘สระแก้ว’โมเดลรร.คุณภาพ
เล็งควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก-ขยายโอกาสที่มีมากไม่สมดุลกับจำานวนนร.ที่ลดลง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ว่า ตามที่เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

สถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งได้

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน

คุณภาพในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมอบ

นโยบายให้แก่ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา (สพท.) และผู้บริหารสถานศึกษา

ในจังหวัดสระแก้วไปแล้วนั้น ซึ่งในการเดิน

‘สปสช.’มอบแว่นเด็กสายตาผิดปกติทั่วประเทศ  

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ปักหมุดพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ทำาโมเดลโรงเรียนคุณภาพ พบเป็น

พื้นที่มีเด็กลดลง แต่กลับมี โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนขนาดเล็กจำานวนมาก ทำาให้ขาด

ความสมดุล เล็งควบรวมแบบสมัครใจ เพื่อทำาให้เกิดโรงเรียนคุณภาพแท้จริง ลั่นหากได้ผล

สำาเร็จจะนำาร่องขยายผลใช้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

หน้าโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตนต้องการที่

จะปักหมุดเริ่มดำาเนินการในพื้นที่ จ.สระแก้ว 

เพื่อสร้างเป็นโมเดลโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่

ดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ศธ.เคยมีการดำาเนิน

การในเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ตนต้องการให้การขับ

เคลื่อนจะต้องทำาให้เข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะ

ในประเด็นการสร้างโรงเรียนคุณภาพ ที่จะ

ต้องเป็นโรงเรียนคุณภาพอย่างครบทุกด้าน 

ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัย สื่อการเรียนการ

Trash to Give ทิ้ง เพื่อ ให้ • นางสาวจันทราภรณ์ จัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท 

แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำากัด และนางสาวปิยวรา พงษ์ทอง ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ สายโครงการเชิงพาณิชยกรรม เฟร

เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนเข้ามอบเงินบริจาค 50,000 บาท แก่นายสมนึก ซันประสิทธิ์ ผู้จัดการมูลนิธิโลก

สีเขียวจากการนำาขยะที่ผ่านการคัดแยกของโครงการ “Trash to Give ทิ้ง เพื่อ ให้” ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคาร

สาทรสแควร์ ให้แก่มูลนิธิโลกสีเขียว เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนต่อไป.

สาธารณสุข • สปสช.มอบสิทธิประโยชน์ 

บริการแว่นตาสำาหรับเด็ก 3-12 ปี ที่มีภาวะ

สายตาผิดปกติเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ 

ร่วมกับ สธ. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่ง

ประเทศไทย ศธ. อปท. เน้นคัดกรองกลุ่ม

นักเรียนชั้น ป.1 ก่อนเป็นอันดับแรก  

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

(สปสช.) กล่าวว่า การมองเห็นที่ชัดเจนของ

สายตาเป็นส่วนสำาคัญต่อพัฒนาการของเด็กๆ 

เพราะเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ แต่มีเด็กจำานวน

ไม่น้อยที่มีปัญหาสายตาบกพร่อง และส่วน

หนึ่งไม่ได้รับการแก้ไข จากการศึกษาของ

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้าน

สุขภาพ (HITAP) การคัดกรองเด็กนักเรียน

อนุบาลและประถมศึกษาพบว่ามีความผิด

ปกติร้อยละ 11.4 และวินิจฉัยยืนยันมีภาวะ

สายตาผิดปกติถึงร้อยละ 6.6 โดยมีประมาณ

ร้อยละ 4.1 จำาเป็นต้องใช้แว่นตา แต่มีเด็ก

ส่วนหนึ่งไม่มีแว่นตาใช้จนเป็นอุปสรรคต่อ

การเรียนและดำาเนินชีวิตประจำาวัน ซึ่งจะส่ง

ผลต่อคุณภาพประชากรประเทศในอนาคตได้

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติตระหนักต่อปัญหาดังกล่าว ภายใต้สิทธิ

ประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่

ให้เด็กไทยอายุ 3-12 ปีมีสิทธิได้รับการตรวจ

คัดกรองสายตา หากจักษุแพทย์ตรวจยืนยันมี

ภาวะสายตาผิดปกติจะได้รับการแก้ไข สปสช.

จึงได้กำาหนดเพิ่มเติมให้ “บริการแว่นตา

สำาหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ” เป็นสิทธิ

ประโยชน์ที่ชัดเจนในปี 2564 พร้อมเดินหน้า

สนับสนุนค่าแว่นตาในปีงบประมาณ 2565 

ให้หน่วยบริการที่ตรวจวัดสายตาและจัดหา

แว่นตาให้แก่เด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ  

นพ.จเด็จ กล่าวว่า เพื่อให้เกิดการ

เข้าถึงสิทธิประโยชน์บริการแว่นตาสำาหรับ

เด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ สปสช.มีการ

ประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และดำาเนินการตามแนวทางที่กรมอนามัย

กำาหนด คือจัดบริการเชิงรุกในโรงเรียน เน้น

การคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนชั้น ป.1 โดย

ครูจะทำาหน้าที่คัดกรองสายตาเบื้องต้นและ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต. หรือโรง

พยาบาล ตรวจคัดกรองนักเรียนที่ครูพบผิด

ปกติซ้ำา จากนั้นจึงส่งต่อไปที่โรงพยาบาล 

(รพช./รพท./รพศ.) ที่มีจักษุแพทย์และหน่วย 

Refraction Unit เพื่อตรวจวินิจฉัยยืนยัน วัด

ค่าสายตา พร้อมสั่งตัดและจัดหาแว่นตาให้ 

สำาหรับเด็กนักเรียนชั้นอื่น เช่น ชั้นอนุบาล 

และ ป.2-ป.6 หากครูสงสัยว่าอาจมีสายตา

ผิดปกติ ก็เข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรองและ

มีสิทธิได้รับแว่นตา นอกจากนั้นถ้าพ่อแม่ผู้

ปกครองสังเกตเห็นลูกหลานตนเองมีสายตา

ผิดปกติ เช่น อ่านหนังสือชิดตามากผิดปกติ 

หรี่ตาหรือทำาตาหยีเมื่อเพ่งมอง เป็นต้น ก็

สามารถพาลูกหลานไปรับการตรวจคัดกรอง

สายตาได้ที่ รพ.สต./โรงพยาบาล ได้เช่นกัน  

สำาหรับแว่นตา โรงพยาบาลโดยจักษุ

แพทย์อาจสั่งตัดและประกอบแว่นตาที่หน่วย

ประกอบแว่นตาในโรงพยาบาล หรือจัดหา

จากจักษุคลินิกหรือร้านแว่นตาเอกชนใน

ชุมชน และโรงพยาบาลสามารถเบิกจ่าย

ชดเชยค่าแว่นตาซึ่งครอบคลุมทั้งค่าเลนส์ 

กรอบแว่น อุปกรณ์และค่าประกอบแว่นตา 

ได้จาก สปสช. เด็กที่จักษุแพทย์วินิจฉัยมี

สายผิดปกติจำาเป็นต้องใช้แว่นตา มีสิทธิรับ

แว่นตาได้คนละไม่เกิน 1 อันต่อปี   นอกจาก

นี้ เพื่อให้ เกิดการเข้าถึงสิทธิประโยชน์นี้  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีบทบาท

เข้าร่วมขับเคลื่อนผ่าน “กองทุนหลักประกัน

สุขภาพท้องถิ่น” หรือ กปท. ในการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายสำาหรับการนำาพาเด็กนักเรียนไปรับ

บริการที่โรงพยาบาล 3 ครั้ง ได้แก่ การรับ

บริการตรวจวินิจฉัย การรับแว่นตา และรับ

บริการตรวจประเมินเมื่อครบ 6 เดือน ซึ่ง 

สปสช.จะทำาหนังสือประสานแจ้งไปยัง อปท. 

ทั่วประเทศต่อไป    

“สิทธิประโยชน์ที่เราจะมอบนี้ ให้เป็น

ของขวัญเด็กไทยทั่วประเทศ เนื่องในโอกาส

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 สปสช.ได้ร่วมกับ

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย กรม

การแพทย์ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ (Service plan) สาขาตา ราชวิทยาลัย

จักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กระทรวงศึกษา                                                 

ธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน สมาคม

สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ

สมาคมองค์การบริหารส่วนตำาบลแห่งประ 

เทศไทย ในโครงการเด็กไทยสายตาดี” ในช่วง

สัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 4-14 

มกราคม 2565”.

สอน อาคารเรียน หรือเรียกได้ว่าจะมีสิ่งที่เติม

เต็มคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร เพื่อเอื้อ

ต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า จากการ

ตรวจสอบโรงเรียนในพื้นที่ จ.สระแก้ว ทำาให้

เราพบข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหา

คุณภาพการศึกษา อัตราการเกิดลดลง จำานวน

โรงเรียนไม่สมดุลกับจำานวนนักเรียน โรงเรียน

ขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสมีจำานวน

มาก แต่จำานวนนักเรียนลดลง ทั้งนี้ หากการ

ขับเคลื่อนโครงการนี้ประสบความสำาเร็จ ตน

ก็มีแผนที่จะขยายทำาในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป โดย

ได้มอบหมายให้สำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปดำาเนินการแล้ว 

อย่างไรก็ตาม การที่ ศธ.มุ่งที่จะต้องการผลัก

ดันโรงเรียนคุณภาพนั้น ก็เพื่อที่จะช่วยลด

ความเหลื่อมล้ำาของโอกาสในการศึกษาได้

“เป้าหมายของการดำาเนินการโรง 

เรียนคุณภาพ คือการสร้างโรงเรียนเครือข่าย 

โดยเราจะมาจัดทำาแผนที่ โรงเรียนภายใน

จังหวัด ว่ามีโรงเรียนประถมศึกษากี่แห่ง โรง                       

เรียนมัธยมศึกษาอีกกี่แห่งที่ เป็นโรงเรียน

ขนาดเล็ก เพื่อนำามาควบรวม สร้างเป็น

โรงเรียนคุณภาพอย่างน้อย 1 โรงเรียนขึ้นไป 

แต่หากโรงเรียนไหนไม่พร้อมเราจะไม่บังคับ 

โดยให้เป็นความสมัครใจของคนในชุมชน 

เนื่องจากดิฉันมองว่า ด้วยข้อจำากัดของงบ                                             

ประมาณเราคงไม่สามารถสร้างโรงเรียน

คุณภาพได้ครบทุก 30,000 โรง ดังนั้น จึง

เลือกปักหมุดนำาร่องในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก่อน” 

รมว.ศธ.กล่าว.

นราหรือมโนราห์ ศิลปะการแสดงท้องถิ่นที่ผูกพันกับชีวิต

ของคนใต้มาช้านาน มีรากการสืบทอดมาจากความเชื่อและ

พิธีกรรมบูชาครูและบรรพบุรุษ นิทาน วรรณกรรม ตำานาน

ต่างๆ การแสดงชนิดนี้มีแบบแผนการร่ายรำา การขับร้องที่

งดงามเป็นเอกลักษณ์

มีข้อสันนิษฐานว่า โนราน่าจะเป็นการแสดงสำาหรับประกอบ

พิธีกรรมสำาคัญมาก่อน เช่น พิธีกรรมของกษัตริย์หรือเจ้าเมืองและชนชั้น

สูงในแต่ละท้องถิ่น สังเกตได้จากเครื่องแต่งกายของโนราที่มีลักษณะ

คล้ายของกษัตริย์ 

อีกมุมหนึ่ง ผู้คนรู้จัก ‘โนรา’ ในฐานะที่เป็นมหรสพการแสดงที่งด                                                                               

งาม ทรงพลัง และมีชีวิตชีวา เป็นนาฏยลักษณ์ของคนใต้ การแสดงประ 

กอบด้วยการร่ายรำาที่แข็งแรงกระฉับกระเฉง การขับกลอนด้วยท่วงทำานอง

ที่ไพเราะ ใช้การด้นกลอนสดและเจรจาด้วยสำาเนียงท้องถิ่นใต้ สวมเครื่อง

แต่งกายที่ทำาด้วยลูกปัดหลากสี สวมปีกหางคล้ายนกเทริดทรงสูง และต่อ

เล็บยาวทำาด้วยโลหะ มีลูกคู่และดนตรีร้องรับด้วยจังหวะที่คึกคักฉับไว 

ปัจจุบันโนรามีการสืบทอดสายตระกูล 5 สาย ได้แก่ 

1.สายโนราพุ่มเทวา 2.สายโนราแปลก ท่าแค 3.สายโนราแป้นเครื่องงาม 

4.สายโนราเติม-วิน-วาด 5.สายโนรายก และมีการพัฒนาบทบาทการ

แสดงเพื่อสร้างความบันเทิงแก่ชุมชน รวมถึงการรักษาโรคภัย แก้บน 

เสริมสร้างขวัญกำาลังใจ หรืออำานวยอวยพรให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ที่

สำาคัญโนรายังคงเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตชาวใต้ในไทย

ด้วยคุณสมบัติและอัตลักษณ์มรดกภูมิปัญญาชาวใต้ วันที่ 15 

ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล

ว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ครั้งที่ 16 ณ 

สำานักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีมติเห็น

ชอบขึ้นทะเบียน “โนรา” เป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับ

ต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ตามที่ไทยเสนอ การขึ้นบัญชีโนราเป็นมรดก

โลกสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนใต้และชาวไทย ทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้

โนราเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก 

ในส่วนประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริม

วัฒนธรรมจัดงาน “ฉลองโนรา มรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน” ขึ้นเมื่อวัน

ก่อน ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีศิลปินโนราจากคณะต่างๆ มา

ร่วมเฉลิมฉลองคึกคัก

อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า 

นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำาหรับศิลปวัฒนธรรม โนราที่ได้ขึ้นทะเบียน

มรดกทางวัฒนธรรมที่จำาต้องไม่ได้ เป็นรายการที่ 3 ของประเทศ ด้วย

เสน่ห์ของศิลปะการแสดงที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ความ

อ่อนช้อย ความสมดุลของร่างกายที่สืบทอดกันมายาวนาน ทำาให้ โนรา

มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ทั้ง 5 ข้อของการขึ้นทะเบียนประเภท 

Representative List ปัจจุบันมีคณะโนราอาชีพในประเทศไทย จำานวน 

387 คณะ โดย 70% กระจุกตัวอยู่มากบริเวณรอบลุ่มน้ำาทะเลสาบ

สงขลา มีการสืบทอดศิลปะทั้งด้านการแสดง ช่างฝีมือ ดนตรี และ

พิธีกรรมจากรุ่นสู่รุ่นผ่านสายตระกูลโนรา ชุมชน วัด และเข้าสู่หลักสูตร

การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาทุกระดับทั่วภาคใต้

อิทธิพลกล่าวว่า วธ.ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมโนรา 

รวมถึงได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินโนราในฐานะศิลปินแห่ง

ชาติ และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสหพันธ์สมาคมโนราแห่งประเทศไทย

ขึ้น เพื่อดำาเนินโครงการถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้านโนราให้แก่เยาวชน 

พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัย และจัดให้มีเวทีการแสดงโนราใน

ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อให้ประชาชนชาวไทย

ได้ภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าความสำาคัญของโนราต่อไปในอนาคต 

นอกจากนี้ วธ.เตรียมนำาเสนอมรดกทางวัฒนธรรมในรายการประเพณี

สงกรานต์และเมนูอาหารต้มยำากุ้งด้วย

ด้าน สมปอง ภักดีกิจ นายกสหพันธ์สมาคมโนราแห่งประเทศไทย 

กล่าวว่า ในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 17 จังหวัด มีโนราทั้งหมด 387 คณะ 

ประมาณ 7,000-10,000 คน ที่ยังช่วยกันสืบทอดศิลปะการแสดงอันทรง

คุณค่านี้ให้ยังคงอยู่ในปัจจุบัน โดยโนรามีการแสดง 2 ประเภท ได้แก่ 

การแสดงพิธีกรรมและการแสดงเพื่อความบันเทิง ซึ่งมีงานการแสดง

อย่างต่อเนื่อง ไม่ได้เงียบหาย

“เมื่อขึ้นมรดกโลก หวังว่าโนราจะได้รับความสนใจและเล็งเห็นถึง

คุณค่า รวมถึงการนำาไปบรรจุในหลักสูตรการศึกษาเพื่อเข้าใจในรากฐาน

ของโนราให้คงอยู่ และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก” สมปองบอก

ศิลปินโนราชั้นครู ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ม.ทักษิณ จ.สงขลา ครูผู้สอนโนรามากว่า 40 ปี กล่าวว่า เสน่ห์ของโนรา

คือท่วงท่าการร่ายรำา ที่แข็งแรงแฝงไปด้วยอ่อนช้อย มีการขับร้องไป

พร้อมกันด้วยภาษาถิ่นภาคใต้ เป็นการเล่าจากตำานานความเชื่อ รวมถึง

การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่หันมาสนใจโนรา

เยอะ เพราะการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น มีการผสมผสานศิลปะประเภทอื่น ท่ารำา

ที่สามารถด้นสด หรือการแต่งกายที่เปลี่ยนไปตามรสนิยม 

“โนราในตอนนี้แตกต่างจากในอดีต แต่ที่ยังคงอยู่คือพิธีไหว้ครู

หรือบรรพบุรุษโนรา ดีใจที่โนราได้รับการยอมรับจากยูเนสโก ภาคภูมิใจ

ที่เป็นส่วนหนึ่งทำาให้ศิลปะโนรายืนหยัดอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน และเกิดการ

ยอมรับไปสู่สากล หวังว่าโนราจะสร้างการรับรู้ได้มากขึ้นในอนาคต” 

ผศ.ธรรมนิตย์กล่าว

วัดร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาโนรา พระครูวิศาลธรรมโรจ ผู้

ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร กล่าวว่า ที่วัดมีแนวคิดอยากให้เด็ก

เข้าวัดมากขึ้น จึงจัดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ ทั้งภาษาอังกฤษและ

คณิตศาสตร์ รวมถึงสอนศิลปะการแสดงโนรา จนถึงวันนี้ผ่านมากว่า 15 

ปี มีนักเรียนประมาณ 20 คน อายุตั้งแต่ 6-20 ปี ทุกคนพัฒนา ฝึกฝน

ร่ายรำา และสามารถทำาการแสดงได้ มีการแสดงทั้งในกรุงเทพฯ และต่าง

ประเทศ ปัจจุบันโนราเป็นศิลปะการแสดงที่หาดูได้ยาก ส่วนใหญ่จะอยู่

ในพื้นที่ภาคใต้ จะต้องช่วยกันสืบทอดให้คงอยู่คู่ประเทศไทย.

‘โนรา’จากมรดกภูมิปัญญาชาวใต้สู่มรดกโลกทางวัฒนธรรม 

โ

ศิลปินโนราร่วมเฉลิมฉลอง ‘โนรา’ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

การแสดงโนราตัวอ่อน งดงาม ทรงพลัง อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วธ. เยี่ยมชมเครื่องแต่งกายโนรา

เครื่องดนตรีสร้างจังหวะให้การแสดงโนรา

ท่วงท่าร่ายรำาแข็งแรง แฝงอ่อนช้อย
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ดหนึ่งมุ่งหน้าสู่ โลกมายา-วงการบันเทิง

อีก (ว่าที่) ทิด ยังไม่แน่ชัดจะเดินไปทางไหน ระหว่าง

การเมืองกับมายา เพราะแม้บางพรรคการเมืองสน 

ใจ-ทาบทาม แต่ก็ยังทำาเป็นรักนวลสงวนตัว..

เอาไว้หลังลาจาก “เพศสมณะ” นู้นแหละ ได้รู้กัน!

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ที่ (ว่าที่) ทิดยังครองผ้าเหลือง

อยู่ ผมก็ให้รู้สึกเห็นด้วยกับคุณมหัศจักร โสดี โฆษกพรรคพลัง

ธรรมใหม่ ที่ได้ โพสต์..

“ถ้าพระมหาสมปองจะสึกเพื่อไปเล่นการเมือง ก็ไม่ควร

โทษใครว่าเป็นเหตุที่ทำาให้ตัวเองต้องสึก ควรยอมรับไปเลยว่า 

ตัวเองพ่ายแพ้ต่อกิเลสตัณหาภายในจิตใจ ต้องการกลับไปเป็น

คฤหัสถ์

สิ่งที่ควรสำานึกในบุญคุณคือ พระศาสนา, ผ้าเหลือง, 

ข้าวน้ำาที่ญาติโยมเลี้ยงดูมาตลอดการบวชเรียน ต้องทำาตัวให้

เหมาะสมกับคำาว่า ทิด หรือบัณฑิตในทางพุทธศาสนา

จะได้ไม่ต้องอายชาวบ้านชาวเมือง เดี๋ยวเขาจะหาว่า

บวชเปลืองข้าวสุก เชื่อว่า คนในสังคมมองออกถึงพฤติพระสงฆ์

รูปนี้

วันน้ีพระมหาสมปองยังอยู่ภายใต้ผ้าเหลือง ใช่เวลาท่ีเหมาะ

สมหรือท่ีจะมาเร่ขายตัวเอง เอาผ้าเหลืองมาบังหน้าสร้างราคา

ให้กับตัวเองหรือไม่

ตนขอเตือนให้พระมหาสมปองใจเย็นๆ สิ้นเดือนนี้ก็จะ

สึกออกไปแล้ว และจะไปหากินเล้ียงชีพด้วยวิธีใดก็เอาให้เต็มท่ี

แต่เวลานี้อย่าสร้างความมัวหมองให้กับพุทธศาสนาที่

ได้ชุบเลี้ยงพวกเรามาตั้งแต่เด็กเป็นเณรน้อยบ้านนอกตัวเล็กๆ 

จนได้ดิบได้ดีในตอนนี้เลย”

ครับ..เชื่อ-ไม่เชื่อก็แล้วแต่บุญ-กรรม!

เอ้า..แล้วกัน หนังเขาอุตส่าห์ทำาแผนการตลาดมาอย่าง

ดี จนทำารายได้เป็นอันดับหนึ่งในตารางบ็อกซ์ออฟฟิศอยู่แท้ๆ..

แล้วไฉน “พี่เต้ พระราม 7” จึงมาทำาเป็นเจตนาดีประ 

สงค์ร้ายเสียอย่างนั้นล่ะ?

ก็..ท่ีน่ังรถเมล์ไปดูหนัง 4 KINGS พร้อมไลฟ์สด.. “ฝากเอฟ

ซีไปบอกสิระหน่อย มาๆ ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวพี่เต้ดูแลเองงานนี้..

ถ้ายังไงฝากบอกนายกฯ ลุงตู่ ลุงป้อม ลุงป๊อก มาดูด้วย

กัน ส่งเสริมหนังไทย สิระมาได้ๆ ไม่ต้องห่วง ปลอดภัย เดี๋ยว

เฮียบอกน้องๆ เพื่อนๆ ห้ามทำาร้ายนายสิระเด็ดขาด”!

คิดรึว่าเจ้าของหนัง-ผู้กำากับเขาจะชอบ แน่ใจรึว่า นี่

เป็นวิธีการ “ส่งเสริมหนังไทย” และคิดรึว่าการทำาให้ตัวเอง

เป็นข่าวด้วยวิธีนี้จะเป็นผลดีต่อหนังของเขา?

4 KINGS..หนังไม่ได้ทำาเพื่ออวดศักดา-นักเลงใหญ่ ไม่

ได้สร้างเพื่อให้นักการเมืองหน้าใหม่ที่พยายามไต่เต้าสร้างชื่อ

เสียงด้วยสารพัดกลยุทธ์ที่จะได้มีพื้นที่ข่าว ใช้ โปรโมตตัวเอง

หรอกนะ

ฉะนั้น ขอร้องเถอะ ให้มันยุ่ง-วุ่นวายอยู่ในสภาก็พอ

กระมัง อย่าชักชวนหรือลากกันออกมาป่วนข้างนอก-กระทบ

หนังเขาเลย และที่ว่า.. 

“สิระมาได้ๆ ไม่ต้องห่วง ปลอดภัย เดี๋ยวเฮียบอกน้องๆ 

เพื่อนๆ ห้ามทำาร้ายนายสิระเด็ดขาด”

เนี่ย..ส.ส.ประเทศกู มาถึงจุดนี้กันแล้วเหรอ?.

4 คิงส์จะพลอยซวย?

ทิ

ากภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง The Better 

me...ชีวิตดีดี มีจริงแน่นอน หนึ่งในภาพยนตร์สั้นจาก

โครงการ 7 Inspirations นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการ

สื่อสารสังคมด้านคนพิการ พบว่า มีแง่มุมน่าสนใจเกี่ยวกับหนึ่งใน

ปัญหาสังคมของไทย นั่นคือ ผู้ป่วยด้านจิตเภท ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ซึ่งเป็นสาเหตุสำาคัญของการฆ่าตัวตายได้

ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

สื่อสารองค์กรและ

ประชาสัมพันธ์ สถาบัน

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ในฐานะหัวหน้าโครง 

การ 7 Inspirations 

กล่าวว่า ประเด็นปัญหา

นี้จำาเป็นต้องหยิบยกขึ้น

มาและให้ความสนใจ

ให้มากขึ้น เนื่องจาก

จำานวนผู้ป่วยด้านจิตใจ

ที่ภาครัฐเก็บข้อมูลได้นั้น

ไม่สะท้อนจำานวนจริง 

เพราะยังมีผู้ป่วย หรือครอบครัวของผู้ป่วยไม่ยอมรับอาการเจ็บป่วย 

ไม่ต้องการให้แพทย์ระบุอาการป่วย หรือไม่ต้องการลงทะเบียนเป็น

คนพิการ ซึ่งจำานวนผู้ป่วยประเภทนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ ตามปัญหาทั้ง

ด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนยุค

ใหม่ รวมถึงความเจ็บป่วยที่เกิดในกลุ่มผู้สูงอายุในสังคมที่ถูกทอด

ทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยว หรือถูกกันออกจากกิจกรรมทางสังคม

ทั้งนี้ หาก

พิจารณาตัวเลขที่มีการ

ลงทะเบียนบัตรประจำา

ตัวคนพิการ (ข้อมูลจาก

กรมส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ) 

พบว่า เดือนธันวาคม 

2563 มีจำานวนความ

พิการทางจิตใจหรือ

พฤติกรรม 161,802 คน 

หรือคิดเป็น 7.79% และ

ในเดือนกันยายน 2564 

มีจำานวนเพิ่มขึ้นเป็น 

164,230  คน คิดเป็น 7.84% 

ของคนพิการทั้ง

ประเทศ

อาการเจ็บ

ป่วยทางจิตนั้น จะ

รักษาได้ด้วยวิธี

ทางการแพทย์ และ

การค้นหาสาเหตุของ

ปัญหาที่แท้จริง เพื่อแก้

ปัญหาและหาแนวทาง

ป้องกัน ลดความเจ็บ

ปวดทางจิต ซึ่งสำาหรับ

คนในครอบครัวและผู้

ดูแล ควรให้ความสนใจกับ

รายละเอียดพฤติกรรมการแสดงออก ทำาความเข้าใจ ร่วมหาสาเหตุ

ของความเจ็บป่วยทางจิตใจ และใช้เวลาร่วมกันเพื่อพูดคุยปรึกษา 

รวมถึงการยอมรับการเจ็บป่วย ความพิการ และเข้ารับการรักษา

อย่างถูกวิธี และหากพบว่ามีคนในครอบครัว

มีความเจ็บป่วยหรือพิการ ควรยอมรับและ

แก้ปัญหาร่วมกัน หรือเรียนรู้ที่จะยอมรับ

ปัญหาที่เกิดขึ้นอันมีผลต่อจิตใจ ซึ่งต้องได้รับ

ความร่วมมือจากตัวผู้ป่วยและคนรอบข้างให้

กำาลังใจ รวมทั้งการลงทะเบียนคนพิการ ซึ่ง

จะทำาให้ได้รับสวสดิการและความช่วยเหลือ

จากรัฐได้

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Better me...

ชีวิตดีดี มีจริงแน่นอน ได้นำาประสบการณ์

ชีวิตของคนพิการด้านจิตใจมาถ่ายทอด

ให้เป็นความรู้ต่อสังคมไทย เพื่อช่วยกัน

ป้องกัน และลดความรุนแรงและความ

สูญเสียจากการเจ็บป่วยด้วยโรคทาง

จิตได้ รวมถึงภาพยนตร์สั้นอีก 7 เรื่อง

จากเรื่องราวของคนพิการต้นแบบทั้ง 

7 ประเภท โดยโครงการนี้ ได้รับทุน

สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้

เกิดการสื่อสารไปยังสังคมให้มีความ

เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นด้านคน

พิการและความพิการในสังคมไทยมากยิ่งขึ้น

สำาหรับผู้สนใจ สามารถรับชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง 

The Better me... ชีวิตดีดี มีจริงแน่นอน ได้ทาง YouTube 

Channel: 7 Inspirations ได้ที่ Link https://www.youtube.com/

watch?v=4z06LIkMzdg.

จ

อม ฮอลแลนด์ ขอยกเครดิตส่วนหน่ึงให้กับสตันท์ 2 คน

ที่อยู่เบื้องหลังความสมบูรณ์ของ Spider-Man: No Way 

Home ที่เปิดตัวฉายวันแรก ด้วยการโพสต์ภาพร่วมกัน

แชร์ลงในอินสตาแกรมสตอรี เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

ทอมโพสต์ภาพหลังจากมี

การยืนยันออกมาว่า Spider-

Man: No Way Home ทำาสถิติ

หนังเปิดตัวฉายวันแรก สร้าง

สถิติทำาเงินสูงสุดของเดือน

ธันวาคม ทำาเงินสูงสุดเป็นอันดับ 

2 ของหนังที่ออกฉายมาใน

ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-

19 แน่นอนว่า ทุบสถิติเปิดตัว

สัปดาห์แรกของ Homecoming 

หนังสไปเดอร์แมนเรื่องแรกใน 

MCU ด้วยการออกฉายเพียงวัน

เดียวเท่านั้น

นักแสดงหนุ่มวัย 25 โพสต์

ภาพของตัวเอง มีสตันท์ 2 คน

ช่วยกันอุ้มอยู่ โดยท้ัง 3 คนแต่ง

คอสตูมสไปเดอร์แมนเหมือนกัน

“หากไม่ได้ตำานานเหล่านี้ 

หนังคงออกมาดีได้ไม่ถึงครึ่ง ต้อง

ขอบคุณทั้ง 2 ท่านสำาหรับการ

ทำางานอย่างหนักและทุ่มเท มัน

เป็นการผจญภัย รักพวกคุณนะ”

ตามรายงานของ The Hollywood Reporter ระบุว่า Spider-

Man: No Way Home ทำารายได้ที่น่าประทับใจเป็นตัวเลขถึง 121.5 

ล้านเหรียญสหรัฐในบ็อกซ์ออฟฟิศวันศุกร์ 

โดยคาดการณ์กันว่าจะกวาดรายได้รวมถึง 250 ล้านเหรียญฯ 

ช่วงสุดสัปดาห์

และก่อนจะถึงวันเปิดตัวฉายเมื่อวันศุกร์ Spider-Man ยังรับ

ไปอีก 50 ล้านเหรียญฯ แค่วันพรีวิวหนังเมื่อวันพฤหัสฯ

การเปิดตัวของ No Way Home ภาพยนตร์จากการ์ตูน

ของ Marvel จะเป็นรองก็เพียง Avengers: 

Endgame ที่ทำาได้ถึง 157.5 ล้านเหรียญ

สหรัฐ แต่หากรวมหนังจากค่ายอื่นด้วย No 

Way Home ก็จะมาเป็นอันดับ 3 ในศุกร์เปิด

ตัวที่ดีที่สุดของตลาดนอร์ทอเมริกา โดยเป็น

รองหนังอีกเรื่องคือ Star-Wars: The Force 

Awakens

นอกจากนั้นแล้ว สัปดาห์แรกของการ

เปิดตัวหนังสไปเดอร์แมนเรื่องแรกของ MCU 

คือ Homecoming เคยทำารายได้ไว้ที่ 117 

ล้านเหรียญฯ แต่ No Way Home เอาชนะ

ได้ราบคาบด้วยการออกฉายเพียงวันเดียว

เท่านั้นระหว่างช่วงการแพร่ระบาดของโค

วิด-19

ความน่าสนุกของหนังสไปเดอร์

แมนภาคนี้คือ การที่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ 

multiverse และมีการดึงเอาตัวร้ายจากภาค

ก่อนๆ ในอดีตกลับมา รวมถึงสไปเดอร์แมน

คนก่อนที่แสดงโดย โทบี แม็กไกวร์ กับแอน

ดรูว์ การ์ฟิลด์

วิลเลม ดาโฟ, อัลเฟรด โมลินา กับเจ

มี ฟ็อกซ์, โทมัส ฮาเดน เชิร์ช และไรส์ อิฟานส์          

กลับมารับบท กรีน  ก็อบลิน, ดอกเตอร์ออตโต อ็อกเตเวียส, อิเล็ก

โทร, แซนด์แมน และลิซาร์ด ตามลำาดับ ขณะท่ีดอกเตอร์สเตรนจ์ ท่ี

แสดงโดย เบเนดิกต์ คัมเบอร์แบตช์ ต้องมาทำาหน้าที่เมนเทอร์ของปี

เตอร์ ปาร์กเกอร์ แทนโทนี สตาร์ก

ท

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

เรื่อง‘The Better me…ชีวิตดีดี มีจริงแน่นอน’

ภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจด้านคนพิการ

No Way Home ได้คะแนนวิจารณ์จาก Rotten Tomatoes 

ถึง 94% ขณะที่เสียงตอบรับจากผู้ชมก็ดีมาก ให้ถึง 99%

เมืองนอกเปิดตัวไปแล้ว แฟนๆ สไปดี้ในไทยอดใจรอไปอีก

นิด Spider-Man: No Way Home มีกำาหนดฉายในโรง 23 ธ.ค.นี้ 

เจอกัน.

‘ทอม ฮอลแลนด์’ยกเครดิตให้‘2สตันท์’

หลังสไปเดอร์แมนสร้างสถิติบ็อกซ์ออฟฟิศ

‘เลวานฯ’ทาบสถิติ‘โด้’

ยิง69ประตูในรอบ1ปี

โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี กองหน้าโปแลนด์ของบาเยิร์น 

มิวนิก ทำาสถิติยิงประตูเท่ากับคริสเตียโน โรนัลโด ที่เคยทำา

ไว้ดีที่สุดในรอบ 1 ปีปฏิทิน เมื่อเสาร์ที่ผ่านมา

โรนัลโดเคยยิงได้รวมมากสุดภายในปีปฏิทินเดียว

เมื่อ 8 ปีที่แล้ว คือ ปี ค.ศ.2013 ตอนนั้นเขาทำาไปได้ถึง 69 

ประตู จากการลงสนาม 59 นัดให้กับเรอัล มาดริด

ล่าสุด เลวานดอฟสกีสามารถยิงได้ถึง 69 ประตูเท่า

กันแล้ว ในเกมกับโวลฟ์สบวร์ก เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่ง

เป็นเกมสุดท้ายก่อนวินเทอร์เบรกช่วงปลายปี-ต้นปี และกว่า

ประตูนี้จะมาก็ต้องลุ้นถึงช่วง 3 นาทีสุดท้ายของเกมสุดท้าย

ของทีมในปีนี้

ก่อนที่

ประตูนี้จะมา 

บาเยิร์นนำาทีม

คู่แข่งจากกลาง

ตารางอยู่ 3-0 

จากโทมัส มุล

เลอร์, ดาโยท์ อู

ปาเมกาโน กับ

ลีรอย ซาเน แต่

เลวานดอฟสกีก็

ยังตามมาบวกเพิ่มให้ทีมได้อีกในช่วงใกล้หมดเวลา

ประตูของเลวานดอฟสกียังทุบสถิติบุนเดสลีกาของ

แกร็ด มุลเลอร์ ได้อีก โดยยังเป็นการทำาประตูในลีกลูกที่ 43 

ในปี 2021 เอาชนะสถิติเก่าที่มุลเลอร์เคยทำาไว้ที่ 42 ประตู

แม้ประตูรวม 69 ก็เท่ากับสถิติของโรนัลโดได้ แต่ก็ยัง

ไม่ใช่สถิติสูงสุดที่มีใครเคยทำาไว้ เมื่อลิโอเนล เมสซี ยังครอง

สถิติทำาประตูสูงสุดอยู่ หลังกดไป 91 ประตูในปี 2012 มุล

เลอร์ก็เคยยิงไว้ 85 ประตูจากทุกรายการปี 1972 ขณะที่ 

เปเล่ ซัดไป 75 ในปี 1958 และ 72 ในปี 1965 เท่ากับโร

มาริโอ ในปี 2000 และซิโก ปี 1979.

3 คลื่นลูกใหม ่• มิทธิคอล เฮาส์ นำาโดย 3 คลื่นลูกใหม่แห่งวงการสุขภาพ วิน 

ชาติพาณิชย์, สายลับ เลิศรัตนชัย และฟ้าใส-ปวีณสุดา ดรูอิ้น ร่วมด้วย วินิจ เลิศ

รัตนชัย ที่ปรึกษาอาวุโส และธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ที่ปรึกษาอาวุโส จัดงาน ON 

BOARD WITH Minko เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Minko (มินโกะ) ครั้งแรกของเมืองไทย

ด้วยไฮบริดแคปซูล  นวัตกรรมใหม่จากสารสกัดธรรมชาติ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ 

และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ เรือสิริมหรรณพ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อน

ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว

ทอม ฮอลแลนด์ กับสตันท์ 2 คนผู้อยู่เบื้องหลัง

ทอม ฮอลแลนด์ กับสไปเดอร์แมนรุ่นพี่

interthaipost69@gmail.com

กับเมนเทอร์คนใหม่ ดอกเตอร์สเตรนจ์
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

รงพยาบาลหัวเ ียว รวมเฉลิมฉลอง

เน� องในโอกาสครบรอบ  ป การกอตั้ง

มูลนิธิปอเต็กตึง ึ่งภายในงานทานจะไดพบ

กับบูธจัดบริการตรวจสุขภาพฟรี  รายการ 

และโปรโมชั่นดี   ื้อ  แถม  จาก  ศูนย

บริการทางการแพทย ใหกับผูที ่รักสุขภาพ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให้ทุกท่าน

หันมาใสใจสุขภาพกันมากขึ้น ขอเชิญผูรัก

สุขภาพเขารวมกิจกรรมในระหวางวันที่  - 

 ธันวาคม ตั้งแตเวลา .   .  น.   

ณ บูธกิจกรรม ชั้น  อาคาร  สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ แผนกลูกคาสัมพันธ 

โทร. - -  ตอ 

จปร  จัดงานเลี้ยงสังสรรค  ป 

ที่มีเรานักเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รุน

ท่ี  ณ หองจูปเตอร โรงแรมมิราเคิล แกรนด 

คอนเวนช่ัน เวลา .  น. วันท่ี  ธันวาคม

บัตรเครดิตในเครอกรงศรี คอน มเมอร 

โดย สมหวัง โตรักตระกูล กรรมการผูจัดการ 

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา ตอกย้ําความเปน

ผูนําในหมวดรานอาหาร จัดโปรเอาใจสาย

กินชวนสมาชิกบัตรอิ่มฟนที่ทุกรานอาหาร

ทั่วไทย และแอปเดลิเวอรีชั้นนํา อาทิ , 

, ,  ,  และ 

 แบบสุดคุม  ตอกับแคมเปญ 

อิ่มหมี ดีเวอร   

มอบสวนลดสูงสุด , รับเครดิตเงินคืน

รวมสูงสุด  บาท และพิเศษ สําหรับ

สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี และบัตรเครดิต

กรุงศรีเฟรสชอยส แลกรับเครดิตเงินคืนเพ่ิม  

และเม� อมียอดใชจายตามเง� อนไขท่ีรานอาหาร 

หรือแอปที่รวมรายการ เพียงลงทะเบียน

ผานแอปพลิเคชัน  ตั้งแตวันนี้

-  มกราคม  ขอมูลเพิ่มเติม .

. / / / /

-

   จัด

โปรโมชั่น เทแรงสงทายปใหสาว  สายบิวตี้

เลิฟเวอร ชอปเคร� องสําอางชิ้นใดก็ได ลด

ทันที  ตั้งแตวันนี้ -  ธันวาคม รีบชอป

ไดแลววันนี้ ที่ // . .

  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

- -  ตอ ,

มหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่  

ทยแลนด เบียนนาเล คราช  

จับมือกับ จิอาโคโม ากาเนลลี (  

) ศิลปนรวมสมัยและภัณ ารักษ

ผูเชี่ยวชาญการจัดแสดงศิลปะในเชิงพื้นที่

จากประเทศอิตาลี ชวนคนไทยรวมเสพงาน

ศิลปในศูนยการเรียนรูวั นธรรมชั่วคราว 

สมเสร็จ    

 เพ� อเปดมุมมองการสรางประโยชน

ใหพื้นที่รกรางเปนสถานที่ ในการจัดงาน

ศิลปะรวมสมัย การจัดแสดงผลงานทาง

วั นธรรมของคนในทองถิ่น นิทรรศการของ

ศิลปนและชางฝมือทองถ่ิน อีสาน  ตางประเทศ 

รวมถึงไ ไลท กิจกรรมศิลปะเพ� อสังคม  

ที่เหมาะสําหรับบริบทของประเทศไทยใน

ศตวรรษที่  โดยนิทรรศการดังกลาว จะใช

พ้ืนท่ีของอดีตบานพักคนชรา ึง่ต้ังอยูบริเวณ

ประตูพลลาน ประชาชนท่ัวไปสามารถเขาชม

ไดฟรี ตั้งแตวันที่  ธันวาคม    มีนาคม 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

// . . / -

ขอแสดงความยินดีกับ หลักทรัพยบัวหลวง 

ในโอกาสครบรอบ  ป ของการกอต้ังบริษัท  

โดยหัวเรือใหญ คุณโบ  พิเชษฐ สิทธิอํานวย 

กก.ผอ. และ คุณเนส  บรรณรงค พิชญากร 

กก.ผจก.อาวุโส ชวนผูบริหารรวมกันทําบุญเล้ียง

พระและตัดเคก แถมยังถายทอดสดบรรยากาศ

ใหพนักงานที่    ไดชมกัน

แบบ    งานนี้ช� นม� นกันถวนหนา 

พรอมฝากขอบคุณลูกคา และผูเกี่ยวของ

ทุกทาน ประกาศกาวสูปที่  ดวยแนวคิด 

    ที่จะ

ลุยทุกกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงอยาง

ทาทายเพ� อสรางสรรคสิ่งดี  ใหนักลงทุน

อยางไมหยุดยั้ง

ปใหมนี้ พลอยชมพ อัมพช ผูบริหาร 

กูรเมต มารเก็ต ชวนรวมสงความสุขและ

สรางรอยยิ้ม ใหคนที่คุณรัก กับหลายหลาย

กระเชาของขวัญคุณภาพกวา  แบบ ที่คัด

สรรสินคาจากแบรนดชั้นนําทั่วโลก พรอม

ความพิเศษที่พลาดไมไดกับกระเชาสินคา

ชุมชนจาก  ภาคทั่วไทย และคอลเลคชั่นก

ระเชาจักสานจากวัสดุธรรมชาติ ตกแตงดวย

ริบบ้ินหนากากผาสุดเก ฝมือชุมชนหัตถกรรมไทย 

ใหเลือกสงแทนความหวงใย ในงาน  

  ท่ี กูรเมต มารเก็ต เดอะมอลล 

และ เดอะมอลล ไลฟสโตร ทุกสาขา, เอ็ม

โพเรียม, เอ็มควอเทียร, พารากอน พรอม

บริการจัดสงความสุขทั่วไทย เม� อสั่งกระเชา

ผาน . .  

ตั้งแตวันนี้   มกราคม 

สงทายปเกาตอนรับปใหม รงพยาบาล

สัตวตล่ิงชัน (    ) 

ชวนเจาของพาสัตวเล้ียงไมวาจะเปนนองหมา 

นองแมว หรือสัตวเลี้ยงพิเศษ เตรียมความ

พรอมกอนพาสัตวเลี้ยงเดินทางเที่ยวปใหม

ในชวงที่มีอากาศหนาวเย็น อยางการตรวจ

สุขภาพ การทําหมัน การฉีดวัค ีน ล  โดย

ทีมสัตวแพทยที่มีประสบการณและมีศูนย

รักษาเฉพาะทางคอยใหบริการ นอกจากนี้

ยังมีศูนยฉุกเฉินเปดตลอด  ชม. เรียก

ไดวาพาสัตวเลี้ยงมาที่นี้จบ ครบ ในที่เดียว 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ - - -  

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
นายจต ัทร ตั้งคารวค  ประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) หรือ  เปดเผยวา ในการ

ประชุมวิสามัญผูถือหุน ( ) คร้ังท่ี /  

เม� อวันที่  ธันวาคม  ที่ประชุมผูถือ

หุนไดมีมติอนุมัติการ ือ้หุน บริษัท ยิปม่ันเทค 

จํากัด ( )  ึ่งประกอบธุรกิจ ผลิตและ

จัดจําหนายแผนยิป ั่มบอรด ผงยิป ั่ม และ

ผลิตภัณ จากยิป ั่มที่มีคุณภาพ รวมทั้ง

จัดจําหนายที่ใชในการติดตั้งยิป ั่มบอรดทุก

ชนิดทุกประเภท โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยูที่

จังหวัดนครสวรรค

ตลอดระยะเวลาที่ผานมาที่บริษัท  ได

เร่ิมดําเนินธุรกิจจัดจําหนายยิป ัม่บอรด ภายใต

ตราสินคา   มากวา  ป   

 ประสบความสําเร็จและไดรับการ

ตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี จนกาวขึ้นเปน

แบรนด ช้ันนําในตลาดยิป ัม่บอรดในประเทศไทย  

ถือเปนโอกาสที่ดีอยางยิ่งที่บริษัท  จะขยาย

ธุรกิจในสวนโรงงานผลิตยิป ั่มบอรด ผาน

การถือหุน  เน� องดวยโรงงานผลิต

ยิป ั่มบอรดในประเทศไทยมีนอยราย และ

สวนใหญผลิตใหแบรนดสินคาของตนเอง อีก

ทั้ง  ยังเปนผูผลิต   ให

กับบริษัท   ดังน้ันการเขาถือหุนในคร้ังน้ี จะเพ่ิม

ความแข็งแกรงและความสามารถในการทํา

กําไรใหบริษัท  ในระยะยาว โดยบริษัท  จะ

เขา ือ้หุนในสัดสวน  เปนเงิน  ลานบาท

ทั้งนี้ จากการลงคะแนนของผูถือหุน

ในวาระนี้ ไดมีมติเห็นดวยกับการเขา ื้อหุน

ของ  ดวยคะแนนเสียงกวารอยละ .  

ของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง 

โดยภายหลังผูถือหุนมีมติอนุมัติ บริษัท  จะ

ดําเนินการเขา ื้อหุนของ  โดยคาดวา

จะแลวเสร็จภายในไตรมาส  ป 

นายจตุภัทร ไดกลาวทิ้งทายวา ตลาด

ยิป ั่มบอรดถือเปนธุรกิจที่มีศักยภาพการ

เติบโตไดอีกมาก ประกอบกับความพรอม

ผถอหน  เขียว ้อหน รงงานผลิตยิป ั่มบอรด คาดเสรจใน ตรมาสแรก ป 

และความเชี่ยวชาญของทีมงานขาย  บริษัท  

จึงเล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดไปยัง

เครือขายรานคาปลีกของบริษัท  ทั่วประเทศ 

รวมถึงตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย   

นอกจากนี้ยังสามารถขยายไปยังตลาดตาง

ประเทศท่ีมีบริษัทยอยของบริษัท  ต้ังอยูอีกดวย

ตัวแทนคนรนใหม     พรพล เอกอรรถพร รักษาการผูอํานวยการ  หรือ สถาบันสง

เสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องคการมหาชน) จัดงานเปดตัว เบลลา-ราณี แคมเปน ในฐานะ 

   ทูตเผยแพรคุณคาหัตถกรรมไทย สะทอนตัวแทนคนรุนใหม ที่เห็นถึงคุณคา

งานศิลปหัตถกรรมไทย โดยมี ภาวี โพธิ์ยี่  ศิรินทรทิพย ศรีใหม มารวมงาน ณ อลล  ศูนย

นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

รงแรมเคปพันวา เกต ใหการตอนรับ เกง ธชย นักรองและศิลปนมากความสามารถ

สมพงษ โสภณวงศากร รักษาการในตําแหนงผูจัดการทั่วไป โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต 

ใหการตอนรับ ธชย ประทุมวรรณ นักรองและศิลปนมากความสามารถ ในโอกาสใหเกียรติ

เขาพัก ณ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต และรวมงาน เจาถิ่นเช็คอินภูเก็ต  ที่จัดขึ้นที่โรงแรมเคป

พันวา ภูเก็ต

ในยุคที่เราตองอยูรวมกับโรคโควิด-  

ึ่งเชื้อเกิดการกลายพันธุอยูบอยครั้ง เราจึง

ควรที่จะเตรียมรางกายใหแข็งแรงพรอมไว

เสมอ โดยเฉพาะปอด

นพ ก ะ เกียรติ ชควิวั น แพทย

เฉพาะทางดานเวชศาสตรฟนฟู จากคณะ

แพทยศาสตร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

กลาววา หลักฐานจากหลายงานวิจัยบงชี้

วาการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอสามารถ

กระตุนภูมิกันรางกาย และลดอัตราการติด

เชื้ออ� น จากชุมชนได โดยการออกกําลังกาย

ที่แนะนําประกอบไปดวย  สวน 

สวนที่  .การออกกําลังกายแบบ

แอโรบิค เชน การเดิน การว่ิง การปนจักรยาน 

โดยแนะนําใหออกกําลังกายในความหนัก

ระดับปานกลาง ไมควรหนักจนเกินไป สังเกต

งาย  ไดจากการพูด ึง่ขณะออกกําลังกาย

ควรจะพูดไดเปนประโยคที่ ไมขาดคํา แตไม

ถึงกับรองเพลงได และควรทําอยางสม่ําเสมอ 

สัปดาหละ  วัน วันละ  นาที สําหรับใน

ผูที่ไมเคยออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอมากอน 

ควรจะเริ่มตนแบบเบา  เชน เดินตอเน� อง 

 นาที และคอย  เพิ่มเวลาใหนานขึ้น

อยางชา  การออกกําลังกายประเภทนี้มี

ขอควรระวัง คือ คนที่มีโรคประจําตัว เชน 

ความดัน เบาหวาน ไขมัน โรคไต โรคหัวใจ 

หากออกกําลังกายอยางไมถูกตอง อาจกอ

ใหเกิดอันตรายได หากมีอาการหรือมีโรค

ประจําตัวมาก แนะนําใหปรึกษาแพทยกอน

ออกกําลังกาย 

สวนที่  คือการออกกําลังกายบริหาร

ปอด จะทําเพ� อใหปอดแข็งแรงขึ้นโดยวางมือ

ขางหนึ่งไวที่หนาอกและวางมืออีกขางหนึ่ง

ไวที่ทอง จากนั้นหายใจเขาและออกชา  

อยางผอนคลายโดยมีหลักการสําคัญคือขณะ

หายเขาใจเขาตองใหทองปอง และขณะหายใจ

ออกตองใหทองยุบ

สําหรับผูที่ติดเชื้อ -  ึ่งไมมี

อาการหรือมีอาการเพียงเล็กนอย การออก

กําลังกายปอดสามารถเริ่มทําไดทันทีหากมี

สัญญาณชีพคงที่ โดยเริ่มจากการฝกหายใจ

เขา-ออก ลึก  ชา  ทําได โดยการกางแขน

ขึ้นสองขางขณะหายใจเขาและเอาแขนลง

ขณะหายใจออก ทําประมาณ  คร้ังตอรอบ 

ทําไดบอยเทาท่ีตองการ สําหรับผูปวยมีอาการ

อยรวมกับ รค ควิด  ดวยการออกกําลังกายปอด

ป า น ก ล า ง ถึ ง รุ น แ ร ง 

แนะนําปรึกษาทีมแพทย

และนักกายภาพบําบัด

ชวยประเมินอาการและ

ทํ ากายภาพบํ าบัดตาม

ความเหมาะสม

นอกจากนี้ นพ ศิระ 

เลาหทัย ศัลยแพทยเฉพาะ

ทางดานการสองกลอง

ม ราม  รับมอบ ลเกียรติค  ในงาน ดนตรี อว  เทิดพระเกียรติ      ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.สืบพงษ ปราบใหญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง รับมอบโลเกียรติคุณ จาก

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในงาน ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร  เพ� อรวมกันเทิดพระเกียรติ และนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ 

ลานริเวอรพารค ไอคอนสยาม   

ทรวงอก โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กลาว

เพิ่มเติมวา ในยุคของโควิด  การดูแล

สุขภาพปอดเปนส่ิงสําคัญจริง แตการระมัดระวัง

ตัวเองก็เชนเดียวกัน เชน การสวมหนากาก

อนามัย ลางมือบอย  หรือ หลีกเล่ียงสถานท่ี  

มีความเสี่ยงหรือสถานที่แออัด สําคัญที่สุด

คือ หมั่นดูตัวเอง เม� อใดที่มีอาการไดแก มีไข 

ไอจาม มีน้ํามูก หรือ สัมผัสบุคคลที่ติดเชื้อ 

แนะนําใหมาพบแพทยทันที 

12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

รงพยาบาลหัวเ ียว รวมเฉลิมฉลอง

เน� องในโอกาสครบรอบ  ป การกอตั้ง

มูลนิธิปอเต็กตึง ึ่งภายในงานทานจะไดพบ

กับบูธจัดบริการตรวจสุขภาพฟรี  รายการ 

และโปรโมชั่นดี   ื้อ  แถม  จาก  ศูนย

บริการทางการแพทย ใหกับผูที ่รักสุขภาพ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให้ทุกท่าน

หันมาใสใจสุขภาพกันมากขึ้น ขอเชิญผูรัก

สุขภาพเขารวมกิจกรรมในระหวางวันที่  - 

 ธันวาคม ตั้งแตเวลา .   .  น.   

ณ บูธกิจกรรม ชั้น  อาคาร  สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ แผนกลูกคาสัมพันธ 

โทร. - -  ตอ 

จปร  จัดงานเลี้ยงสังสรรค  ป 

ที่มีเรานักเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รุน

ท่ี  ณ หองจูปเตอร โรงแรมมิราเคิล แกรนด 

คอนเวนช่ัน เวลา .  น. วันท่ี  ธันวาคม

บัตรเครดิตในเครอกรงศรี คอน มเมอร 

โดย สมหวัง โตรักตระกูล กรรมการผูจัดการ 

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา ตอกย้ําความเปน

ผูนําในหมวดรานอาหาร จัดโปรเอาใจสาย

กินชวนสมาชิกบัตรอิ่มฟนที่ทุกรานอาหาร

ทั่วไทย และแอปเดลิเวอรีชั้นนํา อาทิ , 

, ,  ,  และ 

 แบบสุดคุม  ตอกับแคมเปญ 

อิ่มหมี ดีเวอร   

มอบสวนลดสูงสุด , รับเครดิตเงินคืน

รวมสูงสุด  บาท และพิเศษ สําหรับ

สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี และบัตรเครดิต

กรุงศรีเฟรสชอยส แลกรับเครดิตเงินคืนเพ่ิม  

และเม� อมียอดใชจายตามเง� อนไขท่ีรานอาหาร 

หรือแอปที่รวมรายการ เพียงลงทะเบียน

ผานแอปพลิเคชัน  ตั้งแตวันนี้

-  มกราคม  ขอมูลเพิ่มเติม .

. / / / /

-

   จัด

โปรโมชั่น เทแรงสงทายปใหสาว  สายบิวตี้

เลิฟเวอร ชอปเคร� องสําอางชิ้นใดก็ได ลด

ทันที  ตั้งแตวันนี้ -  ธันวาคม รีบชอป

ไดแลววันนี้ ที่ // . .

  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

- -  ตอ ,

มหกรรมศิลปะนานาชาติครั้งที่  

ทยแลนด เบียนนาเล คราช  

จับมือกับ จิอาโคโม ากาเนลลี (  

) ศิลปนรวมสมัยและภัณ ารักษ

ผูเชี่ยวชาญการจัดแสดงศิลปะในเชิงพื้นที่

จากประเทศอิตาลี ชวนคนไทยรวมเสพงาน

ศิลปในศูนยการเรียนรูวั นธรรมชั่วคราว 

สมเสร็จ    

 เพ� อเปดมุมมองการสรางประโยชน

ใหพื้นที่รกรางเปนสถานที่ ในการจัดงาน

ศิลปะรวมสมัย การจัดแสดงผลงานทาง

วั นธรรมของคนในทองถิ่น นิทรรศการของ

ศิลปนและชางฝมือทองถ่ิน อีสาน  ตางประเทศ 

รวมถึงไ ไลท กิจกรรมศิลปะเพ� อสังคม  

ที่เหมาะสําหรับบริบทของประเทศไทยใน

ศตวรรษที่  โดยนิทรรศการดังกลาว จะใช

พ้ืนท่ีของอดีตบานพักคนชรา ึง่ต้ังอยูบริเวณ

ประตูพลลาน ประชาชนท่ัวไปสามารถเขาชม

ไดฟรี ตั้งแตวันที่  ธันวาคม    มีนาคม 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

// . . / -

ขอแสดงความยินดีกับ หลักทรัพยบัวหลวง 

ในโอกาสครบรอบ  ป ของการกอต้ังบริษัท  

โดยหัวเรือใหญ คุณโบ  พิเชษฐ สิทธิอํานวย 

กก.ผอ. และ คุณเนส  บรรณรงค พิชญากร 

กก.ผจก.อาวุโส ชวนผูบริหารรวมกันทําบุญเล้ียง

พระและตัดเคก แถมยังถายทอดสดบรรยากาศ

ใหพนักงานที่    ไดชมกัน

แบบ    งานนี้ช� นม� นกันถวนหนา 

พรอมฝากขอบคุณลูกคา และผูเกี่ยวของ

ทุกทาน ประกาศกาวสูปที่  ดวยแนวคิด 

    ที่จะ

ลุยทุกกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงอยาง

ทาทายเพ� อสรางสรรคสิ่งดี  ใหนักลงทุน

อยางไมหยุดยั้ง

ปใหมนี้ พลอยชมพ อัมพช ผูบริหาร 

กูรเมต มารเก็ต ชวนรวมสงความสุขและ

สรางรอยยิ้ม ใหคนที่คุณรัก กับหลายหลาย

กระเชาของขวัญคุณภาพกวา  แบบ ที่คัด

สรรสินคาจากแบรนดชั้นนําทั่วโลก พรอม

ความพิเศษที่พลาดไมไดกับกระเชาสินคา

ชุมชนจาก  ภาคทั่วไทย และคอลเลคชั่นก

ระเชาจักสานจากวัสดุธรรมชาติ ตกแตงดวย

ริบบ้ินหนากากผาสุดเก ฝมือชุมชนหัตถกรรมไทย 

ใหเลือกสงแทนความหวงใย ในงาน  

  ท่ี กูรเมต มารเก็ต เดอะมอลล 

และ เดอะมอลล ไลฟสโตร ทุกสาขา, เอ็ม

โพเรียม, เอ็มควอเทียร, พารากอน พรอม

บริการจัดสงความสุขทั่วไทย เม� อสั่งกระเชา

ผาน . .  

ตั้งแตวันนี้   มกราคม 

สงทายปเกาตอนรับปใหม รงพยาบาล

สัตวตล่ิงชัน (    ) 

ชวนเจาของพาสัตวเล้ียงไมวาจะเปนนองหมา 

นองแมว หรือสัตวเลี้ยงพิเศษ เตรียมความ

พรอมกอนพาสัตวเลี้ยงเดินทางเที่ยวปใหม

ในชวงที่มีอากาศหนาวเย็น อยางการตรวจ

สุขภาพ การทําหมัน การฉีดวัค ีน ล  โดย

ทีมสัตวแพทยที่มีประสบการณและมีศูนย

รักษาเฉพาะทางคอยใหบริการ นอกจากนี้

ยังมีศูนยฉุกเฉินเปดตลอด  ชม. เรียก

ไดวาพาสัตวเลี้ยงมาที่นี้จบ ครบ ในที่เดียว 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ - - -  

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
นายจต ัทร ตั้งคารวค  ประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) หรือ  เปดเผยวา ในการ

ประชุมวิสามัญผูถือหุน ( ) คร้ังท่ี /  

เม� อวันที่  ธันวาคม  ที่ประชุมผูถือ

หุนไดมีมติอนุมัติการ ือ้หุน บริษัท ยิปม่ันเทค 

จํากัด ( )  ึ่งประกอบธุรกิจ ผลิตและ

จัดจําหนายแผนยิป ั่มบอรด ผงยิป ั่ม และ

ผลิตภัณ จากยิป ั่มที่มีคุณภาพ รวมทั้ง

จัดจําหนายที่ใชในการติดตั้งยิป ั่มบอรดทุก

ชนิดทุกประเภท โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยูที่

จังหวัดนครสวรรค

ตลอดระยะเวลาที่ผานมาที่บริษัท  ได

เร่ิมดําเนินธุรกิจจัดจําหนายยิป ัม่บอรด ภายใต

ตราสินคา   มากวา  ป   

 ประสบความสําเร็จและไดรับการ

ตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี จนกาวขึ้นเปน

แบรนด ช้ันนําในตลาดยิป ัม่บอรดในประเทศไทย  

ถือเปนโอกาสที่ดีอยางยิ่งที่บริษัท  จะขยาย

ธุรกิจในสวนโรงงานผลิตยิป ั่มบอรด ผาน

การถือหุน  เน� องดวยโรงงานผลิต

ยิป ั่มบอรดในประเทศไทยมีนอยราย และ

สวนใหญผลิตใหแบรนดสินคาของตนเอง อีก

ทั้ง  ยังเปนผูผลิต   ให

กับบริษัท   ดังน้ันการเขาถือหุนในคร้ังน้ี จะเพ่ิม

ความแข็งแกรงและความสามารถในการทํา

กําไรใหบริษัท  ในระยะยาว โดยบริษัท  จะ

เขา ือ้หุนในสัดสวน  เปนเงิน  ลานบาท

ทั้งนี้ จากการลงคะแนนของผูถือหุน

ในวาระนี้ ไดมีมติเห็นดวยกับการเขา ื้อหุน

ของ  ดวยคะแนนเสียงกวารอยละ .  

ของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง 

โดยภายหลังผูถือหุนมีมติอนุมัติ บริษัท  จะ

ดําเนินการเขา ื้อหุนของ  โดยคาดวา

จะแลวเสร็จภายในไตรมาส  ป 

นายจตุภัทร ไดกลาวทิ้งทายวา ตลาด

ยิป ั่มบอรดถือเปนธุรกิจที่มีศักยภาพการ

เติบโตไดอีกมาก ประกอบกับความพรอม

ผถอหน  เขียว ้อหน รงงานผลิตยิป ั่มบอรด คาดเสรจใน ตรมาสแรก ป 

และความเชี่ยวชาญของทีมงานขาย  บริษัท  

จึงเล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดไปยัง

เครือขายรานคาปลีกของบริษัท  ทั่วประเทศ 

รวมถึงตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย   

นอกจากนี้ยังสามารถขยายไปยังตลาดตาง

ประเทศท่ีมีบริษัทยอยของบริษัท  ต้ังอยูอีกดวย

ตัวแทนคนรนใหม     พรพล เอกอรรถพร รักษาการผูอํานวยการ  หรือ สถาบันสง

เสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องคการมหาชน) จัดงานเปดตัว เบลลา-ราณี แคมเปน ในฐานะ 

   ทูตเผยแพรคุณคาหัตถกรรมไทย สะทอนตัวแทนคนรุนใหม ที่เห็นถึงคุณคา

งานศิลปหัตถกรรมไทย โดยมี ภาวี โพธิ์ยี่  ศิรินทรทิพย ศรีใหม มารวมงาน ณ อลล  ศูนย

นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

รงแรมเคปพันวา เกต ใหการตอนรับ เกง ธชย นักรองและศิลปนมากความสามารถ

สมพงษ โสภณวงศากร รักษาการในตําแหนงผูจัดการทั่วไป โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต 

ใหการตอนรับ ธชย ประทุมวรรณ นักรองและศิลปนมากความสามารถ ในโอกาสใหเกียรติ

เขาพัก ณ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต และรวมงาน เจาถิ่นเช็คอินภูเก็ต  ที่จัดขึ้นที่โรงแรมเคป

พันวา ภูเก็ต

ในยุคที่เราตองอยูรวมกับโรคโควิด-  

ึ่งเชื้อเกิดการกลายพันธุอยูบอยครั้ง เราจึง

ควรที่จะเตรียมรางกายใหแข็งแรงพรอมไว

เสมอ โดยเฉพาะปอด

นพ ก ะ เกียรติ ชควิวั น แพทย

เฉพาะทางดานเวชศาสตรฟนฟู จากคณะ

แพทยศาสตร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

กลาววา หลักฐานจากหลายงานวิจัยบงชี้

วาการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอสามารถ

กระตุนภูมิกันรางกาย และลดอัตราการติด

เชื้ออ� น จากชุมชนได โดยการออกกําลังกาย

ที่แนะนําประกอบไปดวย  สวน 

สวนที่  .การออกกําลังกายแบบ

แอโรบิค เชน การเดิน การว่ิง การปนจักรยาน 

โดยแนะนําใหออกกําลังกายในความหนัก

ระดับปานกลาง ไมควรหนักจนเกินไป สังเกต

งาย  ไดจากการพูด ึง่ขณะออกกําลังกาย

ควรจะพูดไดเปนประโยคที่ ไมขาดคํา แตไม

ถึงกับรองเพลงได และควรทําอยางสม่ําเสมอ 

สัปดาหละ  วัน วันละ  นาที สําหรับใน

ผูที่ไมเคยออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอมากอน 

ควรจะเริ่มตนแบบเบา  เชน เดินตอเน� อง 

 นาที และคอย  เพิ่มเวลาใหนานขึ้น

อยางชา  การออกกําลังกายประเภทนี้มี

ขอควรระวัง คือ คนที่มีโรคประจําตัว เชน 

ความดัน เบาหวาน ไขมัน โรคไต โรคหัวใจ 

หากออกกําลังกายอยางไมถูกตอง อาจกอ

ใหเกิดอันตรายได หากมีอาการหรือมีโรค

ประจําตัวมาก แนะนําใหปรึกษาแพทยกอน

ออกกําลังกาย 

สวนที่  คือการออกกําลังกายบริหาร

ปอด จะทําเพ� อใหปอดแข็งแรงขึ้นโดยวางมือ

ขางหนึ่งไวที่หนาอกและวางมืออีกขางหนึ่ง

ไวที่ทอง จากนั้นหายใจเขาและออกชา  

อยางผอนคลายโดยมีหลักการสําคัญคือขณะ

หายเขาใจเขาตองใหทองปอง และขณะหายใจ

ออกตองใหทองยุบ

สําหรับผูที่ติดเชื้อ -  ึ่งไมมี

อาการหรือมีอาการเพียงเล็กนอย การออก

กําลังกายปอดสามารถเริ่มทําไดทันทีหากมี

สัญญาณชีพคงที่ โดยเริ่มจากการฝกหายใจ

เขา-ออก ลึก  ชา  ทําได โดยการกางแขน

ขึ้นสองขางขณะหายใจเขาและเอาแขนลง

ขณะหายใจออก ทําประมาณ  คร้ังตอรอบ 

ทําไดบอยเทาท่ีตองการ สําหรับผูปวยมีอาการ

อยรวมกับ รค ควิด  ดวยการออกกําลังกายปอด

ป า น ก ล า ง ถึ ง รุ น แ ร ง 

แนะนําปรึกษาทีมแพทย

และนักกายภาพบําบัด

ชวยประเมินอาการและ

ทํ ากายภาพบํ าบัดตาม

ความเหมาะสม

นอกจากนี้ นพ ศิระ 

เลาหทัย ศัลยแพทยเฉพาะ

ทางดานการสองกลอง

ม ราม  รับมอบ ลเกียรติค  ในงาน ดนตรี อว  เทิดพระเกียรติ      ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.สืบพงษ ปราบใหญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง รับมอบโลเกียรติคุณ จาก

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในงาน ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร  เพ� อรวมกันเทิดพระเกียรติ และนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ 

ลานริเวอรพารค ไอคอนสยาม   

ทรวงอก โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กลาว

เพิ่มเติมวา ในยุคของโควิด  การดูแล

สุขภาพปอดเปนส่ิงสําคัญจริง แตการระมัดระวัง

ตัวเองก็เชนเดียวกัน เชน การสวมหนากาก

อนามัย ลางมือบอย  หรือ หลีกเล่ียงสถานท่ี  

มีความเสี่ยงหรือสถานที่แออัด สําคัญที่สุด

คือ หมั่นดูตัวเอง เม� อใดที่มีอาการไดแก มีไข 

ไอจาม มีน้ํามูก หรือ สัมผัสบุคคลที่ติดเชื้อ 

แนะนําใหมาพบแพทยทันที 

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๔๙/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายธวัชชัย ธานี กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบอิเล็กทรอนิกส วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา 

และมีคําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/           

ผูครอบครอง

ราคา

ประเมิน 

หมายเหตุ

๑. ๑.๑ ธนบัตรตางประเทศ 

สกุลดอลลารสหรัฐ - 

ฉบับละ ๑๐๐ ดอลลาร

จํานวน ๑,๕๘๘ ฉบับ- 

ฉบับละ ๕๐ ดอลลาร  

จํานวน ๙๓ ฉบับรวม

ท้ังส้ินเปนเงิน๑๖๓,๔๕๐ 

ดอลลารสหรัฐ

- หางหุน

สวนจํากัด 

อารีทรัพย 

๒๐๑๓

๕,๓๙๐,๕๘๑ 

บาท (ณ 

วันที่ ๒๐ 

ตุลาคม 

๒๕๖๔)

แลกเปลี่ยนเปนเงินสกุลบาท

ตามอัตราแลกเปลี่ยน ๓๒.๙๘ 

บาท ตอ ๑ ดอลลารสหรัฐ 

ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

ที่ธนาคารกรุงไทย สาขา

มุกดาหาร

๑.๒ ธนบัตรตางประเทศ 

สกุลดอลลารสหรัฐ - 

ฉบับละ ๑๐๐ ดอลลาร

จํานวน ๙๓ ฉบับ- ฉบับ

ละ ๕๐ ดอลลาร  

จํานวน ๑๒ ฉบับรวม

ทั้งสิ้นเปนเงิน๙,๙๐๐ 

ดอลลารสหรัฐ

- หางหุน

สวนจํากัด 

อารีทรัพย 

๒๐๑๓

๓๒๓,๗๙๐ 

บาท (ณ 

วันที่ ๒๕ 

ตุลาคม 

๒๕๖๔)

- แลกเปลี่ยนเปนเงินสกุลบาท

ตามอัตราแลกเปลี่ยน๓๓.๑๐ 

บาท ตอ ๑ ดอลลารสหรัฐ - 

แลกเปลี่ยนเปนเงินสกุลบาท

ตามอัตราแลกเปลี่ยน ๓๒.๑๐ 

บาท ตอ ๑ ดอลลารสหรัฐ 

เปนธนบัตรรุนเกาณ วันที่ ๒๕ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่บริษัท สยาม

เอกชเชน จํากัด 

๑.๓ ธนบัตรตางประเทศ 

สกุลดอลลารสหรัฐ - 

ฉบับละ ๑๐๐ ดอลลาร

จํานวน ๒๔๒ ฉบับ- 

ฉบับละ ๕๐ ดอลลาร  

จํานวน ๔๙ ฉบับรวม

ทั้งสิ้นเปนเงิน๒๖,๖๕๐ 

ดอลลารสหรัฐ 

- หางหุน

สวนจํากัด 

อารีทรัพย 

๒๐๑๓

๘๘๒,๑๑๕ 

บาท (ณ 

วันที่ ๒๕ 

ตุลาคม 

๒๕๖๔)

- ไมสามารถแลกเปลี่ยนได- 

คิดอัตราแลกเปลี่ยน ๓๓.๑๐ 

บาท ตอ ๑ ดอลลารสหรัฐ ณ 

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ิน ๖,๕๙๖,๔๘๖ บาท (หกลานหาแสนเกา

หม� นหกพันส่ีรอยแปดสิบหกบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายธวัชชัย ธานี กับพวก

(นางสาวขวัญฤดี บุญนอย)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่
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13ขาวประชาสัมพันธ

เม� อวันอาทิตยที่ 5 ธันวาคม 2564 ท่ี

ผานมา ณ ศูนยการคากาดสวนแกว จังหวัด

เชียงใหมในเวทีการแขงขัน TO BE NUMBER 

ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 

CHAMPIONSHIP 2022 รอบชิงชนะเลิศ

ระดับภาคเหนือ นายชัชวาลย ฉายะบุตร รอง

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมกลาวตอนรับ

ผูบริหารจากกรมสุขภาพจิตและหน�วยงาน

ตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูเขาแขงขันทุกทาน

วา จังหวัดเชียงใหม มีความยินดีและขอตอนรับ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE ผูมีความ

สามารถและมีใจรักการเตนและมุงมั่นสูความ

เปนหน่ึงโดยไมพ่ึงยาเสพติด สูการแขงขัน TO BE 

NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 

CHAMPIONSHIP 2022 รอบชิงชนะเลิศ

ระดับภาคเพ� อคัดเลือกเปนตัวแทนภาคเหนือ

เขาสูการแขงขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

TO BE NUMBER ONE TEEN 

DANCERCISE เปนการเปดเวทีใหสมาชิกเยาวชน

ไดมารวมตัวแสดงพลังรวมทํากิจกรรมที่

สรางสรรคในสิ่งที่ช� นชอบเหมือนๆ กัน เปน

เวทีที่เยาวชนไดแสดงความสามารถอยางเต็มที่ 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะดานตางๆ 

เปนกิจกรรมที่สรางใหเกิดความมีน้ําใจเปน

นักกีฬา มีความมุงมั่นไปสูความสําเร็จ ขอให

ทุกคนมีความสุข สนุก และไดรับมิตรภาพที่ดี

จากเพ� อนใหมที่มาจากหลายจังหวัด แมผล

การแขงขันจะมีทีมที่สมหวังและผิดหวังถือ

เปนเร� องธรรมดาของการแขงขัน ก็ขอใหมุงม่ัน

พยายามฝกฝนพัฒนาตอไป เหนือสิ่งอ� นใด

สิ่งที่ทุกคนจะไดรับนั้นคือความทรงจําที่ดี 

ประสบการณที่พิเศษจากการไดมีโอกาสเขา

รวมการแขงขันในครั้งนี้

นายแพทยชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดี

กรมสุขภาพจิตกลาววา กรมสุขภาพจิต ในฐานะ

เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ไดดําเนินงานสนองพระดําริของทูลกระหมอมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค

ประธานโครงการที่ทรงมีพระดําริใหพัฒนา

เยาวชนโดยผานกิจกรรม เพราะทรงเห็นวา

กิจกรรมจะชวยใหเยาวชนมีสังคมที่ดี  ไดรับ

ประสบการณที่ดี มีโอกาสไดแสดงศักยภาพ

และเห็นคุณคาในตนเอง ไดเรียนรูส่ิงใหมๆ ซ่ึงจะ

เปนภูมิคุมกันจิตใจในการดําเนินชีวิตในระยะยาว 

แชมปนักเตน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE

ตัวแทนระดับภาคเหนือ ป 2022 สูเวทีการแขงขันในระดับประเทศ

TO BE NUMBER ONE TEEN 

DANCERCISE เปนกิจกรรมในโครงการ TO BE 

NUMBER ONE ท่ีจัดตอเน� องมาปน้ีเปนปท่ี 19 

เปรียบเทียบกับอายุของคนเราถือเปนวัยที่

กําลังเจริญเติบโต งดงาม สะทอนถึงคุณคา

และคุณภาพของกิจกรรมที่ตอบโจทยการ

เรียนรูของเยาวชน เพราะการเรียนรู ไมได

หมายถึงแคเรียนหนังสือเทาน้ัน แตการเรียนรู

ในรูปแบบของ “แอคทีพเทนเมนท” (activetainment) 

ในแบบ TO BE NUMBER ONE TEEN 

DANCERCISE นี้ เปนการเรียนรู

ท่ีนอกจากชวยสรางความแข็งแกรง 

แข็งแรงของรางกายและชวยให

มีสุขภาพจิตท่ีดี มีความสดช� นแลว  

ยังชวยให เด็กๆ มีความภาคภูมิใจ 

มีความมั่นใจ มีการเติมเต็มสิ่ง

ที่ทําใหเยาวชนสามารถเติบโต

เปนผู ใหญที่มีคุณภาพไดและ

คุณภาพนี้ก็คือ “ไมวาจะเปนชวง

ของเวลาการเรียนหนังสือ หรือ

การเรียนรูกิจกรรมตางๆ จะ

ทําใหพวกเขาสามารถใชเวลาไดอยางมี

คุณภาพและมีคุณคามากที่สุด” นี่คือ หัวใจ

หลักของความสําเร็จที่ โครงการ TO BE 

NUMBER ONE คาดหวัง 

ขอขอบคุณทุกทาน ทุกหน�วยงานที่มี

สวนชวยใหเวทีในวันนี้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ 

มีเยาวชนสนใจเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก

และสามารถบริหารจัดการภายใตมาตรการ

การปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด 19 

ไดเปนอยางดี แมปนี้หลายคนอาจไมได

ไปตอในเวทีระดับประเทศ แตขอใหเช� อมั่น

ในตัวเองวาทุกคนสามารถไปตอไดตราบใด

ที่เรายังมี ความฝนและยังคงมุงมั่นที่จะ

ไปสูเปาหมาย

ดานหมอมหลวงยุพดี ศิริวรรณ 

เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE 

และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER 

ONE กลาววา การแขงขัน TO BE NUMBER 

ONE TEEN DANCERCISE THAILAND 

CHAMPIONSHIP 2022 รอบชิงชนะเลิศระดับ

ภาคเหนือมีทีมเขารวมการแขงขันรวมทั้งสิ้น 

37 ทีม ผลการแขงขันมีทีมที่ ไดรับคัดเลือก

เข า ไปแข งขันในรอบชิ งชนะเลิศระดับ

ประเทศรวม 8 ทีม ไดแก รุน Junior รางวัล

ที่ 1 ทีม Oh My Gosh รร.สาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฎเชียงใหม สสจ.เชียงใหม,รางวัลที่ 2 

ทีม The Sunshine Donmon Chai รร.เทศบาล 

2 วัดดอนมูลชัย สสจ.ตาก รุน Pre-Teenage 

รางวัลที่ 1 ทีม The R.F.M. All Star สถาบัน 

Paradise C.N.X Studio สสจ.เชียงใหม,รางวัล

ที่ 2 ทีม Heyday รร.สาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฎเชียงใหม สสจ.เชียงใหม, รางวัลที่ 3 

ทีมDragons Gold สถาบัน Enjoy Studio 

สสจ.นครสวรรค รุน Teenage รางวัลที่ 1 

ทีม TWISTER มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

สสจ.เชียงใหม,รางวัลที่ 2 ทีมThe Alpha Ray 

สถาบันParadise C.N.X Studio สสจ.ลําพูน,

รางวัลที่ 3ทีม Arthur รร.เสรีศึกษา สสจ.

เพชรบูรณ

นายแพทยชิโนรส ลี้สวัสดิ์

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ชัชวาลย ฉายะบุตร 

รองผวจ.เชียงใหม

โครงการ "ซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยา

เดินธง" จังหวัดลพบุรี โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร 

จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ไดรับการประกาศรับรอง

สนับสนุนกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก (Low Emission Support 

Scheme : LESS) ขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

(องคการมหาชน) หรือ อบก. มีปริมาณกักเก็บกาซเรือนกระจก

รวม 18,807.300 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา พรอมกันน้ี 

อบก.รับรองฟารมและโรงงงานของซีพีเอฟ 57 แหง มีปริมาณ

กักเก็บกาซเรือนกระจก 3,448.445 ตันคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา จากการดําเนินโครงการรักษนิเวศ สงเสริมการ

ปลูกตนไมในสถานประกอบการ       

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท รองกรรมการผูจัดการอาวุโส 

ดานพัฒนาความยั่งยืนองคกร ซีพีเอฟ เปดเผยวา บริษัทฯ  

สนับสนุนการทํากิจกรรมของโรงงานและฟารมท่ัวประเทศ

รวมลดปลอยกาซเรือนกระจก เพ� อบรรเทาผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่ง

ตั้งแตป 2558 จนถึงปจจุบัน ไดเขารวมโครงการสนับสนุน

กิจกรรมลดกาซเรือนกระจกของอบก. อยางตอเน� องเปนปท่ี 7 

โดยปนี้  อบก.ไดมอบใบประกาศเกียรติคุณรับรองใหหน�วยงาน

ของซีพีเอฟ 57 แหง ที่มีการประเมินปริมาณกาซเรือนกระจก

ที่ลด และกักเก็บไดจากกิจกรรมตางๆ  มีปริมาณการกักเก็บ

“โครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง” 

ไดรับรองจาก อบก. รวมลดกาซเรือนกระจก 

กาซเรือนกระจกรวม 3,448.445 ตันคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา จากการปลูกตนไมในสถานประกอบการ ในโครงการ

รักษนิเวศ บนพื้นที่ดําเนินการรวม 1,720 ไร  

ปน้ี  เปนปแรกท่ีซีพีเอฟนํา "โครงการซีพีเอฟ  รักษนิเวศ 

ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง" ซึ่งเปนโครงการอนุรักษ ฟนฟู 

และปลูกปาใหม บริเวณพื้นที่เขาพระยาเดินธง 6,971 ไร 

ที่จังหวัดลพบุรี เขารวมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกาซ

เรือนกระจกของ อบก. โดยเลือกพ้ืนท่ีท่ีขอรับรองโซนสงเสริม

การสืบพันธุตามธรรมชาติ 1,500 ไร ซ่ึง อบก. รับรองปริมาณการ

กักเก็บกาซเรือนกระจก 18,807.300 ตันคารบอนไดออกไซด

เทียบเทา โดยในสวนของพื้นที่ปลูกโซนอ� นๆ อาทิ แปลงปลูก

ปาแบบพิถีพิถัน ปลูกปาเชิงนิเวศ ปลูกปาแบบเสริมปา มีแผน

ทยอยสงเขารวมโครงการ LESS  ในระยะตอไป       

โครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยา

เดินธง เปนความรวมมือ 3 ประสาน ภาครัฐ ชุมชน และ

ภาคเอกชน โดยชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง กรมปาไม 

และซีพีเอฟ รวมกันอนุรักษ ฟนฟู ปลูกปาใหมเพ่ิมเติม บริเวณ

เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  

เริ่มตนโครงการฯในป 2559 สํารวจพื้นที่ ศึกษารูปแบบ

การปลูกปา การวางแผนปลูกปา ดูแลใหตนไมในพ้ืนท่ีเติบโต 

จนถึงกระบวนการเก็บขอมูลดานความหลากหลายทาง

ชีวภาพของพืชและสัตว์เพื่อ

เปนฐานขอมูลเปรียบเทียบ   

จนถึงปจจุบัน สามารถฟน

สภ าพผื นป า ก ลั บ สู ค ว า ม

อุดมสมบูรณ ตนไมที่เติบโต

ขึ้นสามารถชวยดูดซับกาซ

คารบอนไดออกไซด เปนแหลง

ที่อยูอาศัยของสัตว  และเปน

แหลงอาหารของชุมชน                 

"ซีพีเอฟ ประกาศเปาหมายกลยุทธความยั่งยืน CPF 

2030 Sustainability in Action ซึ่งภายใตเปาหมายดังกลาว 

มุุงเนนการมีสวนรวมลดกาซเรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต 

และมีแผนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวมากกวา 20,000 ไร เพ� อสนับสนุน

เปาหมายของเครือเจริญโภคภัณฑปลูุกตนไมใหได 20 ลานตน 

กาวสูองคกรท่ีปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศูนย 

ภายในป 2573 และเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององคการ

สหประชาชาติ (SDGs) " นายวุฒิชัย กลาว 

ท้ังน้ี ตลอด 7 ป (ป  2558 - 2564) ท่ีผานมา มีโรงงาน

และฟารมของซีพีเอฟ ไดรับการรับรองโครงการ LESS 

ดานปาไมและพื้นที่สีเขียวมาอยางตอเน� อง โดยมีปริมาณ

ที่สามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกรวม  75,038.509   

ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา.

เผยโฉมครั้งแรกในอาเซียน      ปเตอร โรหเวอร กรรมการผูจัดการ ปอรเช ประเทศไทย 

บริษัท เอเอเอส ออโต เซอรวิส จัดงานเปดตัวยนตรกรรมสปอรต 911 คารเรรา จีทีเอส ,คาเยนน 

เทอร โบ จีที รุนใหมลาสุดของปอรเชครั้งแรกในอาเซียน พรอมประกาศราคา มาคันน ใหม 

อยางเปนทางการครั้งแรกในประเทศไทย ในงานมหกรรมยานยนต ครั้งที่ 38 โดยมี ขวัญชัย 

ปภัสรพงษ ปวราภา ดุพัสกูล  และธนบดี กุลทล รวมงานดวย ณ บูธ ปอรเช ประเทศไทย 

(Booth B01) อิมแพค ชาเลนเจอร 1-3 เมืองทองธานี 

สุนีย ศรีสงาตระกูลเลิศ รองอธิบดี

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย (ที่ 3 จากซาย) เยี่ยมชม เวิรคชอป

ของแม็คโคร โฮเรกา อคาเดมี หรือ MHA ที่

จัดขึ้นเพ� อสนับสนุนการสรางอาชีพใหกับ

ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ โควิด 

ผูวางงาน และกลุมเปราะบาง จาก

การทําอาหารแนวสตรีทฟูดที่กําลังได

รับความนิยมจากกลุมมองหาอาชีพ

เริ่มตน โดยมี อรวรรณ ศิริโชติรัตน ผูชวย

รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายงาน

ประชาสัมพันธและประสานรัฐกิจ 

บริษัท สยามแม็คโคร พรอมดวย ณัฎฐินี 

ปลอดทอง ผูเชี่ยวชาญจากแม็คโคร 

โลตัส สลีป สตูดิโอ (Lotus Sleep 

Studio) โชวรูมแบบ “Roadside Store” 

ดวยความตั้งใจใหทุกคนเขาถึงการพักผอน

ท า ม ก ล า ง ก ร ะ แ ส ชี วิ ต ม า ก ม า ย ใ น

กรุงเทพมหานครไดงายที่สุด และเพ� อสราง

พ้ืนที่ เปนศูนยรวมผลิตภัณฑที่นอนและ

เคร� องนอนคุณภาพดีเชน ที่นอนหลากหลาย

คอลเลคช่ัน หมอนหนุน หมอนขาง ท็อปเปอร 

ชุดผาปูท่ีนอนที่มีลวดลายและสีสันใหเลือก

หลายร้อยรายการเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

และความช� นชอบของแตละคน โดยโชวรูม

จะตั้งอยูบนถนนเพชรบุรี ระหวางซอย 5 

และ ซอย 7 บนพื้นที่ขนาด 600 ตารางเมตร 

มีที่จอดรถสะดวกสบาย อยูไมไกลจากแยก

ราชเทวี 

บรรยากาศภายในอบอวลดวยกลิ่น

อายชวงเวลาแหงการพักผอน คุณจะสัมผัส

ความผ่อนคลายนับแต่วินาทีแรกเมื่อเข้า

เยี่ยมชม Lotus Sleep Studio สาขาราชเทวี ที่

ออกแบบสถาปตยกรรมเนนความโคงมนพริ้ว

ไหวเหมือนเกลียวคลื่นทอดยาวสู่ ใจกลาง

Lotus Sleep Studio โชวรูมที่นอนสุดหรู บนถนนราชเทวี 

คัดสรรผลิตภัณฑคุณภาพจากทั่วโลก เพ� อมอบคุณภาพการนอนหลับที่ดีสําหรับทุกคน

โชวรูม พรอมความรูสึกออนหวานและอบอุน

ที่ถูกแตงแตมดวยสีโรสโกลด แสนละมุนแต

แฝงดวยพลังความหรูหรางดงามเหนือระดับ 

ซึ่งแตละโซนภายในโชวรูมก็จะมีการจัดพื้นที่

ดวยบรรยากาศและแนวคิดที่แตกตางตาม

คาแรกเตอรของหองนอนตัวอยาง และจะ

เหมาะสมตอผลิตภัณฑที่นอน เตียงนอน 

และชุดเคร� องนอนเพ� อใหผูเยี่ยมชมไดสัมผัส

กับทุกผลิตภัณฑในบรรยากาศหองนอนจริง 

และพิเศษยิ่งกวาดวยบริการที่ใหคุณสามารถ

ทดลองนอนไดจริง ใชเวลาอยางเต็มที่ในการ

เลือกสรรผลิตภัณฑ์ท่ีนอนและเครื่องนอน

คุณภาพระดับพรีเมี่ยมหลากหลายคอลเล

คชั่นกับชั้นวัสดุการรองรับสรีระชั้นเลิศที่เรา

รวบรวมจากแหลงผลิตที่ดีที่สุด อีกทั้งยังได

รับบริการแบบ Exclusive จากผูเชี่ยวชาญ

มากประสบการณที่คอยแนะนําและบริการ

อยางมืออาชีพในวิถีใหม (New Normal) ที่

ใหความสําคัญดานสุขอนามัย โดยจํากัด

จํานวนผูเขาราน และการทําความสะอาดทุก

จุดสัมผัส เพ� อสรางความมั่นใจและปลอดภัย

ใหแกผูมาใชบริการตามมาตรการควบคุมข้ันสูงสุด 

สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทร.

0-2214-3804  หรือ 09-5409-9062 เปด

บริการทุกวัน วันจันทร – วันอาทิตย เวลา 

10:00 – 20:00 น.     

SVM (เอสวีเอ็ม) แบรนดเคร� องหนัง

แทสัญชาติไทย เติมความมีชีวิตชีวาใหหนัง

เอ็กโซติก เปดตัวสีใหม Bright Green หรือสี

เขียวสุดอินเทรนดที่เพิ่มเขามาในคอลเลกชั่น 

SVM Fall – Winter 2021 (ฟอลล-วินเทอร 

2021) อันประกอบไปดวย กระเปาสะพาย, 

กระเปาสตางค รวมไปถึงเคสโทรศัพทท่ีสามารถ

ออกแบบตัวอักษรไดเอง ใหความรูสึก Street 

Luxury ที่ดูเรียบงาย สนุกสนาน แตแฝงไป

ดวยความหรูหรา เหมาะอยางยิ่งกับเทศกาล

แหงความสุขสงทายป

สําหรับคอลเลกช่ันน้ี คียไอเทมท่ีพลาด

ไมได คือ Rio Messenger Bag กระเปาขนาด

กะทัดรัดรุนใหมสามารถใสของจําเปนไดครบ

ครัน โดดเดนดวยหนังจระเขสี Bright Green 

ทําใหไดฟลความสตรีทที่หรูหราและทันสมัย 

มาพรอมสายสะพายที่สามารถปรับระดับได 

ทําให ใชงานไดอยางสะดวกสบาย เหมาะสําหรับ

หนุมเออเบิรนสะพายไปทํางานในเมือง 

รวมไปถึงกระเปารุนฮิตอยาง Micro Gabriel 

กระเปาหนังเอ็กโซติกใบจิ๋วที่รวมทุกนิยาม

ของผูหญิง SVM ผานการออกแบบที่เรียบ

งายแตดูทันสมัย สามารถสะพายขางหรือ

คาดเอว เพ่ิมดีเทลชองซิปดานในและท่ีใสบัตร 

3 ชอง ใหสาวๆแมทชเขากับทุกชุดทั้งกลาง

วันและกลางคืน 

นอกจากน้ันยังมี Small Leather Goods 

ไอเทมพกติดตัวในชี วิตประจําวันอยาง 

กระเปาสตางค ใบเล็กที่ SVM มีใหเลือก

หลากหลาย ไมวาจะเปน New York Wallet 

กระเปาสตางคที่มีฟงกชั่นครบมาพรอมชอง

ใสการดมากถึง 8 ชอง และชองใสธนบัตร

และเหรียญแยกเปนสัดสวน และ Bi-Fold Wallet 

ดวยฟงกช่ันการใชงานท่ีเรียบงาย แตสามารถ

ใชงานไดหลายโอกาส จึงเปนกระเปาสตางค

รุนคลาสสิกคูใจหนุมๆ กับดีไซนกะทัดรัดที่

เพิ่มความสะดวกดวยชองใสการด 8 ชอง 

และชองใสธนบัตรถึง 2 ชอง และยังสามารถ

เลือกออกแบบสีหนังดานในใหแมทชกับสี 

‘SVM’ เปดตัวคอลเลกชั่นฟอลล-วินเทอร 2021 มอบความสุขสงทายปดวยสีสันสตรีท สไตล

Bright Green ดานนอกไดเองอีกดวย 

ปดทายกันดวย Phone Case เคส

โทรศัพทหนังเอ็กโซติก ซึ่งเปนไอคอนิคของ

แบรนด กับความพิเศษใหมลาสุดแบบตัวอักษร 

Gothic Font ใหทุกคนสนุกกับการสรางสรรค

งานคราฟตลงบนเคสโทรศัพท ในแบบ 

Hand-Painted การเพนทตัวอักษรมือดวยสี

อะคริลิคจากชางศิลปผูเชี่ยวชาญ

ผานบริการ Personalized Service 

อีกทั้ งยั งมีสีและหนังให เลือก

หลากหลาย โดดเดนดวยคุณสมบัติ

ที่มีความบาง ไมหนาเทอะทะ 

สงมอบของขวัญชิ้นพิเศษ

ดวยเคร� องหนังเอ็กโซติก จากแบรนด

SVM และสัมผัสสีสันสตรีท สไตล 

ในคอลเลกชั่นSVM Fall – Winter

2021 ไดที่ S’uvimol Flagship 

Store ชั้น 1 ศูนยการคาเซ็นทรัล 

เอ็มบาสซี และ ช้ัน M ศูนยการคา 

สยามพารากอน, ชองทางออนไลน 

Line Official - @maisonsvm Instagram - @

maisonsvm Website - www.maisonsvm.

com 

แม็คโคร จับมือ พม. ตอยอดสรางอาชีพจากสตรีทฟูด ใหแกผู ไดรับผลกระทบโควิด

โฮเรกา อคาเดมี ใหการตอนรับ 

ทั้งนี้ เมนูอาหารแนวสตรีทฟูดที่นํามา

ถายทอดในเวิรคชอป ระหวางวันท่ี 8 - 9 ธันวาคม 

ประกอบดวย กวยเตี๋ยวเรือ, หมูทอด-ไกทอด 

แจวปลารา, ขาวหมูแดงหมูกรอบ, อาหารตามส่ัง 

สอนโดยเชฟ “ญาณัช มะอาจเลิศ” ณ มติชน อคาเดมีโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส โรงแรมหรู

ระดับ 5 ดาว ขอเชิญทุกทานมาเพลิดเพลิน

กับงานเฉลิมฉลองคืนสงทายป บริเวณริม

สระน้ํา ชั้น 8 ในงาน “Exotic Night...Flight 

Landing” ค่ําคืนที่คุณจะอิ่มอรอยกับดินเนอร

ที่รังสรรคขึ้นเปนพิเศษ ด� มด่ํากับเสียงเพลง

ไพเราะจากวงดนตรี และความสนุกสนาน

ของค่ําคืนสงทายปเกาที่รับประกันวาคุณจะ

ตองประทับใจ  

อิ่ ม อ ร อ ย กั บ เ ม นู ไ ฮ ไ ล ท  

Grilled Lobster Thermidor และ

บุฟเฟตอาหารนานาชาติ ด� มด่ํากับ

เสียงเพลงจากวงดนตรีและดีเจที่

พรอมมอบความสนุกสนานจนถึง

ชวงเวลากาวเขาสูปใหม พ.ศ. 2565

ดินเนอรคืนสงทายป ราคา 

2,500 บาทสุทธิตอทาน หรือเพียง 

2,022 บาทสุทธิตอทาน (เม� อสํารอง

ที่นั ่งลวงหนา ระหวางวันที่ 13 – 30 

ธันวาคม นอกจากนี้ โรงแรมฯ ยังยินดี

นําเสนอแพ็กเกจเขาพักหองดีลักซ คลาสสิก 

หน่ึงคืน พรอมดินเนอรคืนสงทายปเกา สําหรับ 

2 ทาน ในราคาเพียง 7,500 บาทสุทธิ โดย

สามารถใชรวมกับแคมเปญ “เราเท่ียวดวยกัน” 

พรอมรับสิทธิประโยชนอ� นๆ ดังนี้

“Exotic Night…Flight Landing” 
แพ็กเกจหองพักและดินเนอรคืนสงทายป 31 ธันวาคม 2564

อาหารเชาสําหรับ 2 ทาน สวนลด 

20% คาอาหารทุกหองอาหาร (ยกเวนหอง

อาหาร Ping's และหองอาหาร Tatsumi) 

สวนลด 20% คาซักรีด อินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง 30+Mbps

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมหรือสํารอง

แพ็กเกจ “Exotic Night...Flight Landing” 

ไดที่ โทร.0-216-3700 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ฮ่องกงเลือกสมาชิกสภารักชาติ

ยอดปินส์สังเวยไต้ฝุ่นราอีพุ่งเกิน 100 ศพ

มะนิลา • รายงานเอเอฟพีเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 

กล่าวว่า ซูเปอร์ไต้ฝุ่นราอี ซึ่งเป็นพายุรุนแรงที่สุดที่ขึ้นฝั่ง                                                                     

ฟิลิปปินส์ในปีนี้ เข้ากระหน่ำาภาคกลางและภาคใต้ของฟิลิป 

ปินส์เมื่อวันพฤหัสบดีด้วยความเร็วลมสูงสุด 195 กิโลเมตร/

ชั่วโมง มีข้อมูลล่าสุดจาก อาร์เธอร์ แยป ผู้ว่าราชการจังหวัด

โบฮอล ซ่ึงเป็นหมู่เกาะทางตอนกลางของประเทศ เปิดเผย

ทางเพจเฟซบุ๊กทางการของเขาว่า นายกเทศมนตรีของเขต

ต่างๆ รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตรวมเป็น 72 คนแล้ว จำานวน

ดังกล่าวทำาให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพราะพายุลูกนี้ในฟิลิป                                                                                  

ปินส์ล่าสุดเพิ่มเป็น 108 คน แต่มีความเป็นไปได้ที่จำา นวน

จะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากหน่วยงานจัดการภัยพิบัติยังอยู่ระ 

หว่างประเมินข้อมูลผู้เสียชีวิตและความเสียหายจากพื้นที่

ประสบภัยทั่วประเทศที่เต็มไปด้วยหมู่เกาะแห่งนี้ 

ทางด่วนจีนถล่มตาย 4 เจ็บ 8 คน

เซินเจิ้น • รอยเตอร์อ้างรายงานของสำานักข่าวซินหัวของ

ทางการจีนว่า เกิดอุบัติเหตุทางด่วนช่วงท่ีพาดผ่านถนนด้านล่าง                                                                                  

พัดถล่มลงมาที่เมืองเอ้อโจว ในมณฑลหูเป่ย์ เมื่อวันเสาร์ท่ี 

19 ธันวาคม ทำาให้รถบรรทุก 3 คันท่ีว่ิงอยู่บนทางด่วนตกลง

มาบนถนนและทับรถยนต์คันหน่ึง ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 4 ศพ 

และบาดเจ็บ 8 คน อุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างมีการซ่อมแซม

ทางด่วนเส้นนี้

เครื่องบินเล็กออสซี่ตกทะเลดับ 4 ราย

บริสเบน • เอเอฟพีรายงานการเผยของตำารวจรัฐควีนส์แลนด์

ของออสเตรเลียว่า เกิดเหตุเครื่องบินเล็กพุ่งตกบริเวณน้ำา

ต้ืน นอกชายฝ่ังใกล้กับเมืองเรดคลิฟฟ์ทางเหนือของเมืองบริส 

เบน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม หลังเวลา 09.00 น. เล็ก

น้อย นักประดาน้ำาพบศพผู้เสียชีวิตบนเครื่องบินลำานี้ ได้แก่ 

นักบินอายุ 69 ปี, ผู้ โดยสารชาย 1 คน และเด็ก 2 คน 

รายงานก่อนหน้าน้ีเผยว่าเครื่องบินลำาน้ีพุ่งตกทะเล หลังนักบิน

นำาเครื่องบินขึ้นไม่นาน 

ชายอินเดียโดนตีดับในวิหารทองคำา

นิวเดลี • เอเอฟพีรายงานอ้างสื่อท้องถ่ินอินเดียว่า ชายท่ีไม่

เปิดเผยชื่อคนหน่ึงถูกตีจนเสียชีวิต หลังพยายามก่อเหตุลบหลู่

ส่ิงเคารพทางศาสนาในวิหารทองคำาของศาสนาซิกข์ ในเมือง

อมริตสาร์ทางเหนือของอินเดีย เหตุเกิดเมื่อเย็นวันเสาร์ที่ 18 

ธันวาคม ระหว่างพิธีสวดมนต์ในวิหารแห่งนี้ สถานีโทร 

ทัศน์เอ็นดีทีวีรายงานว่าชายคนนี้ปีนข้ามรางลูกกรงกั้นห้อง

ชั้นในของวิหาร พยายามหยิบดาบท่ีวางไว้หน้าคัมภีร์คุรุครันถ

สาหิพ ซ่ึงเป็นคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ิของศาสนาซิกข์ ผู้ร่วมพิธีสวดมนต์

ช่วยกันหยุดเขา และต่อมาพบว่าเขาถูกตีจนเสียชีวิต จรัญจิต 

ซิงห์ ชานนี มุขมนตรีรัฐปัญจาบโพสต์ทางทวิตเตอร์ว่าชายคน

น้ีกระทำาการท่ีเป็นอัปมงคลและช่ัวร้าย มีคำาส่ังให้สอบสวนแรง

จูงใจท่ีชายคนน้ีท่ีก่อเหตุและผู้สมรู้ร่วมคิด.

ฮ่องกง • ฮ่องกงจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติชุดใหม่ท่ีคัด

กรองเหลือแต่ “ผู้รักชาติ” เท่าน้ัน และลดจำานวนผู้แทนจากการเลือก

ต้ังโดยตรงลงเหลือแค่ 20 คน ขณะจำานวนผู้ออกมาใช้สิทธ์ิบางตา 

สำานักข่าวเอเอฟพีและรอย

เตอร์รายงานเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 19 

ธันวาคม 2564 ว่าการเลือกต้ัง

สมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกง

ในวันเดียวกันน้ีเป็นการเลือกต้ัง

คร้ังแรกนับแต่จีนวางพิมพ์เขียว

ทางการเมืองฮ่องกงใหม่เพื่อตอบ 

โต้การชุมนุมประท้วงเรียกร้อง

ประชาธิปไตยคร้ังใหญ่เมื่อ 2 ปี

ก่อน และเป็นการเลือกต้ังภาย

ใต้การยกเคร่ืองระบบการเลือก

ต้ังสมาชิกสภาของฮ่องกง ตาม

กฎหมายท่ีสภาผู้แทนประชาชน

จีนประกาศใช้เมื่อเดือนมีนาคม

ตามระบบใหม่น้ีลดจำานวน

ผู้แทนจากการเลือกต้ังโดยตรง

เหลือเพียง 20 คน จากสมาชิก

สภา 90 คน โดยผู้สมัครทุกคน

ต้องผ่านการคัดกรอง “ความรัก

ชาติ” ระบบใหม่ยังเพ่ิมจำานวนผู้

แทนที่มาจากการเลือกโดยคณะ

กรรมการการเลือกตั้ง 1,500 

คน ที่จงรักภักดีต่อปักกิ่ง เป็น

สัดส่วนมากที่สุดที่ 40 คน ที่

เหลืออีก 30 คน มาจากการ

เลือกโดยกลุ่มอุตสาหกรรมและ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่นิยมปัก 

กิ่งเช่นกัน

เอเอฟพีกล่าวว่า ถึงเวลา                                                

15.30 น. ซ่ึงผ่านมาคร่ึงทางของ                                                     

การเปิดหีบลงคะแนนนาน 14                                                   

ช่ัวโมง มีผู้ออกมาใช้สิทธ์ิไม่ถึง 

19% ของผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง 4.5 

ล้านคน เป็นอัตราต่ำาท่ีสุดนับแต่                         

ฮ่องกงถูกส่งมอบคืนจีนเม่ือปี 

2540 เทียบกับเลือกต้ังคร้ังท่ีแล้ว

ในปี 2559 ช่วงเวลาเท่ากันมีคน

ออกมาลงคะแนน 27%

ขณะท่ีรอยเตอร์กล่าวว่า 

ส่ิงบ่งช้ีเบ้ืองต้น การเลือกต้ังคร้ัง

น้ีมีผู้ใช้สิทธ์ิน้อยกว่าการเลือกต้ัง

คร้ังท่ีแล้วมาก โดยการเลือกตั้งปี 

2559 มีผู้ใช้สิทธิ์ 58% ส่วนครั้ง

ที่มีผู้ ใช้สิทธิ์น้อยที่สุดคือเมื่อปี 

2543 มีแค่ 43.6%

แคร์รี แลม ผู้บริหารสูง 

สุดของฮ่องกง มาลงคะแนนท่ี                                                 

เขตมิดเลเวลส์ และกล่าวกับผู้

ส่ือข่าวท่ีหน่วยเลือกต้ังว่ารัฐบาล 

“ไม่ได้ต้ังเป้าหมาย” อัตราการใช้

สิทธิ์ 

รายงานเผยว่า รัฐบาลฮ่อง                                                

กงซ้ือโฆษณาหน้า 1 ของหนังสือ 

พิมพ์และป้ายโฆษณาขนาดใหญ่, 

ส่งใบปลิวไปยังทุกครัวเรือน, ส่ง

ข้อความเตือนทางโทรศัพท์ และ                                               

ให้บริการระบบขนส่งมวลชนฟรี 

เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมา

ใช้สิทธิ์

ที่ด้านนอกหน่วยเลือกตั้ง 

มีกลุ่มผู้ประท้วงหลายคนจาก

กลุ่มฝ่ายค้าน สันนิบาตสังคม

ประชาธิปไตย ร้องตะโกนเรียก

ร้องสิทธิ์การออกเสียงเลือกตั้ง

ทั่วไป และชูป้ายข้อความว่า 

“ถูกบังคับให้เงียบ...จิตวิญญาณ

แห่งเสรีภาพ, ลงคะแนนด้วย

มโนธรรมของคุณ”

ทางการฮ่องกงรักษาความ

ปลอดภัยอย่างเข้มแข็งในวันเลือก

ต้ัง โดยใช้กำาลังตำารวจ 10,000 

นาย และมีกรรมการเลือกต้ังของ

รัฐบาล 40,000 คนปฏิบัติหน้าท่ี 

เรย์มอนด์ ซ่ิว ผู้บัญชาการตำารวจ 

กล่าวกับนักข่าวก่อนลงคะแนน

ว่า การวางกำาลังเจ้าหน้าท่ีจำานวน

มากเพ่ือให้แน่ใจว่าการเลือกต้ัง

ตามหน่วยเลือกต้ังหลายร้อยแห่ง

ท่ัวฮ่องกงจะดำาเนินไปอย่างปลอด 

ภัยและราบรื่น

การเลือกตั้งครั้งนี้ ฝ่าย

ค้านท่ีมีชื่อเสียงหลายสิบคน ซ่ึง

รวมถึงผู้แทนฝ่ายสนับสนุนประ 

ชาธิปไตยท่ีชนะการเลือกต้ังคร้ัง

ที่แล้วไม่ได้ลงสมัครด้วย ทั้ง

ด้วยจากการบอยคอต, ถูกตัด

สิทธิ์, หนีไปลี้ภัยในต่างแดนหรือ                                                      

ไม่ก็ถูกจำาคุก นักเคลื่อนไหวชาว

ฮ่องกงในต่างแดนยังเรียกร้อง

ชาวฮ่องกงคว่ำาบาตรการเลือกตั้ง

ด้วยการทำาให้บัตรเสียหรือไม่ลง

คะแนน.

กัวลาลัมเปอร์ • ฝนตกหนักทำา                            

ให้น้ำาท่วมหนัก 8 รัฐและดินแดน                     

ของมาเลเซีย ประชาชนมากกว่า                              

29,000 คนอพยพหนีน้ำาท่วมบ้าน                                    

ไปอยู่ศูนย์พักพิง รถยนต์หลายพัน

คันถูกน้ำาท่วมติดค้างอยู่กลางถนน

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย 

งานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวา 

คมว่า ฝนตกหนักในมาเลเซีย

ตั้งแต่เช้าวันศุกร์ ทำาให้แม่น้ำา

หลายสายน้ำาเอ่อล้นตลิ่ง น้ำาเข้า

ท่วมเขตเมืองหลายแห่ง

เว็บไซต์ของรัฐบาลมาเล 

เซียรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า อุ                                 

ทกภัยท่ีเกิดข้ึนใน 8 รัฐและดิน                      

แดนของมาเลเซีย ทำาให้ประ 

ชาชนมากกว่า 29,000 คน ต้อง

อพยพจากบ้านที่โดนน้ำาท่วมไป

อยู่ท่ีศูนย์พักพิงหลายแห่งในรัฐ                                          

ปะหังภาคกลางของประเทศ ประ 

ชาชนอพยพมากกว่า 13,000 คน

เกิดฝนตกหนักในหลายพ้ืน                       

ที่ของมาเลเซียตั้งแต่เช้าวันศุกร์   

ทำาให้น้ำาท่วมถนนหลายสิบสายจน

ต้องปิดการจราจรล รถยนต์หลาย

พันคันโดนน้ำาท่วมติดค้างอยู่กลาง

ถนน รวมถึงกระทบกับการขนส่ง

ทางเรือ 

นายกรัฐมนตรีอิสมาอิล

ซาบรี ยาค็อบ ของมาเลเซีย 

แถลงเมื่อวันอาทิตย์ถึงสถานการณ์                                                      

น้ำาท่วมในรัฐสลังงอร์ รัฐท่ีร่ำารวย

ที่สุดและมีประชากรมากที่สุด

ที่มีพื้นที่ล้อมรอบกรุงกัวลาลัม 

เปอร์ ว่าประชาชนในรัฐน้ี 15,000 

คน อพยพหนีน้ำาท่วมไปอยู่ท่ีศูนย์

พักพิงมากกว่า 100 ศูนย์ ฝนตก

ท่ีรัฐสลังงอร์เมื่อวันเสาร์เท่ากับ

ปริมาณน้ำาฝนที่ตก ทั้งเดือนใน

สภาพปกติ เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคง

ปฏิบัติหน้าท่ีกู้รถท่ีโดนน้ำาท่วมและ                                     

ประชาชนท่ีอยู่นอกบ้าน มีราย 

งานว่าผู้ท่ีติดอยู่ในบ้านได้รับการ

ช่วยเหลือแล้ว 

ทางการมาเลเซียส่งทหาร, 

ตำารวจและเจ้าหน้าท่ีดับเพลิงมาก                                                   

กว่า 66,000 คน ไปช่วยประ 

ชาชนที่ประสบภัยน้ำาท่วมและ

นำาพวกเขาไปยังศูนย์พักพิงเมื่อ

เย็นวันเสาร์

กรมอุตุนิยมวิทยามาเล 

เซียประกาศเตือนว่าจะมีฝนตก 

หนักในระดับอันตรายท่ีรัฐเประ 

แต่ลดระดับเตือนอันตรายจาก

น้ำาท่วมในรัฐสลังงอร์

เว็บไซต์ของรัฐบาลมาเล 

เซียรายงาน เมื่อเช้าวันอาทิตย์

ว่าน้ำาท่วมอยู่ในระดับที่อันตราย 

ใน 6 รัฐทางเหนือและตะวันออก

เฉียงเหนือของประเทศ

น้ำาท่วมคร้ังเลวร้ายท่ีสุดใน                

รอบหลายสิบปีของมาเลเซียเกิด

ขึ้นเมื่อปี 2557 มีผู้ต้องอพยพ

หนีน้ำาท่วมมากกว่า 118,000 คน.

มาเลย์น้ำาท่วมหนักอพยพกว่า29,000คน

หย่อนบัตร • แคร์รี แลม ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม เป็นการเลือกตั้งครั้ง

แรกที่คัดกรองเฉพาะผู้สมัครที่มีแนวคิดรักชาติ 

เราควรกลัว Omicron แค่ไหน?

ณหมอยง ภู่วรวรรณ บอกว่า เจ้า Omicron มา

จ่อหน้าประตูแล้ว พร้อมจะบุกเข้าบ้านและมา

แทน Delta แน่นอน

ดังนั้นขอให้คนไทยเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเสีย

กระทรวงสาธารณสุขเตือนว่า ตัวเลขคนไทยติดเชื้อ

สายพันธุ์ โอมิครอนจะพุ่งหลังปีใหม่แน่นอน

ดูเหมือนทุกฝ่ายจะเห็นพ้องต้องกันว่าเราคงหนีไม่

พ้นต้องเผชิญกับโอมิครอนแน่นอน

แต่ไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะรุนแรงกว่าเดิมมากน้อย

เพียงใด

รู้แต่เพียงว่ามันแพร่ได้เร็วกว่าแน่นอน แต่เร็วขนาด

ไหนก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกัน งานวิจัยในห้องทดลองมีตั้งแต่

บอกว่าแพร่ได้เร็วกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ 3-4 เท่า

จนถึง 70 เท่าถ้าหากไปเจอในระบบทางเดินหายใจ

ก็มี

เป็นอันว่าเรายังไม่รู้จักเจ้า Omicron อย่างถ่องแท้

จริงๆ

รู้หน้าไม่รู้ใจก็ยังพอไหว

นี่ไม่รู้ทั้งหน้าไม่รู้ทั้งใจจริงๆ

นายกฯ อังกฤษ บอริส จอห์นสัน เตือนว่ามันกำาลัง

จะถาโถมใส่คนอังกฤษแบบ “คลื่นยักษ์”

และจำานวนคนติดเชื้อต่อวันที่นั่นก็พุ่งทำาสถิติใหม่

เกือบทุกวันจนไปแตะใกล้ 100,000 คน เมื่อสุดสัปดาห์ที่

ผ่านมา

ถึงขนาดฝรั่งเศสประกาศห้ามคนอังกฤษเข้าประเทศ 

ไม่ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ก็ตาม

เพราะนายกฯ ฝรั่งเศส บอกว่า อัตราการแพร่ระบาด

ของสายพันธุ์ใหม่นี้รวดเร็ว “ประดุจสายฟ้าแลบ”

ผู้อำานวยการ WHO Tedros Adhanom 

Ghebreyesus สำาทับว่า Omicron กำาลังแพร่กระจายในอัตรา

ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในรูปแบบใดๆ

ส่วน Marcus Plescia หัวหน้าเจ้าหน้าที่การ

แพทย์ของ Association of State and Territorial Health 

Officials ย้ำาว่า “ฉันรู้สึกตื่นตระหนกมากขึ้นอย่างชัดเจน”

เดิมเป็นแค่ตระหนัก แต่ตอนนี้ตระหนกกันแล้ว

ที่อเมริกา ผู้รู้ก็ออกมาย้ำาว่าคลื่นลูกใหม่

ของ coronavirus ที่แพร่เชื้อได้รวดเร็วกำาลัง “กลืนโลก” และ

จะ “ระเบิด” ในไม่ช้าในสหรัฐอเมริกา

ทุกฝ่ายจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าสิ่งนี้

หมายถึงอะไรและจะตอบสนองอย่างไร

ที่ยืนยันได้ค่อนข้างแน่นอนแล้วก็คือเคสจะเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว

มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์สั่งปิดวิทยาเขต Ithaca, 

NY หลังจากการระบาดของ covid-19 ที่มีส่วนสำาคัญของ

กรณ ีOmicron แม้จะฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนแล้วก็ตาม

แม้นายแพทย์หลายคนจะยืนยันว่า การระบาดของสาย

พันธุ์นี้จะไม่ได้ทำาให้เกิดโรคร้ายแรง ก็ไม่ได้ทำาให้ความหวาด

กลัวลดน้อยลง

ขณะเดียวกันที่แอฟริกาใต้ โอมิครอนได้แซงหน้าตัวแปร

เดลตาอย่างรวดเร็ว 

เพราะที่สหราชอาณาจักรมันดูเหมือนจะทำาให้คนติดเชื้อ

เพิ่มเป็น 2 เท่าทุกๆ 2 วัน

สหรัฐฯ ประกาศกลับไปเร่งใช้มาตรการเข้มข้นขึ้นถึง 2 

เท่า

นั่นคือการสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง และการ

ระบายอากาศที่ดีขึ้น

เพราะกลัวกันว่าสิ่งที่จะตามมาคือ หากการแพร่ระบาด

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ภาพหลอนแห่งวิกฤตขาดเตียง

คนไข้และห้องไอซียูก็อาจจะกลับมาเยี่ยมเยือนอีก

ผู้อำานวยการ WHO เตือนว่า “การมีจำานวนผู้ติดเชื้อ

จำานวนมากอาจมีผลกระทบระบบสุขภาพที่ไม่ได้เตรียมไว้ได้

อีกครั้ง โรงพยาบาลต้องเตรียมพร้อมสำาหรับการโจมตีอีกครั้ง 

และที่สำาคัญ ผู้คนจำานวนมากขึ้นต้องได้รับเข็มกระตุ้นอย่าง

จริงจัง

ที่สร้างความหวาดหวั่นเพิ่มขึ้นอีก

ก็เพราะผลการศึกษาของนักวิจัยศึกษาที่

คณะแพทยศาสตร ์LKS ที่มหาวิทยาลัย

ฮ่องกงที่พบว่า

Omicron สามารถแพร่เชื้อได้เร็ว 

กว่า Delta ในหลอดลมของมนุษย์ถึง 70 

เท่า

นั่นคือระบบทางเดินหายใจที่นำา

อากาศเข้าสู่ปอด 

แต่การติดเชื้อภายในปอดเองจะเบา

กว่า

นั่นแปลว่าปริมาณไวรัสในหลอดลม

คือความเสี่ยงที่จะสร้างความหวาดผวาไป

ทั่วโลกได ้

แต่นักวิจัยยังไม่สามารถบอกได้ว่า

หากมันแพร่ได้เร็วกว่าเดิมถึง 70 เท่า 

อาการป่วยจะหนักกว่าหรือไม่อย่างไร

ยังเป็นปริศนาที่ต้องการคำาตอบ

ถามว่าวัคซีนสามารถ

สกัด Omicron ได้แค่ไหน

คุณหมอ Anthony 

Fauci คนดังของสหรัฐฯ ผู้อำานวยการ

สถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติ

ให้ความเห็นว่า วัคซีนที่ใช้อยู่ปัจจุบันพอ

จะเอาอยู่

ถึงวันนี้ยังเชื่อว่าไม่จำาเป็นต้องมีวัคซีนเฉพาะเจาะจง

ไปที่ Omicron

แต่ยอมรับว่าหากได้วัคซีนครบโดสเพียง 2 เข็ม และ

ยังไม่ได้ฉีดเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้น ก็ยังมีความเสี่ยงไม่น้อย

และนิยามของคำาว่าฉีด “ครบโดส” นั้นอาจจะต้อง

ปรับจาก 2 เป็น 3 เข็ม

ผมเชื่อตามที่ผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งสรุปว่า

“แม้เราจะหวังว่าเจ้า Omicron จะเป็นเพียงแมว

เชื่องๆ ตัวหนึ่งเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติ เราต้องทำาตัวให้

เหมือนกำาลังเชิญกับเสือดุร้าย...”

หรือในบริบทของไทย หากเราจะให้ Omicron 

 เป็นแค่ “กระจอก” ก็ต้องปฏิบัติต่อมันเสมือนเป็น                  

“อีแร้ง”

พูดอีกนัยหนึ่งทำาเกินดีกว่าทำาขาด

กลัวไว้ก่อนดีกว่าตายใจ ว่างั้นเถอะ.

กาแฟดำ
คุ
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ปตตานีพบโอมิครอนมาจากซาอุฯ 1 คน

ปตตานี • วันท่ี 19 ธ.ค.64 มีรายงานสถานการณโควิดในจังหวัด

ปตตานี โดยเม� อวันท่ี 18 ธ.ค.มีผูติดเช้ือรายใหมจํานวน 49 คน 

ไมมีผูเสียชีวิต ทําใหขณะน้ีมียอดติดเช้ือสะสม 47,785 คน รักษา

หาย 45,342 คน เสียชีวิตสะสม 468 คน และกรณีเม� อวันท่ี 17 

ธ.ค.พบผูติดเช้ือโควิดสายพันธุ โอมิครอน 1 คน ในกลุมท่ีเดินทาง

กลับจากการไปประกอบพิธีอุมเราะหท่ีซาอุดีอาระเบีย และลง

เคร� องบินท่ีสนามบินภูเก็ตเม� อวันท่ี 13 ธ.ค. ดาน นพ.อนุรักษ 

สารภาพ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปตตานี ยืนยันผลการ

ตรวจพบวามีผูปวยติดเช้ือโควิดสายพันธุ โอมิครอนจริง แต

ยืนยันไมไดเปนการติดเช้ือในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี แตติดเช้ือ

จากการเดินทางมาจากตางประเทศ นอกจากน้ีในกลุมดังกลาว

ยังพบผูติดเช้ือโควิดอีก 2 คน ทําใหตองกักตัวอยูท่ีภูเก็ตแซนด                                                                                   

บ็อกซ สําหรับผูท่ีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะหรอบน้ีมี

ท้ังหมด 137 คน ซ่ึงกอนจะกลับมาไดมีการตรวจ RT-PCR ท่ีซา

อุฯ แลว และกลับมาตรวจอีกคร้ังท่ีภูเก็ต โดยทุกคนจะถูกกักตัว

เพ� อรอดูอาการ ผูส� อขาวรายงานอีกวา จังหวัดปตตานียังกังวล

เช้ือโควิด-19 สายพันธุ โอมิครอนจากประชาชนท่ีเดินทางกลับ

มาจากมาเลเซียดวย โดยวานน้ีมีผูเดินทางกลับจากมาเลเซีย

และถูกกักตัว 6 คน ปจจุบันถูกกักตัว 57 คน แตไมพบเช้ือ                  

โอมิครอน จังหวัดจึงไดเพ่ิมมาตรการปองกันอยางเขมงวด โดย

เฉพาะผูท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศ และขณะน้ีจังหวัดได

เปดใหตรวจเช้ือแบบ ATK ทุกอําเภอดวย 

หนุมซิ่งเกงแหกโคงรางกระเด็นดับคาที่ 

สมุทรปราการ • เม� อเวลา 02.00 น. วันที่ 19 ธ.ค.64 

ร.ต.อ.ไพศาล วีระกิจพานิช รอง สว.(สอบสวน) สภ.ทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ รับแจงมีอุบัติเหตุ

รถยนตนั่งสวนบุคคลหลุดโคงและมีผูเสียชีวิต ถนนสุวรรณภูมิ

สาย 3 เลียบรันเวย ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

หลังรับแจงจึงพรอมดวยเจาหนาที่การทาฯ และเจาหนาที่มูล

นิธิปอเต็กตึ๊ง เดินทางไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุอยูบริเวณโคง

กอนขึ้นสะพานบางกอกแอรเวย ลานทุงหญาหางจากถนน

ประมาณ 50 เมตร พบรถยนตนั่งสวนบุคคล ยี่หอฮอนดา 

แจส สีดํา ทะเบียน 4 กผ 38 กรุงเทพมหานคร สภาพพังเสีย

หายทั้งคัน หางออกไปประมาณ 20 เมตร พบศพนายประธาน 

ตระกูลพุทธิรักษ อายุ 36 ป สภาพคอหักและใบหนาผิดรูปที่

บริเวณหนารถเกง จากการตรวจสอบภายในรถยนตพบขวด

สุราแตกกระจายเต็มรถ จากการสอบสวนผูเห็นเหตุการณได

ใหขอมูลตํารวจวา ตนขับรถตามหลังรถคันดังกลาวซ่ึงขับมา

ดวยความเร็ว จากนั้นเกิดเสียหลักแหกโคงพุงชนราวกั้นขาง

ทาง กอนจะพลิกคว่ําหลายตลบคนขับกระเด็นออกจากตัวรถ 

จึงไดรีบแจงเจาหนาที่มาตรวจสอบ เบื้องตนไดถายรูปเอาไว

เปนหลักฐาน ลงบันทึกประจําวัน และมอบรางผูเสียชีวิตให

มูลนิธินําสงชันสูตรที่สถาบันนิติเวช พรอมตรวจสอบกลอง

วงจรปดเพ� อดําเนินการตามกฎหมายตอไป.

คนกรุง

รอยละ 65.72 ถาพรรคการเมืองสงผูสมัคร

ก็จะเลือกผูสมัครอิสระมากที่สุด รอยละ 

38.65 รองลงมาคือ ผูสมัครจากพรรค

ประชาธิปตย รอยละ 20.52, กาวไกล รอย

ละ 16.06, เพ� อไทย รอยละ 13.58 

และวาท่ีผูสมัครท่ีไดรับความนิยม

มากท่ีสุดคือ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ รอย

ละ 56.72 รองลงมาคือ ศ.ดร.สุชัชวีร 

สุวรรณสวัสด์ิ รอยละ 29.60, พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง รอยละ10.62, น.ส.รสนา โตสิ   

ตระกูล รอยละ2.26           

จากผลโพลคร้ังนี้ จะเห็นไดวาผู

สมัครอิสระครองใจคนกรุงเทพฯ ถึงแมจะ

มีพรรคหรือไมมีพรรคสังกัดก็ไมมีผล เม� อ

พิจารณาขอมูลเชิงลึกยังพบวา กลุมผูตอบ

อายุ 40 ปขึ้นไป ช� นชอบผูสมัครจากพรรค

ประชาธิปตย สวนกลุมอายุไมเกิน  30 ป 

ช� นชอบผูสมัครจากพรรคกาวไกล 

ทางดาน ดร.นพดล กรรณิกา ผูอํานวย

การสํานักวิจัยซูเปอร โพล เปดเผยผลสํารวจ

เร� องโพลเลือกต้ังผูวาฯ  กทม. รอบ 1 (ชีวิต

ท่ีสัมผัสไดจริง) กรณีศึกษา 2 กลุมประชากร

เปาหมายผูมีสิทธิเลือกต้ังผูวาฯ กทม. และ

กลุมเครือขายผูนําชุมชนคน กทม. ดวยการ

สํารวจตัวอยางประชาชนจากท้ัง 50 เขต

ของ กทม. จํานวน 29,595 ตัวอยาง และสุม

ตัวอยางเครือขายแกนนําชุมชนจาก 2,016 

ชุมชน 498 ตัวอยาง ระหวางวันท่ี 10-18 

ธ.ค.2564 พบวา สวนใหญหรือรอยละ 89.5 

ตองการเลือกต้ังผูวาฯ กทม.โดยเร็ว ในขณะ

ท่ีรอยละ 10.5 ยังไมตองการ

ที่น�าพิจารณาคือ ชองวางระหวาง 

ความตองการกับสิ่งที่เห็นจริงของ กทม. 

ในมิติตางๆ ไดแก กรุงเทพฯ เปนศูนยกลาง

นานาชาติดานเศรษฐกิจ รอยละ 78.8 แต

ที่เห็นจริงรอยละ 33.3, เปนเมืองแหงสุข

ภาวะ สะอาด รอยละ 83.4 แตที่เห็นจริง

รอยละ 30.0, เปนศูนยกลางเรียนรูการ

ศึกษาของบุตรหลาน ที่ใชประโยชนตอ

ชุมชนที่พักอาศัยไดจริง รอยละ 82.0 แต

ที่เห็นจริง รอยละ 37.8, มีระบบการจราจร 

สะดวกสบาย ไมติดขัด รอยละ 81.7 แตที่

เห็นจริง รอยละ 17.7 ในขณะที่  เปนเมือง

แหงความปลอดภัย รอยละ 82.0 แตที่เห็น

จริง รอยละ 24.6 

ที่น�าสนใจคือ ภาพลักษณดานความ

เปนนักบริหารรุนใหม เกง ทันสมัย นึกถึง

ใครอันดับแรก สวนใหญหรือรอยละ 31.7 

ของแกนนําชุมชน กับรอยละ 53.2 ของ

คน กทม. ระบุยังนึกไมออก ยังไมมีใคร

ในใจ อยางไรก็ตาม ในกลุมแกนนําชุมชน 

นายสุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ไดรอยละ 27.1, 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ไดรอยละ 24.9 และ 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ไดรอยละ 10.6 

และกลุมอ� นๆ เชน น.ส.รสนา โตสิตระกูล 

และนายณรงคศักดิ์ โอสถธนากร เปนตน 

ไดรอยละ 5.7 

ในกลุมตัวอยางประชาชนคน กทม. 

เกินคร่ึง หรือรอยละ 53.2 ยังนึกไมออก 

ยังไม่มีใครในใจ เมื่อพูดถึงภาพลักษณ์

ดานความเปนนักบริหารรุนใหม ทันสมัย 

อยางไรก็ตาม รอยละ 21.2 ระบุเปนนายสุ

ชัชวีร, รอยละ 18.7 ระบุนายชัชชาติ และ

รอยละ 3.7 ของประชาชนคน กทม.ทั่วไป 

ระบุ พล.ต.อ.อัศวิน  

ท่ีน�าสนใจคือภาพลักษณดานการ

เขาถึงชุมชน พบวา อันดับหนึ่งคือ ทั้งกลุม

เครือขายแกนนําชุมชนรอยละ 32.5 และ

ประชาชนคน กทม.ทั่วไปรอยละ 47.2 ยัง

นึกไมออก ยังไมมีใครในใจ อยางไรก็ตาม 

รอยละ 28.7 ของกลุมแกนนําชุมชนระบุ

เปนนายชัชชาติ, รอยละ 19.7 ระบุเปนนาย

สุชัชวีร, รอยละ 13.3 ระบุ พล.ต.อ.อัศวิน 

และรอยละ 5.8 ระบุอ� นๆ นอกจากนี้ รอย

ละ 38.6 ระบุเปนนายชัชชาติ, รอยละ 

10.0 ระบุเปนนายสุชัชวีร, รอยละ 2.6 

ระบุ พล.ต.อ.อัศวิน และรอยละ 1.6 ระบุ

อ� นๆ ตามลําดับ

เม� อสอบถามถึงความตั้งใจจะเลือก

ใครเปนผูวาฯ กทม. พบวา สวนใหญ

ในกลุมประชาชนคน กทม.ทั่วไป หรือ

รอยละ 43.8 และแกนนําชุมชนรอยละ 

29.7 ยังไมมีใครในใจ ยังไมรูมีเลือกตั้ง

เม� อไหรเลย ยังไมตัดสินใจ อยางไรก็ตาม 

นายชัชชาติ ไดรอยละ 17.6 เพราะมี

ประสบการณ์ ติดดินลงพื้นที่ต่อเนื่อง 

ปฏิบัติงานจริง ไมสรางภาพ เขาถึงชุมชน 

ประชาชนเขาถึงได เปนผูสมัครอิสระ

ไมสังกัดพรรค เช� อมั่นวาทํางานกับทุก

พรรคการเมืองได  เปนตน, นายสุชัชวีร  

ไดรอยละ 14.2 เพราะเปนคนรุนใหมกับ

แนวคิดเปลี่ยนกรุงเทพฯ มีฐานสนับสนุน

จากพรรค จะทําอะไรไดมากกวาทําเพียง

ลําพังอิสระ และอยากลองคนใหม และ 

พล.ต.อ. อัศวิน ไดรอยละ 12.6 เพราะ

เปนคนจริงจัง มีความกลาหาญ ทํางาน

หนัก เปนอดีตตํารวจ เปนตน ในขณะที่

รอยละ 11.8 ระบุอ� นๆ  ตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม รอยละ 28.1 ของเครือ

ขายแกนนําชุมชน ระบุเปนนายสุชัชวีร  

รองลงมาคือรอยละ 22.5 ระบุเปนนายชัช

ชาติ, รอยละ 9.2 ระบุเปน พล.ต.อ.อัศวิน 

และรอยละ 10.5 ระบุอ� นๆ ตามลําดับ

ที่บริ เวณชุมชนรักษทะเลเขต

บางขุนเทียน นายพิจิตต รัตตกุล อดีตผู

วาฯ กทม. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ วาที่ผู

สมัครผูวาฯ กทม. ในนามอิสระ รวมเดิน

สํารวจลงเรือคลองพิทยาลงกรณ พูดคุย

กับประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจาก

การกัดเซาะชายฝง และปญหาขยะบริเวณ

ชายทะเลเขตบางขุนเทียน      

โดยนายพิจิตตกลาววา ยินดีที่ ได

เขามารวมชวยงานกับทีมของนายชัชชาติ 

ที่เปนคนทํางานจริงจัง ทําใหกรุงเทพฯ ดี

ข้ึน โดยจะใชประสบการณจากความเปน

ผูวาฯ ในอดีต

ขณะท่ีนายชัชชาติไดขอบคุณ

การสนับสนุนของนายพิจิตต ท่ีจะนํา

ประสบการณท่ีประสบความสําเร็จมา

สานตอ และส่ิงท่ีไมสําเร็จมาเปนบทเรียน

นโยบายดานส่ิงแวดลอม และการตอสูกับ

ภาวะการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ท่ีคุกคามชายฝงกรุงเทพมหานครในเขต

บางขุนเทียน รวมถึงปริมณฑล สวนการ

จัดการเลือกต้ังผูวาฯ กทม. รัฐบาลควรมี

การจัดการเลือกต้ังใหเร็วท่ีสุด เพราะขณะ

น้ีลาชามากวา 2 ปแลว ควรจัดการเลือกต้ัง

ใหเร็วท่ีสุด โดยเฉพาะการเลือกต้ังสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ท่ีตองทํางาน

ใกลชิดกับประชาชน ควรจัดใหมีการเลือก

ต้ังผูวาฯ กทม.ไปพรอมกับ ส.ก.ในคราว

เดียวกัน เพ� อเปนการประหยัดงบประมาณ

และจะทําใหประชาชนต� นตัวออกมาใชสิทธ์ิ

เลือกต้ังจํานวนมากเน� องจากเปนการเลือก

ต้ัง 2 อยาง

นายชัชชาติกลาวอีกวา การตัดสิน

ใจลงเลือกตั้งในนามอิสระ เช� อมั่นวาจะ

ทํางานได สามารถประสานการทํางานรวม

กับคนที่มีความรูความสามารถไดสะดวก 

โดยไมตองกังวลเร� องพรรคการเมือง ถาจะ

มีพรรคการเมืองใดมาสนับสนุนตนเองก็น�า

จะเปนเพราะนโยบายที่นําเสนอ 

“ยืนยันวาไมไดขัดแยงกับพรรคเพ� อ

ไทย เพราะอดีตก็เริ่มตนมาจากพรรคเพ� อ

ไทย ซึ่งทําใหรูจักงานการเมือง และอดีต

ไมมีทางกาวผานได แตอนาคตอยูที่เรา

กําหนดเอง” นายชัชชาติกลาว

เม� อถามถึงนายพิจิตตท่ีมารวมงาน

ดวย จะเปนการดึงฐานเสียงจากพรรค

ประชาธิปตยหรือไม นายชัชชาติกลาววา 

ไมอยากใหคิดเร� องฐานเสียง แตเห็นวาเปน

บุคคลที่มีประสบการณ จึงอยากขอความรู 

สิ่งใดที่ทํามาแลวดีก็สานตอ แตสิ่งใดไมมี

ก็จะแกไขปรับปรุง ท้ังนี้ การท่ีมีการเปด

ตัวผูสมัครผูวาฯ จํานวนมากถือเปนเร� องดี 

ทําใหประชาชนมีตัวเลือกเยอะ. 

ลุน ‘พปชร.’

จะเปนสวนสําคัญเพ� อประกอบการตัดสิน

ใจของพี่นองเขต 1 จังหวัดชุมพร และเขต 

6 จังหวัดสงขลา

ดาน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา 

ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

ในฐานะเลขาธิการพรรค กลาววา พรรคจะ

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค 

(กก.บห.) ในวันที่ 21 ธ.ค. เวลา 15.00 

น.ที่รัฐสภา วาระสําคัญคือจะพิจารณาการ

เลือกตั้ง ส.ส.แทนตําแหน�งที่วาง เขต 1 

ชุมพร และเขต 6 สงขลา ซึ่งการประชุม

ครั้งนี้จะมีความชัดเจน แมพื้นที่ภาคใตมี

คณะทํางานพิจารณามากอนแลว ทั้งนี้การ

สงผูสมัครเลือกตั้งอยากใหมองเปนเร� อง

หลักทางการเมือง 

รายงานขาวจาก พปชร.แจงวา แคน

ดิเดตผูสมัครเลือกตั้งซอมยังเปนไปตาม

กระแสขาว โดยเขต 1 ชุมพร พรรคสง

อดีตผูสมัครคนเดิมคือ นายชวลิต อาจหาญ 

หรือทนายแดง ซ่ึงเลือกตั้งป 2562 ได

คะแนนมาเปนลําดับท่ี 2 และสวนเขต 6 

สงขลา เปนคนใหมสงนายอนุกูล พฤกษา

นุศักดิ์ ลงแขง

แหลงขาวที่เปน กก.บห.พรรค พปชร.                                                             

เผยวา การประชุมวันที่ 21 ธ.ค. คงไดขอยุติ

แลววาจะสงผูสมัครหรือไมอยางไร เพราะ

หากชาไปกวานี้อาจทําใหพรรคเตรียมตัว

ชากวาพรรคอ� น เพราะตอนนี้ทั้งพรรค 

ปชป.และพรรคกลามีการเปดตัว และเริ่ม

ใหผูสมัครทําพื้นที่แลว ซึ่งในความเปน

จริงแลวที่ประชุม กก.บห.พรรคไดมีมติออก

มาแลวในการประชุมเม� อวันอังคารที่ 14 

ธ.ค. ที่ใหพรรคสงคนลงสมัครเลือกตั้งซอม

ทั้งที่ชุมพรและสงขลา แตไมไดแถลงขาว

ออกมาอยางเปนทางการ เพราะตองการ

รอฟงผลการประชุมใหญของพรรค ปชป.

เม� อวันเสารที่ผานมากอน เพ� อวิเคราะห

สถานการณบางอยางตามที่แกนนําพรรค

ตองการ

“มติที่ประชุม กก.บห.เม� อวันที่ 14 

ธ.ค.หลังมีการอภิปรายแสดงความเห็นกัน

ระดับหนึ่งแลว ที่ประชุมก็ใหลงมติกันแบบ

ไมเปดเผยช� อผูลงคะแนน โดยเริ่มจากที่

สงขลา ผลปรากฏวาที่ประชุมมีมติเอกฉันท 

20 เสียง ใหสงคนลงสมัครในนามพรรค 

ไมมีใครไมเห็นดวย สวนที่ชุมพรที่ประชุม

มีมติดวยเสียงขางมาก 17 ตอ 3 เห็นควร

ใหสงคนลงเชนกัน แตเม� อผล ออกมา ที่

ประชุมก็คุยกันวาอยาเพิ่งแถลงขาว ขอ

ใหรอดูสถานการณอีกหนึ่งสัปดาห คือรอ

ฟงผลประชุมใหญสามัญของ ปชป.กอน 

เพราะอยากรูวาทิศทางของ ปชป.จะเอา

อยางไร และรองหัวหนา ปชป.ที่จะเปน

รองหัวหนาพรรค ปชป.ภาคใต ที่เปนคู

แขงสําคัญของพรรค จะเปนใครระหวาง

นายชินวรณ บุณยเกียรติ หรือนายเดชอิศม 

ขาวทอง เพราะเปนตัวแปรที่สําคัญในการ

แขงขัน” แหลงขาวระบุ

แหลงขาวระบุอีกวา เม� อนายเดช

อิศมสง น.ส.สุภาพร กําเนิดผล หรือน้ําหอม 

ลงเลือกต้ังซอมสงขลา แลวนายเดชอิศม

คุมพื้นที่ภาคใต ถือเปนการออกศึกครั้ง

แรกก็ตองทําทุกอยางใหภรรยาตัวเองชนะ 

แพไมได การประชุมอังคารนี้จึงตองคุย

กันวาจะเอาอยางไร จะเดินหนาสงคนลง

ตามเดิมท้ังท่ีสงขลาและชุมพรหรือไม ซ่ึง

เทาที่เช็กกระแส กก.บห.หลังรูวานายเดช

อิศมขึ้นเปนรองหัวหนาพรรค ปชป. บาง

คนก็บอกวาใหเอาตามมติเดิม คือสงคนลง

ทั้งสองเขต สวนบางคนก็บอกวาขอมาคุย

กอน เพราะสถานการณเปลี่ยนไปแลวจาก

เม� อสัปดาหที่แลว แตเห็นวาพรรคตองสง

ลงแขงขัน และตองเอาชนะใหได เพราะ

หาก ปชป.แพที่ จ.สงขลา จะมีผลสะเทือน

ตอ ปชป.มากไปจนถึงเลือกตั้งใหญไดเลย 

เพราะภรรยารองหัวหนาพรรคที่ดูแลภาค

ใตแพเลือกตั้งให พปชร.

แหลงขาวกลาวอีกวา สวนมติ 

กก.บห. 17 ตอ 3 ใหสงคนลงเลือกตั้งซอมที่ 

จ.ชุมพร แมมีขาววากลุมนายชุมพล จุลใส 

หรือลูกหมี มีสัญญาใจกับ พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหนา

พรรค วาจะใหทีมของตัวเองที่ จ.ชุมพรยาย

มา พปชร.ในการเลือกตั้งรอบหนา แตกลับ

สงนายอิสรพงษ มากอําไพ หลานภรรยา

ของนายชุมพลลงเลือกตั้งนั้น ทําให กก.บห.

พรรค พปชร.มองวาเม� อพรรคจะสงคนลง

เลือกตั้งซอมก็ตองสงทั้งสองเขต ไมใชสง

แคที่ จ.สงขลา ไมสงที่ จ.ชุมพร และอีก

หลายเสียงไมคอยเช� อวา นายชุมพลจะให

ทีมของตัวเองยายมาพรรค พปชร.จริง จึง

เห็นวาควรสงคนลงกอน

“มติ 17 ตอ 3 ดังกลาว คาดวา 

3 เสียงที่ ไมเห็นควรใหสง น�าจะมาจาก 

กก.บห.กลุมสามมิตร สวนทาทีของ ร.อ.              

ธรรมนัสมองวาสนิทกับนายเดชอิศม ขาว

ทอง จนมีขาววาไมตองการให พปชร.สง

คนลงเลือกตั้งซอมที่ จ.สงขลา เพ� อหลีกทาง

ใหนั้น พบวากอนประชุม กก.บห. ร.อ.ธรรม

นัสไดเปดอีกหองหนึ่งในตึกที่ทําการพรรค 

เพ� อพูดคุยเจรจานอกรอบกับ กก.บห.พรรค

และ ส.ส.ภาคใตบางคน โดยเฉพาะตองการ

อยากรูวา กก.บห.สวนใหญคิดอยางไร ซึ่ง

ก็ปรากฏวา ร.อ.ธรรมนัสก็ไมไดขวางไมให

สงคนลงที่ จ.สงขลา แมจะสนิทกับนายเดช

อิศม เพราะ ร.อ.ธรรมนัสรูดีวา จ.สงขลา

เปนพื้นที่รับผิดชอบของนายอนุมัติ อาหมัด 

อดีต ส.ว. หัวหนาทีมภาคใต จึงไมอยากลง

มากาวกายอะไร”

สําหรับพื้นท่ี จ.สงขลา ท่ีพรรค                    

พปชร. กลุมภาคใตเตรียมไวจะสงลงเลือก

ตั้งซอมก็คือ นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ 

ทายาทผูถือหุนและผูบริหารบริษัท ศรีตรัง

โกลฟส จํากัด (มหาชน) ผูผลิตและจัด

จําหน�ายถุงมือยางรายใหญเปนอันดับสาม

ของโลกที่เปนเด็กปนของนายอนุมัติ คูปรับ

การเมืองคนสําคัญของนายเดชอิศม 

สวนบรรยากาศทั่วไปในพื้นที่เลือก                                                           

ตั้งซอม ส.ส.ชุมพร เขต 1 ขณะนี้พรรคการ 

เมืองประกาศชัดเจนสงผูลงสมัครเลือกตั้ง

ซอมในพื้นท่ีดังกลาวแลว 2 พรรค สวน

พรรคอ� นๆ ยังเปนแคเสนอตัวสมัคร รอม

ติพรรคประกาศอยางเปนทางการ โดย

พรรคแรกที่ประกาศตัวกอนใครคือพรรค

กลา ที่จะสง พ.ต.อ.ทศพร โชติคุตร หรือผู

กํากับหนุย หรืออัศวินชุมพร ขณะที่พรรค 

ปชป. จะสงนายอิสรพงษ มากอําไพ หรือ

เลขาตารท หลานภรรยาของนายชุมพล 

ทายาทนักธุรกิจรอยลาน ที่บิดาเปนเจาของ

บริษัทสัมปทานเกาะรังนกนางแอนจํานวน

หลายเกาะในพื้นที่ จ.ชุมพร และมารดา

เปนเจาของธุรกิจรานขายทองรูปพรรณใน

ตัวเมืองชุมพร 

ขณะที่พรรคอ� นๆ นั้น ไมวาจะพรรค 

พปชร., พรรคไทยศรีวิไลย และพรรคกาว

ไกล ยังเปนแคผูเสนอตัวเทานั้น ยังไมมี

มติพรรคประกาศอยางเปนทางการแต

อยางใด.

เพชรบุรี • ผูส� อขาวรายงานวา 

จากการที่การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทยสํานักงานเพชรบุรี 

นําส� อมวลชนจังหวัดเพชรบุรี

และใกลเคียงจํานวน 10 คน 

รวมกิจกรรมสัมผัสเสนทาง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติภาย

ใตคอนเซปต “เที่ยวเพชรบุรี  

ประสบการณ ใหมไมรูลืม” 

โดยพาไปตามเสนทางแกง

กระจาน-เขาพะเนินทุง-ตะลุย

ถ้ําเสือสุดโก ซี โรคารบอน  

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

สินคาและบริการทางการทอง

เที่ยวที่มีความสําคัญและทรง

คุณคา รวมถึงรับทราบขอมูล

มาตรการเพ� อความปลอดภัย

ในการเดินทางทองเที่ยวอยาง

ถูกตองของสถานที่ทองเที่ยว

ในจังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ ททท.สํานักงาน

เพชรบุรี เล็ ง เห็นถึงความ

สํ าคัญของการทอง เที่ ยว

ที่ เปนมิตรตอสิ่ งแวดลอม

ตามแนวคิด BCG  ไดแก 

เศรษฐกิจชีวภาพ, เศรษฐกิจ

หมุนเวียน และเศรษฐกิจสี

เขียว ผลักดันใหมีบทบาท

สําคัญเพื่อแก้ ไขปัญหาสิ่ง

แวดลอม  หนึ่งในรูปแบบของ

การทองเที่ยวซี โรคารบอน 

ไดแก กิจกรรม “ตะลุยถ้ําเสือ

สุดโก ซีโรคารบอน” ณ ชุมชน

บานถ้ําเสือ อ.แกงกระจาน 

กับการทดสอบดานเสือตะลุย

ไพร ทั้งตามหามูลคาธนาคาร

ตนไม เสือมวนหนา ลงมือ

ทําทองมวนน้ําตาลโตนด เสือ

เขาครัว โชวฝมือทําไขเค็ม

ดอกอัญชัน และเสือลั่นไก ยิง

เมล็ดพันธุพืชเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ใหปาชุมชน

นอกจากนั้นพาไปสัมผัส

บรรยากาศเย็นสบาย ชมทะเล

หมอกยามเชา ณ จุดชมวิว

พะเนินทุง (กม.ที่ 30) นอน

กางเต็นททามกลางธรรมชาติ

ที่เย็นสบาย ลองไปสัมผัสแลว

คุณจะหลงรักเพชรบุรี ขากลับ

แวะศึกษาเสนทางธรรมชาติ

และชมดอกบัวผุดที่กําลัง

ออกดอกอวดโฉมใหนักทอง

เที่ยวไดเก็บภาพสวยๆ 

จังหวัดเพชรบุรีมีแหลง

ทองเที่ยวที่สําคัญมากมาย จัด

เปนทรัพยากรทางการทอง

เที่ยวที่มีคาควรแกการอนุรักษ

และเผยแพร สงเสริมการเดิน

ทางทองเที่ยวในกลุมคนไทย

รุนใหมที่หันมาใหความสนใจ

การทองเที่ยวเชิงการเรียนรู 

เพ� อเปนประสบการณในการ

ทํางานและการใชชีวิตที่ดี ตาม

คอนเซปต  “เที่ยวเพชรบุรี 

ประสบการณใหมไมรูลืม”.

เทีย่วเพชรบรุปีระสบการณใหมไมรูลมื

ลําปาง • สลด ขรก.ระดับ 6 

เทศบาล ต.ศาลา ผูกคอตาย

หลังเจอมรสุมเศรษฐกิจโควิด 

หน้ีสินรุมเราธุรกิจครอบครัว

หยุดชะงัก กอนตายโพสตเฟซ 

บุกระบายความอัดอ้ันเร� องหน้ี

สินท่ีถูกธนาคารกดดัน พรอม

สงสัญญาณไปถึง อปท.ท่ัว

ประเทศชวยบริจาคเงินชวย

เหลือครอบครัว 

วันท่ี 19 ธ.ค.64 ผู้ส่ือ

ขาวรายงานวา หลังจากเม� อวัน

ท่ี  18 ธ.ค.64 เวลาประมาณ 

13.00 น. ไดเกิดเหตุนางเพ็ญศิริ  

ถนอมจิตต อายุ 53 ป ตําแหน�ง

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

ระดับ 6 เทศบาลตําบลศาลา 

บานเลขท่ี 402 ม.2 ต.ศาลา 

อ.เกาะคา จ.ลําปาง ผูกคอตาย

ในหองเก็บบัตร เก็บเอกสาร 

ภายในสํานักงานเทศบาลตําบล

ศาลาน้ัน 

จากการติดตามเฟซบุก

ของนางเพ็ญศิริ พบวาเม� อวัน

ท่ี 1 ธ.ค.มีการโพสตขอความ

แสดงความอัดอ้ันตันใจเก่ียว

กับปญหาทางการเงินท่ีเกิด

ข้ึนในชวงโควิด แมท่ีผานมา

จะเกิดเหตุการณตางๆ หลาย

พิษโควิดหน้ีรุมขรก.ผูกคอตาย

ระลอก แตก็พยายามปรับตัว

เปล่ียนแปลงการทําธุรกิจหลาย

อย่าง แต่เม่ือมาเจอโควิดทุก

อยางหยุด ไปตอไมไดจนถึงทาง

ตัน และถูกกดดันจากธนาคาร

ท่ีโทรทวงตามจนสติแตก จิต

ตก ดวยวงเงินท่ีเปนหน้ีกวา 5  

ลานบาท ทรัพยสินท่ีมีก็จะถูก

ยึด ธนาคารไมปลอยเงินเพ� อให

มาหมุนเวียน จึงเดินตอไมได 

พรอมขอความชวยเหลือโดย

ขอรับบริจาคเงินจาก อปท.ท่ัว

ประเทศแหงละ 999 บาท พรอม

กับลงรูปภาพขอความไวเหมือน

เปนลางบอกเหตุลวงหนา

ร.ต.ต.อรรถศิลป เรือนคํา 

พ่ีชายของผูตายบอกวา นองสาว

มีปญหาเร� องเงินและเศรษฐกิจ

หลังโควิด-19 ระบาด ชวงหลัง

ทราบวาเปนหน้ีเยอะมาก ท้ัง

คอนโดมิเนียมท่ีกรุงเทพฯ ก็

กําลังจะถูกยึด และไมก่ีวันท่ีผาน

มาก็ขอยืมเงินตนไป 1,500  บาท 

ตนใหไปแตไมทราบวานําไปทํา

อะไรไมไดถาม ทราบเพียงวา

กําลังเครียดเร� องการเงินหลังมี

หน้ีสินจํานวนมากในชวงโควิด 

ประกอบกับเปนหน้ี 5 ลานบาท 

จะไปกูธนาคารก็ไมมีหลักทรัพย

จึงไมสามารถกูเพ่ิมได ทุกอยาง

หยุดชะงักหมด

ดานนายเกษม สามี

ยืนยันวา ภรรยาประสบปญหา

สภาวะเศรษฐกิจชวงโควิด 1-2 

ปท่ีผานมา ธุรกิจหลายตัวท่ีทํา 

ก็ขายไมได โดยเฉพาะธุรกิจท่ี

เก่ียวของกับการทองเท่ียวหยุด

ชะงัก ของฝากท่ีเคยขายใหนัก

ทองเท่ียวก็ขายไมได ตองปรับ

ตัวหันมาทําเกษตรปลอดสาร

และทุกอยาง แตก็ไมดีข้ึนจน

ไมสามารถชําระหน้ีสินท่ีมีอยู

ได ยอมรับวาเครียดกับปญหาท่ี

เกิดข้ึน แตก็ไมคิดวาจะตัดสินใจ

แบบน้ี สวนท่ีโพสตขอรับบริจาค

เงินน้ันก็สุดแตทุกทานจะเห็น

สมควรเพราะเปนเจตนาของ

ภรรยา. 

ตรัง • ผูส� อขาวรายงานวา นายสนิต 

รัตนะ อายุ 57 ป อดีตผูใหญบาน ม.7                                                     

ต.หาดสําราญ อ.หาดสําราญ จ.ตรัง 

พรอมดวยนายไชยยันต รัตนะ ตัวแทน

ชาวบาน นําหนังสือรองเรียนและ

เอกสารหลักฐานประกอบเปนภาพถาย

โครงการตางๆ ในหมูบานจํานวน 5 

แผน และรายช� อราษฎรหมูท่ี 7 จํานวน 

49  คน เดินทางเขารองเรียนศูนยดํารง

ธรรม จ.ตรัง โดยมี น.ส.จุฑามาส สุขแกว 

นิติกรประจําศูนยดํารงธรรม จ.ตรังเปน

ผูรับเร� อง รวมถึงไดย� นหนังสือรองเรียน

ตอสํานักงาน ป.ป.ช. จ.ตรังดวย

โดยขอใหต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ี ของนาย

วินิต (สงวนนามสกุล) ผูใหญบานหมู

ท่ี 7 ท่ีไดรับงบประมาณพัฒนาชุมชน

ของหมูท่ี 7 ไดแก 1.ประปาหมูบาน 

2.โรงเรือนเล้ียงนกกระทา 3.งบประ 

มาณซอมแซมศาลาประชาคมหมูบาน 

4.อุปกรณ์เคร่ืองครัวประจําหมู่บ้าน 

5.เต็นท โตะ และเกาอ้ีประจําหมูบาน 

6.เคร� องขยายเสียง (เสียงตามสาย) 

ประจําหมูบาน โดยงบประมาณดัง

กลาวท่ีไดรับและไดดําเนินการปรากฏ

วา ประชาชนไมไดรับผลประโยชนเทา

ท่ีควร เพราะ 1.ผูใหญบานขาดการ 

ดูแลเอาใจใสรักษา 2.ปลอยปละละ 

เลยทําให โครงการตางๆ ไดรับความ

เสียหาย เชน  เคร� องครัว เต็นท โตะ 

เกาอ้ี ฯลฯ 3.ทําใหงบประมาณท่ีมา                           

จากภาษีของประชาชนสูญเปลา ไดรับ

ผลตอบแทนไมคุมคา ไมชวยกันบํารุง

รักษาและไมมีการตรวจสอบดูแล อีก

ท้ังไมรับฟงเสียงของชาวบาน

ราษฎรหมูท่ี 7 ต.หาดสําราญ 

จึงไดรวมกันลงลายมือช� อ และแนบ

สําเนาบัตรประชาชนจํานวน 49 คน

มา เพ� อขอใหศูนยดํารงธรรม จ.ตรังต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบ หากปลอย

ปละละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับผิด

ชอบหรือมอบหมาย เห็นควรใหต้ังคณะ

กรรมการสอบวินัยตอไปดวยเชนกัน 

เพ� อไมใหเปนเย่ียงอยางตอหน�วยงาน

ปกครองในเขตหมูบานอ� นๆ ในพ้ืนท่ี 

จ.ตรัง.

ชาวบานสุดทน

รองสอบผญบ.

ละเลยในหนาที่
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

นาหวง

คือจากประเทศเนเธอรแลนด ออสเตรีย 

ไอรแลนด ไนจีเรีย เคนยา และโปแลนด 

ประเทศละ 1 ราย, จากรัสเซีย ฝรั่งเศส 

สวีเดน กัมพูชา แคนาดา เดนมารก และ

ลาว ประเทศละ 2 ราย, ซาอุดีอาระเบีย 14 

ราย, สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา 

ประเทศละ 8 ราย และมาเลเซีย 4 ราย 

หายปวยเพิ่มข้ึน 4,389 ราย อยูระหวาง

รักษา 41,793 ราย อาการหนัก 928 ราย 

ใสทอชวยหายใจ 249 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 

22 ราย เปนชาย 7 ราย หญิง 15 ราย ใน

จํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมด เปนผูที่มีอายุ 0 

ปขึ้นไป 18 ราย คิดเปนรอยละ 82 มีโรค

เรื้อรัง 3 ราย คิดเปนรอยละ 14 ทั้งนี้ พบ

ผูเสียชีวิตมากสุดอยูที่ จ.เชียงใหม 3 ราย 

สวนยอดผูไดรับวัคซีนเพิ่มเติมของวันที่ 18 

ธ.ค.ที่ผานมา รวม 37 ,281 โดส 

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อ

สูงสุด พบที่ กทม. 395 ราย, ชลบุรี 197                                                   

ราย, นครศรีธรรมราช 185 ราย, สมุทร 

ปราการ 133 ราย, ขอนแกน 115 ราย, 

สงขลา 97 ราย, กระบี่ 8  ราย, ราชบุรี 

73 ราย, สุราษ รธานี 72 ราย และพระ 

นครศรีอยุธยา 5 ราย  ทั้งนี้ มียอดผูติด

เช้ือสะสมยืนยันตั้งแตป 25 3 จํานวน 

2,191, 28 ราย ยอดหายปวยสะสมตั้งแต

ป 25 3 จํานวน 2,128,358 ราย และมี

ยอดผูเสียชีวิตสะสมต้ังแตป 25 3 จํานวน 

21,377 ราย โดยมียอดฉีดวัคซีนสะสม

ตั้งแตวันที่ 28 ก.พ. รวมทั้งสิ้น 99,7 1,523 

โดส ขณะที่สถานการณ โลก พบยอดผูติด

เชื้อเพิ่มขึ้น 557,8  ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 

5,15  ราย ทั้งนี้ ประเทศไทยมีผูติดเชื้อ

สะสมอยูในลําดับที่ 24 ของโลก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กลาวถึง

กรณีพบผูปวยโควิด 19 สายพันธุ โอมิครอน 

3 ราย หลังกลับจากแสวงบุญท่ีประเทศ

ซาอุดีอาระเบียวา ไดทําการคัดกรองเฝา

ระวังอยางเต็มท่ี และพยายามศึกษาอยูตลอด

เวลาวาพิษสงเปนอยางไร วัคซีนท่ีประชาชน

ไดรับไปแลว มีความสามารถท่ีจะปองกันการ

ติดเช้ือไดระดับไหน แตส่ิงท่ีคอนขางจะม่ันใจ 

คือวัคซีนช่วยลดการเข้าไปทําลายเน้ือเย่ือ

ในปอดไดในระดับหน่ึง และลดอาการปวย

หนัก และเสียชีวิตไดอยางครอบคลุม จึงตอง

มีมาตรการจากภาครัฐใหเรงฉีดวัคซีนเข็ม 3 

โดยวันน้ี พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ยังส่ังการมาทาง

ไลนของตน ใหเรงฉีดวัคซีนเข็ม 3 ใหเร็วกวา

น้ี เพ�อท่ีจะเสริมภูมิคุมกัน โดยขณะน้ีสามารถ

ฉีดเข็ม 3 ไดมากกวา 7 ลานคนแลว ขณะ

เดียวกัน ภาพรวมการฉีดวัคซีนก็ทะลุ 100 

ลานโดสแลว ซ่ึงน�าจะมีความปลอดภัยใน

ระดับหน่ึง แตก็ตองไมประมาท โดยตองได

รับความรวมมือท่ีดีจากพ่ีนองประชาชนดวย

นพ.โอภาส การยกวินพงศ อธิบดี

กรมควบคุมโรค เปดเผยวา ขณะนี้ถือวา

สถานการณ โควิด 19 ของไทยดี แตเขาใกล

ปใหมคนทํากิจกรรมเยอะ ดังนั้น จึงมีความ

เสี่ยงท่ีตัวเลขจะเพิ่มได ซึ่งการประเมิน

สถานการณหลักๆ เราไมไดดูแคตัวเลข

ติดเชื้อ โดยจะดูศักยภาพโรงพยาบาล

รองรับผูปวยอาการหนักไหวหรือไม ระบบ

สาธารณสุขรองรับผูติดเชื้อได เชน อาการ

ไมหนัก คนปวยไมลน และอัตราเสียชีวิตไม

สูงมาก ทั้งนี้ กําลังคํานวณการระบาดรอบ

ใหมวา หลังปใหมการระบาดจะเปนอยางไร 

เปนแบบจําลองอันใหม เพ�อใหประชาชน

เห็นภาพ และใสในการอางอิงสถานการณ 

แตตองใชเวลาในการใสตัวแปร คาดวา

สัปดาหหนาจะแลวเสร็จ

เมื่อถามถึงคําแนะนําสําหรับผู้เดิน

ทางกลับบานชวงปใหม นพ.โอภาสกลาว

วา หากโดยสารดวยรถสาธารณะ ทาง

กระทรวงสาธารณสุขกําลังประสานกับ

กระทรวงคมนาคมและบริษัทขนสง จํากัด 

(บขส.) วาหากรถขนสงสาธารณะที่ตอง

นั่งนานเกิน 4 ชั่วโมงขึ้นไป ควรมีการ

ตรวจ  ผู โดยสารกอนขึ้นรถทุกคน สวน

พนักงานจะตองตรวจอยูแลวตามมาตรการ 

รวมถึงตรวจใบรับรองการฉีดวัคซีนดวย 

ซึ่งเปนพื้นอยูแลววาฉีด 2 เข็มก็มีความ

ปลอดภัย

เม่ือถามว่า หากมีการติดเชื้อสาย

พันธุ โอมิครอนในไทย จะมีผลกระทบตอ

มาตรการชวงปใหมหรือไม นพ.โอภาส 

กลาววา สายพันธุ โอมิครอนกระจายไปทั่ว

โลก ดังนั้นโอกาสเจอในไทยมากขึ้นเปน

ไปได เพราะมีคนเดินทางเขาไทยมากขึ้น

เร�อยๆ แตเราตรวจจับได ซ่ึงตอนนี้ยังเจอ

การนําเขาจากตางประเทศ เราควบคุมไม

ใหเกิดระบาดวงกวาง ดังนั้น ความรวมมือ

ประชาชนสําคัญมาก

ผู้สื่อข่าวจังหวัดนนทบุรีรายงานว่า 

ไดรับการเปดเผยจากนายปรีดา เช้ือผูดี ที่

ปรึกษาจุ าราชมนตรี ถึงกรณีพบผูติดเช้ือ

โควิด 19 สายพันธุ โอมิครอนจํานวนหลาย

รายในเขตตําบลทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี เร�องดังกลาวเปนเร�องจริง 

โดยนายปรีดากลาววา มีผูเดินทางไปแสวง

บุญที่นครเมกกะประมาณ 31 คน เปนชาว

ทาอิฐกวา 10 คน และพื้นที่ตางๆ ไปวันที่ 

1 ธ.ค. 4 เคร�องออกเวลา 01.00 น. ปลาย

ทางซาอุดีอาระเบียเพ�อทําพิธี ประมาณ 15 

วัน แตเริ่มมีอาการตัวรอน เปนหวัดหลาย

คน และอาการไมดี เน�องจากอากาศแหง

แลง รวมกับมีผูเเสวงบุญทั่วโลกหลายแสน

คน คาดวาอาจจะติดเชื้อจากตรงนั้นมา จึง

กลับมาไทยในวันพุธที่ 15 ธ.ค. 4 และคางที่

กรุงโด า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ประมาณ 

8 ช่ัวโมง จึงบินกลับมาถึงทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ประมาณ 12.00 น. มีอาการ

ไมดีจึงไปพักที่โรงแรมเซน และเปลี่ยนไปที่

โรงแรมอันมัส กอนไป     สวอบที่ รพ.วิภาราม 

ผลออกมาประมาณ 01.00 น. พบติดเช้ือ 

14 คน เปนโอมิครอน 7 ราย และกลุมเสี่ยง

สูงอีก  ราย  

ทางดาน นพ.กูศักดิ กู เกียรติกูล 

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เปด

เผยวา คณะผูแสวงบุญอุมเราะห ไทย 

จํานวน 137 คน เดินทางกลับจากประเทศ

ซาอุดีอาระเบียสูประเทศไทยผานโครงการ 

“   ” เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่าน

มา ปราก วาตรวจพบผูติดเช้ือโควิด 19 

จํานวน 5 ราย ดังนี้ รายที่ 1 ชายชาว

อเมริกัน อายุ 31 ป เดินทางจากประเทศ

อังก ษ, รายที่ 2 ชายชาวสวีเดน อายุ 3  ป 

เดินทางจากประเทศสวีเดน,  รายที่ 3 ชาย

ชาวไทย อายุ 3  ป เดินทางจากประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย, รายที่ 4 ชายชาวตูนิเซีย 

อายุ 32 ป เดินทางจากประเทศฝร่ังเศส, 

รายที่ 5 หญิงชาวเยอรมัน อายุ 24 ป  เดิน

ทางมาจากประเทศอังก ษ

ผูติดเช้ือท้ัง 5 ราย แยกเปน 4 ราย 

ถูกสงตัวเขาทําการรักษาท่ีโรงพยาบาลใน

จังหวัดภูเก็ต ต้ังแตวันท่ี 13 ธ.ค. 4 และ

อีก 1 ราย ขอเดินทางกลับปตตานี ซ่ึงผูท่ี

กักตัวและเขารับการรักษาในพ้ืนท่ีจังหวัด

ภูเก็ต อยูในความดูแลของแพทยอยางใกล

ชิดเปนเวลา 5 วัน ตอมาวันท่ี 17 ธ.ค. 4 ได

รับแจงจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยภูเก็ต

วา 1 ใน 5 ราย เปนผูติดเช้ือสายพันธุ โอมิ                                            

ครอน หลังจากท่ีไดเดินทางกลับไปรักษาตัวใน

พ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ท้ังน้ี ขอยืนยันวาไมได

เปนการแพรระบาดเช้ือในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต 

ขอใหประชาชนอยาต�นตระหนก และติดตาม

ขอมูลขาวสารจากทางราชการอยางใกลชิด

ขณะที่ นพ.อนุรักษ สารภาพ นาย

แพทยสาธารณสุขจังหวัดปตตานี ยอมรับวา 

ตรวจพบวามีผูปวยติดเชื้อโควิดสายพันธุ

โอมิครอนจริง และไมไดเปนการติดเชื้อใน

พื้นที่จังหวัดปตตานี แตเปนการติดเชื้อจาก

การเดินทางมาจากตางประเทศ กลับจาก

ซาอุ  นอกจากน้ี ในกลุมดังกลาวยังพบผู

ติดเชื้อโควิดอีก 2 คน ทําใหตองกักตัวอยู

ที่ภูเก็ตแซนดบ็อกซวันที่ 17 ธ.ค.ที่ผานมา 

ทั้งนี้ ขอใหคนปตตานีอยาต�นตระหนก และ

ปองกันตัวเองตามมาตรการอยางเครงครัด

เชนเดิม.

จับตา

เคยถูกรองเรียนเร�องอะไรหรือไม จนเม�อ

จบการอภิปรายซักถามก็จะลงมติวาจะให

ความเห็นชอบหรือไม ใหความเห็นชอบ

แตละรายช�อหรือไม โดยคนที่จะไดเขาไป

เปนวาที่ กสทช.ชุดใหมตองไดคะแนนเสียง

เกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน ส.ว.ที่มีอยู และ

คนที่ไดรับเลือกจะเปน กสทช. 7 ป”   

นายวันชัยกลาวอีกวา กสทช.ชุด

ปจจุบันที่ยังป ิบัติหนาที่อยูทํามาแลวรวม

สิบป โดยตามก หมาย กรรมการ กสทช.จะ

ป ิบัติหนาที่ไดตองมี กสทช.ป ิบัติหนาที่ไม

นอยกวา 5 คน หากเกิดที่ประชุม ส.ว.โหวต

เห็นชอบมาแค 3 ช�อ ก็ตองไปสรรหาคัด

เลือกมาใหมให ไดครบ ซึ่งในวันจันทรจะ

โหวตไดกี่คนก็แลวแตที่ประชุม ซึ่งยังตอบ

ไมไดวาจะโหวตไดกี่คน  

สําหรับรายช�อ 7 คนที่เสนอให ส.ว.ลง

มติน้ัน ประกอบดวย 1.พล.อ.ท.ธนพันธุ 

หรายเจริญ (ดานกิจการกระจายเสียง) 

2.ศ.พิรงรอง รามสูต (ดานกิจการโทรทัศน) 

3.นายกิตติศักดิ ศรีประเสริฐ (ดานกิจการ

โทรคมนาคม) 4.ศ.คลินิกสรณ บุญใบ

ชัยพ กษ (ดานการคุมครองผูบริโภค) 5.นาย                                                     

ตอพงศ เสลานนท (ดานการสงเสริมสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน) .ร.ท.ธนก ษ  เอก

โยคยะ (ดานอ�นๆ ที่จะยังประโยชนตอการ

ป ิบัติหนาที่ของดานก หมาย) และ 7.รศ.

ศุภัช ศุภชลาศัย (ดานอ�นๆ ที่จะยังประโยชน

ตอการป ิบัติหนาที่ดานเศรษฐศาสตร)  

มีรายงานขาวแจงวา ท่ีผานมาการ

เลือก กสทช.ชุดใหมท่ีมีการรับสมัคร คัด

เลือก และส่งชื่อไปให้สภานิติบัญญัติแห่ง

ชาติ (สนช.) ในยุคคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ (คสช.) และ ส.ว.ชุดปจจุบันเห็น

ชอบทํามาแลว 2 ชุด แตก็ยังไมสามารถ

มี กสทช.ชุดใหมมาทําหนาที่แทน กสทช.

ชุดปจจุบันที่อยูมารวมสิบป เพราะช�อที่สง

ไปให สนช. และ ส.ว.โหวตปราก วาโดน

ลมกระดานหมดยกแผง ดวยเหตุผลตางๆ 

เชน ในยุค สนช. ในการลงมติเม�อ 20 เม.ย.

25 1 ที่ประชุมเห็นวาผูไดรับการเสนอช�อ

มีปญหาดานคุณสมบัติและความประพ ติ

ไมเหมาะสม รวม 8 คน จากที่สงมา 14 

ชื่อ ทําให้ท่ีประชุมลงมติไม่เลือกคนเป็น 

กสทช. ซึ่งตอนน้ันมีกรณีคลิปเสียงอางวา 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

ไมพอใจบุคคลที่มีช�อเขามาดวย เพราะได

ขอมูลวาช�อที่สงมามีปญหาเร�องคุณสมบัติ

สวน ส.ว.ก็ปราก วามีการลมกระ 

ดานการเลือก กสทช.เชนกัน โดยเกิดขึ้น

ชวงตนป 25 4 ท่ีอาศัยจังหวะการแกไข

ก หมายพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล�น

ความถี่  ทําให้มีการล้มกระดานรายช่ือ

ทั้งหมดที่สงมา จนทําให กสทช.ชุดปจจุบัน

ยังทําหนาที่อยู ไดแบบยาวนานจะรวม 

11 ปเขาไปแลว แตก็ยังทําหนาท่ี ไดตอ

ไป เพราะในยุค คสช. พล.อ.ประยุทธ ใช

อํานาจตามมาตรา  44 ออกคําสั่งหัวหนา 

คสช.ที่ 8 25 2 ลงวันที่ 8 ก.ค.25 2 ระงับ

กระบวนการสรรหา กสทช. และให กสทช.

ที่ทําหนาที่อยูทําหนาท่ีตอไปจนกวาจะได 

กสทช.ชุดใหม 

ผูส�อขาวรายงานวา การที่ กสทช.โดน

ลมกระดานมาแลวถึง 2 รอบ ทําใหการเลือก 

กสทช.ในวันที่ 20 ธ.ค. ถูกจับตามองอยาง

มากวาจะมีการลมกระดานเกิดขึ้นอีกครั้ง

หรือไม หลังกอนหนาน้ีมีกระแสขาวออก

มาต่อเน่ืองทํานองว่ามีกลุ่มต่างๆ ท้ังกลุ่ม

การเมือง กลุมทุนดานกิจการโทรคมนาคม

และการส�อสาร มีการผลักดันและสนับสนุน

บุคคลบางรายช�อใหเขาไปเปน กสทช. โดย

มีกระแสขาวทํานองบางรายช�อจาก 14 ราย

ชื่อ พบว่ามีความสัมพันธอันดีกับอดีตบิก

ตํารวจยศ  พล.ต.อ.คนหน่ึงที่ใกลชิดกับขั้ว

อํานาจปจจุบัน ทามกลางขาววาตัวเต็งคนที่

อาจไดเปนประธาน กสทช.คนใหม หากรอบ

นี้ ไมโดนลมกระดานหมด ประธาน กสทช.

คนใหม่จะไม่ใช่คนท่ีมาจากวงการสื่อสาร

โทรคมนาคม แตอาจเปนบุคคลหน่ึงที่เคย

มีตําแหน�งในยุค คสช. และเปนที่รูกันดีวา 

บุคคลดังกลาวมีความสัมพันธอันดีกับแกน

นําระดับบิกรัฐบาล 

“ขาวอีกบางกระแสก็ประเมินวา 7 

รายช�อที่สงมาให ส.ว.โหวต ตองรอดูวาจะ

หลุดเขาไปหมดท้ัง 7 คนหรือไม หรือวา

จะมีบางคนไมไดรับความเห็นชอบ หลังมี

กระแสข่าวเรื่องอาจมีสัญญาณบางอย่าง

สงไปถึง ส.ว.ภายในชวงเชาวันที่ 20 ธ.ค. 

เพ�อประสานให ส.ว.โหวตตกไป แลวไปเปด

รับสมัครกันใหม โดยไมมีการลมกระดาน

หมด โดยตามก หมายบัญญัติวา กสทช.จะ

ป ิบัติหนาที่ ไดตองมีกรรมการไมนอยกวา 

5 คน ดังนั้นหากที่ประชุม ส.ว.เห็นชอบ 5 

คน กสทช.ชุดใหมก็เขาไปป ิบัติหนาท่ี ได 

แตหากไมถึง 5 คน ก็จะตองไปคัดเลือกกัน

ใหมเพ�อรอจนครบ 5 คน” 

สําหรับภารกิจสําคัญที่รอให กสทช.

ชุดใหมเขามาดําเนินการตัดสินใจแทน 

กสทช.ปจจุบันที่รักษาการมีหลายเร�อง เชน 

การเขามาจัดการประมูลการอนุญาตให

ใชสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียมใน

ลักษณะจัดชุด หรือการประมูลดาวเทียม

ไทยคมสัญญาใหม หลังกอนหนาน้ี กสทช.

ลมการประมูลไปเม�อเดือน ส.ค.25 4 จาก

สาเหตุที่มีผูย�นประมูลเขามาเพียงรายเดียว 

คือบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) หรือ 

 แมมี 3 บริษัทที่แสดงความสนใจ

และมาขอรับเอกสารการประมูล ไดแก 

บริษัท ทีซี สเปซ คอนเน็ค จํากัด ที่ ไทย

คมถือหุน 100 , บริษัท มิวสเปซ แอนด 

แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด และบริษัท 

โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (เอ็นที) แต

สุดทายมีแคกลุมไทยคมที่ย�นประมูลเขามา

เพียงรายเดียว นอกจากน้ีก็ยังมี โครงการ

ประมูลคล�น 3500  รวมถึงการตัดสิน

ใจเรื่องใบอนุญาตวิทยุชุมชนกว่า 5,000 

สถานี หลังท่ีผานมาผูประกอบการถือใบ

อนุญาตชั่วคราวมากวา 10 ป และการ

เลือกเลขาธิการ กสทช.คนใหมแทนนายฐา

กร ตัณ สิทธิ เพราะปจจุบันนายไตรรัตน 

วิริยะศิริกุล ทําหนาที่เปนแครักษาการแทน

เลขาธิการ กสทช. เปนตน. 

หนึ่งในรายชื่อผู้ ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว

ครั้งที่ 20 ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดย บริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) (ปตท.) จากทั้งสิ้น 42 ผลงานใน 

7 ประเภทนั้น “หลวงตาปพนพัชร จิรธัมโม” เปน

ผูที่ไดรับรางวัลประเภทบุคคล ในฐานะผูมีบทบาท

สําคัญในการเช� อมโยงธรรมชาติและสมุนไพรจากปา 

โดยหลวงตาปพนพัชร พัฒนาการประยุกต

ใชวิถีพุทธ สรางแนวทางการดูแลรักษาผูปวยโรคมะเร็ง

แบบองครวม ดวยยาสมุนไพรโดยไมคิดคาใชจาย 

ใชหลักความเมตตาตอมนุษย  ไมจํากัดศาสนา เช้ือชาติ 

อันแสดงถึงความมีเมตตาตอเพ� อนมนุษย โดยอาศัย

สภาวะแวดลอมที่เปนธรรมชาติอันสวยงาม จาก

การฟนฟู บํารุงและดูแลรักษาปา จากพื้นดินที่แหง

แลง พื้นที่เส� อมโทรม จนกระทั่งกลายเปนวัดที่ดูแล

ทั้งผูปวยและสิ่งแวดลอม

กอนที่จะเกิดอโรคยาศาล หลวงตาปพนพัชร 

ซึ่งขณะนั้นเปนเจาอาวาสวัดคําประมง ตําบลสวาง 

อําเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อาพาธดวย

โรคมะเร็งโพรงจมูก เม� อป 2539 หลวงตาไดเขารับ

การรักษาดวยการฉายแสง ใหยา และทําคีโม หลวงตา

รูสึกวาความเจ็บปวดนี้มันรุนแรงมาก พยายาม

‘หลวงตาปพนพัชร จิรธัมโม’ ประยุกต์วิถีพุทธ

ชูคุณคาพืชสมุนไพรใชบําบัดผูปวย
ทําสมาธิภาวนา แตทนแทบจะไมไหว หลวงตาคิด

เตรียมจะละสังขาร ปลอยวางทุกอยาง จนหลวงตา

หมดสติไป 

แตเม� อหลวงตาฟนและไดกลับมาท่ีวัดคําประมง 

ก็ยังมีอาการหายใจไมสะดวก แลวมีเลือดไหลออก

จากปากและจมูก สุดทายในเวลาตี 3 หลวงตาจึง

นั่งทําสมาธิ เปนเวลา 3 ชั่วโมง ทําใหจิตใจสงบนิ่ง 

จิตละเอียด หลวงตาไดนําตํารายาสมุนไพรที่มีอยู

เลมเดียวในวัดมาศึกษา ในเวลาตอมาก็ไดคิดสูตร

ยาสมุนไพรขึ้นมารักษาตัวเอง ทําใหรูสึกโลง หายใจ

สะดวก ภายหลังหลวงตาไปตรวจที่ โรงพยาบาล

ดวยเคร� องสแกนคอมพิวเตอร ก็ไมพบคามะเร็งอีก 

กอนเนื้อขนาดประมาณ 1 เซนติเมตรดาน

ในโพรงจมูกก็หายไปดวย เม� อชาวบานที่ทราบขาว 

พากันมาขอความชวยเหลือจากหลวงตา จึงนํายา

สมุนไพรและสมาธิบําบัดมาชวยรักษาผูปวยมะเร็ง

ที่มาขอความชวยเหลือ หลังจากนั้นจํานวนผูปวย

ก็เริ ่มมากขึ้น จึงทําใหเกิด “อโรคยาศาล” ขึ้น 

หลวงตาทําที่พัก ที่อยูที่กิน ใหกับผูปวยมะเร็งและ

ญาติที่เขามารักษา โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

สวนคาใชจายในการรักษาลวนมาจากผูมีจิตศรัทธา

ที่บริจาคใหแกวัด

“อโรคยาศาล” เปนสถานอภิบาลพักฟนผูปวย

ดวยสมุนไพรตามธรรมชาติไปจนกวาอาการของผูปวย

จะทุเลาเบาบางลงไป หรือหมดไปดวยวิถีแหงธรรมะ

และธรรมชาติบําบัด และการแพทยแบบองครวม 

โดยการผสมผสานระหวางการแพทยแผนไทย 

(สมุนไพร) การแพทยแบบตะวันตก การแพทยแผนจีน 

(การฝงเข็ม) สมาธิบําบัด ดนตรีบําบัด ธรรมะบําบัด 

มนตราบําบัด และอาหารเพ� อสุขภาพ เปนตน

ตลอดระยะเวลาที่ผานมาตั้งแตป 2548 

อโรคยาศาลใหการรักษาโรคมะเร็ง โดยไมคิดคา

ใชจาย ทั้งคนไทยและตางประเทศ โดยมีผูปวย

เขารับการรักษาประมาณ 5,900 คน 

นอกจากนั้น ยังมีการใหแนวคิดวิธีการดูแล

รักษาผูปวยผานทางเว็บไซตของวัดคําประมง ทําให

เปนที่รูจักอยางแพรหลาย และจากการดําเนินงาน

อยางเต็มที่ของหลวงตา ทั้งการปลูก บํารุง และ

ดูแลรักษาปาบริเวณวัดใหฟนตัว เกิดความหลากหลาย

ทางชีวภาพทั้งพันธุ ไมและพืชสมุนไพร ตลอดทั้ง

การอนุรักษใหภูมินิเวศปาเต็งรังสมบูรณข้ึน ปาบางสวน

ไดปรับพื้นที่ปารกราง สรางเปนปาสมุนไพร มีเห็ด 

หน�อไม ผักหวาน ไขมดแดง เปนแหลงอาหาร

ใหกับผูปวยและคนในชุมชนไดพึ่งพาอาศัย สวนไม

ท่ีแหงหรือลมขอนนอนไพรจะนํามาเก็บไวเพ� อเผาศพ 

และทําพิธีทางศาสนาใหกับผูปวยตอไป

รวมทั้งยังมีแหลงนํ้าเพียงพอตอการจัดการ

พื้นที่ ทําใหปามีระบบนิเวศนที่สมบูรณ เหมาะกับ

การรักษาโรค (วารีบําบัด) และใชเพ� อการอุปโภค 

บริโภคในบริเวณวัด ซึ่งเปดใหกับคนในชุมชนและ

หน�วยงานตางๆ ที่เขามาศึกษาดูงาน รวมทั้งมี

การสืบทอดและตอยอดเปนงานวิจัยในการรักษา

โรคมะเร็งดวยสมุนไพรในมหาวิทยาลัยตางๆ

โดยในป 2547 วัดคําประมง ไดรับการรับรอง

ใหเปน โรงเรียนการแพทยแผนไทยแหงแรกของประเทศ 

ในดานการรักษาโรคมะเร็ง และเน� องจากคนอีสาน

ปวยดวยโรคมะเร็งทอน้ําดีเปนจํานวนมาก ทางวัด

คําประมงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรเสนอตอกระทรวง

สาธารณสุข ในป 2559 และไดรับอนุมัติใหเปน

โรงพยาบาลที่จะรับผูปวยในพื้นที่ใกลเคียงมาดูแล

ฟนฟูโดยใชพืชสมุนไพรและธรรมชาติบําบัด

บทบาทดานการชวยเหลือและฟนฟูสภาพ

รางกายและจิตใจของผูปวยดวยวิธีธรรมชาติ

สงผลให หลวงตาปพนพัชร เปนที่รูจักอยางกวาง

ขวางทั้งในเร� องของการรักษาควบคูกับการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ อโรคยาศาล วัดคําประมง 

เปนสถานท่ีท่ีชวยเหลือเพ� อนมนุษย (ทุกชาติทุกศาสนา)

ซ่ึงหลวงตาเช� อวาธรรมชาติและสมุนไพรพื้นบาน

เรานั้น มีคุณคาและความสําคัญตอทุกคน ที่นี่

จึงเปนอีกหนึ่งบทเรียนแกสังคม ทํางานเพ� อสังคม 

ภายใตคําพูดที่จํางายของที่แหงนี้วา “อยูสบาย 

ตายสงบ งบไมเสีย”
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